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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิด เรื่อง การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนา
คุณภาพเด็กและเยาวชนไทย จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 11-วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 ณ โรงแรม
ดุสิตธานี หัวหิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาทั้ง
ระบบ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศ  การประชุม
ครั้งนี้ เน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง จึงได้แบ่งประ เด็นการอภิปราย
เป็น 3 ประเด็นหลัก ในแต่ละประเด็นหลักจะเป็นการน าเสนอ ข้อมูลของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ประมาณหนึ่งในสามของช่วงเวลา จากนั้นจึงเป็นการ ร่วมระดมการอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดย
ประเด็นหลักที่หนึ่งคือ การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ /ประเภท ประเด็นท่ีสองคือ ร ะบบการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับ/ประเภท และประเด็นที่สามคือ คุณภาพของผลผลิตจากระบบ
การศึกษา ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญของการน าเสนอข้อมูลและการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ใน
แต่ละประเด็น โดยสังเขปได้ ดังนี้ 

 ประเด็นหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ /ประเภท มีนายอมเรศ ศิลาอ่อน  เป็น
ประธานร่วม มีผู้น าเสนอมี 5 ท่าน ประกอบด้วย นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  (ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  สพฐ .) นายสุรัตน์  จ่ันแย้ม  (ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือ   ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ  (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การพัฒนาหลักสูตร  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ) นายพิชัย   
แก้วสุวรรณ  (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  ส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ) และศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน  ผู้อ านวยการสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สรุปสภาพการจัดการศึกษาแต่ละระดับได้ดังนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ที่ประกาศใช้ แล้วนั้นยังคงหลักการเดิมของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2544 คือ เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ที่ ใช้มาตรฐานเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนา เนื้อหาท่ีเพิ่มขึ้นคือ การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการ
เพิ่มสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้เรียนนอก เหนือจากการมีความรู้ ความสามารถ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้แล้ว รวมทั้งเพิ่มบทบาทของเขตพื้นท่ีการศึกษาในการก ากับดูแลพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งในส่วนของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่น และการติดตามประเมินผล
ด้วย  

2. มีการก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนไว้ 5 ด้าน อย่างชัดเจน คือ 1) ความสามารถ
ในการสื่อสาร  2) ความสามารถในการคิด  3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต  และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้งก าหนด คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2) ซื่อสัตย์สุจริต  3) มีวินัย  4) ใฝ่เรียนรู้  5) 
อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งม่ันในการท างาน  7) รักความเป็นไทย  และ 8) มีจิตสาธารณะ  
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3. ในปี 2552 มีการน าห ลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ไปใช้ในโรงเรียนน าร่อง
ประมาณ 2,000 กว่าโรง โดยใช้ในชั้นประถม 1-6, ม.1 และ ม.4 และใช้ต่อเนื่องไปในปี 2553 และ 
2554 ส่วนโรงเรียนที่เหลือทั้งประเทศจะเริ่มใช้ในปี 2553 ซึ่งจะครอบคลุมทุกชั้นทั่วประเทศ ในปี 
2555  

4. ในการน าหลักสูตร แกนกลางสู่การปฏิบัติ โรงเรียนต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ที่
ประกอบด้วยหลักสูตรแกนกลางที่ก าหนดจากส่วนกลาง ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด รวมท้ังกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และ หลักสูตรท่ี สถานศึกษาพัฒนาขึ้นตามความถนัด  ความพร้อมของโรงเรียนและ
ชุมชน และความต้องการของ นักเรียน ซึ่ งท้องถิ่นโดยเฉพาะเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถเข้ามาร่วม
วางแผนกับโรงเรียนได้  

5. การจัดการเรียนการสอน นัหเรียนประถมศึกษา  เรียนประมาณ 1,000 ชั่วโมง แบ่งเป็น 
วิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ  จ านวน 840 ชั่วโมง วิชาเลือกตามความถนัด /ความสนใจ ประมาณ 40 
ชั่วโมง และวิชากิจกรรมพั ฒนาผู้เรียน  3 กิจกรรม จ านวน 120 ชั่วโมง ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลายเรียนเท่ากันคือประมาณ 1,200 ชั่วโมง แบ่งเป็นวิชาพื้นฐาน/วิชาบังคับ 880 
ชั่วโมง วิชาเลือกตามความถนัด /ความสนใจ 200 ชั่วโมง และวิชาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อีก 
120 ชั่วโมง ซึ่งในส่วนน้ีผู้เรียนจะได้รับ การแนะแนว แนะน าให้รู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมนักเรียน เช่น ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ รด . และกิจกรรมบริการ
สังคม 

6. การวัดและประเมินผล หลักสูตรฯ ปี 2551 ก าหนดให้ ครูผู้สอน ท าการ วัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียน เพื่อตรวจสอบพัฒนาการ ของผู้เรียน แล้ว ซ่อม เสริม เติม ตรงส่วนที่
บกพร่อง ส่วนการวัดระดับห้องเรียน จะเป็นการวัดเพื่อตัดสินผลการเรียนว่า  หลังจากพัฒนาไปแล้ว 
คุณภาพของเด็กอยู่ในระดับใด ผลที่ออกมาคือ GPA และถ้าคิดภาพรวมเรียกว่า GPAX ส่วนสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) จะท าการประเมินรายช่วงชั้น ได้แก่ ป .3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
ด้วยข้อสอบ O-NET เพื่อตรวจสอบคุณภาพ วิชาทั่วไป A-NET เพื่อตรวจสอบคุณภาพวิชาเฉพาะ 
และ GAT/PAT เพื่อตรวจสอบถนัดทางวิชาชีพ  ที่ก าลังจะเริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา  2553 นี้ ซึ่ง
โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ. จะน าผลการประเมินคุณภาพนั้นไปใช้ประกอบการ วางแผน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

7. ประเด็นปัญหาจองการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ ระบบ การคัดเลือกเข้าเรียนต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ประกอบด้วยผลการสอบ O-NET A-NET GAT/PAT ซึ่งวัดความรู้ความสามารถ
เป็นประเด็นหลัก  แต่ขาดสิ่งส าคัญคือ ความเป็นคนดี ความเป็นคนไทย และคน มีความสุข ท าให้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เราอยากเห็นแปรเปลี่ยนไป นอกจากนี้ ยังน าไปสู่การกวดวิชา และ ส่งผล
ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในห้องเรียนท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  

8. ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของการจัด การศึกษาอาชีวศึกษา คือ มุ่งผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานของสังคม ประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน โดยส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาและจัดฝึกอาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการ
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ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค มีก ารวิจัยสร้างนวัตกรรมพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งเด็กที่เรียนจบอาชีวศึกษาแล้วจะไปท างานอยู่ในสถานประกอบการ 
หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ  

9. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา ปี 2551 มาตรา 8 ระบุว่า การจัดอาชีวศึกษาจัดได้ 3 
รูปแบบคือ ในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี โ ดยท่ี การศึกษาในระบบ  คือ การจัดการศึกษาที่จัด
อยู่ในสถานศึกษา และเม่ือเรียนปีท่ี 3 ของ ปวช. หรือปีที่ 2 ของปวส. เด็กจะต้องออกไปฝึกงานใน
สถานประกอบการอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียน การศึกษานอกระบบ  มีความยืดหยุ่นในการจัด
การศึกษา สามารถเรียนต่อในระหว่างท างาน โดยน าประสบ การณ์ในวิชาชีพนั้นมา เทียบโอนได้และ
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมเฉพาะวิชาที่ยังขาดอยู่ ทั้งน้ี ผู้เรียนจะต้องเรียนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของ
หลักสูตรถึงจะจบในแต่ละระดับ  ส าหรับระบบทวิภาคี   สถานศึกษาจะต้องท าความตกลงกับสถาน
ประกอบการว่า  จะจัดการศึกษาร่วมกันอย่างไร บางครั้ง จะให้นักเรียน ปวช. ปีท่ี 1 เรียนวิชา
พื้นฐานท้ังหมดในสถานศึกษา ก่อน จากนั้น ปีท่ี 2 และปีที่ 3 จะออกไปฝึกงานอยู่ในสถาน
ประกอบการเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น 

10. ประเภทวิชาที่อาชีวศึกษาเปิดสอ น ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. มีทั้งหมด 9 ประเภทวิชา
คือ ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริ หารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งในแต่ละ
ประเภทแบ่งออกเป็นสาขาวิชา  เช่น ช่างอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น  ช่างยนต์ ช่างกล ช่างเชื่อม  
ช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ รวมท้ังหมด 36 สาขาวิชา และในแต่ละสาขาวิชา ยังแบ่งออกเป็น
สาขางาน  

11. นักศึกษาระดับ ปวช . จะต้องเรียนประมาณ 100-110 หน่วยกิต แล้วแต่ประเภทวิชา 
โดยเรียนหมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เช่น ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรียนหมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาชีพสาขา
งาน การฝึกงาน และโครงการ และท่ีเหลือเป็นหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี 
มีคุณธรรม ส่วนระดับ ปวส. จะต้องเรียน 80 หน่วยกิต โดยเรียนหมวดวิชาพื้นฐานประยุก ต์ ไม่น้อย
กว่า 20 หน่วยกิต หมวดวิชาชีพไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  

12. การเข้าเรียนอาชีวศึกษา ท าได้ 2 ทาง ทางแรก คือ จบ ม .3 แล้วมาเรียน ปวช ./ปวส. 
และทางที่สอง จบ ม .6 มาเรียน ปวส . และต่อไปจะสามารถเรียนต่อถึงระดับปริญญาตรีสาย
ปฏิบัติการได้ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 นอกจากนี้ ยังมี หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ส าหรับผู้ที่เรียนไม่จบ ม .3 กล่าวได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในขณะน้ีได้รับความ
อนุเคราะห์จากสถานประกอบการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความร่วมมือในการฝึกงาน ณ สถาน
ประกอบการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์จากการปฏิบัติการจริง  

13. การวัดและประเมินผลของอาชีวศึกษา  ด าเนินการอยู่ 2 แบบ คือ ภาคทฤษฏีวัดโดย
สถานศึกษา ส่วนภาคปฏิบัติระหว่างฝึกงานได้รับความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการ  



 4 

14. ประเด็นปัญหาของอาชีวศึกษาคือ ความต้องการได้รับการสนับสนุนในเรื่องการฝึกงาน 
และครูฝึก  

15. สถานศึกษาประเภทสามัญและอาชี วศึกษา ในสังกัด  สช . รวมท่ีจัดการเรียน  
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษด้วยมีจ านวน 147 โรง ส าหรับประเภท
อาชีวศึกษามีทั้งสิ้น 422 โรง จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  401 โรง  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 375 โรง และมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
เป็นภาษาอังกฤษ 6 โรง  

16. การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน ถ้าเป็นประเภทสามัญศึกษา ก่อน
ประถมศึกษาจะใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ .ศ. 2546 ถ้าเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จะใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ประเภทอาชีวศึกษา 
ปวช. จะใช้หลักสูตรท่ีพัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และถ้าเป็นหลักสูตร ปวส . 
จะใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

17. การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน สช . มีปัญหาท่ีส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ  
1)ด้านครู มีครูที่ จัดกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไม่มากนัก ควรจะเพิ่มให้มากขึ้น และ
สนับสนุนให้มีการ ใช้เทคนิคการสอนที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอนด้วย เพราะโรงเรียน
เอกชนจะใช้สื่อการสอนน้อยไป และครูควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าครูของโรงเรียน
เอกชนจะมีการไหลเวียนอยู่เสมอ มีเข้ามีออกอยู่บ่อยๆ ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) ด้าน
นักเรียน นักเรียนยังไม่ค่อยมี จิตส านึกในความรับผิดชอบ ความมีวินัยและการช่วยตนเอง รวมท้ัง
การพัฒนาทักษะทางการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ จะต้องพัฒนาทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ใหม่ หรือว่าการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ การรักการอ่าน เป็นต้น และเรื่องที่ส าคัญอีกเรื่อง
หนึ่งคือ การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย คือ นักเรียนยังไม่รู้จักรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์
เท่าท่ีควร ซึ่ง สช. ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้  

18. กศน. มีกิจกรรมการเรียนการสอน  3 กลุ่ม คือ 1) ส่งเสริมการรู้หนังสือ และการ
แก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์  2) จัด
การศึกษาเพื่อชดเชยโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน  และ 3) การ
ตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

19. หลักสูตรของ กศน. มีทั้งที่เป็นหลักสูตรและไม่เป็นหลักสูตร ที่เป็นหลักสูตรมี 5 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือ หลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรเกี่ยวกับ อาชีพ หลักสูตรปวช .และ 
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องหรือหลักสูตรระยะสั้น ส่วนกิจกรรมที่ไม่มีหลักสูตรตายตัว การศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ส่วนการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการ จัดสภาพแวดล้อม จัด
สถานการณ์ และจัดเงื่อนไขให้คนได้เรียนรู้ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

20.   ปัญหาท่ี กศน. ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  มีหลายเร่ือง ได้แ ก่ 1) การพัฒนาครู
ทั้งหมด ทั้งทีข่้าราชการและไม่ใช่ข้าราชการ เพื่อสร้างความม่ันใจในความม่ันคงทางอาชีพ 2) การ
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ปฏิรูปการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อที่ผู้เรียนจะสามารถ เรียนรู้ด้วยตัวเอง ได้
มากขึ้น และ 3) การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษาของ  กศน. ให้มากกว่านี้ 

21. การวัดผลการเรียนรู้มีหลายเทคนิค ข้อสอบเป็นเทคนิคเดียวที่ มีข้อจ ากัดมาก คือวัดได้
เฉพาะเรื่องของความรู้ความคิดเท่านั้น เรื่องอื่นวัดไม่ได้ เพราะฉะนั้น O-NET จึงวัดได้เพียงความรู ้

22. สทศ. ออกข้อสอบ O-NET ตามหลักสูตร ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งมีทั้งหมด 76 
มาตรฐาน  8 กลุ่มสาระ ในแต่ละกลุ่มสาระจะมีสาระย่อย  เวลา ออกจะน าแบบเรียนมาดูเพื่อไม่ให้
ออกเกินแบบเรียนด้วย เพราะฉะน้ัน O-NET ไม่ได้ออกเกินหลักสูตร คนออกข้อสอบ ถ้า ป .6 กับ 
ม.3 จะเป็นครูโรงเรียนสาธิต ถ้าเป็น ม.6 จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 

23. คะแนน O-NET ต่ า เพราะนักเรียนไม่ตั้งใจสอบ ถ้าต้องการให้นักเรียนตั้งใจสอบ ต้องมี
การก าหนดนโยบายให้โรงเรียนน าคะแนน O-NET ไปใช้อย่างจริงจัง โดยใช้เป็นส่วนหน่ึงของการจบ 
โดยเฉพาะของ ม.3 หรือใช้เป็นส่วนหน่ึงของการตัดเกรด หรือใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนช้ัน  

24. สทศ. ได้จัดสอบ I-NET คือ วิชาอิสลามศึกษา  ตามความต้องการของ ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 จังหวัดยะลา  ทั้งระดับต้น กลาง และปลาย ระดับละ 8 
วิชา พบว่า คะแนนที่สอบค่อนข้างต่ า ดังนั้น ทางโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ขอความ
ร่วมมือให้ สทศ. จัดอบรมครูเกี่ยวกับวิธีการ ออกข้อสอบ เพื่อจะได้วัดผลได้ดีขึ้น  และขอให้จัดสอบ
ทุกปีด้วย 

 ส าหรับการอภิปราย แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่  1) การเรียนการสอนในปัจจุบัน สอนให้เด็ก
คิดวิเคราะห์หรือไม่  2) การออกข้อสอบในปัจจุบัน  O-NET  GAT  PAT สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนหรือไม่  และ 3) เด็กเรียนในห้ องเรียนมากไปหรือไม่ และการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
ควรท าอย่างไร ได้ผลสรุปรายประเด็น ดังนี้  

 ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนในปัจจุบัน สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์หรือไม่ 

1. การเรียนการสอนที่ประเทศอังกฤษ เน้นให้นักเรียนได้อภิปราย แสดงความคิดเห็นใน
ห้องเรียน  

2. ควรมีการเปลี่ยนแปลงครูให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปลี่ยนวัฒนธรรมการสอน  ที่เน้นการสอน
แบบบูรณาการเชื่อมโยง  สอนวิเคราะห์แบบสร้างสรรค์  มีความร่วมมือและท างานเป็นทีม ทั้งน้ีควร
มีการอบรมครูอย่างน้อย 3 ปี และต้องท าอย่างต่อเนื่อง วิธีการท่ีจะท าให้เกิดความต่อเนื่อง คือ  

1) ต้องหาคู่มือให้ กับครู เพื่อท าแผนการสอน ท าสื่อ และสื่อที่รัฐบาลก าลังท าและเป็น
เรื่องส าคัญมากๆ มี 4 เรื่อง คือ  (1) แจกหนังสือและอุปกรณ์ฟรี  (2) ให้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต เด็กก็จะเลิกเรียนจากในหนังสือ เข้าสู่ระบบการเรียนรู้แบบใหม่ เป็นการศึกษาตาม
อัธยาศัยหรือนอกระบบ  (3) ETV  และ (4) แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนชุมชน พิพิธภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้
คือวงจรท่ีจะท าให้ระบบการเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งอยู่แต่ในห้องเรียนตลอดเปลี่ยน  

2) มหาวิทยาลัยต้องมาช่วยในด้านวิชาการ (HUB)  

3) สพท.เป็นเจ้าภาพในการอบรม 
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4) มีการนิเทศภายในโดยโรงเรียน 

5) มี Best practices ให้เขาท า โดยเชิญผู้ช านาญการ ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้าไปช่วย
สอนในโรงเรียน  

3. ควรมีการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้มากขึ้น  เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน  

4. ควรส่งเสริมให้ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู  ให้ความส าคัญกับครูมากขึ้น   

5. ให้ความส าคัญกับโรงเรียนในการช่วยผลักดันการปฏิรูปการศึกษา  ให้โรงเรียนเปลี่ยน
การสอน เป็นการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ไม่ควรเป็นการสอนแบบท่องจ า  

6. ควรให้การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ส าคัญ เช่น นโยบายเรียนฟรี 15 ปี  กองทุนกู้ยืม 
(กยศ.) ธนาคารประชาชน  ชุมชนพอเพียง  ไทยเข้มแข็ง  คนพิการเรียนฟรีอุดมศึกษา  ฯลฯ เพื่ อให้
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เพราะเป็นนโยบายท่ีดีสามารถช่วยเด็กไม่ให้ออกกลางคัน 

7. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการเย่ียมบ้านซ่ึงเป็นเร่ืองที่ดี เพื่อน าข้อมูลที่ได้ รับมา
ด าเนินการกับเด็กด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการช่วยเรื่องการออกกลางคันของเด็กได้ 

8. การที่จะสอนให้เ ด็กคิดวิเคราะห์ ต้องปรับหลักสูตรให้มีแก่นสาระ และใช้วิธีการสอนท่ี
หลากหลาย 

9. ต้องพัฒนาครู โดยต้องดูแลครูให้ดี และในการสร้างแรงจูงใจและสร้างคุณภาพของครูให้
วัดจากคุณภาพของเด็ก และต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูด้วย 

10. เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน  โดยให้เด็กได้เรี ยนรู้จากสถานการณ์ปัญหา เน้น
กระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งจะท าให้เด็กเกิดระบบคิด หลังจากนั้นให้ประเมินการเรียนรู้เด็กจากการ
ประเมินห้องเรียนและประเมินกระบวนการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่เป็นเพียงการท าข้อสอบเท่านั้น 

11. ควรใช้ Learning how to Learn เป็นตัวน า เพื่อให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น 

12. หลักสูตรในปัจจุบันเน้นการคิดวิเคราะห์อยู่แล้ว แต่วิธีการเรียนการสอนยังไม่สอนให้คิด
วิเคราะห์ ดังนั้นการแก้ปัญหาต้องเริ่มจากผู้บริหารก่อน 

13. การเรียนการสอนและวิ ธีวัดผลไม่สอดคล้องกัน คือ ข้อสอบเป็นแบบคิดวิเคราะห์ แต่
การเรียนการสอนเน้นท่องจ า 

14. ควรมีการจัดกลุ่มนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและจัดล าดับความส าคัญว่าเรื่องใดควร
มาก่อน-หลัง 

15. ปัญหาการศึกษาของประเทศไทยอยู่ที่คุณภาพ  ดังนั้นต้องสร้างคนให้มีคุณภาพ ให้
สามารถคิดวิเคราะห์เป็น  โดยจัดท าหลักสูตรให้มีความเหมาะสม  การเรียนภาษาของเด็กต้อง
สามารถอ่านและจับใจความได้ ต้ องย่อความเป็น  การสอบต้องวัดและประเมินผลให้สิ่งที่ต้องการ
เห็นในตัวเด็ก  เช่น การให้เด็กคิดวิเคราะห์ต้องให้เด็กย่อความ วิเคราะห์ได้ 
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16. ควรให้ความส าคัญกับครู  หน้าที่ของครูคือ “สอนอย่างไรให้เด็กฉลาด ” ให้คิดวิเคราะห์
เป็น  คิดอย่างเป็นระบบ  ครูไม่ใช่แค่ท าวิจัยเพื่ อประเมินวิทยฐานะ  การเป็นครูต้องเป็นโดยจิต
วิญญาณ ไม่ใช่แค่เป็นวิชาชีพเท่านั้น 

17. ควรดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   

18. ควรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน ปรับสมดุลการเรียนรู้มากกว่าการท าข้อสอบ 
หนังสือเรียนของประเทศไทยเป็นเพียงแบบฝึกหัด มีค าตอบที่ถูกต้องเ พียงค าตอบเดียว  แต่ใน
ประเทศญี่ปุ่นแบบเรียนส่วนใหญ่เป็นค าถามปลายเปิด ให้ความส าคัญกับสถานการณ์และการ
แก้ปัญหา มีการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ  มีครูเข้าไปสังเกต เพื่อเห็นกระบวนการคิดของเด็ก 

19. การฝึกให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์เป็นต้องแก้ปัญหาที่โครงสร้าง  เปลี่ยนแป ลงระบบจาก 
Top down เป็น Bottom up  ให้คนในระดับปฏิบัติมีโอกาสได้คิด 

20. ปัญหาการจัดการศึกษาอยู่ท่ี Process หรือ Content ที่ไม่มีการก าหนด Output Design 
และ Outcome  Design  ที่ชัดเจน  การวัดประเมินผลอาจท าเป็นรายวัน รายเดือน หรือรายสัปดาห์   

21. ควรมีการปรับกระบวนกา รสอนของครู ให้มีการเปลี่ยนกระบวนการสอน การที่เด็กคิด
วิเคราะห์ไม่เป็น ต้องย้อนกลับไปดูว่าครูคิดวิเคราะห์เป็นหรือไม่  ครูยังมีการยึดติดกับวัฒนธรรม
แบบเดิมๆ   

22. ควรมีการท ารายการเพื่อพ่อแม่ผู้ปกครอง เช่น ออกทาง ETV เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการปลูกฝังเด็ก 

23. จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีจ านวนมากเกินไป  ควรพิจารณาว่าที่เหมาะสมควรเป็น
อย่างไร 

24. ผู้เรียนจะมีคุณภาพได้ มีปัจจัยส าคัญ  4 ประการ ได้แก่  1) พื้นฐานผู้เรียน (ความ
พร้อมของครอบครัว)  2) ครู  3) การวัดผล  และ4) การกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 

25. ควรกระตุ้นให้เด็กเห็นความส าคัญของการศึกษาระดับอาชีวศึกษาด้วย 

26. การสอนให้เด็กคิดเป็น คือ ต้องปฏิรูปการประเมินผลแต่ละระดับการศึกษา และสอน
น้อยๆ ให้เวลาเด็กได้คิด วิเคราะห์ จัดกิจกรรมอื่นๆ ให้มาก 

27. การน าหลักสูตรไปใช้ควรใช้ในรูปแบบท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นที่  ไม่ควรใช้เหมือนกัน
ทัง้หมด เพราะสภาพบริบทแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน  นอกจากนี้หลักสูตรท่ีน ามาใช้ยังมีสาระท่ี
แน่นเกินไป   

28. ค่านิยมของสังคมคือต้องการให้บุตรหลานได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง  แต่ไม่ได้
ต้องการเห็นเด็กคิดเป็น  วิเคราะห์เป็น ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาทบทวนกา รศึกษาตั้งแต่ระดับ
นโยบายลงไป และควรให้ “การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ”  
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29. การเรียนการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์มีหลายระดับ แต่ปัจจัยท่ีน ามาช่วยให้เด็กคิด เช่น 
ครู  สื่อที่น ามาใช้ ยังไม่มีความสมบูรณ์  

 
 ประเด็นที่ 2 :  การออกข้อสอบในปัจจุบัน O-NET  GAT  PAT สอดคล้องกบัการเรียนการสอนหรือไม่ 
 

1. เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้และความคิด วัดเพียง 1 ใน 4 เท่าน้ัน  ส่วน 3 ใน 4 เป็นงานท่ี 
สทศ. จะต้องน าไปวัดต่อไป เช่น การวัดคุณธรรม จริยธรรม โดยต้องค านึงถึงข้อจ ากัดเรื่องคน  เวลา 
และเครื่องมือ   

2. การวัดผลต้องเป็นการวัดในสิ่งที่ต้องการให้เด็กเป็น เช่น ต้องการเด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ ก็
ต้องออกข้อสอบให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ 

3. ปัญหาท่ีพบจากการสอบ O-NET จะพบว่าเด็กไม่ตั้งใจสอบ  และข้อสอบยึดต าราและ
หนังสือทั้งหมด  ควรมีการเปลี่ยนแนวข้อสอบให้เด็กคิดวิเคราะห์ให้มากๆ 

4. การออกข้อสอบ GAT , PAT  เหมาะสมกับการให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาเท่าน้ัน  แต่ไม่ควรน ามาตัดสินการให้เด็กเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 

5. กระบวนการเลือกเด็กเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องส าคัญ  เพื่อดูว่าเด็กคิด
วิเคราะห์เป็นหรือไม่ ดังนั้นต้องให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายท่ี
เตรียมเด็กเข้าสู่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะออกข้อสอบหรือคัดเลือกเด็กอย่างไร ต้องมีการ
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ 
 
 ประเด็นที่ 3 เด็กเรียนในห้องเรียนมากไปหรือไม่ และการเรียนรู้นอกห้องเรียนควรท าอย่างไร 

1. มีโรงเรียนไม่กี่แห่งที่สอนให้เด็กเรียนในห้องเรียนมากเกินไป 

2. เวลาเรียนในระดับประถมศึกษาใช้เวลา 1,000 ชั่วโมง /ปี  ระดับมัธยมศึกษา  1,200  
ชั่วโมง /ปี  แต่เมื่อเรียนจบแล้วไปท างานจะใช้เวลาท างาน 2,000  ชั่วโมง /ปี  ดังนั้นยังมีเวลาอีก
ประมาณ 800 ชั่วโมง/ปี  ที่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ได้ 

3. ถ้าครูเป็นวิชาชีพที่แท้จริง ครูจะทราบว่ามากเกินไปหรือไม่ ไม่ต้องไปก าหนด 

4. ตอนน้ีสภาพการเรียนการสอน ครูสอนตามแบบเรียน และมุ่งสอนให้จบ เพราะฉะน้ันก็
อยู่ในสภาวะท่ีเรียกว่าสอนกันมาก 

5. เด็กเรียนมากไป เพราะต้องกวดวิชา เพื่อให้เข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ ขีวิตจึงไม่มีคุณภาพ  
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 หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้สรุปผลการประชุมของประเด็น
หลักที่ 1เรื่องการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ/ประเภท ซึ่งมี 5 เรื่อง ดังนี้ 

1.  ครู  

1. การจัดการเรียนการสอนควรสอนทั้งการท่องจ าและการคิดวิเคราะห์โดยเพิ่ม
น้ าหนักการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น 

2. มีการอบรมพัฒนาครู ทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนให้สามารถสอนเด็กคิดวิเคราะห์มาก
ขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาและเกิดสมรรถนะ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการสื่อสาร    
2) ความสามารถในการคิด 3) มีความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
และ 5) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

3. ในการอบรมพัฒนาครู ต้องเน้นเทคนิค กรรมวิธีในการท่ีจะไปสอนให้เด็กคิด
วิเคราะห์เป็น รวมท้ังเนื้อหาสาระและเทคนิคในการท าสื่อการเรียนการสอน และขณะเดียวกันจะต้อง
มีการวัดผลประเมินผล โดยอาจจะประเมินเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ก่อนเข้าการอบรม เมื่อ อบรมเสร็จ
แล้ว และติดตามผลว่าน าไปใช้ได้ผลจริงหรือไม่  

2.  หลักสูตร   

1. แม้ว่าหลักใหญ่ๆ จะมีความชัดเจนแล้ว  คือ มุ่งเน้นผลผลิตที่จะให้เด็กออกมามี
สมรรถนะ 5 ด้าน แต่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งมี 8 ข้อ เมื่อน ามาเทียบกับ 3D ก็คือ Decency คือ 
คุณธรรม จริยธรรม และคว ามภาคภูมิใจในความเป็นไทย แต่ยังขาดเรื่องประชาธิปไตย และยาเสพ
ติด เพราะฉะน้ันควรยึด 3D จะท าให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น  

2. ส่วนเน้ือหาแต่ละวิชา ควรไปดูว่าสาระอะไรที่เกินความจ าเป็น จะได้ไม่ต้องเรียน จะ
ได้มีเวลาไปเรียนคิดวิเคราะห์มากขึ้น  

3.  ตารางสอน  

ควรจะปรับ ตารางสอน ให้เด็กได้เรียนนอกห้องเรียนบ้าง เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสั่งสมประสบการณ์ที่สัมผัสกับโลกความเป็นจริงมากขึ้น  ขอให้
ไปช่วยพิจารณาว่าจะต้องปรับตารางสอนอย่างไรหรือไม่ สัดส่วนควรจะเป็นอย่างไร แล้วการที่จะให้
เรียนนอกห้องมากขึ้น รู ปแบบจะเป็นอย่างไร ขอฝากให้ผู้ที่มีหน้าที่ไปคิดให้คิดเป็นรูปธรรมชัดเจน 
ปฏิบัติได้  

4.  กระบวนการเรียนการสอน  

จากผลการวิจัยและความเห็นของที่ประชุม เช่น เรื่องการวิเคราะห์ห้องเรียน การมีแม่
ข่ายมหาวิทยาลัยอยากให้สรุปเป็นนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมว่าต้องท าอย่างไร แล้ วช่วยกันผลักดันให้
เกิดผล  โดยมีแม่ข่ายมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแม่ข่ายเข้ามาช่วย 
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5.  ข้อสอบ  ต้องพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1) สัดส่วน ควรมีสัดส่วนระหว่างการท่องจ า  การวิเคราะห์และอื่นๆ กี่เปอร์เซ็น ต ์
ต้องมีสูตรส าเร็จหรือไม่ จ านวนเท่าไร  

2) ผู้ออกข้อสอบ  ต้องพิจารณาว่าที่ผ่านมาเหมาะสมได้มาตรฐานหรือไม่  
เหมาะสมหรือไม่ และต้องมีกระบวนการคัดเลือกผู้ออกข้อสอบให้เหมาะสมและหลากหลายหรือไม่  
เพื่อให้สามารถวัดได้อย่างแม่นย า เที่ยงตรง หรือหากมีอยู่แล้วต้องปรับหรือไม่  

3) ลักษณะข้อสอบ   ข้อสอบอัตนัย กับข้อสอบปรนัย มีทั้ง ข้อดีข้อเสีย ความพอดี
ต้องมีสัดส่วนเป็นอย่างไร  และข้อสอบที่จะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์จริง เที่ยงตรงแม่นย าจะต้องเป็น
อย่างไร  

4) มาตรฐานของข้อสอบ  เช่น สาระท่ีน ามาออกข้อสอบ ออกสาระส าคัญของสิ่งที่
ควรจะวัดหรือไม่  

5) ความถี่ของการสอบ  จ าเป็นหรือไม่ต้องสอบ 3 ครั้ง หรือ 4 ครั้ง จริงแล้ว 
ควรเป็นอย่างไร  

 
ส าหรับประเด็นหลักที่ 2  ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  มีผู้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบ

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล  
ดร. สุเมธ แย้มนุ่น ศาสตราจารย์ ดร . อุทุมพร จามรมาน นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์  และ ดร . บุญชู  
ชลัษเฐียร  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมีการพัฒนาตั้งแต่ปี 2504 ถึง ปี 2548 จากระบบ
entrance ใช้ข้อสอบกลาง เน้นการสอบเนื้อหา สอบปีละ 1 ครั้ง นักเรียนสามารถเลือกได้ 6 อันดับ 
และเลือกอันดับ ลดลงเป็น 5 อันดับ และ 4 อันดับ เป็นการสอบ  entrance แบบใหม่ ใช้ GPA และ 
PR  มีคะแนนในการสอบวัดความรู้อีกร้อยละ 90 สอบปีละ 2 ครั้ง จนถึงปี 2549-2552 ใช้ระบบการ
คัดเลือกกลาง Center University Admission Systems : CUAS โดยยึดหลักของการน าผลการ
เรียนในช้ันมัธยมศึกษ าตอนปลาย ประกอบด้วย  GPAX ร้อยละ 10  GPA ร้อยละ 20 จาก 8 กลุ่มสาระ 
O-NET ร้อยละ 35-70 และ A-NETร้อยละ 0-35 โดยเลือกได้ 4 อันดับ  

ส่วนระบบการคัดเลือกที่จะเริ่มใช้ในปี 2553 มีปรัชญาท่ีจะเน้นการวัดความถนัดในการเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมากกว่าความสามารถในการสอบเฉพาะรายวิชาหรือไม่เน้นการสอบเนื้อหา 
ประกอบด้วย GPAX ร้อยละ 20 O-NET ร้อยละ 30 จาก 8 กลุ่มสาระ โดย 5 กลุ่มสาระแรกให้น้ าหนัก
ร้อยละ 25 3 กลุ่มสาระหลังให้น้ าหนัก ร้อยละ 5 GAT ร้อยละ 10-50 และ PAT ร้อยละ 0-40   

GAT เป็นการวัดความถนัดทั่วไป และวัดศักยภาพการเรียนในมหาวิทยาลัย แยกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 ร้อยละ 50 เป็นความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา  ส่วนท่ี 2 
ร้อยละ 50 เป็นการวัดความสามารถในการสื่อสาร และภาษาอังกฤษ  โดยมีคะแนนเต็ม 300 คะแนน 
สอบ 3 ชั่วโมง และให้สอบทุกสาขาวิชา  
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PAT เป็นการวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ  PATแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 วัด
ความรู้พื้นฐานในการเรียนต่อวิชาชีพนั้น ตอนท่ี 2 วัดความถนัด และศักยภาพในการเรียนวิชาชีพ มี  
7 PAT  PAT1 คณิตศาสตร์  PAT 2 วิทยาศาสตร์  PAT 3 วิศวกรรม PAT 4 สถาปัตยกรรม  PAT 
5 ครู   PAT 6 ศิลปะ และ PAT 7 ภาษาต่างประเทศ คะแนนเต็ม 300 คะแนน สอบ 3 ชั่วโมง  

การสอบตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไปน้ัน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ คือ   1) 
องค์ประกอบ 4 ประการ คือ GPAX,  O-NET,  GATและ PAT 2) สอบ GAT, PAT ปีละ 3 ครั้ง คือ
มีนาคม กรกฏาคม และตุลาคม 3) ให้ใช้คะแนนที่ดีที่สุดของวิชาที่สอบ 4)ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 ขึ้นไปสมัครได้ทุกครั้ง 5) คะแนนสอบเก็บได้ 2 ปี แล้วการเปลี่ยนแปลงในหลักการส าคัญนั้นต้อง
บอกล่วงหน้า 3 ปี แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนขององค์ประกอบ 

 
2. ข้อเสนอจากการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินการคัดเลือกเมื่อวันท่ี  10 สิงหาคม 2552 

มีดังนี ้
 2.1) องค์ประกอบในการสอบคัดเลือกระบบ admission กลาง ตั้งแต่ปี 2554 นั้นให้ยึด

ตามองค์ประกอบเดิม คือ GPAX,  O-NET,  GAT, และ PAT  
 2.2) ให้มีการปรับค่าน้ าหนักในแต่ละกลุ่มสาขาดังต่อไปนี้ GPAX ร้อยละ 10-20  O-NET 

ร้อยละ 10-40  ต้องมีองค์ประกอบของ GAT PAT อย่างน้อยร้อยละ 10 ขึ้นไป  และการสอบ PAT 
ไม่ควรจะเกิน 3 วิชา  

 2.3) ให้สอบ GAT และ PAT เหลือปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนตุลาคม และมีนาคม   
 2.4) คะแนนเก็บไว้ใช้ได้ 2 ปี 
 2.5) นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เท่าน้ันท่ีมีสิทธิ์สอบ  
 2.6) เวลาในการสอบ GAT 3 ชั่วโมงเหมือนเดิม แต่ PAT เหลือ 2 ชั่วโมง  
 2.7) เพิ่ม PAT2 เป็น PAT 2.1 ความถนัดทางเคมี 2.2 ความถนัดทางชีววิทยา 2.3 

ความถนัดทางฟิสิกส์  
 2.8) การคิดคะแนน GAT และ PAT นั้น ให้ใช้คะแนนมาตรฐานซ่ึงน่าจะมีผลดีกว่าการใช้

คะแนนดิบ 
3. ระบบ admission ดึงเด็กเข้าในระบบอุดมศึกษาได้ประมาณร้อยละ 10 เท่าน้ัน ส่วนอีก

ร้อยละ 90 เข้าโดยวิธีอื่น   ในปี 2515 การเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษานั้นมี 3 วิธี คือ 1) รับตรง 
โดยมหาวิทยาลัยที่ตั้งใหม่ในส่วนภูมิภาคจัดโควต้าให้กับคนในภูมิภาคได้เข้าเรียนประมาณร้อยละ 50  
2) โควต้าพิเศษเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยก าหนดเด็กที่เก่งทางศิลปะ ดนตรี กีฬา และ 3) การสอบ 
entrance รวม มหาวิทยาลัยภูมิภาครับตรง ประมาณร้อยละ 50 ส่วนอีกร้อยละ 50 ให้คนท้ังประเทศ
ได้มาแข่งกัน  

4. ปัญหาความไม่รู้ของเด็กจบมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นปัจจัยส าคัญของการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างในการจัดคนให้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา นโยบายท่ีน่าชื่นชมของ สพฐ . คือการให้
คะแนนคุณธรรมประกอบกับคะแนนปกติ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน เป็นผู้ริเริ่มใช้
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เกณฑ์น้ี (Nahornprathom Model) ที่ประชุม ทปอ.มีมติให้ใช้คะแนนความดีเป็นส่วนหนึ่งของการคัด
คนเขา้เรียนในระบบรับตรง  ซึ่งขณะน้ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้คะแนนความดีบวกกับ GPA เข้าเรียนในอุดมศึกษา เพราะฉะน้ัน 
การรับตรงเข้าไปในมหาวิทยาลัยมีรูปแบบและวิธีการซ่ึงน่าจะได้รับการส่งเสริม   

6.  concept ของ admission กับ entrance ไม่เหมือนกัน ในกรณี  entrance เด็กเลือกคณะ
ก่อนแล้วจึงสอบ เด็กไม่รู้ความสามารถของตนว่ามีความสามารถตรงไหน ส าหรับ admission เด็กรู้
ความสามารถของตนจากคะแนนท่ีสอบก่อน รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอย่างไร จะเข้าคณะไหนได้บ้าง  

7.การใช้ O-NET เป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สอบหลังเรียนน้ัน ใช้เพื่อถ่วง เป็นการถ่วงด้วย
เปอร์เซ็นต ์ไม่ใช่ข้อสอบคัดเลือกเข้า  เหตุผลที่เอา O-NET มาใช้นั้น เพราะ GPAX ที่แต่ละโรงเรียนให้
เป็นคนละมาตรฐาน เมื่อไรท่ีโรงเรียนสามารถให้เกรดที่เชื่อถือได้ และได้มาตรฐานก็เลิกใช้ O-NET   

8. ปัจจุบันสอบความถนัด มากกว่าเนื้อหา ประกอบด้วย ความถนัดทั่วไปกับความถนัด
เฉพาะวิชาชีพ ความถนัดทั่วไปหรือ GAT เป็นการวัดความสามารถของคนท่ีจะเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยว่าต้องมีความสามารถอะไรบ้าง เช่น 1.อ่านเป็น  2.เขียนเป็น 3.คิดเป็น 4.แก้ปัญหา
เป็น และ 5.สื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษได้ ซึ่งสอบในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หากสอบ GAT ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จะดีมาก จะได้รู้ว่านักเรียนคิดวิเคราะห์เป็นหรือไม่ ซึ่งจะพัฒนาตอนมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4-5-6 เพื่อรองรับการเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป  

9. การสอบ GAT เป็นการวัดความคิดวิเคราะห์ ใช้ content ฟรี ออกข้อสอบโดยให้คนอ่าน
บทความที่คัดมาจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน แล้วจึงก็ถามในเรื่องที่ให้อ่าน เป็นการ 
Integrate ทั้งเรื่องการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ใช้ข้อสอบอัตนัยที่ตรวจ
ด้วยเครื่อง OMR คือตอบได้หลากหลายค าตอบ ข้อส อบลักษณะน้ี การกวดวิชาจะไม่มีผล แม้จะใช้ 
tutor channel ก็ตาม แต่การสอบ PAT กวดวิชาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องได้  

 10.เหตุผลที่คะแนน GAT / PAT ต่ า เพราะมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มาสอบจ านวนมาก 
ควรให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เท่าน้ันท่ีมีสิทธิ์สอบ และควรให้ครูสอบ GAT ด้วย 
          11.การเข้าเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่เป็นตัวเลือกสุดท้าย ดังนั้น การแข่งขันจึงมีไม่มากนัก 
ยกเว้น สาขาปิโตรเคมี เดินเรือทะเล อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เหล็กกล้าที่มีผู้แข่งขันสูง นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาปีหน่ึง ปวช.และ ปวส. ต้องสอบวัดแวววิชาชีพ ปัญหาปัจจุบัน คือขาดครูแนะแนวอาชีพ (มีแต่
ครูแนะแนวการศึกษาต่อ) ส่งผลให้มีการออกกลางคันสูง หากวิทยาลัยมีความกระตือรือร้นในการเข้า
ไปให้ความรู้วิชาชีพกับนักเรียนมัธยม เด็กจะสนใจเข้าเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น และจากสถิติคาดว่า
ในอีก 4 ปี สัดส่วนสายอาชีพต่อสายสามัญ น่าจะใกล้เคียง 50:50 ตามนโยบายรัฐมนตรี  

     12. ปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่ของการบริหารจัดการสอบ ส าหรับโลกยุคใหม่ท่ีเน้นการใช้ ICT คือ 
ความไม่ทัดเทียมกันระหว่างเด็กที่ขาดโอกาสหรือด้อยโอกาสกับเด็กที่มีความพร้อมหรือเด็กที่อยู่ใน
เมือง ท าให้เสียโอกาส  

     13. สาเหตุที่นักเรียนได้คะแนนต่ าอาจเป็นเพราะข้อสอบยากจริงหรือเป็นเพราะว่าค าช้ีแจง
ของข้อสอบยากต่อการท าความเข้าใจเด็กอ่านแล้วไม่เข้าใจค าถาม  
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 14. แนวการพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบของ สทศ . ในแง่ของ Content Validity ได้มีการ
ดูแลอย่างเรียบร้อย สิ่งที่ควรจะศึกษาต่อ ไป คือ  Predictive Validity รวมท้ังเรื่อง Concurrence 
Validity วัดจริงตามสภาพที่เป็นอยู่หรือไม่ เครื่องมือนี้สามารถที่จะวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ได้หรือไม่  ข้อสอบ GAT วัด ability ในแง่ของเหตุผลได้จริงหรือไม่  

ที่ประชุมได้อภิปรายในประเด็นย่อย 4 ประเดน็ ต่อไปนี้ 1) ระบบรับตรงควรเป็นอย่างไร  2) การ
ให้นักเรียนสอบ GATในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มากไปหรือเหมาะสม 3) คะแนน GPAX ที่ลดลง
จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 10 เหมาะสมหรือไม่  และจะมีผลต่อการเรียนในช้ันเรียนหรือไม่  และ 
4) ผลสอบ GAT/PAT ที่ต่ าลงเพราะเหตุใด เป็นเพราะข้อสอบไม่เที่ยงตรง แม่นย า หรือกระบวนการ
เรียนการสอนไม่ตอบสนองต่อการสอนแบบคิดวิเคราะห์ ได้ข้อคิดเห็นโดยสรุปดังนี้  

 
1. ระบบรับตรงควรเป็นอย่างไร 

 1.1 ระบบการสอบคัดเลือกควรเสนอเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
 1.2 เห็นด้วยกับระบบรับตรง เนื่องจากโอกาสคนไม่เท่ากัน การรับตรงจะสนองเรื่องท้องถิ่น 
เรื่องการพัฒนา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เนื่องจากมาตรฐาน
โรงเรียนไม่เท่ากัน จึงต้องมี O-NET และมีเครื่องมือกลางส าหรับโรงเรียนที่จะน าไปพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน 

1.3 ระบบรับเข้ามหาวิทยาลัยเดิ มใช้ entrance ต่อมาเป็น admissions มี admissions ตรง
กับ admissions กลาง  admissions ตรง ให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับเองโดยตรง ซึ่งในอดีตก็มีท้ัง
โควต้านักกีฬา ช้างเผือก โควต้าพื้นที่ มีการจัดสอบเช่นกัน ขณะนี้ทุกมหาวิทยาลัยรับตรงสามารถ
สอบแข่งขันได้ ยกเว้นโควต้ารับตรงบางแห่ง กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รับเฉพาะเด็ก 3 จังหวัด
ชายแดนเท่าน้ัน 

1.4 เดิมรัฐจัดการสอบโดยรวม และเพื่อลดความเครียด จึงให้มีการสอบเก็บคะแนนไว้ แทน
ระบบการสอบครั้งเดียว มหาวิทยาลัยของรัฐที่เปิดก่อนมีการรับตรงโดยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนจาก
ทุกพื้นที่ ตอนแรกอ าจจะรับตรงในลักษณะที่เปิดเฉพาะพื้นที่ หรือเฉพาะคุณสมบัติพิเศษ จากนั้น
เปิดโอกาสให้มีการรับตรงจากทั่วไป จากที่ตั้งใจให้ลดความเครียดของเด็ก กลายเป็นเด็กต้องวิ่งไป
สอบและส่งผลกระทบอย่างมากกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

1.5 การรับตรงเด็กในภูมิภาค หากเป็นไปได้รับด้วยเป อร์เซ็นต์ที่เหมาะสม จะท าให้เด็กใน
ภูมิภาคมีโอกาสและอยู่พัฒนาท้องถิ่น แต่หากเปิดท่ัวไปทุกพื้นท่ีเด็กจะวิ่งสอบทั้งกลางและพื้นท่ี 
แล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุด 

1.6 ประเด็นการรับเข้ามหาวิทยาลัย ต้องการให้การศึกษาอุดมศึกษากับเด็กทุกคนหรือไม่ 
และจุดมุ่งหมายของมหาวิทยา ลัยคืออะไร  มหาวิทยาลัยเป็นท่ีสอนให้คิด สร้างปัญญา ไม่ใช่ฝึกฝน
วิชาชีพ การสอนแบบคิด วิเคราะห์ ขนาดนักเรียนต้องไม่มาก ครูต้องมีคุณภาพ เป็นระบบ tutor  

1.7 ควรมีมาตรการให้สอบได้กี่แห่ง และควรมีระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบด้วยว่ามีใครสอบซ้ า 
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1.8 ปัญหาเร่ืองรับตรงแทนที่จะเป็นการประหยัดหรือลดความเครียด กลับกลายเป็นการเพิ่ม
ค่าใช้จ่าย 

1.9 การรับเข้ามหาวิทยาลัย เป็นการรับด้านเดียวโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด สพฐ .ควร
มีสิทธิ์ที่จะบอกมหาวิทยาลัยให้รับเด็กของตนด้วย มิฉะนั้นปฏิรูปการศึกษาจะไม่มีทางส าเร็จหากคอ
ขวดตรงน้ีไม่มีการแก้ไข  

1.10 ประเด็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นนโยบายส าคัญของชาติ เป็นวาระแห่งชาติ ควรมี
คณะกรรมการจากทุกฝ่ายเพื่อดูแลเรื่องนี้ 

1.11 เรื่องระบบรับตรง ขณะนี้ไม่มีใครจัดระเบียบ ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพโดยตรง ควรมีการ
จัดระเบียบเร่ืองสัดส่วนกลุ่มต่างๆ ให้เหมาะสม  เช่น นครปฐมโมเดล มหาวิทยาลัยต่างๆ ควรศึกษา
และด าเนินการด้วย  

1.12 การรับตรงขอให้ใช้โควต้าต าบลไม่ใช่โควต้าจังหวัด โดยดูจากจ านวนประชาชนใน
พื้นที่เป็นหลัก จะลงถึงรากเหง้า ไม่จ าเป็นต้องเอาคนเก่งที่สุดของประเทศมาเข้ามหาวิทยาลัย ควรมี
แต้มต่อส าหรับเด็กกลุ่มต่างๆ โควต้าต าบลอา จมี 2 อย่าง คือ 1) ใช้เงินกองกลางจะผันเงินอย่างไร 
2) ทุน อบต. แล้วกลับไปรับไปท างานที่ท้องถิ่น 

 1.13 ก่อนก าหนดการคัดเลือก ต้องมองจาก end point แล้วจึงก าหนดว่าแต่ละสาขาต้องการ
ลักษณะที่พึงประสงค์ของคนสู่สังคมอย่างไร เช่น มีสมุดประจ าตัวดู improvement ทั้งน้ีต้องสร้าง
ตั้งแต่ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีการวัดตนเองตลอดเวลา  

 1.14 ควรรวมศูนย์ในการสอบให้เหลือน้อยที่สุด และรวมการสอบเป็น1 – 2 ครั้ง 
1.15 ระบบรับตรง  GAT ม.3 รวมท้ัง GPAX ไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง เรื่องที่เป็นปัญหาจริงๆ 

เป็นเร่ืองคนอายุ 15ปี (มัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น )ซึ่งท่ัวโลก concern เรื่องนี้ ต้องเคลียร์การศึกษา
คนอายุ 15 ปีน้ีให้ฐานใหญ่ ไม่ว่าคนจะไปทางอาชีวศึกษาคือใช้มือกับใช้หัว ซึ่งเป็นคนเก่ง ใช้มือและ
ใช้หัวประดิษฐ์ได้  ถ้าเกลี่ยคนตั้งแต่อายุ 15 เรียบร้อยแล้ว เหลือคนส่วนหน่ึงมาทางอุดมศึกษาจะคัด
ด้วยวิธีอะไรก็ได้  

1.16 เรื่องรับตรงต้องคิดหลายอย่าง 1) การเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ใช่สิทธิพื้นฐานของคน
ทุกคน มหาวิทยาลัยไม่ใช่โรงเรียนสอนอาชีพ สมเด็จพระบรมราชชนกบอกว่า มหาวิทยาลัยคือ
สมองต้นความคิดของชาติ มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องสร้างคนกลุ่มหนึ่ง 2) การที่มีโควต้าลงพื้นที่ 
ต้องคิดด้วยว่าเขาจะสามารถอยู่ในสังคมของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่  
 1.17 กระบวนการรับตรงเกิดขึ้นมาด้วยเหตุผล 2 ประการ 1) มองว่า admission กลางไม่ได้
เด็กที่มีคุณสมบัติตรงท่ีจะมาเรียน จึงต้องมีกระบวนการรับตรงเพื่อดูคุณสมบัติเฉพาะ แต่พวกนี้ก็
ต้องผ่านกระบวนการสอบมาแข่งกั นอยู่ดี  2)  มหาวิทยาลัยก็เริ่มจะคิดว่าความสามารถในการที่จะ
ไปเอาเด็กดีมาเรียนของตัวเองสู้คนอื่นไม่ได้ เป็นกระบวนการแย่งเด็ก ดึงเด็กดีเข้ามาเรียน  
 1.18 การรับตรงเพื่อให้ได้เด็กที่มีคุณสมบัติตรงกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นเรื่องดี แต่ต้องมี
ความยุติธรรมและต้องท าให้ดี  มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบชีวิตข้างหน้าของเด็กด้วย  
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1.19 ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยต้องมองให้เชื่อมโยงทั้งระบบการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับการอุดมศึกษาพร้อมๆ กัน 

1.20 ระบบรับตรงทั้งสอบและโควตา ควรเป็นอย่างไร จ ากัดเฉพาะเด็กในภูมิภาคหรือไม่
ควรสอบ 2 หรือ 3 ครั้งในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เหมือนเดิม เวลาสอบควรเป็นเวลาเดียวกันหรือ
เหลื่อมกันอย่างที่เป็นอยู่ และจ าเป็นหรือไม่ท่ีต้องสอบภาษาอังกฤษร้อยละ 50 

1.21 ถ้าโรงเรียนเห็นคุณค่าระบบรับตรง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องร่วมมือกัน ต้องเริ่มตั้งแต่เวลาเด็กเรียนไม่ใช่ตอนรับตรง 
ถ้ามหาวิทยาลัยจะให้โควต้าพิเศษ ต้องจับมือกับโรงเรียนพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ เพื่อเตรียมคนให้มี
ความช านาญเฉพาะ สร้างความเข้มแข็ง โดยเริ่มตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.22 ที่ประชุม ทปอ.มีมติให้ใช้คะแนนความดีเป็นส่วนหนึ่งของการคัดคนเข้าเรียนในระบบ
รับตรง 

 
2. การให้นักเรียนสอบ GATในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากไปหรือเหมาะสม  

 2.1 การสอบ GAT ตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายความว่าไม่ได้ดูตั้งแต่การศึกษาภาค
บังคับ หากมีความม่ันใจระบบการศึกษาภาคบังคับเฉพาะส่วนบังคับ 9 ปี ก็ไม่ต้องสนใจเร่ืองการวัด GAT 
 2.2  การสอบ GAT มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หากตั้งโจทย์ว่าการจบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นการจบ
การศึกษาภาคบังคับเช่นเดียวกับการจบมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งเป็นการจบประโยคที่ส าคัญ การให้
โรงเรียนระบุเองว่าจบมัธยมศึกษาปีท่ี6 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับควรตั้ง
ข้อสังเกตว่าอาจจะไม่สมบูรณ์และโรงเรียนมีคุณภาพที่แตกต่างกัน ถ้าเราจะเติมเต็มตรงน้ี เรื่องของ
O-NET และ GAT จะเข้ามามีส่วนช่วยในการวัดการจบโดยเฉพาะ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งถือว่าเป็น
การศึกษาภาคบังคับ อาจจะไม่ได้เรียนต่อแต่อาจจะไปท างาน หรืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ประเด็นน้ีควรต้องคิดเรื่องการวัดรวบยอดไม่ใช่การวัดปกติ เพราะถือว่าเป็นการจบการศึกษาภาค
บังคับ 9 ปี ต้องประกันว่าคนจบการศึกษาภาคบังคับมีคุณสมบัติที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างดี  
 2.3 เห็นด้วยกับการสอบ GAT มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
และสะท้อนกลับไปที่การพัฒนาครู  
 2.4 เรื่อง GAT ถ้ามีการสอบที่ช่วยท าให้เด็กมองตัวเองว่าคิดวิเคราะห์เป็นหรือไม่ ด้วย
ข้อสอบที่คาดว่ามีความเที่ยง ถ้าส่วนท่ี 1 ของ GAT ที่บอกว่าวัดความสามารถในการอ่านเขียน คิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะมาตรวจสอบว่าที่สอนให้เด็กคิดเป็น เป็นไป
ตามนั้นหรือไม ่

 2.5 การสอบGAT/PAT มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต้องดูว่า สอบเพื่อไปสู่มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือสายอาชีวศึกษา 

2.6 เห็นด้วยกับเรื่อง  GAT/PAT ดูว่าท าเพื่ออะไร ถ้าเพื่อพัฒ นาคุณภาพก็เป็นประโยชน์ 
ควรปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ในขณะเดียวกันต้องจับมือกันให้ครูเข้าใจข้อสอบลักษณะน้ี ควรให้
น าไปสู่กระบวนการท่ีพัฒนาครูให้ครูสามารถประเมินและช่วยเด็กในเร่ืองนี้ได้ตลอดแนว  
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3. คะแนน GPAX ที่ลดลงจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 10-20 เหมาะสมหรือไม่ และจะมี

ผลต่อการเรียนในชั้นเรียนหรือไม่ 
 3.1 ปี 2554 การลดคะแนน GPAX  ลงร้อยละ 10-20 จะส่งผลต่อความตั้งใจเรียน ของ
นักเรียนในระดับพื้นฐาน 
 3.2  เรื่อง GPAX ลดลงจาก 20 มาเป็น 10-20 เกิดขึ้นเพราะบางมหาวิทยาลัยมองว่าระบบ
การรับที่เกิดขึ้นมาในช่วง 2 3 ปีท่ีผ่านมาท าให้ได้เด็กที่คุณภาพด้อยลงกว่าเดิม และ GPAX ท าให้
ได้เด็กกลุ่มหนึ่งซ่ึงอาจจะไม่ได้คุณภาพเข้ามาท าให้คุณภาพการศึกษาลดลง 
 3.3 เรื่องการลด  GPAX ลงนั้นด้วยเหตุผลที่ว่า มาตรฐานโรงเรียนไม่เท่ากัน พบว่ามี
โรงเรียนกลุ่มหนึ่งซ่ึงไม่มากนักที่ให้เกรดเฟ้อ แต่โรงเรียนก ลุ่มนี้ไม่เคยส่งเด็กเข้าระบบ admissions 
โรงเรียนที่เข้าสู่ระบบ admissions ส่วนใหญ่ จะเป็นโรงเรียนที่กดเกรด ดังนั้นจึงควรก าหนดไม่ให้
โรงเรียนที่ให้เกรดเฟ้อเข้าระบบadmissions 
 

 4. ผลสอบ GAT/PAT ที่ต่ าลงเพราะเหตุใด เป็นเพราะข้อสอบไม่เที่ยงตรง แม่นย า 
หรือกระบวนการเรียนการสอนไม่ตอบสนองต่อการสอนแบบคิดวิเคราะห์ 
 4.1 เหตุที่ผลสอบ GAT/ PAT ต่ า เพราะกระบวนการเรียนการสอนท่ีไม่เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์   
 4.2 เปรียบเทียบคะแนนสอบ GAT ระหว่างมัธยมศึกษาปีท่ี  5 และ 6 ระดับประเทศ  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้คะแนนต่ ากว่าประมาณครึ่งหน่ึง  ซึ่งโดยพื้นฐานท่ัวไปของการสอบ  
GAT ที่ไม่ได้สอบเนื้อหาวิชา คะแนนไม่ควรแตกต่างกัน  
 4.3 การสอบ  GAT/ PAT ติงเรื่องภาษา อย่าลืมภาษาไทย โดยน้ าหนักต้องไม่ต่ ากว่า
ภาษาอังกฤษ ข้อสอบวัดได้จริงหรือไม่  
 4.4 การสอบ GAT ส่วนท่ี 2  ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอาจไม่เป็นธรรม
กับนักเรียนท่ีไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ เพราะมีนักเรียนจ านวนหน่ึงเลือกเป็นวิชาเลือกเฉ พาะซ่ึง
ได้เปรียบ เพราะฉะน้ัน ควรให้เป็นวิชาเลือกสอบส าหรับนักเรียนเฉพาะกลุ่ม 
 4.5 ผลการสอบเฉลี่ย GAT /PAT ที่ต่ า เพราะการศึกษาภาคบังคับถูกเปลี่ยน agenda ไป
แล้ว ครูยุคเก่าก่อนปี 2544 ถูกผลิตมาเพื่อถ่ายทอดความรู้ แต่ในปี 2544 agenda ใหม่คือปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ได้เรียนมา ต้องรื้อระบบการฝึกหัดครู 5 ปีท้ังหมด คือ 4+1 4+2 ก็ยังไม่
สามารถตอบโจทย์ได้ เพราะคนพวกนั้นไม่มีจิตวิญญาณ เรียนหนังสืออย่างเดีย ว และบริโภคนิยม 
ต้องฝึกตั้งแต่ปี 1 2 3 4 งานครูเป็นงาน craft และต้องแยกสอบต่างหาก ให้มี dignity ตั้งแต่ต้น  
 4.6 GAT/ PAT ที่ต่ าลง เป็นเพียง sample size 1 ปีเท่านั้น PAT ของครูท่ีจะท าให้คนท่ีเป็น
ครูได้รับการดูแลพิเศษในแง่ของศักดิ์ศรี ถ้ามีการคัดเลือกคนท่ีต้ องการเป็นครูจริงๆ มีอะไรที่วัดโดย
แยกต่างหาก และไปเรียนจริงๆ เนื้อหาให้แน่นและมีความเป็นครูอย่างแท้จริง จะเป็นแก้ปัญหาของ
ประเทศชาติได้ในอนาคต จะท าได้อย่างไร 
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5. ข้อเสนออื่นๆ  
1. การวัด O-NET จะต้องวัดให้ครอบคลุมคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

พื้นฐานคือ 8 ประการ  ประเด็นน้ีควรสนับสนุนให้ สทศ . วัดให้รอบด้าน ไม่ใช่วัดเรื่องเก่งอย่างเดียว 
เรื่องดี คิดวิเคราะห์ มีอยู่ในมาตรฐานพวกนั้นครบถ้วนแล้ว 
 2. ควรส่งเสริมให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติท าหน้าที่น้ีได้อย่างครบถ้วน และ
รวดเร็ว ให้ได้มาตรฐานและเจตนารมณ์ในก ารตั้งสถาบันฯ  อุดมศึกษาควรท าอย่างไรให้มีการวัด 
TQF ของคนท่ีจบหลักสูตรว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรหรือไม่ มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาว่ามี
แต่แผน แต่วัดไม่ได้  ถ้าช่วยให้ สทศ .วัดและพัฒนาการวัด ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่อยู่เฉพาะ
ปรนัย และไม่ใช่เรื่องเก่งอย่างเดี ยว ความดี สุขภาพกาย สุขภาพจิตให้สมบูรณ์ ตรงน้ีอาจจะเป็น 
methodology ที่ส าคัญ เป็นก้าวส าคัญของประเทศไทยในการที่จะสร้าง methodology ในการวัด  

3. ข้อสอบ PAT ครู ควรพิจารณาอุดมการณ์ความเป็นครูและคุณลักษณะนิสัย 
4. การสอบ GAT/ PAT ครูคงไม่เกิดประโยชน์ หากไม่สร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูให้

เป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง 
5. ปัญหาโรงเรียนกวดวิชาอยู่ท่ีคนกวดวิชา ประเทศญี่ปุ่น คนกวดวิชาอยู่กระทรวงพาณิชย์ 

และคนกวดต้องไม่ใช่ครู แต่ที่เมืองไทยมีปัญหาเร่ืองจริยธรรม อาจารย์มหาวิทยาลัยและครูผู้สอน
จะไม่สอนมากในห้องเรียน 

 
ส่วนประเด็นหลักที่ 3 คุณภาพของผลผลิตจากระบบการศึกษา มีผู้น าเสนอดังนี้ นายสมมาต 

ขุนเศรษฐ นายอรรถการ ตฤษรังสี ศาสตราจารย์สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ นาง
ศิริพรรณ ชุมนุม นายพิชัย แก้วสุวรรณ นายปาน กิมปี สรุปสาระโดยสังเขปดังน้ี  
 1. คุณภาพบัณฑิตที่เป็น ที่ต้องการของภาคเอกชน คือ เป็นคนที่มี ทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
ด้านภาษา การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี มีทักษะด้านอาชีพ มีความรู้ในทักษะวิชาชีพ ท างานได้ 
ประกอบอาชีพได้ ต้องการก าลังคนท่ีเป็นคนดี คนเก่งที่เป็นคนดีในคนเดียวกัน และเป็นคนดีน าหน้า
คนเก่งด้วย มีปัญญา มีความสุข มีการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ี
จะต้องท า เป็นคนที่รู้เรื่องการเงิน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ไม่ซ้ือ
สิทธิ์ขายเสียง “เงินไม่มา กาไม่เป็น” เป็นต้น 
 2. คุณภาพบัณฑิต/ผู้ส าเร็จแต่ละระดับจากการประเมินของผู้จัดการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผู้เรียนเป็นคนดี ไม่ค่อยเก่ง มีปัญหา เรื่องการคิด 
วิเคราะห์ เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ัน ป .3 ป.6 ป.3 และ ม .6 ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 30-50 ทุกวิชา นักเรียนหญิงเรียนรู้ได้ดีกว่านักเรียนชา ย โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่
พิเศษมีคุณภาพดีกว่าโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดใหญ่ ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนช้ัน ป .
6 และ ม.3 โรงเรียนเอกชนสูงกว่าค่าเฉลี่ยท้ังประเทศ  ส าหรับชั้น ม .6 มีบางวิชาสูงกว่า บางวิชาต่ า
กว่า ในขณะท่ีนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่ วิชาสามัญในภาคใต้มีคะแนนสอบ 
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O-NET ต่ ากว่านักเรียนท่ัวประเทศ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพฤติกรรมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเรื่อง
ความรุนแรง เพศ ยาเสพติด ติดเกมส์ ฯลฯ  ดังนั้น ในการเตรียมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ควร
ต้องทบทวน ว่าประเทศเราพร้อมหรือยังท้ังในเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน และผู้เรียน 

2.2 ระดับอาชีวศึกษา  นักเรียน ปวช . ร้อยละ 53 และนักศึกษา ปวส . ร้อยละ 71 
เรียนจบในเวลาที่ก าหนด และร้อยละ 60 เรียนต่อปริญญา มีเพียงร้อยละ 40 เข้าสู่ตลาดแรงงาน ท า
ให้ขาดก าลังคนสายช่าง  ทั้ง ๆ ที่ตลาดแรงงาน มีอัตราว่างส าหรับแรงงานระดับน้ี จ านวนมาก งาน
อาชีวศึกษา ขณะน้ี มีการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ท าให้นักเรียนมีโอกาสได้การฝึกงานในสถานการณ์จริง  มีการเชื่อมโยงกับโลกของงาน มีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ (competency based) มีการวิเคราะห์งาน วิเคราะห์
สมรรถนะ และพัฒนาเป็นมาตรฐานการเรียนรู้หรือมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานเครื่องมือ และ
มาตรฐานครูบาอาจารย์แล้ว นอกจากนี้ มีการประสานงาน กับกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 13 กลุ่ม เพื่อ
พัฒนามาตรฐานสมรรถนะ หรือ VQ หรือ TVQ ได้ 57 กลุ่มอาชีพแล้วโดยคาดหวังว่าจะน าไปสู้
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในอนาคต  

2.3 การศึกษานอกระบบ ผลการสอบ O-NET ของนักเรียน กศน . ทุกวิชามีค่าเฉลี่ย
ไม่ห่างจากค่าเฉลี่ยระดับประเทศมากนัก การจัดการสอบต่อไปควรปรับให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ของหลักสูตร และการพัฒนาคุณลักษณะของคนไทยที่ กศน . ก าหนด และหากเป็นไปได้ควรพัฒน า  
O-NET ให้เป็น N-NET   

2.4 ระดับอุดมศึกษา  การผลิตก าลังคนในระดับอุดมศึกษา ไม่ได้ดูจาก demand 
ของประเทศ  คือไม่ใช้หลัก plan approach แต่จะใช้ market approach และทุกมหาวิทยาลัยมีอิสระ
ในการเปิดหรือปิดหลักสูตร   ซึ่ง สกอ .ไม่สามารถใช้กลไกงบประมาณไปก ากับดูแลการ เพิ่มหรือลด
ปริมาณการผลิตในแต่ละสาขาวิชาได้ทั้งๆ ที่มีมติคณะรัฐมนตรีก ากับว่าให้ยุติการเปิดมหาวิทยาลัย
ใหม่ อย่างไรก็ตาม สกอ. ได้จัดท า TQF รายสาขาวิชา แล้ว แต่ยังไม่มีหน่วยงานกลางที่จะประเมิน
คุณภาพของบัณฑิต ในอดีตที่ท ามาคือให้หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้ประเมินแทน 

3.  หลักสูตร ควรสร้างระบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการให้
ชัดเจนในการฝึกทวิภาคีและสหกิจศึกษา โดยสหกิจศึกษาควรใช้เวลาฝึกงานมากกว่า 4 เดือน 
พร้อมกับให้อาจารย์เข้าไปเรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีร่วมกับนักเรียนด้วย   

4. การเรียนการสอน ควรสอน 4 อย่าง คือด้านจิตใจ วินัย การสร้างความเข้มแข็งของ
ทีมงาน ความมุ่งม่ัน และความอดทน  และควรเรียนเฉพาะสาระท่ีจ าเป็นต่อการท างานเท่าน้ัน ต้อง
สอนให้ตั้งค าถาม แล้วให้ครูตอบ  

5. ระบบข้อมูล ควรมีการจัดท าระบบข้อมูลความต้องการจ าเป็นท่ีเป็นปัจจุบัน ทันเวลา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล  

6. การวิจัย สนับสนุนให้ใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนการสอน ให้การสอนกับการวิจัย
เป็นเร่ืองเดียวกัน ใช้การวิจัยเป็นการพัฒนาคนท าวิจัยด้วย พร้อมทั้งสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติหรือการวิจัยของมหาวิทยาลัยอื่น 
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7. อุดมศึกษาเชิงพาณิ ชย์ ต้องท าเป็นมาตรฐานสากล ต้องมีการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ 
พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างชื่อเสียง ไม่ใช่การเปิดภาคค่ า ไม่ใช่ท าไร่เลื่อนลอย สกอ. ต้องผลักดันเรื่อง
มาตรฐาน 7 มาตรฐาน ให้เข้มแข็งย่ิงขึ้น    

8.  การวัดและประเมิน  ควรยึดหลักการวัดและประเมินเพื่อการเรียนรู้  (assessment for 
learning) เพื่อการพัฒนา โดยจะต้องประเมินระหว่างการเรียนการสอน บูรณาการเร่ืองการประเมิน
เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนและใช้ทันทีเพื่อปรับปรุงทั้งการเรียนการสอน ส่วนเร่ืองการ
เรียนรู้ต้องโยงกับเรื่องมาตรฐาน เช่น อุดมศึกษาที่มี TQF แล้วนั้น การเรียนการสอน การประเมิน
ต้องอิง TQF เสมอ 
 9. การประกันคุณภาพภายในองค์กร ต้องท าตั้งแต่ระดับหลักสูตร และระดับการเรียนการ
สอน ให้เป็นวิถีชีวิตการท างานปกติของครู คือต้องประกันคุณภาพตั้งแต่ระดับล่างขึ้นสู่บน 
 10. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาขั้น
พื้นฐานเชื่อถือได้ แต่การประเมินตนเองยังเชื่อถือไม่ค่อยได้ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ใช้วิธีวิจัยในการ
ประเมินตนเอง 
 11. การประกันคุณภาพภายใน ต้องรอกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ง
มีสาระส าคัญที่แก้จุดอ่อนเร่ืองการประกันคุณภาพที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ว่า “การ
ประกันคุณภาพเป็นการตรวจติดตาม ” ท าให้ภารกิจของ สมศ . ในสองรอบแรก จึงเป็นการตรวจ
ติดตามท่านั้น ไม่เน้นการพัฒนา แต่ในกฎกระทรวงฯ จะระบุว่า “ตรวจติดตามและต้องเอามา
ปรับปรุงพัฒนา” เช่น “ข้อ 7 สถานศึกษาต้องน าผลประเมินคุณภาพภายในภายนอก ไปประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพด้วย” นั่นคือ จะต้องมีการพัฒนา วางแผน PDCA ปรับปรุง และน าไปใช้  

 
ส าหรับการอภิปราย มี 2 ประเด็น คือสถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตผู้เรียน ผู้จบการศึกษา

ได้ตรงตามความต้องการของประเทศหรือยัง และระบบการประเมินผล เหมาะสมหรือยัง สรุป
ข้อคิดเห็นได้ดังนี้  
 

1.  การพัฒนา คุณภาพการอาชีวศึกษา  ควรด าเนินการในเรื่อง  การประสานความ
ร่วมมือ ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนค้นพบ
ตัวเองก่อนว่ามีความถนัดด้านใด ก่อนการตัดสินใจเลือกเรียนสายสามัญหรืออาชีวศึกษา  
 2. การผลิตก าลังคนของอาชีวะ  ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยผลิตทั้ง
ภาครัฐและเอกชน กับหน่วยผู้ใช้ เพื่อวางแผนก าลังคนล่วงหน้าประมาณ 5 ปีหรือ 10 ปี พร้อมทั้งมี
การมอบหมายให้ชัดเจนว่า ใครผลิตสาขาไหน มากน้อยแค่ไหน อย่างไร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพตามปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
 3. ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทุกระดับ /ประเภทในจังหวัด  สถานศึกษาประเภท
การอาชีวศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน ควรมีการปรึกษาหารือ และประสานความร่วมมือกันอย่าง
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กัลยาณมิตรในการให้บริการการศึกษา ดูแล ประสานและแก้ปัญหาด้วยกันเพื่อพัฒนาคุณ ภาพการ
อาชีวศึกษาในจังหวัดนั้นๆ  
 4. การออกกลางคัน ควรมีการวิจัยสถาบันโดยผู้บริหาร เพื่อหาสาเหตุ  วางแผนแก้ปัญหา 
ด าเนินการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 5. การลดการจ้างครูชั่วคราว ใน สถานศึกษาขนาดเล็ก หรือวิทยาลัยการอาชีพ หรือ 
วิทยาลัยสารพัดช่างโดยการเพิ่มอัตราข้าราชการครู เพิ่มงบประมาณ ด้านวัสดุฝึก ครุภัณฑ์ เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนอย่างจริงจัง 
 6. การพัฒนาบุคลากร  ไม่ควรท าแบบปูพรม แต่ควรพัฒนาตามความต้องการจ าเป็น 
(need assessment) ของแต่ละคนเพื่อให้เขาสามารถใช้ฐานสมรรถนะในการเรียนการสอน พร้ อมทั้ง
มีการติดตามผล 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นการติดตามการด าเนินงานของครูว่ามีการน าไปใช้จริงหรือไม่ 
ส่วนท่ี 2 เป็นการติดตามผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
 7. การวัดผล  ระบบการวัดผลยังไม่เป็นระบบ ควรมีการวางระบบการวัดผลใหม่เพื่อให้
ได้ผลการประเมินท่ีถูกต้อง ทั้งใน  

-  มิติของการพัฒนาคน ด้านความเก่ง ความดี ความสุข  
-  มิติของเวลา วัดก่อน วัดระหว่าง วัดหลัง โดย วัดก่อน เพื่อจัดกลุ่มและจัดเตรียม
รูปแบบการดูแลรายบุคคล วัดระหว่างเรียน  เพื่อพัฒนา และ วัดหลังเรียน 
(summative)  

 8. คุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ไม่เหมาะกับงาน เพราะขาดกา รประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์ ท า road show เพื่อให้ข้อมูล ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง และให้
โอกาสผู้เรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ มากขึ้น เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพดี เก่งในสิ่งที่
ตนเองถนัดและสนใจจริงๆ (อาชีวศึกษา ก็มี 3 D ค ือ  Dirty Difficult Dangerous เป็นงานท่ีจะต้อง
เอาตัวเข้าไปท า) 

9. การอาชีวศึกษา ต้องสร้างการยอมรับในงานอาชีพ ด้วยการสร้างแรงจูงใจ ผลตอบแทน
และมีโอกาสมากกว่าผู้เรียนจบปริญญาตรี มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (career path) ได้รับ
การรับรองด้วยกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Quality Framework) สร้างการยอมรับในสายอาชีพ  
เช่น เชิดชูเกียรติ สร้างหลักประกันในการมีงานท าเมื่อจบการศึกษา 

10. ควรมีการพัฒนาครูผู้สอน ทั้งที่เป็นครูจริง ให้มีความรู้กว้าง หลากหลาย โดยการให้
ฝึกงานกับนักเรียนในภาคอุตสาหกรรม  และครูสมัครเล่น ที่เป็นบุคลากรของสถานประกอบการ เช่น 
ช่วยพัฒนาหลักสูตรท่ีนครศรีธรรมราช    

11. คุณภาพของบัณฑิตทีต่้องการ ได้แก่ 
11.1  ต้องการคนดี มีประชาธิปไตย ต้องเริ่มจากการปฏิบัติโดยผู้บริหาร ปฏิบัติให้  

เห็น จรรยาบรรณเริ่มจากผู้บริหาร ไม่ใช่เริ่มจากนักเรียน พูดกับปฏิบัติไม่ไปด้วยกัน  
11.2  ต้องการคุณภาพ ต้องมีธรรมภิบาลก ากับ  



 21 

12. ควรมีการท าแผนปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรม โดยการตั้งคณะท างานเฉพาะประเด็น 
เพื่อให้เกิด action plan อย่างจริงจัง  

13. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรจัดท าข้อมูล
ก าลังคนรายสาขาตามความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการขอ งประเทศ เพื่อเป็น
เป้าหมายการผลิตของสถาบันการศึกษา  

14. ภาคอุตสาหกรรมขาดก าลังคนด้าน R&D ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะ ขาด
หลักสูตรการพัฒนาคนให้สร้างทักษะและรักษาทักษะไว้ในองค์กร เทคโนโลยีซ้ือได้เรียนได้ แต่การ
สร้างทักษะต้องใช้เวลา การรักษาทักษะไว้ในองค์กรต้อง สร้างจากจิตส านึก ต้องมี personnel 
management ดี ๆ  

15. ภาคอุตสาหกรรมขาดคนที่มีความรู้เร่ือง Risk  Management  ต้องการคนจัดซื้อที่มี
ความรู้ ซื้ออย่างไรให้ถูก มีคุณภาพ ลดต้นทุน  

16. ภาคอุตสาหกรรมขาดนักวิจัยที่ดี ที่ไม่ได้เก่งจากการจบปริญญาอย่างเดียว แต่ต้องมี
พื้นฐานท่ีดี เป็นคนช่างถาม ช่างสังเกต ช่างวิเคราะห์ สังเคราะห์ตั้งแต่เด็ก ๆ   

17. ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนค่านิยมมาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น 
18. ภาคเอกชนยินดีให้ความร่วมมือ โดยให้ผู้เรียนเข้าไปฝึกทักษะ สร้างประสบการณ์และ

สร้างการเรียนรู้ในสถานประกอบการได้ 
19. บัณฑิตเฉพาะคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ยังไม่มีคุณภาพ มีวิธีการตรวจสอบง่ายๆ 

คือสมัยก่อนครูมีหน้าที่เคลื่อนย้าย ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการ
สอนครูสมัยก่อนจึงต้องมีตัวเนื้อหา สื่อ เครื่องมือ และวิธีสอน  แต่ปัจจุบันที่เน้นให้จัดกา รเรียนการ
สอนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ หรือ product และ process oriented society นั้น หลักสูตรครุ
ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ท้ังประเทศยังไม่มีสอน ยกเว้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีจะสอนเร่ืองกระบวนการ
เรียนรู้ก่อน โดยเริ่มจาก problem solving และการแก้ปัญหาแบบ non-routine ซึ่งจะท าให้เห็นถึง
กระบวนการ เห็นถึงความเสี่ยง และเกิดการเรียนรู้ว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร  จะยอมรับหรือ
ทักท้วงความคิดเห็นท่ีแตกต่างได้อย่างไร ซึ่งจะน าไปสู่จิตวิญญาณประชาธิปไตยในห้องเรียนได้โดย
อัตโนมัติ นั่นคือ การจะเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ต้องเปลี่ยนครูก่อน และครูต้องมี
ความรู้ด้านกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่เนื้อหาและวิธีสอนเท่านั้น 

20. ถ้าประเทศไทยต้องการจะผลิตเยาวชนเด็กให้ขึ้นไปสู่เวทีโลก เราอาจจะต้องเจาะลึกใน 
3 ส่วน ต่อไปนี้  

 ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องไม่มองแค่ความต้องการภายในประเทศ
แต่ต้องมองถึงความต้องการระดับประเทศด้วยว่า Global citizen ที่จะสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ 
ควรเป็นอย่างไร  
  ประเด็นท่ี 2 การรับครู นอกจากดูเรื่องมาตรฐานครูแล้ว ควรท า competency 
based standard เหมือนของ  UNESCO โดยเจาะเฉพาะวิชาชีพหลัก ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ , 
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ,  IT ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการเจาะลึกว่า ครูที่จะสอนวิชาหลักเหล่านี้ ต้องมี
สมรรถนะอย่างไรบ้าง บางวิชาไม่ได้สอนเฉพาะทักษะ แต่ต้องสอนกระบวนการด้วย  เป็นต้น  
  ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาวิชาชีพกับสถาบันอุดมศึกษา หลังจากการผลิตบัณฑิต
คุณภาพออกไปแล้ว สถาบั นอุดมศึกษาควรส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
ท าในลักษณะของ life long learning 

21. คุณภาพของบัณฑิต มีปัญหาเร่ืองคนดีมากกว่าคนเก่ง คนเก่ง ตัดสินได้จากคะแนน
สอบ คนเก่งคือคนที่ท าได้ 100 คะแนนเต็ม แต่ง คนดี พบว่า เป็น soft skill ที่ยากแก่การตัดสินแต่
เป็นสิ่งที่ภาคเอกชน หรือ กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตเริ่มให้ความส าคัญ soft skill ดังกล่าวหมายรวมถึง ความ
มุ่งม่ัน จริงจัง พลังของ teamwork ความคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสาร การตั้งค าถาม การที่จะน า
ปัญหามาบอก แทนท่ีจะน าค าตอบมาบอก เป็นต้น  

22. โลก 3 ใบระหว่าง รัฐ องค์กรผู้ใ ช้บัณฑิต และสถานศึกษา จะต้องเชื่อม ร่วมมือกัน
แบบเชิงลึกอย่างจริงจัง ร่วมกันเป็นเจ้าของและรับผิดชอบ 

23.  ภาคเอกชนวิเคราะห์ว่า กระทรวงศึกษาธิการ ของไทยผลิตบัณฑิตออกมาเพื่อให้เป็น
มนุษย์เงินเดือน ในขณะท่ีสถาบันการศึกษาเกือบทุกแห่งมุ่งผลิต entrepreneur หรือ Merchandiser 

24. ภาคอุตสาหกรรมต้องการคนท างานแบบ blue collar แต่ผู้เรียนอาชีวศึกษาส่วนมาก
นิยมเรียนต่อยอดถึงระดับปริญญาเพราะต้องการท างานในห้องแอร์ เป็น white collar  ท าให้บัณฑิต
ที่จบออกมาจ านวนมากตกงาน ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานระดับ
อาชีวศึกษามีที่ว่างจ า นวนมาก แต่ไม่มีคนไปสมัครเข้าท างาน ดังนั้น ถึงเวลาต้องตั้งค าถามให้ถูก 
(you must ask the write question) เพื่อจะแก้ปัญหาได้ถูกจุด   

25. การพัฒนาครู  ควรต้องเปลี่ยนวิธีการ จากการอบรม เป็นการสร้างครูที่เป็นแรงบันดาล
ใจให้เด็กรักและท าให้เด็กอยากมาเป็นครู 

26. สถาบันอุดมศึกษายังผลิตบัณฑิตไม่ได้คุณภาพเท่าท่ีควร เพราะนักศึกษาเข้ามาเรียน
โดยไม่รู้ว่าเรียนไปท าไม ชี้ให้เห็นว่ายังไม่ตอบโจทย์ของการศึกษา มีคนบอกว่า การศึกษา มีไว้เพื่อ
พิจารณาตนเอง ซึ่งการสอบ GAT/PAT ท าให้รู้ว่า เราถนัดอะไร จะได้มุ่งพัฒนาได้ถูกทาง  
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สรุปประเด็นที่ต้องด าเนินการต่อจากการประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิด  
เร่ือง การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย  

วันศุกร์ที่ 11 - วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552  
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
ประเด็นที่ต้องด าเนินการต่อ 

สพฐ. 1. ครู 
 1.1 การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์มากขึ้นได้อย่างไร 
 1.2 การอบรมและพัฒนาครู 
 1.3 การประเมินและติดตามครูรายคนท้ังก่อนและหลังอบรม  

 2. หลักสูตร 
 2.1 หลักสูตร 2551 มุ่งเน้นสมรรถนะ 5 ด้าน ครบถ้วนพอควร ส่วน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ยังขาดเรื่องความเป็นประชาธิปไตย 
(Democracy) และภัยจากยาเสพติด (Drug) 
 2.2 เนื้อหาสาระหลักสูตรมากไปหรือไม่ มีอะไรเกินความจ าเป็น
หรือไม่ 

 3. การปรับตารางสอนให้เด็กเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น ได้มี
ประสบการณ์และสัมผัสชีวิตนอกห้องเรียน รู้จักคิด วิเคราะห์จะท าอย่างไร  

 4. กระบวนการเรียนการสอน ควรเป็นอย่างไร มีผลการวิจัยหรือ
ตัวอย่างที่ดีที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ 

 5. ระบบแนะแนวควรเป็นอย่างไร ให้คิดทั้งระบบ รวมถึงครูแนะแนวและ
ควรเร่ิมตั้งแต่ชั้นใด อย่างไร 

สกอ. 1. ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  
 1.1 สัดส่วน GPAX เดิมก าหนดร้อยละ 20 จะเปลี่ยนเป็นร้อยละ 10-
20 เหมาะสมหรือไม่ และจะมีปัญหาให้เด็กสนใจเรียนในห้องน้อยลง
หรือไม่ 
 1.2 ควรใช้เร่ืองความดีเป็นปัจจัยหน่ึงในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยหรือไม่ หากมีควรท าอย่างไร 
 1.3 ระบบรับตรงทั้งแบบสอบและแบบโควต้า ควรเป็นอย่างไรโควตา
ควรจ ากัดเฉพาะเด็กในภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบหรือไม่ เงื่อน
เวลาการสอบควรเหลื่อมกันหรือตรงกัน ควรมีโควตาความดี โควตา
อ าเภอ ต าบลหรือไม่ 
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หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

ประเด็นที่ต้องด าเนินการต่อ 

สกอ.(ต่อ) 2. ระบบการคัดเลือกและผลิตครู 
 2.1 ท าอย่างไรให้ได้คนเก่ง คนดี มาเป็นครูมากขึ้น 
 2.2 PAT ครู จะ screen เด็กเก่งและดีมาเป็นครูได้อย่างไร ควรมีการ
แยกสอบเพื่อวัดและคัดเลือกได้ตรงตามต้องการหรือไม่ 
 2.3 การผลิตครูที่จะไปสอนทักษะเฉพาะวิชาชีพแต่ละสาขาต้องท า
อย่างไร ผลิตอย่างไร มีกระบวนการอย่างไร 

 3. การผลิตก าลังคน/บัณฑิต ทั้งในเชิงคุณภาพ ปริมาณ และสมรรถนะ 
 3.1 เร่งจัดท ากรอบมาตรฐานเฉพาะสาขาวิชา เพื่อควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานผลผลิตให้เป็นคนดี เก่ง มีทักษะ 
 3.2 การประเมิน TQF จากผู้ใช้ก าลังคน/บัณฑิตจะต้องท าอย่างไร 
 3.3 การจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ี (แบบท าไร่เลื่อนลอย) 
 3.4 ระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษา 
 3.5 การเรียนการสอนระบบสหกิจศึกษา ควรเพิ่มมากกว่าร้อยละ 10 
หรือไม่ และควรออกมาเป็นอย่างไร ต้องมีกฎเกณฑ์ ระเบียบหรือไม่ 

สอศ. 1. V-NET ควรมีเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเช่นเดียวกับ O-NET 
หรือไม่ จ าเป็นหรือไม่ หากจ าเป็นจะเป็นอย่างไร 

2. การผลิตก าลังคน/บัณฑิต ทั้งในเชิงคุณภาพ ปริมาณ และสมรรถนะ 
 2.1 เร่งจัดท ากรอบมาตรฐานเฉพาะสาขาวิชา เพื่อควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานผลผลิต 
 2.2 TVQ ที่อาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และสภา
การท่องเที่ยว ฯลฯ ร่วมด าเนินการกับอยู่น้ัน ขอให้เร่งด าเนินการ 
 2.3 การประเมิน TQF จากผู้ใช้จะต้องท าอย่างไร 
 2.4 สัดส่วนการเรียนการสอนทวิภาคีควรเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
ต้องมีกฎเกณฑ์ ระเบียบหรือไม่ 
 2.5 สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญและสายอาชีพที่ตั้งเป้าหมายไว้ ร้อย
ละ 50:50 จะเร่งด าเนินการอย่างไร 

สป.ศธ. สถาบันการศึกษาเอกชนกับรัฐ (ทั้งระดับข้ันพื้นฐาน และอาชีวศึกษา) ควร
มีหน่วยงานเดียวดูแลหรือไม่ และควรต้องด าเนินการอย่างไร 
 

สกศ. กรอ.ศธ. สรุปความต้องการของประเทศเชิงปริมาณเป็นอย่างไร สาขาใด 
ปริมาณเท่าใด จะได้ทราบว่าการผลิตตรงหรือไม่ หากไม่ตรงจะขยับ
อย่างไร และขอให้ส่งตัวเลขให้ สกอ. ไปด าเนินการ 
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หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

ประเด็นที่ต้องด าเนินการต่อ 

สทศ. 1. ข้อสอบ 
 1.1 ลักษณะของข้อสอบ สัดส่วนระหว่างข้อสอบเน้นความจ าและคิด
วิเคราะห์ควรเป็นเท่าไร และสัดส่วนอัตนัยและปรนัยควรเป็นอย่างไร  
 1.2 ผู้ออกข้อสอบเหมาะสม ได้มาตรฐานหรือยัง และต้องมี
กระบวนการคัดเลือกผู้ออกข้อสอบให้เหมาะสมหรือไม่ ควรมีความ
หลากหลายอย่างไร เพื่อให้สามารถวัดได้อย่างแม่นย า เที่ยงตรง 
 1.3 มาตรฐานข้อสอบ สาระที่น ามาออกข้อสอบ เป็นสาระส าคัญที่
ต้องวัดเด็กหรือไม่ 
 1.4 ความถี่ของการสอบ ควรเป็นกี่ครั้ง 
2. GAT/PAT 
 2.1 ควรมี GAT ชั้น ม.3 หรือไม่ เพื่อประกันคุณภาพผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับให้เป็นมาตรฐาน หากมีเป็นภาระหรือไม่ และคุ้มหรือไม่ และ
ควรใช้วัดความถนัด/ความพร้อมของเด็กในการเรียนต่อสายสามัญหรือ
สายอาชีพด้วยหรือไม่ อย่างไร 
 2.2 จ าเป็นหรือไม่ท่ีต้องสอบภาษาอังกฤษ ร้อยละ 50 
 2.3 ควรสอบปีละ 2 ครั้งในช่วง ม.6 หรือไม่ หรือควรเป็น 3 ครั้ง
เช่นเดิม 
 2.4 ข้อสอบ GAT/PAT ที่คะแนนต่ าเพราะอะไร ข้อสอบเที่ยงตรง
แม่นย าหรือไม่ 

สมศ. 1. การประเมินคุณภาพภายนอก 
 1.1 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตควรมีมาตรฐานร่วมกัน
อย่างไร 
 1.2 การประเมินภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบควร
มีการพัฒนาอย่างไร 

 
สนผ./สกศ. 

 
 
 
 
 
 



การประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิด 
เร่ือง การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย 

วันศุกร์ที่  11 -  วันเสาร์ที่  12  กันยายน  2552 
ณ ห้องนภาลัย บอลรูม  โรงแรมดุสิตธานี  หัวหิน 

 
 

รองศาสตราจารย์ธงทอง  จันทรางศุ 
เลขาธิการสภาการศึกษา 

กราบเรี ยน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จาก การที่ มอบหมายให้สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมเชิงนโยบาย เพื่อระดมความคิดเรื่อง  “การพัฒนาการศึกษาทั้ง
ระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนไทย”  โดยมีโจทย์หรือมีปัญหาที่สังคมต้องการคําตอบ
หลายเร่ืองเช่น เราหวังให้ลูกหลานเรียนอะไร เด็กของเราจะเป็นอย่างไรจากการศึกษาในระบบ นอก
ระบบหรือตามอัธยาศัย การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับสิ่งที่คาดหวังจากระบบการศึกษาหรือไม่
เพียงใด การจัดระบบการคัดเลือกคนเข้าศึกษาต่อทั้งในระ ดับอาชีวศึกษาหรื ออุดมศึกษาสอดคล้อง
กับการวัดผล และการจัดกา รเรีย นการสอนหรือไม่ และสถานศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาสามารถผลิตแรงงานสอดคล้องตรงกับความต้องการของประเทศ ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง 
และสังคมไทยโดยภาพรวมอย่างไร นี่เป็นโจทย์ที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับ  จึงได้
จัดการประชุมขึ้นในวันท่ี 11-12 กันยายน 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โดยการประชุมจะแบ่ง
การนําเสนอ เป็น 3 ประเด็น แต่ละประเด็นจะเป็นการนําเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น  

เพื่อให้การประชุมดําเนินไปได้อย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ นอกจากมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธา นแล้ว จะมี ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานร่วม  ทําหน้าที่ ดําเนินรายการ
และกํากับการอภิปราย เพื่อให้ท่านรัฐมนตรีฯ ได้มีเวลาและโอกาสที่จะดูแลในส่วนของเนื้อหา หรือ
ตอบประเด็น คําถามต่างๆ ดังนี้   
 ประเด็นที่ 1 : การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ /ประเภท   ประธานร่วมคือ  
นายอมเรศ  ศิลาอ่อน จะอภิปรายในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ของวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552 
 ประเด็นที่ 2 : ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับ /ประเภท ประธานร่วมคือ  
นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ จะอภิปรายในช่วงเวลา 15.00 -21.00 น. วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552 และ 
 ประเด็นที่  3 : คุณภาพของผลผลิตจากระบบการศึกษา  ประธานร่วมคือ  
ศาสตราจารย์ ภิชานคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ จะอภิปรายในช่วงเวลา 08.30 -12.00 น. ของ 
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552  

การประชุมครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากผู้บริหารการศึกษา ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในสังคม
ประมาณ 150 ท่าน ที่ได้กรุณามาช่วยกันระดมความคิดในเชิงนโยบาย ซึ่งจะเป็นการระดมสมองครั้ง
สําคัญในแวดวงการศึกษาของเมืองไทย คาดว่า จะมีการอภิปราย และตอบโจทย์คําถาม ข้างต้นได้ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลานี้เป็นช่วงเริ่มต้นของยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งจะเริ่ม
ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป เพราะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองแล้ว  เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา ข อกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุม และเชิญท่านประธานร่วม ร่วมดําเนินการประชุมในครั้งนี้ 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
ประธาน 
 ตามที่ได้เรียนเชิญทุกท่านมาวันน้ี ด้วยเหตุว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ว  ที่จะมีการระดมความ
คิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติจริง เพื่อมาพบปะพูดคุยกันสักครั้ง เพราะปีนี้เป็นปี  
เริ่มต้นการปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษที่สอง ฉะนั้นควรจะร่วมกันคิดเพื่อจะได้ดําเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน จะได้เป็นการประหยัดเวลา เพื่อจะเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จได้เร็วขึ้น  

การมาพบกันในวันนี้ ในรูปแบบน้ี  เพราะอยากให้เป็นรูปแบบของการระดมความคิดจริงๆ 
โดยเอาสาระมาคุยกันในกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวง เดียวกันและมีประสบการณ์ตรงจริง และต้องการ
ได้รับฟังความเห็นของผู้ที่มีข้อมูลที่ทันสมัยจริงๆ ไม่ใช่ข้อมูลเมื่อ 5 หรือ 10 ปีท่ีแล้ว เพื่อจะได้
กําหนดทิศทางว่าเราจะเดินหน้าไปอย่างไร ในปีแรกของการเริ่มต้นการปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษ
ทีส่อง ที่สําคัญคือขอให้ทุกท่านนําเสนอประเด็นและความเห็นที่กระชับ ตรงประเด็นจริงๆ อะไรที่ไม่
จําเป็นอาจตัดออกเพราะระยะเวลาค่อนข้างจํากัด และมีหลายหัวข้อ  

ในฐานะผู้รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านนโยบายอยากได้คําตอบจากท่านใน
หลายๆ คําถามที่ท้าทายอยู่ในใจ  เพื่อจะได้นําไปประกอบการกําหนดนโยบายและขับเคลื่ อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต่อไป โดยมีโจทย์อยู่ 6 ข้อ ที่อยากได้คําตอบที่มีความชัดเจนว่า
จะต้องเป็นอย่างไร  
 ข้อ 1 การเรียนการสอนในปัจจุบัน สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์หรือไม่  มีข้อวิพากษ์  
วิจารณ์ และ มีคําถามว่า ทุกวันน้ีเราสอนให้เด็ก ท่องจํา หรือคิดวิเคราะห์ ซึ่ งคําตอบก็มีความ
หลากหลาย ส่วนหน่ึงบอกว่าสอนให้เด็กท่องจําเป็นหลัก ส่วนหน่ึงก็บอกว่าพัฒนาถึงขั้นสอนให้เด็ก
คิดวิเคราะห์เป็นหลัก อีกส่วนหน่ึงบอกว่าทําทั้งสองอย่าง ดังนั้นควรจะมาพูดคุยกันว่าสถานการณ์
ปัจจุบันเป็นอย่างไร และทิศทางไหนคือทิศทางท่ีถูกต้อง และควรจะเป็ นอย่างไร ถ้าคิดว่าจะสอนให้
เด็กคิดวิเคราะห์มากขึ้น การท่องจําก็เป็นส่วนหน่ึง ซึ่งต้องมาดูว่าหลักสูตรสอดคล้องหรือไม่ 
กระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีกําหนดหรือไม่ โดยเฉพาะหลักสูตรก็มี
ความสําคัญ เพราะกําลังจะเริ่มหลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2553 นี้  เรียกว่าหลักสูตรปี 2551 ซึ่งมี
ความสับสนพอสมควร  เพราะคิดมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อมาใช้  ซึ่งก็ถูกแล้วที่คิดล่วงหน้า แต่พอฟัง
ตัวเลขแล้วอาจจะทําให้คนท่ีไม่อยู่ในวงการศึกษาสับสน  
 ข้อ 2 การออกข้อสอบในปัจจุบัน O-NET  GAT  PAT สอดคล้องกับการเรียนการสอน
หรือไม่ ถ้าสอนอย่างหนึ่ง แต่ออกข้อสอบอีกอย่างหนึ่ง เด็กทําข้อสอบไม่ได้ ก็ต้องไปเรียนโรงเรียน
กวดวิชา เพราะเรียนกวดวิชาแล้วทําข้อสอบได้ ในที่สุดก็แก้ปัญหาโรงเรียนกวดวิชาไม่ได้ โรงเรียน
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กวดวิชาก็เฟื่องฟู ถ้าเรียนในโรงเรียนแล้วสามารถทําข้อสอบได้คงไม่มีใครอยากเสียเงินกวดวิชาโดย
ไม่จําเป็น เพราะต้องเสียเงินแพงมาก  
 ข้อ 3 เด็กเรียนในห้องเรียนมากไปหรือไม่ และการเรียนรู้นอกห้องเรียนควรท า
อย่างไร  ทุกคนต้องช่วยกันหาคําตอบว่าทุกวันนี้การเรียนในห้องเรียนเหมาะสมหรือไม่ หรือมาก
เกินไป ซึ่งมีคนคิดว่าควรจะเรียนในห้องเรียนน้อยลง เพื่อให้เวลาเรียนนอกห้ องเรียนเพิ่มขึ้น หรือให้
เวลากับการเล่นและทํากิจกรรมมากขึ้น แต่เล่นแบบสร้างสรรค์ เล่นแบบเรียนรู้ แต่เป็นการเรียนรู้
แบบเรียนนอกห้องเรียน เรียนในอีกมิติหนึ่งที่ได้ความรู้เหมือนกัน  
 ข้อ 4 ระบบการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเหมาะสมหรือไม่ สอดคล้อง
กับสิ่งที่ควรจะเป็นหรือไม่  ได้นักศึกษาเข้าเรียนตรงตามที่สถาบันต้องการหรือไม่ รวมทั้งลด  
การออกกลางคันหรือไม่ เพราะว่าถ้าไม่สอดคล้องกันไปเรียนแล้วก็เรียนไม่ได้ ต้องเปลี่ยนคณะ/วิชา  
 ข้อ 5 สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
หรือไม่ ซึ่งก็ต้องรว่มกันคิดและให้ความเห็น เพื่อกําหนดทิศทางต่อไปว่าต้องทําอย่างไร  
 ข้อ 6 ระบบการวัดผล ประเมินผลในทุกมิติเป็นระบบหรือกระบวนการที่เที่ยงตรง 
แม่นย า เหมาะสมหรือไม่  

หวังว่าการประชุมใน 2 วันน้ี จะสามารถตอบ โจทย์ทั้ง 6 ข้อนี้ได้อย่างชัดเจน ถ้าพวกเราได้
วิเคราะห์และให้ คําตอบอย่างตรงประเด็น  อันจะ นําไปสู่การปรับกระบวนการพัฒนาการศึกษา 
โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้อย่างเป็นรูปธรรมขึ้น หวังว่าการระดมความคิด
จากทุกท่านซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีประสบการณ์ท้ังในทางวิชาการและ การปฏิบัติในคร้ังนี้  จะ
ช่วยให้ได้คําตอบที่มีความชัดเจน เป็นประโยชน์ และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาในครั้งนี้ และ
ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการประชุม 
 

รองศาสตราจารย์ธงทอง  จันทรางศุ 
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานร่วมในช่วงเช้า ท่านอมเรศ ศิลาอ่อน ได้กรุณาปฏิ บัติหน้าที่
ประธานร่วมกั บท่าน รัฐมนตรีฯ ในช่วงนื้ และการดําเนินรายการจะเริ่มต้นด้วยการนําเสนอของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการนําเสนอขอความกรุณา เสนอด้วยความ กระชับ เพื่อจะได้มีเวลา
อภิปราย โอกาสน้ีขออนุญาตให้ท่านประธานร่วม ท่านอมเรศ ศิลาอ่อน เป็นผู้ดําเนินการประชุมใน
ช่วงแรก 
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ประเด็นหลักที่ 1 : การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ /ประเภท 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  ประธาน 
นายอมเรศ  ศิลาอ่อน  ประธานร่วม 

 
 
นายอมเรศ  ศิลาอ่อน   
ประธานร่วม 

 การประชุมระดมความคิดประเด็นหลักที่ 1 เรื่องการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ/ประเภท 
ช่วงแรกจะเป็นการนําเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้นําเสนอ 5 ท่าน ได้แก่  

 นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้  สพฐ . 
 นายสุรัตน์  จ่ันแย้ม  ผู้อํานวยการสํานักความร่วมมือ  สอศ. 
 นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตร  กศน . 
 นายพิชัย  แก้วสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  สช . 
 ศาสตราจารย์อุทุมพร  จามรมาน  ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

(องค์การมหาชน) 
ต่อจากนั้น จะเป็นการอภิปราย โดยขอให้อภิปรายใน 3 ประเด็น ได้แก่ 

ประเด็นท่ี 1 การเรียนการสอนในปัจจุบัน สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์หรือไม่ 
ประเด็นท่ี 2 การออกข้อสอบในปัจจุบัน  O-NET  GAT  PAT สอดคล้องกับการเรียน

การสอนหรือไม่ 
ประเด็นท่ี 3 เด็กเรียนในห้องเรียนมากไปหรือไม่ และการเรียนรู้นอกห้องเรียน  

ควรทําอย่างไร 
เนื่องจากมีเวลาจํากัด ขอให้ทุกท่านนําเ สนอเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญว่า  มีปัญหาอะไรบ้างที่

อยากจะให้ที่ประชุมนี้พิจารณาและอภิปรายกัน ส่วนรายละเอียดสามารถไปศึกษาจากเอกสารได้  
 
การน าเสนอ 

นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้  สพฐ. 
 ขอนําเรียนในส่วนที่เป็นเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นว่า 
ณ ขณะน้ีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอะไร และเป็นอย่างไร เพื่ อจะนําไปสู่การอภิปรายตอบโจทย์
ทีท่่านรัฐมนตรีฯ ได้พูดถึงในตอนต้นทั้ง 6 ข้อ 
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 เรื่องแรกเป็นเรื่องของหลักสูตร ในขณะน้ีการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่าย
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2544 และ ปี 2551 โดยท่ีหลักสูตร ปี 2551 พัฒนามาจาก 
หลักสูตร ปี 2544 บนพื้นฐานหลักการเดียวกัน หลักสูตรท้ังสองฉบับเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน เป็น
หลักสูตรท่ีมีมาตรฐานเป็นเป้าหมายของการพัฒนา และมีการปรับให้สอดคล้องตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในเรื่องการกระจายอํานาจ คุณภาพ และการมีส่วนร่วม 
 เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน เงื่อนไขในการใช้หลักสูตร ปี 2551 คือ ปี 2551 ที่ประกาศใช้
หลักสูตร เราก็ยังคงใช้หลักสูตร ปี 2544 อยู่ พอถึงปี 2552 เราใช้หลักสูตร ปี 2551 ในโรงเรียนนํา
ร่องประมาณ 2,000 กว่าโรง โดยประถมศึกษาใช้ทั้งหมด 6 ชั้น  ม.1 และก็ ม.4 ส่วนโรงเรียนทั่วไป
ยังคงใช้หลักสูตร ปี 2544 อยู่ พอถึงปี 2553 โรงเรียนนําร่องก็ยังใช้หลักสูตรนําร่องไป โรงเรียน
ทั้งหมดทั่วประเทศจะเริ่มใช้หลักสูตร 2551 และในปี 2554 ก็จะขยับกันไปเป็นลําดับจนกระท่ังถึง  
ปี 2555 เป็นปีที่เราใช้หลักสูตร 2551 ทั้งหมดทั่ว ทั้งประเทศ นี่คือกระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร 
 ในหลักสูตรมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
เพื่อให้สถานศึกษานําไปพัฒนาในการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรสถานศึกษา  
 หลังจากประกาศใช้ หลักสูตรปี 2544 ได้มีการติดตาม พบว่า หลายประเด็น มีปัญหา จึง
นํามาสู่การปรับปรุงมาเป็นหลักสูตร 2551 สิ่งที่มีการปรับปรุงคือ มีการเพิ่มวิสัยทัศน์ หลักการ 
จุดหมายยังคงเป็นของหลักสูตร 2544 ทุกประการ แต่เพิ่มในส่วนท่ีเป็นจุดหมายของหลักสูตร  คือ
การให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น โดยมีการเพิ่ มสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
โดยหวังว่าเมื่อผู้เรียน  เรียนจบหลักสูตรแล้ว นอกจาก มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กําหนดไว้แล้ว  เด็กจะมีสมรรถนะที่สําคัญ รวมท้ังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่กําห นด
เพิ่มเติมเข้ามา และเพื่อเป็นการแก้ปัญหา มาตรฐานต่างๆ เหล่านี้  ได้มีการปรับปรุงและมีการจัดทํา
ตัวชี้วัดชั้นปี และในหลักสูตร 2551 ได้เพิ่มบทบาทของเขตพื้นท่ีการศึกษา ที่จะต้องเข้ามาช่วยกัน
กํากับดูแลพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัดทํากรอบสาระของท้องถิ่น คือ  ร่วมกําหนดเป้าหมาย
คุณภาพการศึกษา ร่วมกันจัดทํารายละเอียดของเนื้อหาสาระที่ เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นท่ีเด็กควรจะต้อง
เรียนต้องรู้ในฐานะเป็นสมาชิกชุมชนในท้องถิ่น รวมท้ังติดตามประเมินคุณภาพของเขตพื้นที่ด้วย  

จากนั้นจึงนําไปสู่ระดับสถานศึกษา โรงเรียนก็ยังคงทําหลักสูตรของตนเอง ซึ่งหลักสูตรของ
โรงเรียน มีองค์ประกอบหลักๆ คือ  ส่วนท่ีเป็นแก่นที่ เป็นแกนกลางที่กําหนดมาจากส่วนกลาง และ
ส่วนท่ีท้องถิ่นหรือเขตพื้นที่พัฒนาขึ้น เด็กจะต้องเรียนรู้อะไร กับส่วนท่ีเป็นความต้องการของ
โรงเรียนเอง บนความพร้อมของโรงเรียน รวมทั้งจัดระเบียบการวัดและประเมินผล ซึ่งตรงน้ีจะเป็น
รายละเอียดท่ีมีการเพิ่มเติมเข้ามา  
 สมรรถนะสําคัญที่มุ่งให้เด็กมี หลังจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว มี 5 ด้าน ได้แก่  
1) ความสามารถในการสื่อสาร  2) ความสามารถในการคิด  3) ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  นอกจากความรู้
ความสามารถในสิ่งต่า งๆ และสมรรถนะที่สําคัญแล้ว ในส่วนของมิติของความเป็นคนดี เพื่อให้เด็ก
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สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ 8 ข้อ 
ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2) ซื่อสัตย์สุจริต  3) มีวินัย  4) ใฝ่เรียนรู้  5) อยู่อย่างพอเพียง 
6) มุ่งม่ันในการทํางาน  7) รักความเป็นไทย  และ 8) มีจิตสาธารณะ  

สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ จากการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ซึ่งจะพัฒนา
ทั้งวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิตให้กับผู้เรียนในลักษณะต่างๆ กัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซ่ึงเรา
คาดหวังว่าจะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์และสมดุล เริ่มตั้งแต่กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม เรียกง่ายๆ ว่า ในหลักสูตรน้ีอยากให้เด็กได้นํา
ตัวเองไปปฏิบัติกิจกรรมเพื่อบริการสังคม ไปเรียนรู้สังคมให้มากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสู่คว ามคาดหวัง
สูงสุดคือจิตสาธารณะที่อยากให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก 
 ในส่วนของโครงสร้างเวลาเรียนจาก 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมทั้งหมด พบว่า ถ้าเป็นระดับ
ประถมศึกษา กําหนดเวลาเรียนใน 1 ปี ประมาณ 1,000 ชั่วโมง ใน 1,000 ชั่วโมง จะเป็นการเรียนรู้
กลุ่มสาระท่ีเป็นพื้นฐาน 840 ชั่วโ มง เป็นเวลาที่เด็กจะต้องไปปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
3 กิจกรรม 120 ชั่วโมง และเป็นเวลาที่โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ตามความถนัด 
ตามความสนใจอีกประมาณ 40 ชั่วโมง  
 ถ้าเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายก็เช่นเดียวกัน ม .ต้น เวลาเรียนท้ังสิ้น
ประมาณ 1,200 ชั่วโมงต่อปี หรือ 3,600 ชั่วโมงต่อ 3 ปี มัธยมปลายก็เรียน 3,600 ชั่วโมง ไม่น้อย
กว่า 3 ปี เช่นเดียวกัน ในระดับ  ม.ต้น เป็นเวลาเรียนสําหรับการเรียนรู้ในระดับพื้นฐาน /วิชาบังคับ 
880 ชั่วโมง เป็นเวลาสําหรับวิชาเลือกเพื่อที่เด็กจะได้เลือกตามความถนัด /ความสนใจ 200 ชั่วโมง 
เป็นเวลาที่เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อีก 120 ชั่วโมง  

ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง ถ้าเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จะเป็นเวลา
ที่ให้เด็กได้รับการแนะแนว แนะนํา เพื่อให้รู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมนักเรียน 
ซึ่งอาจจะเป็นลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม รด . และกิจกรรมตามความ
ถนัด ความสนใจ จะมีเวลาอีกส่วนหน่ึงให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมบริการสังคม  ซึ่งในแต่ละช่วงชั้นจะมี
เวลาที่แตกต่างกันไป เช่น มัธยม ศึกษาตอนต้นจะให้เวลา 3 ปี 45 ชั่วโมงให้เด็กได้ ไปสัมผัสชุมชน 
ไปบริการสังคม ถ้าเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงถือว่าเด็กมีวุฒิภาวะเพิ่มข้ึนเวลาที่ปฏิบัติ
กิจกรรมบริการสังคมจะเพิ่มข้ึนจาก 45 เป็น 60 ชั่วโมงต่อปี อันน้ีคือสิ่งที่เราคาดหวังว่า  ถ้าหากว่า
เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ เหล่านี้อย่างครบถ้วนแล้ว คาด ว่าเด็กของเราก็จะเป็นเด็กที่มีความรู้
ความสามารถ รวมท้ังมีจิตอาสาอย่างที่ความคาดหวังของหลักสูตรต้องการ 
 ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฉบับน้ียึดปรัชญาการสร้างองค์ความรู้  โดยจัด
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นการเรียนรู้โดยผ่านการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระของหลักสูตร 
ส่วนท่ีสอง เป็นการเรียนรู้โดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งการเรียนรู้ทั้งสองส่วนน้ีจะต้องคู่ขนานหรือ
บูรณาการไปด้วยกัน ซึ่งการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ของหลักสูตรจะทําให้ เด็กได้ความรู้  ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม ตามที่ตัวชี้วัดหรือมาตรฐานกําห นด ส่วนการปฏิบัติกิจกรรม  เด็กจะเกิดความรู้
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ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ยอมรับผู้อื่น ยอมรับตนเองและสังคม ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง รวมท้ังปฏิบัติกิจกรรมเพื่อทําตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคม 
 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดเป็นวิชาบังคับและวิชาเพิ่มเติม วิชา บังคับคือวิชาพื้นฐานท่ี
เด็กทุกคนพึงมีพึงเป็น  อันจะประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต ส่วนวิชา
เพิ่มเติมนั้น เปิดสอนตามความต้องการของนักเรียน ความพร้อมของสถานศึกษาหรือความต้องการ
ของท้องถิ่น ส่วนการปฏิบัติกิจกรรมนั้น เป็นการปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมบริการสังคม สิ่งที่หลักสูตรต้องการคือ อยากให้มีการเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการ 
เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงและไม่จํากัดว่าจะต้องเรียนรู้เฉพาะภายในห้องเรียนเท่านั้น เด็ก
สามารถจะเรียนรู้โดยการ ออกไปทําโครงงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่ งถ้าหากว่าจัดการเรียนการสอน
อย่างนี้ คาดหวังว่า ผู้เรียนจะมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน มีสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ มีความเป็นคน
ดีทั้ง 8 ประการติดตัวไป  

ในการนําหลักสูตรแกนกลางไปสู่การปฏิบัติ โรงเรียนจะต้องไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนแรก คือ แ กนกลางที่กําหนดไปจากส่วนกลาง ตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัด รวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่วน ที่สอง เป็นส่วนที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นมาเอง 
เรียกว่าเพิ่มเติมตามความถนัด ความต้องการของนักเรียน เช่น นักเรียนถนัดหรือเก่งทางด้านดนตรี 
กีฬา โรงเรียนก็สามารถจะออกแบบหลักสูตร ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กแต่ละคน 
โรงเรียนมีความพร้อมในเรื่องใด จะสนับสนุนใคร อย่างไร เป็นความต้องการของโรงเรียน รวมท้ัง
ชุมชน ท้องถิ่นอยากให้เด็กเรียนรู้อะไร ส่วนน้ีก็จะเป็นส่วนที่ท้องถิ่นสามารถเข้ามาช่วยได้ 
โดยเฉพาะเขตพื้นท่ีการศึกษาที่จะเข้ามาร่วมกันวางแผนในการที่จะพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

การวัดและประเมินผล เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนก็ต้องมีการวัดและประเมินผลระดับ  
ชั้นเรียน ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนท่ีจะต้องตรวจสอบดูว่า เด็กมีพัฒนาการอย่างที่ต้องการหรือไม่ 
ถ้าพบว่า ยังมีตรงไหนบกพร่อง ต้องซ่อม ต้องเสริม ต้องเติม ก็เป็นหน้าที่ของครู อีกส่วนหน่ึงคือการ
วัดในระดับห้องเรียน จะเป็นการวัดเพื่อตัดสินผลการเรียนว่า  หลังจากพัฒนาไปแล้ว คุณภาพของ
เด็กอยู่ในระดับใด ผลที่ออกมาตรงน้ีเราเรียกว่า GPA และถ้าคิดภาพรวมเราเรียกว่า GPAX 
 นอกจากนี้ ยังมีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มาช่วยประเมินในแต่ละช่วง
ชั้น ได้แก่ ป .3 ป.6 ม.3 และ ม .6 ที่เรียกว่าข้อสอบ O-NET เพื่อตรวจสอบคุณภาพ วิชาทั่วไป  
A-NET เพื่อตรวจสอบในส่วนของวิชาเฉพาะ และ GAT PAT เพื่อตรวจสอบถนัดทางวิชาชีพ ที่กําลัง
จะเริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษานี้ จะเห็นว่า  ในระบบการจัดการศึกษาที่ผ่านมานั้นดําเนิน การไป
อย่างไร มีคุณภาพเป็นอย่างไร นอกจาก สพฐ. จะดําเนินการเองโดยสถานศึกษาแล้ว  ยังมีหน่วยงาน
อื่นมาช่วยประเมินคุณภาพ ซึ่งโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ . จะนําผลการประเมิน
คุณภาพนั้นไปใช้ประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  

จากการวัดผลสัมฤทธิ์ ของการสอบ O-NET นอกจากค่าเฉลี่ยแล้ว  คิดว่าเด็กของเรามี
ศักยภาพ ถ้าหากว่าได้รับการพัฒนา เราสามารถจะพัฒนาเด็กได้ เช่น ชั้น ป.6 มีเด็กได้คะแนนเต็ม
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หลายคนและหลายโรง เรียน ในชั้น ม.3 และม.6 ก็เช่นเดียวกัน ถ้ามอง
ภาพรวมดูเหมือนว่าค่าเฉลี่ยยังไม่ถึงครึ่ง แต่ลึกลงไปในรายละเอียดโดยศักยภาพเด็กของเราพัฒนาได้  

สิ่งที่เป็นประเด็นที่ควรจะนํามาพูดคุยกัน คือ ขณะน้ี สภาพการจัดการศึกษาเป็นอย่างไร  
ถ้าหากจะพูดถึงคุณภาพการศึกษาไทย คงต้องไปดูที่ตัวเด็กคือ เมื่อ เด็กผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แล้วจะเป็นคนที่มีคุณภาพ แต่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น ยังมีปัจจัยต่างๆ เข้ามา
เกี่ยวข้องอยู่หลายมิติ ทั้ง นโยบาย การบริหารจัดการ งบประมาณ ค่านิยม การมีส่วนร่วม หลักสูตร 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  ซึ่งถือว่าเป็นตัวจักรสําคัญ ที่จะขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ไปสู่คุณภาพ
การศึกษา ผู้ปกครอง สภาพแวดล้อม สื่อต่างๆ ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ไปในทิศทางเดียวกัน ก็คาดหวัง
ว่า ผู้เรียนจะเป็นผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ นั่นคือ  เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย แต่
สิ่งหนึ่งที่พบอยู่ ณ ขณะน้ี  คือ ระบบกระบวนการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในสถานบันอุดมศึกษา แม้ว่า 
กกอ. จะไม่มีการตรวจสอบ  แต่มีการกําหนดองค์ประกอบว่าคนที่จะเข้าเรียนน้ันต้องมีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง เช่น ต้องมีผลการสอบ O-NET A-NET GAT PAT ซึ่งข้อสอบเหล่านี้จะเน้นในเรื่องวัด
ความรู้ความสามารถเป็นประเด็นหลั ก แต่สิ่งที่ขาดหายไปคือ ความเป็นคนดี ความเป็นคนไทย มี
ความสุข สิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้วัดกันอย่างเต็มที่และจริงจัง ทําให้คุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ที่เราอยาก
เห็นแปรเปลี่ยนไปพอสมควร และสิ่งที่สําคัญที่สุดนําไปสู่การกวดวิชา และสิ่งเหล่านี้กลับมามีผลต่อ
การจัดการเรียนการสอนของครูในห้องเรียนท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  

 
นายสุรัตน์  จั่นแย้ม  
ผูอ้ านวยการส านักความร่วมมือ  สอศ. 
 ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา คือ มุ่งที่จะผลิตและพัฒนา
กําลังคนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานของสังคม ประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน โดยจะส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาและจัดฝึกอาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้ง
การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค มีการวิจัยสร้างนวัตกรรมพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งเด็กที่เรียนจบอาชีวศึกษาแล้วจะไปทํางานอยู่ในสถาน
ประกอบการ หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ  

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา ปี 2551 มาตรา 8 ระบุว่า การจัดอาชีวศึกษาจัดได้ 3 รูปแบบ
คือ ในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี โดยท่ี 

การศึกษาในระบบ คือ การจัดการศึกษาที่จัดอยู่ในสถานศึกษา และเม่ือเรียนปีท่ี 3 ของ 
ปวช. หรือปีที่ 2 ของปวส. เด็กจะต้องออกไปฝึกงานในสถานประกอบการอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียน  

การศึกษานอกระบบ  จะมีความยืดหยุ่นในการจัดการศึกษา เช่น ถ้า พนักงานในสถาน
ประกอบการท่ีจบการศึกษา ชั้น ม.3 หรือ ม.6 และยังไม่มีวุฒิวิชาชีพ ประสงค์ที่จะมีวุฒิความรู้
เพิ่มเติม ก็จะ สามารถมาเรียนต่อได้ โดยเทียบโอน ประสบการณ์ท่ีทํางานในวิชาชีพ นั้น และ
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมเฉพาะวิชาที่ยังขาดอยู่ ซึ่งการศึกษานอกระบบน้ี ผู้เรียนจะต้องเรียนอย่าง
น้อย 2 ใน 3 ของหลักสูตรถึงจะจบในแต่ละระดับ  
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ระบบทวิภาคี   เป็นการศึกษาคล้ายๆ ของประเทศเยอร มัน ประเทศไทยนํามาใช้ประมาณ 
10 กว่าปีแล้ว หลักเกณฑ์ทั่วๆ ไปในการจัดการศึกษาทวิภาคี คือ สถานศึกษาจะต้องทําความตกลง
กับสถานประกอบการว่า  จะจัดการศึกษาร่วมกันอย่างไร โดยหลักการ ถ้าเป็น ปวช . ปีที่ 1 อาจจะ
เรียนวิชาพื้นฐานท้ังหมดในสถานศึกษา  ปีที่ 2 และปีที่ 3 จะออกไปฝึกงานอยู่ในสถานประกอบการ
เป็นส่วนใหญ่ เช่น ถ้าสถานประกอบการทํางาน 6 วัน นักรียนจะเรียนอยู่ในสถานศึกษา 2 วัน หรือ 
1 วัน เวลาที่เหลือก็ไปอยู่ในสถานประกอบการ ทั้งนี้เป็นการเรียนอยู่ในสถานศึกษาอาทิตย์ละ 2-3 
วัน หรือจะเป็นการฝึกงานทั้งเทอมก็ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาทําความตกลงกับสถานประกอบการ 
เพราะสถานประก อบการบางแห่งไม่ต้องการที่จะให้นักเรียนมาทํางานเฉพาะวันพุธ พฤหัส ศุกร์ 
เสาร์ แล้วกลับไปเรียน เพราะ จะเป็นการทํางานที่ ไม่ต่อเนื่องกัน ยกตัวอย่างบริษัท เบนซ์  จะขอให้
นักเรียนไป เรียนวิชาทฤษฎีในช่วงปิดภาคฤดูร้อนและ ไปฝึกงานตลอดภาคเรียนโดย ให้ครูฝึกเป็น  
ผู้ประเมินผล หรือบริษัทเซเว่นอีเลฟเว่น ก็ขอให้นักเรียน ปวช. 2 และ 3 ไปเรียนที่สถานศึกษาในวัน
จันทร์ อังคาร และเวลาที่ เหลือ ไปฝึกงานที่สถานประกอบการ การศึกษาระบบทวิภาคี นี้นักเรียน 
นักศึกษาจะได้เบี้ยเลี้ยงเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกงาน ซึ่งสถานประกอบการส่วนใหญ่จะ
สนับสนุนส่วนน้ีให้  

สําหรับประเภทวิชาที่อาชีวศึกษาเปิดสอน ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. มีทั้งหมด 9 ประเภทวิชา
คือ ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งในแต่ละ
ประเภทแบ่งออกเป็นสาขาวิชา  เช่น ช่างอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น  ช่างยนต์ ช่างกล ช่างเชื่อม  
ช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ รวมท้ังหมด 36 สาขาวิชา และในแต่ละสาขาวิชา ยังแบ่งออกเป็น
สาขางาน  

นักศึกษาระดับ ปวช . จะต้องเรียนประมาณ 100-110 หน่วยกิต แล้วแต่ประเภทวิชา โดย
เรียนหมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เช่น ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรียนหมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาชีพสาขา
งาน การฝึกงาน และโครงการ และ ที่เหลือเป็นหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี 
มีคุณธรรม  

สําหรับระดับ ปวส. จะต้องเรียน 80 หน่วยกิต โดยเรียนหมวดวิชาพื้นฐานประยุก ต์ ไม่น้อย
กว่า 20 หน่วยกิต หมวดวิชาชีพไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  

การเข้าเรียนอาชีวศึกษา ทําได้ 2 ทาง ทางแรก คือ จบ ม.3 แล้วมาเรียน ปวช ./ปวส. และ
ทางทีส่อง จบ ม.6 มาเรียน ปวส. และต่อไปจะสามารถเรียนต่อถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการได้
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551 นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้ นสําหรับผู้ที่เรียน
ไม่จบ ม .3 กล่าวได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในขณะน้ีได้รับความอนุเคราะห์จาก
สถานประกอบการเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะ ความร่วมมือในการฝึกงาน  ณ สถานประกอบการ
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์จากการปฏิบัติการจริง  
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ส่วนการวัดและประเมินผล ดําเนินการอยู่ 2 แบบ คือ ภาคทฤษฏีวัดโดยสถานศึกษา ส่วน
ภาคปฏิบัติระหว่างฝึกงานได้รับความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการ  

เรื่องที่เป็นความต้องการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือ ต้องการ ได้รับการ
สนับสนุนในเรื่องการฝึกงาน และครูฝึก  
 
นายพิชัย  แก้วสุวรรณ  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  สช.  

ปัจจุบันสถานศึกษาประเภทสามัญ และอาชีวศึกษา  ในสังกัด  สช. รวมท่ีจัดการเรียน  
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษด้วยมีจํานวน 147 โรง สําหรับประเภท
อาชีวศึกษามีทั้งสิ้น 422 โรง จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  401 โรง  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 375 โรง และมีโรงเรียนที่จัดการเรี ยนการสอนหลักสูตร
เป็นภาษาอังกฤษ 6 โรง  

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน ถ้าเป็นประเภทสามัญศึกษา ก่อนประถมศึกษา
จะใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ .ศ. 2546 ถ้าเป็นระดับประถม ศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย จะใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. 2544 ประเภทอาชีวศึกษา ปวช . 
จะใช้หลักสูตรท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และถ้าเป็นหลักสูตร ปวส . จะใช้
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สําหรับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน สช . ได้ทําการวิเคราะห์จาก
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเอกชน มีปัญหาท่ีสําคัญอยู่ 2 ประการ คือ 

1. ด้านครู  ปัญหาที่โรงเรียนและครู เห็นตรงกันว่า ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือ  การจัด
กิจกรรมของครูท่ี เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญยังมีจํานวนไม่มากนัก ควรจะเพิ่ม ให้มากขึ้น  และใช้เทคนิค
การสอนท่ีทันสมัย ใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอนด้วย เพราะโรงเรียนเอกชนจะใช้สื่อการสอนน้อยไป 
และครูควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าครูของโรงเรียนเอกชนจะมีการไหลเวียนอยู่เสมอ 
มีเข้ามีออกอยู่บ่อยๆ ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

2. ด้านนักเรียน  สิ่งที่โรงเรียนต้องการจะพัฒนานักเรียนคือ เรื่องจิตสํานึกในความ
รับผิดชอบ ความมีวินัยและการช่วยตนเอง รวมท้ังการพัฒนาทักษะทางการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ จะต้องพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่ หรือว่าการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
การรักการอ่าน เป็นต้น และเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย คื อ 
นักเรียนยังไม่รู้จักรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์เท่าท่ีควร ซึ่ง สช. ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้  
 
นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตร  กศน. 

ในส่วนของ  กศน. รับผิดชอบจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปรัชญา
การทํางานคือ  ต้องการที่ จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการ
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เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีกิจกรรมหลักๆ ที่จะต้องทําอยู่ประมาณ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
1) ส่งเสริมการรู้หนังสือ และการแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่
และกลุ่มชาติพันธุ์  2) จัดการศึกษาเพื่อชดเชยโอกาส และยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากร
วัยแรงงาน  และ 3) การตอบสนองความต้องการการเรียนรู้  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

หลักสูตรของ กศน. มีทั้งที่เป็นหลักสูตรและไม่เป็นหลักสูตร ที่เป็นหลักสูตรมี 5 หลักสูตร คือ  
1. หลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือ ขณะน้ีมีการพัฒนาหลักสูตรข้ึนใหม่ โดยปรับเนื้อหาให้

สอดคล้องกับสภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้คําหลัก 
1,165 คํา ซึ่งจะถือว่ามีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้เทียบเท่าชั้น ป.3  

2. หลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสอดคล้องกับทิศทางของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2544 โครงสร้างหลักสูตรก็เหมือนกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มวิชาพื้นฐาน และกลุ่มหมวดประสบการณ์ ส่วนน้ี กศน. พยายามปรับให้มีคุณภาพมากขึ้น โดย
ปรับวิธีการวัดผลประเมินผลให้มีการใช้ระบบข้อสอบ กลาง เนื่องจากเป็นการเรียนด้วยตน เอง เรียน
จากสื่อ และขณะน้ีได้เริ่มดําเนินการทดลองไปแล้ว  

3. หลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพ การพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตและพัฒนาสังคม  
4. หลักสูตรปวช. ใช้หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และปรับวิธีเรียน

ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นประชากรที่อยู่นอกระบบโรงเรียนและทํางานอยู่ในสถาน
ประกอบการ เพื่อยกระดับความรู้  โดยให้เรียนด้วยตัวเอง  และใช้ประสบการณ์การทํางานในสถาน
ประกอบการเป็นส่ว นหน่ึงของการเรียนโดยการเทียบอง ค์ความรู้ ก่อนจบจะได้รับการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของอาชีวศึกษาเช่นเดียวกัน 
 5. หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องหรือหลักสูตรระยะสั้น  มีตั้งแต่ 1 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง จนถึง 
100-300 ชั่วโมง โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นภาคทฤษฎีประมาณร้อยละ 20 ภาคปฏิบัติร้อยละ 80 
เนื้อหาจะเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ดังนั้น สถานศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
ตามความต้องการของผู้เรียนและปรับเนื้อหาให้ทันกับเหตุการณ์ด้วย 

ปัญหาของหลักสูตรระยะสั้นคือ ต้องพัฒนาครูและสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาหลักสูตร
ได้สอดคล้อง ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการศึกษาอีก รูปแบบหนึ่ง  ซึ่งไม่มีหลักสูตร ตามตัว  เรียกว่า  
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ครู กศน. จะเข้าไปในชุมชน เพื่อทําความคุ้นเคย
กับชุมชน ไปตั้งประเด็นให้ช่วยกันคิด ช่วยกันวิเคราะห์ ช่วยกันสร้างบทเรียน สร้างเนื้ อหาข้ึนมาเป็น
กระบวนการ  เป็นความพยายามที่จะใช้การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชุมชน จึงจําเป็นต้องให้
ความสําคัญกับการพัฒนาครูให้สามารถทํางาน ร่วมกับชุมชนได้มากขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านตระหนักว่า  
การศึกษาเป็นหน้าที่ เป็นภาระของ เขา ชุมชนจะตระหนักขึ้นมาได้อย่างไร ความพยายาม ที่จะทํา
ตอนน้ีคือ พยายามที่จะสร้าง กศน . ตําบล  ขึ้น โดยพัฒนาจาก ศูนย์การเรียน ชุมชนที่มีอยู่แล้วใน
ชุมชนนั้น ๆ และใช้กลไกให้ชุมชมเข้ามาร่วมดูแล เพื่อพัฒนาการศึกษาของคนในตําบลของเขา ตาม
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มติคณะรัฐมนตรี  ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง ที่ว่า จะมีศูนย์การศึกษาชุ มชนขึ้น
ในทุกบ้านของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ชาวบ้านได้จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 สําหรับ เรื่องการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการ จัดสภาพแวดล้อม จัดสถานการณ์ และ จัด
เงื่อนไขให้คนได้เรียนรู้ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ก็ได้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และเพื่อสร้างบรรยากาศให้ คนได้ เรียนรู้มากขึ้น ดังนั้น กิจกรรมที่ทําส่วนใหญ่ จะอยู่ในรูปของ เวที
เสวนา ค่ายการเรียนรู้ ทัศน ศึกษา พิพิธภัณฑ์  ห้องสมุด รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์  หรือ ETV 
ตามนโยบายของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การจัดศึกษาตาม
อัธยาศัยจําเป็นต้องลงทุนพอสมควร  

 แนวทางท่ี กศน. ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน มีดังนี ้
1. การพัฒนาครูทั้งหมด กศน. เป็นหน่วยงานท่ีมีครู ทั้งที่เป็นข้าราชการและ ไม่ใช่ข้าราชการ   

คือ มีครูที่เป็นพนักงานราชการ 2,000 กว่าคน อีก 7,000 กว่าคน เป็นครูลูกจ้างรายปี  ซึ่งไม่มีความ
ม่ันใจในความ ม่ันคง ทางอาชีพ ในขณะท่ี พวกเขาทํา งานเกินตัว ทํางานเกินวุฒิปริญญาตรี เช่น 
ทํางานบนดอย  ทํางานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือชายขอบ ต่างๆ  ฉะนั้น ถ้าภาครัฐ
สามารถให้ความม่ันคงทางอาชีพกับเขา และเน้นเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน คะแนน O-NET ก็
อาจจะดีขึ้น 
 2. การปฏิรูปการเรียนการสอน  การเรียนของ  กศน. คือ เรียนด้วยตัวเอง ทําอย่างไรจะมี
การสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อให้คนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น 
 3. การระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา   กศน. ทําเองคงไม่ได้ หน่วยงาน ต่างๆ ทั้ง
ในกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวงอื่น ควรเข้ามาช่วยจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาตลอดชีวิต  

 
ศาสตราจารย์ อุทุมพร  จามรมาน 
ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 ตอบโจทย์ข้อ 2 เร่ือง ข้อสอบสอดคล้องกับที่สอนหรือไม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสอบ 
O-NET สอดคล้องหรือไม่ การวัดผลการเรียนรู้มีหลายเทคนิค ข้อสอบเป็นเทคนิคเดียวที่ มีข้อจํากัด
มาก คือวัดได้เฉพาะเรื่องของความรู้ความคิดเท่านั้น เรื่องอื่นวัดไม่ได้ เพราะฉะนั้น O-NET สามารถ
วัดได้เพียงสองเรื่องเท่านั้น แล ะเนื่องจากสอบเด็ก จํานวนมาก จึงมีข้อจํากัดว่าต้องตรวจด้วยเครื่อง 
ซึ่งช่วงหลังได้พัฒนาข้อสอบเป็นอัตนัยตรวจด้วยเครื่อง  ซึ่งสามารถวัดได้มากขึ้น แล้วหลักของ O-
NET คือ สอบเพื่อจะเอาคะแนนกลับไปที่โรงเรียน  คุณครูจะได้เห็นตัวเอง จะได้ปรับปรุงการเรียน
การสอนสําหรับนักเรียนรุ่น ต่อไป ดังนั้น ที่ผ่านมาจึงให้ข้อมูลทั้งหมดที่โรงเรียนควรจะรู้  เพื่อจะได้
นําไปปรับปรุงการเรียนการสอน   

สทศ. ออกข้อสอบตรงกับที่โรงเรียนสอนหรือไม่ ความจริงข้อสอบออกตามหลักสูตร 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งมีทั้งหมด 76 มาตรฐาน  8 กลุ่มสาระ ในแต่ละกลุ่มสาระจะมีสาระย่อย  
เวลา ออกจะนําแบบเรียนมาดูเพื่อไม่ให้ออกเกินแบบเรียนด้วย เพราะฉะน้ัน O-NET ไม่ได้ออกเกิน
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หลักสูตร คนออกข้อสอบ ถ้า ป .6 กับ ม.3 จะเป็นครูโรงเรียนสาธิต ถ้าเป็น ม .6 จะเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย 
 นักเรียนท่ีเข้าสอบชั้น ป.6 มีจํานวนประมาณล้านคน  ม.3 แปดแสนคน และ ม.6 สามแสน
หกหมื่นคน  เพราะฉะน้ันการจัดสอบจะต้องจัดสอบให้ทั่วประเทศ นักเรียนท่ีเข้าสอบ จะสอบฟรี
สําหรับ O-NET ไม่เสียเงิน 
 ผลการวิเคราะห์ ผลการสอบ ป.6 สอบมาแล้ว 2 ครั้ง ได้คะแนนโดยเฉลี่ยประมาณ 30-40 
เปอร์เซนต์ จากคะแนนเต็ม 100 ทั้ง 2 ปี ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไร  ส่วนของ ม.3 สอบมาแล้ว 5 กลุ่มสาระ มี
คะแนนเฉลี่ยตามแท่งประมาณไม่ถึง 60 ซึ่งจริงๆ แล้วข้อสอบ O-NET 60 เปอร์เซ็นต์ของข้อสอบ
ยากปานกลาง อีก 30 เปอร์เซ็นต์คือง่าย แล ะ 10 เปอร์เซ็นต์คือยาก คาดหวังว่าคะแนนเฉลี่ยน่าจะ
ประมาณ 60 เป็นอย่างน้อย หรือไม่ก็ 70 จากคะแนนเต็ม 100 แต่เท่าท่ีทํามาก็ไม่ได้ตามนั้น 
 ส่วน ม.6 สอบมาแล้ว 4 ครั้ง หวังว่าจะเห็นพัฒนาการ คาดหวังว่ากราฟน่าจะขึ้น แต่กลับไม่ขึ้น  
 จากผลการสอบ  นักเรียนเก่งสามารถทําคะแนนได้เต็ม แต่ส่วนใหญ่ คะแนนจะอยู่ประมาณ 
30 - 60 เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยก็มี แต่ถ้าดูตามสังกัด เกือบทุกวิชานักเรียน
สังกัด สกอ. หรือนักเรียนโรงเรียนสาธิตจะได้คะแนนที่สูงกว่าสังกัดอื่น  
 เมื่อนําผลการสอบ O-NET รวม 3 วิชาที่สอบคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ของโรงเรียนทั้งหลายมาจัดเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มสีเขียว คือ กลุ่มเก่ง ได้คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูงอยู่ใน 
15 อันดับแรก สีเหลือง คือ กลุ่มปานกลาง ไดค้ะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลางอยู่ในอันดับท่ี 16-61 
และสีแดง คือ กลุ่มต่ํา ไดค้ะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ํา อยู่ใน 15 อันดับท้าย ปรากฏว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ป.6 ส่วนใหญ่สีแดงจะอยู่แถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคเหนือ
ด้านซ้าย (แม่ฮ่องสอน และตาก) และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ถ้าเป็น ม.3 สีเหลืองจะอยู่แถบภาคกลาง สีแดงจะอยู่แถวๆ ภาคเหนือตอนบน 
และภาค อีสานตอนบนและตอนล่าง และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่น่าสังเกตคือ 
ภูเก็ตจะเป็นสีเขียวทุกวิชาทุกชั้น  

ส่วน ม.6 สีแดงจะอยู่แถบอีสานตอนบน และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วน
กรุงเทพฯ และภาคกลางจะเป็นสีเขียว 
 
          ถ้าดูรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้ น ป.6 อีสานตอนล่าง 
ภาคเหนือด้านซ้าย (แม่ฮ่องสอน และตาก) และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นสีแดง 
 ชั้น ม .3 วิชาสังคมศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลือง ทั้ง ๆ ที่วิชาน้ี วัดความรู้
ไม่ได้วัดภาคปฏิบัติ แสดงว่า ยัง มีเด็กส่วนหน่ึงได้คะแนน ต่ํา ส่วนภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ภาคอีสานตอนล่างจะเป็นสีแดงค่อนข้างมาก 
 ชั้น ม.6 วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและ
พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคอีสานจะเป็นสีแดง  
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  ค าถามที่ว่า ท าไมคะแนน O-NET ต่ า เพราะนักเรียนไม่ตั้งใจสอบ จะทําอ ย่างไรให้
นักเรียนตั้งใจสอบ คิดว่าต้องมีนโยบาย ให้โรงเรียนนําคะแนน O-NET ไปใช้อย่างจริงจัง โดยใช้เป็น
ส่วนหน่ึงของการจบได้หรือไม่ โดยเฉพาะของ ม.3 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ หรือใช้เป็นส่วนหน่ึง
ของการตัดเกรด หรือใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนช้ัน เช่น ป .6 ไป ม.1 หรือ ม.3 ไป ม.4 ได้
หรือไม ่ถ้ามีนโยบายชัดเจน คิดว่านักเรียนจะตั้งใจสอบมากขึ้น 
 สทศ. ได้สอบ I-NET คือ วิชาอิสลามศึกษา ซึ่งสํานัก บริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการ
การศึกษา ที่ 12 จังหวัดยะลา ขอให้จัดสอบให้กับโรงเรียนท่ีสอนอิสลามศึกษา เป็นหลักสูตรมี  
3 ระดับ คือ ต้น กลาง แ ละปลาย ระดับละ 8 วิชา ซึ่งได้จัดสอบไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน สอบไป
แล้ว 2 ระดับ พบว่า คะแนนท่ีสอบค่อนข้างต่ํา แต่ก็เป็นการสอบครั้งแรก ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงคิด
ว่าควรดําเนินการใน 2 เรื่อง คือ 
 1. ขอให้ สทศ. อบรมครูเกี่ยวกับวิธีการออกข้อสอบ เพื่อจะได้วัดผลได้ดีขึ้น 
 2. ขอให้สอบต่อ และสอบทุกปี ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ หลัง O-NET ก็จะมีการสอบทุกปี 
และเป็นการสอบให้ฟรี  
 
การอภิปราย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
ประธาน 
 เมื่อดูเอกสารและผลการนําเสนอของ สพฐ . แล้ว ในเรื่องหลักสูตรใหม่  ซึ่งต้องการเน้นการ
ผลิตเด็กให้มีสมรรถนะ 5 ประการ ทําให้เกิดความรู้สึกว่าการตั้งโจทย์ เรื่องสอนให้ เด็กคิดวิเคราะห์
หรือไม่ ตั้งโจทย์ได้ถูกต้องแล้ว  เพราะว่าสมรรถนะ 5 ประการ ของหลักสูตรต้องการสร้างเด็กให้มี
คุณลักษณะดังนี้ 1) ความสามารถในการสื่อสาร  2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถใน
แก้ปัญหา   4) ความสามารถใน การใช้ทักษะชีวิต   5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ซึ่งความสามารถในการ คิดนี้ จะสอนให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์เป็น  คิดอย่าง
สร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ เพราะฉะน้ันถ้าเด็กไม่สามารถทํา เรื่อง
คิดวิเคราะห์ได้  สมรรถนะอีก 4 ข้อก็ทําได้ยาก เพราะถ้าเด็กคิดวิเคราะห์ไม่เป็น คิดไม่เป็นระบบจะ
ไม่มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพราะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควร
สื่อสาร อะไรไม่ควร รวมท้ังความสามารถในการแก้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ก็เหมือนกัน ถ้ าเขาไม่มี
ความสามารถในเรื่องการคิดวิเคราะห์ คิดเป็นระบบแล้ว  ก็คงยากที่จะแก้ปัญหาอย่างถูกทิศทาง 
รวมท้ังความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกับคนอื่น การที่จะแยกได้ว่าคนนี้ดี คนนี้ไม่ดี 
ถ้าคิดวิเคราะห์ไม่เป็น คิดไม่เป็นระบบ คิดไม่มีวิจารณญาณ จะ ล้มเหลวหมด  เพราะฉะน้ันการตั้ง
โจทย์เรื่อง ต้องสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นจึงถูก ต้องแล้ว ดังนั้นถ้าจะต้องสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์
เป็นจะต้องทําอย่างไร ต้องปรับอะไรบ้าง และข้อสอบที่ออกของ สทศ . O-NET A-NET GAT PAT 
สอดคล้องกันหรือ ไม่ และเป็นข้อสอบที่ทดสอบความสามารถในการคิดวิเ คราะห์หรือไม่ แม่นยํา 
เที่ยงตรงหรือไม ่ 
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นายฮาราลด์  ลิงค์ 
ประธานกลุ่มบริษัท บี.กริม. แอนโก 
 การสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ ที่ประเทศอังกฤษจะสอนโดยการอภิปราย การถกเถียงกัน การ
ที่ต้องอธิบายสิ่งที่ตัวเองอาจจะไม่เห็นด้วยให้เป็นสิ่งที่ดี และก็ต้องถกเถียงกับเพื่อน จะส ร้างความรู้
ในการคิดวิเคราะห์ และสร้างความรู้ในการยอมรับ ถึงแม้มีความเห็นไม่ตรงกัน แต่ยังเป็นเพื่อนกัน
ได้ ซึ่งคิดว่าจะช่วยได้มากในการดําเนินชีวิต นอกจากการอภิปรายแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการ เจรจา  
จะทําให้รู้วิธีการเจรจา โดยเฉพาะ เมื่อต้องเจรจาบนพื้นฐานของผลประโยช น์ อย่างไรก็ตาม มีบ่อย
เหมือนกันทีค่นมีความเห็นต่างจะคบกันได้ไม่ได ้
 
รองศาสตราจารยส์มพงษ์  จิตรระดับ 
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ขอร่วมอภิปราย 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1. หลักสูตรกําหนดเป้าหมายผู้เรียนไว้ 2 ด้าน คือ 1) ด้านสมรรถนะ  2) ด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ แต่เครื่องมือที่ใช้วัดจะวัดเฉพาะความรู้และความคิด ซึ่งเป็นเพียง 1 ใน 4 เท่าน้ัน  ส่วน 
3 ใน 4 เป็นงานท่ี สทศ .จะต้องนําไปวัดต่อไป เช่น การวัดคุณธรรม จริยธรรม โดยต้องคํานึงถึง
ข้อจํากัดเรื่องคน  เวลา และเครื่องมือ  ดังนั้นถ้าจะพัฒนาคนให้ไปสู่เป้าหมายให้ได้ทั้งสมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เครื่องมือต้องมีครบทั้ง 4 ด้าน  

2. ควรมีการกระจายอํานาจทางการศึกษาให้มากขึ้น  เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน  ซึ่ง
ขณะน้ีทําสําเร็จแล้ว 2 เรื่อง คือ เรื่องเอกภาพ กับมาตรฐาน ดังนั้นการกระจายอํานาจทางการศึกษา
จะบรรลุตามเป้าหมายได้ กระทรวงศึกษาธิการจะต้องมอบอํานาจจากส่วนกลาง และให้ความสําคัญ
กับครูอย่างเต็มที่ รวมท้ังส่งเสริมให้ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 3. การออกกลางคัน  มีเด็กออกกลางคัน มากกว่า ร้อยละ  40 แม้ว่ารัฐบาลจะมี นโยบาย
ส่งเสริม สนับสนุนที่ดี  เช่น นโยบายเรียนฟรี 15 ปี กองทุนกู้ยืม กยศ. ธนาคารประชาชน  ชุมชน
พอเพียง ไทยเข้มแข็ง  คนพิการเรียนฟรีอุดมศึกษา ฯลฯ ก็ตาม กระทรวงศึกษา ธิการควร เพิ่ม
โอกาสให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยง คือ เด็ก ป .6 ที่จะขึ้น ม.1 โดยหาทุนการศึกษาให้  เพราะการเปลี่ยนจาก 
ป.6 ขึ้น ม .1 จะต้องใช้ เงินเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งหม่ืน บาท ทําให้ มีเด็กออกกลางคัน จํานวนมาก 
เพราะฉะน้ันทุนการศึกษาจึงเป็นเรื่องสําคัญ  

นอกจากนี้ นโยบายเร่ืองหนึ่งที่ดีมากๆ คือ  การไปเยี่ยมบ้านเด็ก  เพื่อนําข้อมูลที่ได้ รับมา
ดําเนินการกับเด็กด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการช่วยเรื่องการออกกลางคันของเด็กได้ 
 4. ควรมีการเปลี่ยนแปลงครูให้เป็นครูยุคใหม่ โดยเปลี่ยนวัฒนธรรมการสอน  ที่เน้นการสอน
แบบบูรณาการเชื่อมโยง  สอนแบบวิเคราะห์สร้างสรรค์ สอน แบบร่วมมือทํางานกลุ่ม สอนแบบ
อัตนัยและความเรียง สอนกิจกรรม โครง งาน และ IT ทั้งน้ี ควรมีการอบรมครูอย่างน้อย 3 ปี และ
ต้องทํา อย่าง ต่อเนื่อง วิธีการ ที่จะทําให้เกิด ความ ต่อเนื่องก็คือ 1) ต้องหาคู่มือให้กับครู เพื่อทํา
แผนการสอน ทําสื่อ และสื่อที่รัฐบาลกําลังทําและเป็นเรื่องสําคัญมากๆ มี 4 เรื่อง คือ (1) แจก
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หนังสือและอุปกรณ์ฟรี  (2) ให้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เด็กก็จะเลิกเรียนจากในหนังสือ เข้าสู่
ระบบการเรียนรู้แบบใหม่ เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยหรือนอกระบบ  (3) ETV  และ (4) แหล่ง
เรียนรู้ ศูนย์การเรียนชุมชน พิพิธภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ คือวงจรท่ีจะทําให้ระบบการเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่ง
อยู่แต่ในห้องเรียนตลอดเปลี่ยน ไป 2) เขตพื้นที่การศึกษาต้องเป็นเจ้าภาพในการอบรม  3) คณะครุ
ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต้องมาช่วยในด้านวิชาการ (HUB) 4) มีการนิเทศภายในโดย
โรงเรียน และ 5) มี Best practices ให้ดูเป็นตัวอย่าง โดยเชิญผู้ชํานาญการ ภูมิปัญญาชาวบ้านเข้า
ไปช่วยสอนในโรงเรียน  ช่วงปิดเทอมก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ สร้างแผนการสอน สร้าง
ตารางการสอน และมีการนิเทศติดตามตลอด 3 ปี ซึ่งจะทําให้วัฒนธรรมการสอนของค รูเปลี่ยนจาก
การสอนบรรยายมาเป็นการสอนแบบวิเคราะห์ 
 5. อยากให้จัดกลุ่มนโยบายแล ะจัดลําดับ ความสําคัญ กระทรวงศึกษา ธิการปีน้ีเด่นมากที่  
รัฐบาลนําไปเป็นผลงานรัฐบาล นโยบายท่ีสําคัญ ได้แก่ 1) การเรียนฟรี 15 ปี  2) Tutor Channel 
3) มหาวิทยาลัยวิจัย 
 
ศาสตราจารยภ์ิชาน คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน ์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในประเทศไทยคือ คนที่คิดวิเคราะห์เป็น และต้องเป็นคนท่ีมี
คุณภาพของสังคมด้วย และองค์ประกอบในการสร้างคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพและคิดวิเคราะห์เป็น คือ 
 1. หลักสูตร หลักสูตรต้องมีความเหมาะสม ต้อง พิจารณาว่าควรใส่อะไรที่เป็นแก่นของชีวิต
ของคนลงไป ไม่ใช่มีแต่ความรู้อย่างเดียว เช่น คิดเป็น  มีวินัย มีความรับผิดชอบ  เป็นต้น 
เพราะฉะนั้นความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานกับแก่นสา ระที่จําเป็นจะต้องปรากฏอยู่ในตัวหลักสูตรให้ได้อย่าง
เหมาะสม สมดุลในสัดส่วนท่ีดี 

 สําหรับวิธีการเรียนการสอน  จะต้องใช้วิธีที่ หลากหลาย เราไม่สามารถจะ ใช้วิธีการเรียน
การสอนอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเหมาะกับทุก วิชาได้ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ จะใช้วิธีการสอนให้เด็ก
สืบเสาะค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  การทดลอง การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว  วิชาสังคมศึกษา ใช้การ
อภิปราย ถกปัญหา ส่วนคณิตศาสตร์ต้องมี เรื่องของความจําด้วย  และเป็นวิชาที่สอนให้คิด วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา  ส่วน ภาษา  เป็นเร่ืองที่สําคัญ เพราะ การสื่อสารต้องอาศัยภาษาอย่างมาก ถ้าไม่รู้
ภาษาไ ทยก็พูดกันไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ไม่สามารถจะไปอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ 
เพราะว่าเป็นภาษาสากลไปแล้ว แต่ขณะน้ีเป็นปัญหามาก คะแนนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่ํา
ทั้งสองวิชา เพราะฉะ นั้นจะทําอย่างไรเพื่อ จะให้เรียนภาษาได้และนําไปสู่การคิดวิเคราะห์ สิ่งหนึ่งที่
เห็นชัดๆ คือ การใช้ข้อสอบปรนัยมากเกินไป ทําให้เขียนไม่เป็น ดังนั้นการเรียนภาษาจะต้องอ่านจับ
ใจความให้ได้ ซึ่งต้องย่อความเป็น เพราะถ้าย่อความได้ถูกแปลว่าสรุปเนื้อหาได้ นอกจากนี้ 
เรียงความ ก็มีความสําคัญ  เพราะว่าจะเรียงความได้ต้องคิดอย่างเป็นระบบ ต้องมีพื้นความ รู้ ต้อง
เรียบเรียงว่าจะเอาอะไรขึ้นก่อน-หลัง เพื่อให้สื่อสารได้  
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 2. การสอบ จะต้องวัดในสิ่งที่ต้องการให้เห็นในตัวเด็ก เช่น ต้องการให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น 
ก็ให้ทําข้อสอบย่อความ เรียงความบ่อยๆ ออกข้อสอบให้เด็กคิดหาข้อสรุป  
 3. ครู  ประเทศไทยมีครูจํานวนมาก  การสร้างแรงจูงใจให้ครูตรง จุดหรือไม่ การดูแลครูให้ดี
ทําให้จํานวนครูลดลงและมีคุณภาพขึ้น รวมท้ังคุณภาพการเรียนการสอนก็ดีขึ้นด้วย แต่บ้านเราเวลา
ทําอะไรชอบทําขาเดียว เช่น บอก ว่าครูต้องมีเงินเดือนสูงขึ้น มีสวัสดิการ ดีขึ้น แต่ไม่ เคยมาดูว่า  
ภาระงานของครูเป็นอย่างไร คุณภาพของการสอนเป็นอย่างไร 

การส่งเสริมครูให้ทําผลงานเพื่อขอเลื่อนตําแหน่ง ครูใช้เวลา ในการทํา มากซึ่งไม่ได้
ส่งผลไปท่ีตัวเด็กเลย เราไม่ต้องการให้ครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษามานั่งทําวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ หน้าที่หลักของเ ขาคือสอนให้เด็กฉลาด คิดวิเคราะห์เป็น คิดอ ย่างเป็นระบบ  มีเหตุมีผล 
เพราะฉะน้ันในการสร้างแรงจูงใจ ที่ถูกต้อง การ วัดคุณภาพของครู ควรวัดจากคุณภาพของเด็ก 
นอกจากนี้ ชุมชน ต้องเข้ามา มีส่วนร่วมในการพัฒนาครู  ทําอย่างไร ให้ครูมีความสุขและพัฒนา
ลูกหลานของเราให้ดีขึ้น  และทุกๆ ส่วนของกระทรวงศึกษา ธิการ รวมท้ังหน่วยงานในจังหวัดต่างๆ 
ต้องร่วมมือกันและให้ความสําคัญเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาเป็นอันดับหน่ึง  
 
ดร.ไมตร ี อินทร์ประสิทธิ์ 
ผู้อ านวนการศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ตอบโจทย์ข้อ 1 การสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ ควรจะเริ่มต้น โดยให้เด็กได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์ปัญหา  เน้นกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งจะทําให้เด็กเกิดระบบคิด และ เมื่อมาเชื่อมโยงกับ
ข้อสอง ถ้าสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบน้ี ประเด็นจึงไม่ใช่เรื่องการออกข้อสอบ  เพราะ
แคบเกินไป ควรจะเป็น การประเมินห้องเรียนหรือประเมินกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  ซึ่งไม่ใช่
นํามาพัฒนาข้อสอบเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนามุมมองของครูที่จะเห็นวิธีการคิดของเด็ก  
   
นายอมเรศ  ศิลาอ่อน 
ประธานร่วม 
 ถ้าจะทําให้เด็กคิดเป็น แล้วครูคิดไม่เป็นจะทําอย่างไร 
 
นายอาทร  จันทรวิมล 
ประธานที่ปรึกษาอนุกรรมการพัฒนาสังคมของวุฒิสภา  

ขอตอบคําถาม ดังนี้ 
 1. หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นไปตามคนที่กําหนดหลักสูตร คือ กระทรวงศึกษาธิการ แต่
ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ ดังนั้นควรมีการวิเคราะห์หลักสูตร เรื่องที่ไม่จําเป็นควรตัดทิ้ง และเรื่องที่จําเป็นก็ใส่
เพิ่มเข้ามา เช่น หลักสูตรอาชีวศึกษา มีผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันมาช่วยวิเคราะห์ ต้องตัดทิ้งประมาณ 
40 เปอร์เซ็นต์  
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 2. ข้อสอบ GAT PAT ดีสําหรับนําไปพัฒนาโรงเรียน เหมาะสําหรับให้กระทรวงศึกษา ธิการ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ไม่ใช่เอามาคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย  
 3. ควรมีการ ประเมิน ความต้องการ กําลังคนของประเทศไทย ว่า ต้องการคนประเภทใด  
จํานวนเท่าไร  ปัจจุบันมีคนจบปริญญาตรีและว่างงานจํานวนมาก ในขณะตลาดแรงงานขาดแคลน
คนงานระดับ ป .6 ม.3 และ ม.6 จํานวนมาก จนต้องจ้างคนต่างชาติ มาทํางานแทน เป็นหน้าที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการต้องหากําลังแรงงานที่จบ ป.6  ม.3 และ ม.6 ป้อนสู่ตลาดแรงงาน  
 
นายธิติพันธ์  เชื้อบญุชัย  
คณะนิติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประเด็นท่ีจะตอบโจทย์ข้อ 1 มี 3 ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้านครู และด้านรัฐที่จะประสานกัน
อย่างไร 
 1. ด้านนักเรียน  ต้องยอมรับว่าคะแนนที่ต่ํา ส่วนใหญ่ มาจากนักเรียนต่างจังหวัดหรือใน
ชนบท เพราะนักเรียนที่อยู่ในชนบทเหล่านั้ นเป็นกลุ่มคนที่อ่านหนังสือน้อยที่สุด ไม่ใช่ว่าเขาไม่
อยากจะอ่าน แต่ไม่มีหนังสือจะให้อ่าน และในการเรียนหนังสือก็เรียนด้วยการฟัง คือฟังสิ่งที่ครูพูด 
ซึ่งทําให้โอกาสที่เด็กจะได้ความรู้หรือข้อคิดเห็นต่างๆ น้อย เพราะฉะน้ันจะทําอย่างไรจึงจะส่งเสริม
ให้หนังสือกระจา ยลงไปในชนบทให้มากที่สุดเท่าท่ีจะมากได้ เพราะปัจจุบันหนังสือราคาค่อนข้าง
แพง เด็กในชนบทไม่สามารถซื้อได้ ซึ่งรัฐบาลควรพิจารณาจุดนี้ด้วย 

ส่วนการเรียนการสอนของเรา เรียนแบบห้องเรียนจริงๆ คือ มีกระดานดําอยู่ข้างหน้า มี
โต๊ะนักเรียนเรียงเป็นแถว แต่การเรียนในต่างประเ ทศระดับประถมศึกษาจะไม่เป็นระบบเลย ยัง  
ชื่นชมการเรียนของต่างประเทศในเร่ืองที่ทุกเช้าประมาณครึ่งช่ัวโมง จะเป็นการจัดให้เด็กแลกเปลี่ยน
ความรู้กัน โดยให้นําเรื่องมาเล่าให้เพื่อนฟัง และมีการอภิปรายซักถาม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ทําให้เกิดการ
พูดคุยกัน และทําให้รู้จักคิดวิเคราะห์ 
 2. ด้านครู  ปัญหาหลักของครูคือ มุ่งเน้นในเรื่องของผลตอบแทนหรือค่าตอบแทนของ
ตัวเองด้วยการทําวิจัย และผลที่ได้ครูเป็นผู้ได้รับไม่ใช่เด็ก ถ้าบอกว่าคะแนน O-NET เป็นคะแนน
มาตรฐานท่ีใช้วัดทุกระดับชั้นได้ เป็นไปได้หรือไม่ ถ้าจะเอาคะแนน O-NET ของเด็กมาเป็นตัวกํากับ
ในการให้ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษให้กับตัวครูทั้งระดับ หมายความว่า ถ้าต้องการคะแนน O-NET อยู่
ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนใดคะแนน O-NET ของทั้งกลุ่มเพิ่ม ก็ให้ค่าตอบแทนเพิ่ม  เช่น กลุ่ม ป .1-3
เดิมคะแนน O-NET อยู่ท่ี 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อมีกลไกการให้ค่าตอบแทน หรือให้แรงจูงใจกับครูทั้ง
ระดับ ครูร่วมมือกัน เด็ก ป .3 สามารถขยับคะแนน O-NET จาก 20 เปอร์เซ็นต์เป็น 25 เปอร์เซ็นต์
ครูจะได้ค่าตอบแทนเพิ่มเป็นรายเดือน ซึ่งการทําในลักษณะน้ีผลที่ได้คือนักเรียน และสุดท้ายก็คือ
ประเทศชาตินั่นเอง 
 3. ด้านรัฐ  ควรจะมีการสนับสนุนและร่วมมือกันอย่างจริงจัง ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมมือกัน  
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นายปรีชา  ช้างขวัญยืน 
คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 การแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาเป็นการพายเรือในอ่าง คือ พูดวนไปมา วนมาหลายรอบแล้ว 
เรื่องที่พูดวนกันอยู่ คือ 
 1. concept   concept สําคัญๆ ทางการศึกษา เช่น การจํากับการคิด เรารู้สึกว่าเป็นปัญหา
มาก ถ้าใครไปจํามากๆ แต่สมองคนเรา เขาสร้างมาให้จํา ดังนั้นควรพิจารณาว่า เรื่องใดควรจํา เรื่อง
ใดควรคิด แล้วคิดอย่างไร ซึ่งควรมีการทําวิจัย  

นอกจากนี้ ยังวนอย่างนี้ในหลายๆ concept  เช่น เรื่อง child center พูดกันประมาณ 30-
40 ปี ก็ไม่เกิดอะไรดีขึ้น เวลาประเมินคุณภาพการศึกษาก็ยังแย่เหมือนเดิม ตอนน้ีปฏิรูปการศึกษา
ใหม่เปลี่ยนเป็น student center และคงทําอย่างนี้ไปอีก 30 ปี 
 2. ระบบ  ระบบการคิด ดูเหมือนกับว่าเราพูดของใหม่ แต่จริงๆ แล้วเรา กําลังพูดในระบบที่
ใช้กันมา 30-40 ปี  พูด concept เดิม ด้วยความคิดเดิม เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ยังดีอยู่ เพราะฉะน้ัน
เราจะไม่มีวันหลุดไปจากกรอบนี้เลย เช่น เราบอกว่าเรื่อง  child center เป็นเร่ืองที่ดี แล้ว teacher 
center ไม่ดี แต่ไม่เคยศึกษาว่า teacher center ดีอย่างไร แล้ว  child center ไม่ดีอย่างไร เราไม่เคย
ศึกษากลับกัน เหมือนอย่างครั้งหนึ่งเราบอกว่าข้อสอบอัตนัยไม่ดี เพราะฉะน้ันต้องเปลี่ยนเป็น
ข้อสอบปรนัย  ดังนั้นควรคิดว่าจะหลุดจากระบบน้ีอย่างไร  
 3. ปัญหาบางอย่างที่เป็นปัญหาเหมือนๆ กันหมดในประเทศ และคิดวนกันอย่างนี้ เช่น 
ปัญหาครูไม่พอ เราก็ผลิตครู ตั้งวิทยาลัยครู ไม่กี่ปีครูเกิน ก็เปลี่ยนสถานะของการผลิตใหม่ เป็น
ผลิตอย่างอื่นด้วย พอผลิตอย่างอื่นด้วยคนเก่งๆ ก็ไปเรียนอย่างอื่นหมด คนไม่เก่งก็มาเรียนครู แล้ ว
ครูที่ไม่เก่งก็มาสอนลูกหลานเรา ลูกหลานเราก็ไม่เก่ง การศึกษาโดยส่วนรวมก็ไม่มีคุณภาพ 

 เวลาพูดเรื่องปฏิรูปการศึกษาเราวนอยู่ในประเทศ แต่เวลาถูกประเมินเราถูกประเมินระดับ
โลก ซึ่งคิดว่าเราควรเทียบในระดับโลกด้วยว่าเราดีหรือไม่ดีอย่างไร 
 
รองศาสตราจารยส์ุรพล  ศรีบญุพงศ์ 
เลขาธิการ ปอมท. 
 1. เรื่องให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์เป็นประเด็นท่ีแก้ยาก เพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของไทย คือ  
ขี้เกียจคิด ชอบลอกการบ้านเพื่อน ถ้าเป็นไปได้ขอให้มีผู้นําดีๆ จะเชื่อผู้นํา ทําตามอย่างเดียวไม่ต้อง
คิดมาก การแก้ปัญหาต้องแก้ที่โครงสร้าง คือ  หยุดสั่งการจากระดับ Top down ลงมา ให้ฝ่ายปฏิบัติ
คิดเอง นอกจากนี้ ต้องสร้างวัฒนธรรมของการฟัง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนต้องฟังให้มาก  
 2. ส่งเสริมให้ครูเกิดความรู้สึกว่าความเป็นครูเป็นจิตวิญญาณ ไม่ใช่เป็นเพียงวิชาชีพ  
 
ศาสตราจารยส์มหวัง  พิธิยานุวัฒน์ 
ผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   
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เราต้องการเด็กที่เป็นเด็กดี เด็กเก่ง รักชาติบ้านเมือง และมีมาตรฐานคุณลักษณะของเด็ก
อยู่ 8 ประการท่ีชัดเจนในมาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า  หลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การประเมิน ของ สทศ. จะต้องประเมินคุณภาพของผู้เรียน 8 ประการ ซึ่งหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะต้องโยงกับ 8 ประการท่ีเป็นคุณลักษณะของเด็กไทยที่พึงประสงค์ที่
เห็นชอบร่วมกัน และรัฐมนตรีลงนามแล้ว  

ในการประเมินหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน  2544 พบข้อค้นพบท่ีน่าสนใจว่า  หลักสูตรน้ี 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถม ศึกษา มัธยมศึกษา และทุกช่วงชั้น เป็นหลักสูตรท่ีดี เพราะฉะน้ันเป็น
ประเด็นท่ีสําคัญมาก ถ้าไปเปลี่ยนหลักสูตรอีก ปัญหาจะเกิดขึ้นว่า คุณภาพการศึกษาจะตกลง 
เพราะว่าครูและผู้บริหารก็ไปรอหลักสูตรใหม่ แต่จริงๆ หลักสูตรน้ี เป็นหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่น
และสามารถจะปรับอะไรได้  
 เรื่องการสอนให้คิด ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การสอนให้คิดและพัฒนารอบด้าน  
คือการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตรงน้ีเป็นประเด็นที่พบปัญหา  คือ ความเข้าใจยังไม่ค่อยตรงกัน  
เพราะฉะน้ันต้องแก้ให้ตรงจุด สมศ. เห็นว่าควรจะนิยามศัพท์คําว่า “การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ” 
ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาให้รอบด้าน เน้นเร่ืองการคิด จะเห็นว่าที่เราไปประเมินการจัดการเรียน
การสอน วิธีการจัดการเรียนการสอน สรุปได้ชัดเจนว่ามีปัญหา มีปัญหาทุกระดับคือ  เรื่องครูไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด เช่น ระดับปฐมวัยพบว่า  มีครูที่ขาด 5,972 โรง หรือร้อยละ 46 มีครูเกิน
ร้อยละ 29 และมีครูที่พอดีร้อยละ 25 ถ้ามองในแง่ของภาระการสอน ก็ชัดเจนว่าเมื่อครูขาด โรงเรียน
ร้อยละ 46 ครูสอนเกินภาระงาน ดังนั้น จะไปเอาคุณภาพจากไหน เพราะเขาทํางานหนัก  
เพราะฉะน้ันนัยสําคัญเรื่องนี้คือ  ต้องรีบแก้ไขปัญหา  ซึ่งคิดว่าท่านรัฐมนตรีมีหมัดเด็ดอยู่แล้ว คือ  
เรื่อง 1 โรงเรียน 1 ตําบล เพราะท่านมีเงินพร้อม และ ควรเอาโรงเรียนเล็กๆ เหล่านี้ท่ีมีปัญหามา
รวมกัน ก็จะเป็นโรงเรียนใหญ่ขึ้น และคิดว่าน่าจะรีบแก้ปัญหาเร่ืองการเกลี่ยครู โดยต้องแก้กฎหมาย 
คือ ขณะน้ีปัญหาเร่ืองการเกลี่ ยครูทําไม่ได้ เพราะเป็นกฎหมายบอกว่าจะย้ายครูไปที่ไหนต้องให้ครู
เห็นชอบ ไปขออัตรา คปร. เขาไม่ให้เพราะมีครูเกินอยู่และข้อมูลของ  สมศ .ก็ชัดเจนว่ามีครูเกิน แต่
ถ้าโรงเรียน ขาดจริงต้องให้ เพราะฉะน้ันการบริหารเร่ืองครูต้องบริหารเหมือนเป็นบริษัทย่อย เป็น  
รายโรงให้ได้  

เรื่องคุณภาพการเรียนการสอนพบว่า  มีปัญหาเร่ืองการประเมินและไม่เอาผลไปใช้ปรับปรุง
พัฒนา และการประเมินเองก็ไม่เป็นไปตามมาตรา 26 คือไม่ได้คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ไม่ได้ประเมินรอบด้าน และไม่นํามาคิด เกรด แต่จะดูเฉพาะเรื่องความรู้ความสามารถ เพราะถ้าเรา
ต้องการคนดีแล้วเรื่องของการประเมินคนดีต้อง นําไปคิดเกรดด้วย ก็มีโรงเรียนอย่างน้อย 1 โรง คือ 
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเดียวเท่าท่ีรู้ ที่นําไปใช้ในการตัดเกรดเหมือนกันหมดไม่ใช้
เฉพาะความรู้ความสามาร ถ นั่นก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องไปดูกติกาเร่ืองวัดผลที่ก ระทรวงออกว่า
เปิดโอกาสให้ทําแบบนี้ได้หรือไม่  

เรื่องการประเมินพื้นฐาน 6 กลุ่มสาระ มีปัญหาเรื่องการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ เรื่อง 
Student Center หรือสอนให้คิด สอนให้พัฒนารอบด้าน เริ่มตั้งแต่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สังคม 
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ศิลปะ การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ เพราะฉะน้ั นจะแก้ปัญห าได้  ต้องส่งเสริมพัฒนาครู   
ให้ครูมีจิตวิญญาณ มีความตั้งใจ และมีความสุข  

เรื่องของอาชีวศึกษา ก็มีปัญหาเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายยังไม่ค่อยดี อยู่ในระดับ
พอใช้ การขาดอัตรากําลังครูสายวิชาชีพ โดยมีสัดส่วนครูต่อนักเรียนเท่ากับ 1:34 งบประมาณจัดซื้อ
วัสดุไม่เพียงพอ มีเพียงร้อยละ 7.58 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่อง คุณภาพของศูนย์วิทยบริการ  และ
การประกันคุณภาพด้วย 

เรื่องอุดมศึกษา ถ้ามองในเชิงคุณภาพการเรียนการสอน ความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่
ระดับดี แต่ถ้ามองในฐานะที่ปรึกษา กพร. คุณภาพการเรียนการสอนระดับอุดม ศึกษาอยู่ระดับพอใช้ 
ถ้าอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตและการเรียนการสอนอยู่ระดับพอใช้ จะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้
อย่างไร และถ้าถามว่าทําไมอยู่ระดับพอใช้ ปรากฎว่าอาจารย์มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน เพราะฉะน้ัน
การพัฒนาครูจึงเป็น เรื่องใหญ่มาก  ต้องพัฒนา ทั้งครูใหม่ อาจารย์ใหม่  การพัฒนาทั้งพื้นฐาน  
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา เป็นเร่ืองสําคัญที่สุดที่จะต้องทํา และคิดว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติ จะเป็น
อย่างไรขึ้นอยู่กับอาจารย์ ถ้าอาจารย์มีคุณภาพ มีฝีมือ ทั้งเรื่องวิจัยและการสอน ดังนั้นในการพัฒนา
อาจารย์เรื่องการเรียนการสอน  ควรพัฒนาเรื่องการใช้เท คโนโลยี   และให้ลดการบรรยายลง เพราะ
เมื่อลดการบรรยายก็จะทําให้อ่านเอกสารมากขึ้น ใช้เวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น  

 

นางศิริวรรณ  อาจศรี  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ 

1. ปัจจุบันเพื่อนครูของเราพยายามที่จะสอนเด็กๆ ให้รู้จักคิดวิเคราะห์ แต่ในอดี ตครูมี
บทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มานาน การที่จะปรับตัวมาสอนแบบคิดวิเคราะห์ ควรจะให้เวลากับครู 
ในการที่จะปรับตัว 

2. เมื่อเช้า ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ พูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ห้องเรียน ถึงเวลาแล้วหรือ
ยัง ที่จะไประเบิดห้องเรียนเพื่อให้เห็นภาพที่แท้จริงว่าเ ป็นอย่างไร เห็นด้วยกับการที่จะหาวิธีการมา
ประเมินกระบวนการสอนหรือกระบวนการของห้องเรียน หาวิธีศึกษาห้องเรียนให้เห็นภาพที่แท้จริง 
ถ้าโรงเรียนใดคุณภาพไม่ดี เช่น ภาคอีสาน งบประมาณคงจะต้องทุ่มลงไปตรงนั้นว่าห้องเรียนของ
อีสานเป็นอย่างไร ทําไมถึงต่างจากภาคอื่นๆ มากมาย จะทําอย่างไรให้ห้องเรียนเหล่านั้นเหมือนกับ
ภาคอื่นๆ ข้อขัดข้องที่แท้จริงติดอยู่ตรงไหน อาจจะไม่ใช่หลักสูตร อาจจะเป็นกระบวนการ ถ้ามองไป
ที่ตัวข้อสอบสอดคล้องหรือไม่ ไม่มีใคร ทราบคําตอบที่แท้จริง ข้อสอบที่วัดและประเมิน ผลมีใครเคย
ระเบิดว่าภาพจริงๆ เป็นอย่างไร เราร ะเบิดข้อมูลบางส่วนที่ไม่ครบส่วนหรือ ไม่ ข้อสอบที่วัดออกมา
เราอยากได้เด็กครบส่วน แต่เวลาวัดออกมาแล้วครบส่วนจริงหรือไม่ ดังนั้นควรมีการกําหนดสัดส่วน
ทีช่ัดเจนให้มากยิ่งขึ้นระหว่างการวัดการประเมิน และการประเมินการเรียนการสอน  

3. ที่บอกว่าเด็กไทยเรียนในห้องเรียนมา กไปหรือไม่ ที่มากเกิน ไปมีไม่กี่โรงเรียน บางโรง
เด็กในห้องเรียนน้ันน้อยเหมือนกัน แต่กระบวนการเรียนการสอนของคุณครูไม่ว่าเด็กมาก เด็กเกิน 
หรือเด็กไม่ถึงจํานวนก็ตาม ความสําคัญของการศึกษาห้องเรียน นโยบายของชาติบ้านเมืองเราคง



 47 

ต้องลงให้เข้มข้ึน ถ้าหากจะระเบิดห้องเรีย นจริงๆ คงทําลําพังไม่ได้  ณ ฐานโรงเรียน ควรจะมี
นโยบายให้มี Hub มาช่วย เช่น มหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อมาช่วยวิเคราะห์กระบวนการของครู และ
กระบวนการของโรงเรียนในพื้นที่และยกระดับคุณภาพขึ้นมา  

4. สุดท้ายอยากจะให้นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ถึงเวลาที่จะ เปิดห้องเรียน ถึงเ วลาที่จะ
วิเคราะห์ หรือระเบิดห้องเรียนที่แท้จริง เพื่อให้คุณครูมีโอกาสที่จะสอนการคิดวิเคราะห์ ให้คุณครูมี
โอกาสที่จะไต่ถาม เพื่อให้เด็กต่อยอดคําถามและเป็นนักคิดวิเคราะห์ในอนาคต เมื่อนั้นชาติบ้านเมือง
ก็จะพบกับความเป็นประชาธิปไตยท่ีมีการคิดวิเคราะห์อย่างสมบูรณ์แบบ  

 

นายสัมพันธ ์ ศิลปนาฎ 
บริษัท Western Digital Thailand (ประเทศไทย) จ ากัด 

 1. ปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่วิสัยทัศน์ ไม่ได้อยู่ท่ีหลักการหรือจุดมุ่งหมาย เพราะวางไว้
ได้ดีแล้ว แต่ปัญหาท้ังหลายอยู่ที่การ ปฏิบัติ คือ Process หรือ Content ซึ่งเราไม่เคยกําหนดว่า 
Output หรือ Outcome เป็นอย่างไร ทั้งในระดับขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา  

 2. การวัดผลและประเมินผลเป็นการวัดเรื่องราวที่เกิดไปแล้ว ขณะน้ีจะเน้นการวัดที่ 
Process มากขึ้น และอาจทําการวัดผลและประเมินผลเป็นรายวัน รายเดือน หรือรายสัปดาห์  

3. ยอมรับว่าเด็กเรียนอยู่ในห้องเรียนมากไป แต่จุด ๆ หนึ่งที่น่าสนใจ  คือ เวลาเรียนใน
ระดับประถมศึกษาใช้เวลา 1,000 ชั่วโมง/ปี  ระดับมัธยมศึกษา 1,200  ชั่วโมง/ปี  แต่เมื่อเรียนจบ
แล้วไปทํางานจะใช้เวลาทํางาน 2,000  ชั่วโมง/ปี  ดังนั้นยังมีเวลาอีกประมาณ 800 ชั่วโมง/ปี  ที่
สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ได้ 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
ประธาน 

ประเด็นท่ีอยากได้คําตอบวันนี้ คิดว่าอยากได้คําตอบที่เป็นรูปธรรมจากโจทย์ 3 ข้อนี้ ซึ่ง
เข้าใจว่าต้องมีข้อมูลพอสมควรถึงจะให้คําตอบได้ เพราะว่าที่ประชุมนี้ น่าจะเ ป็นที่ประชุมสําหรับผู้ที่
มีข้อมูลที่ชัดเจนหมดแล้ว ก็มาให้ความเห็น ให้ข้อแนะนําที่ปฏิบัติได้จริง เพราะว่าสภาพปัญหา
การศึกษาพวกเราก็พอทราบกันหมดแล้ว เช่น  

ข้อ 1 การเรียนการสอนในปัจจุบันสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์หรือ ไม่ ต้องตอบว่า สอนแล้วไม่
ต้องปรับปรุงแล้ว หรือไม่ใช่ สอนให้เด็กท่องจําอย่างเดียว เพราะฉะน้ัน การสอนให้เด็กวิเคราะห์ต้อง
ทําแบบน้ี 1-2-3-4   

ข้อ 2 การออกข้อสอบปัจจุบันสอดคล้องกับการเรียนการสอนหรือไม่ สอดคล้องแล้ว ถูกต้อง
ก็จบ แต่ถ้าไม่ถูกต้อง O-NET มีจุดอ่อนอะไร GAT/PAT ไม่ได้เป็นข้อสอบที่นําไปสู่การวัดผลการ
วิเคราะห์ หรือว่าถูกต้องแล้ว หรือว่าทั้งการสอนและการออกข้อสอบต้องปรับ เพราะการออกข้อสอบ
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วัดผลการวิเคราะห์ เพียงร้อยละ 40 อย่างนี้ต้องแก้อีก ร้อยละ 60 แล้วการเรียนการสอนก็สอนให้เด็ก
ท่องจําร้อยละ 80 สอนวิเคราะห์เพียงร้อยละ 20 เพราะฉะน้ันต้องเพิ่มเป็น 50:50 โดยวิธี 1-2-3-4  

ข้อ 3 ปัจจุบันเด็กเรียนในห้องเรียนมากไปหรือไม่ สมมติถ้าคิดว่ามากไป เพราะ 1 วัน 
สมมติสอน 6 ชั่วโมง จนเด็กไม่มีเวลาเหลือไว้ทําอย่างอื่น เพราะฉะน้ันต้องตัดลงมาให้เหลือแค่ ร้อย
ละ 80 อีกร้อยละ 20 ไปออกแบบเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยเสนอว่า 1-2-3-4 เป็นกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ให้เด็กได้เรียนเหมือนกัน  

 

รองศาสตราจารย์ธงทอง  จันทรางศุ 
เลขาธิการสภาการศึกษา 

ขอเรียนเสริมจากท่านรัฐมนตรีว่า  ในเวลาที่มีจํากัด ขอความกรุณาช่วยตอบคําถามตาม
โจทย์ของที่ประชุม ถ้าท่านนําเสนอตามประเด็นท่ีเตรียมมา ต้องใช้เวลามาก  และฝ่ายเลขานุการฯ  
จะไม่สามารถสรุปการประชุมได้  
 
นายสุรพงษ์  งามสงค์   
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทรภู่วิทยา  

ปัญหาปัจจุบันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติ  ซึ่งในโรงเรียนไม่ได้ดําเนินการอย่างแท้จริง ครูยัง
ไม่ได้เ น้นเรื่องผู้เรียนเป็นสําคัญจริงๆ แต่ ที่สําคัญที่สุดก็คือผู้บริหาร ไม่ได้เป็น ผู้นําให้กับคุณครู 
เพราะฉะน้ันเม่ือผู้บริหารไม่ได้เข้าใจกระบวนการ ก็ไม่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้ให้เด็ก 
เพราะฉะน้ันสิ่งที่เราทําอยู่คือ 

1. เด็กยังวิเคราะห์ไม่เป็น ถ้าเด็กวิเคราะห์เป็นต้องทําข้อสอบได้ ประมาณร้อยละ  50 
เพราะฉะน้ันต้องแก้ยุทธศาสตร์การสอนให้เ ด็กคิดวิเคราะห์ โดยปรับกระบวนการเรียนการสอนของ
ครู ซึ่งปัจจุบันนี้เราทําไม่จริง เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวครู เช่น ที่โรงเรียนสุนทรภู่วิทยา สอน 2 ภาษา
แบบพอเพียง โดยเปลี่ยนครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาอังกฤษ ครูคอมพิวเตอร์ สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
เราเปลี่ยนแปลงครู โดยใช้ภาษาอัง กฤษมาเป็นกลยุทธ์ ทําให้ครูเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน 
เพราะน้ันท่ีสําคัญที่สุดคือ ผู้บริหารโรงเรียน  

2. ส่วนกลาง Support สิ่งเหล่านี้หรือไม่ ถ้า Support ได้ ก็ต้องตอบโจทย์ข้อ 2 ได้ การออก
ข้อสอบปัจจุบันนี้ใช้ได้ แต่ไม่อยากให้มีมากเกินไปเช่น GAT/PAT แล้วไปให้ความสนใจมากเกินไป 
ซึ่งเรื่องเหล่านีไ้ม่ได้ส่งผลถึงการพัฒนากระบวนการในโรงเรียนและไม่สะท้อนข้อเท็จจริง  

3. ถ้าโรงเรียนสร้างเครือข่ายท่ีดีกับชุมชนได้  คิดว่าจะสามารถจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนได้ 
แต่ที่ยังทําไม่ได้ เป็นเพราะยังเปลี่ยนทัศนคติของครูไม่ได้ เพราะครูทุกวั นน้ีเอาเรื่อง 20 ปีท่ีแล้วที่
ได้รับการถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยมาสอน เพราะฉะน้ันเด็กก็ต้องเป็นแบบนี้ ดังนั้นต้องพัฒนาทั้ง
ระบบตั้งแต่มหาวิทยาลัยว่าจะเปลี่ยนตัวครูอย่างไร เพราะครูบางคนยังย่อความไม่เป็น แล้วจะหวัง
อะไรกับเด็ก เพราะฉะน้ันต้องมาดูกระบวนการทั้งระบบว่ า Implement จริงหรือไม่ ระบบปัจจุบันนี้
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ทําเป็นแบบปกติหมด ลืมคนที่มีความสามารถพิเศษ ดังนั้นควรสร้างเครือข่ายท่ีเป็น Best Practice 
นําคนเหล่านี้มาสร้างจิตวิญญาณ แล้วจะได้โรงเรียนทั่วประเทศลักษณะเช่นนี้  
 
นายวีรวัฒน์  วรรณศิริ   
นายกสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  

1. ในการปฏิรูปการศึกษาต้องปรับวิธีคิด ปรับกระบวนทัศน์ก่อน เพื่อยกระดับความคิด  จาก
การวิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจุบัน  พบว่า คนที่จบการศึกษาสมัยก่อนกับ สมัยปัจจุบัน มีสมรรถนะ
แตกต่างกันมาก สําหรับคําถาม ข้อที่ 1 คือ การเรียนการสอนในปัจจุบันสอนให้เด็กคิดวิเ คราะห์
หรือไม่ ตอบได้ว่า “ไม”่ แต่ “มีบ้าง” ถ้านับจากระยะเวลาที่ทําการปฏิรูปในทศวรรษแรกถึงปัจจุบัน มี
การเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เพราะครูเปลี่ยนไม่ทัน ครูยังยึดวัฒนธรรมเดิม ไม่สามารถจะเปลี่ยนใน
ระยะเวลาสั้นๆ ได้   

สําหรับเรื่องการท่องจํา  ไม่อยาก สรุปว่า ท่องจําไม่ดี เพรา ะครั้งหน่ึงคําว่า “นกแก้ว
นกขุนทอง” ที่ใช้ในการปฏิรูปรอบแรก มีคนพูดถึงเรื่องนี้มาก แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่าน
ออกมาเตือนว่าความจริงการท่องจําก็สําคัญ อย่างเช่นการเรียนภาษา เป็นต้น เราไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เด็กขาดอย่างหน่ึงอย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม  การคิดเป็น น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้
ไปสู่ความเจริญอย่างรวดเร็วตามที่เราต้องการได้ แต่จะท้ิงการท่องจําก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกัน ดังนั้น
ต้องเปลี่ยนแปลงที่ครูอย่างเดียว ไม่ต้องไปแก้ส่วนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนในระบบที่เรียกว่าผู้เรียนเป็นสําคัญ  

พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กก็มีส่วน ในการปลูกฝังให้เด็กคิดวิเคราะห์ แต่คุณพ่อคุณแม่ของ
เด็กยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ เพราะฉะน้ัน  ETV ควรทํารายการเพื่อพ่อแม่ของเด็กบ้าง เช่น การตั้ง
คําถามเพื่อให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์  

2. ทําไมการออกข้อสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ต้องให้อาจารย์โรงเรียนสาธิต เป็นผู้ออก  
และ ม.6 ต้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยออก มีเหตุผลอะไร ส่วนท่ีว่าออกข้อสอบครอบคลุมหรือไม่ 
คิดว่าการวัดโดยการใช้ข้อสอบมีข้อจํากัด คือ วัดได้เพียง 1 ใน 4 เท่าน้ัน อีก 3 ใน 4 ที่จะวัดความ
เป็นคนจริงๆ ยังไม่แน่ใ จว่าจะหารูปแบบใดมาวัดได้ แต่เชื่อว่าครูที่สอนเด็กจะวัดได้ และประเมิน
ภาพรวม เช่น ครูในประเทศญี่ปุ่นดูเหมือนว่าจะทําหน้าที่คล้ายๆ กับหมอที่มีประวัติของคนไข้นอก
และเขียนไว้ตลอดเวลา และประเมินความก้าวหน้าอยู่ตลอดตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ  

3. นักเรียนเรียนในห้องเรียนมา กเกินไปหรือไม่ ถ้าครูเป็นวิชาชีพที่แท้จริง ครูจะทราบว่า
มากเกินไปหรือไม่ ไม่ต้องไปกําหนด 

4. สําหรับอาชีวศึกษา อยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาก เพราะแรงงานด้าน
อาชีวศึกษาที่เรียน ปวช . ปวส. ต้องสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ ถ้าผลิตแรงงานด้าน
อาชีวศึกษาออกมาแล้ วไม่สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ก็เปล่าประโยชน์ เราก็จะกลายเป็น
คนขายแรงงานต่ําๆ  ดังนั้นหลักสูตร ครูผู้สอน วิชาที่เรียน ควรจะเป็นอย่างไร 



 50 

5. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ จํานวนนักเรียนต่อห้องและจํานวนนักเรียนในโรงเรียน ว่า 
ควรมีจํานวนเท่าใดที่จะทําให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ  
 
ศาสตราจารยอ์ุทุมพร  จามรมาน 
ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ทําไมต้องให้อาจารย์ในโรงเรียนสาธิตมาออกข้อสอบ  ป.6 กับ ม.3 เดิมเราขอคุณครูท่ีสอน
มาออกข้อสอบ สิ่งที่พบคือ คุณครูไปลอกข้อสอบจากหนังสือมา และในการออกข้อสอบ มีกรร มการ
กลั่นกรองข้อสอบ เราก็พบว่า ข้อสอบเนื้อหาไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ สทศ. ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้
ออกข้อสอบไว้ด้วยว่า ต้องเป็นผู้ที่ 1) มีความรู้ดี  2) ออกข้อสอบเป็น  3) เก็บความลับได้  4)  
มีเวลามาออกข้อสอบ  

ส่วน ม.6 ที่จําเป็นต้องใช้อาจารย์มหาวิทยาลัย  เพราะว่าต้องการความถูกต้องในเนื้อหา ซึ่ง
ก็มีหลายท่านเตือนเหมือนกันว่าเขาไม่ได้สอน ม.6 จะรู้ได้อย่างไรว่า ม .6 เรียนไปถึงไหน ตรงน้ีเราก็
ระวังอยู่เหมือนกัน  

ใน 3 ประเด็นท่ีท่านรัฐมนตรีอยากได้ คิดว่า 
1. ประเด็นท่ี 1 คงไม่มีคําตอบ เพราะเราไม่มีข้อมูล แต่สิ่งที่ สทศ . อาจจะช่วยได้คือ จะไปดู

ว่าคนที่สอบ GAT 1 มาจากโรงเรียนไหนบ้าง เพราะ GAT 1 คือการสอบคิดวิเคราะห์  
2. ข้อสอบ O-NET สอดคล้องกับการเรียนการสอนหรือไม่ ไม่ทราบ แต่สอดคล้องกับ

หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานแน่นอน เป็นไปได้หรือไม่ว่า โรงเรียนไม่ได้สอนตามหลักสูตร แต่  
สทศ. ออกตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีอยู่ในหลักสูตร ส่วนโรงเรียนจะสอนตามหลักสูตรหรือไม่ ไม่
ทราบ 

3. เรียนมากไปหรือไม่ ตอนน้ีสภาพการเรียนการสอน ครูสอนตามแบบเรียน และมุ่งสอนให้
จบ เพราะฉะน้ันก็อยู่ในสภาวะท่ีเรียกว่าสอนกันมาก  
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
ประธาน 

ข้อสอบออกตามหลักสูตร สพฐ. สอนตามหลักสูตร หรือไม่ อย่างไร  
 

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยส่วนตัวมีความเห็นหลายข้อ ดังนี้  
หลักสูตรไม่ได้ขวางกั้นการคิดวิเคราะห์ ตรงกันข้ามเราเน้นเรื่องการคิดวิ เคราะห์ แต่คง

รับประกันไม่ได้ว่าทุกโรงเรียนสอนคิดวิเคราะห์ ด้วยสาเหตุหลายประการ คือ  
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1. ความพร้อมของครอบครัว  เพราะพ่อแม่บางกลุ่มก็สอนคิดวิเคราะห์ให้เด็ก เด็กที่ได้ที่ 1 
เขาพูดเลยว่าพ่อแม่เขาสอนคิดวิเคราะห์ เพราะฉะน้ันความแตกต่างของครอบครัวก็เป็นสาเหตุ
สําคัญ  

2. ความพร้อมของโรงเรียนท่ีจะสอนคิดวิเคราะห์แตกต่างกัน บางโรงเรียนทําได้ดี บาง
โรงเรียนทําไม่ได้ดี ถ้าจะทําเรื่องนี้ก็ต้อง เริ่มตั้งแต่ผู้ บริหาร ผู้บริหารจํานวนมากไม่ได้ให้ครูคิด
วิเคราะห์ สั่งการอย่างเดียว ครูก็คิดวิเคราะห์ไม่ได้ ต้องแก้ที่ตัวผู้บริหาร แต่หลัก สูตรไม่ได้เป็น
อุปสรรค อุปสรรคคือความพร้อมของโรงเรียน พื้นฐานของโรงเรียน เช่น มีโรงเรียนสาธิตที่มีชื่อเสียง
มากมาหา สพฐ. บอกว่าอยากจะเปลี่ยนหลักสูตร โดยนําหลักสูตรอินเตอร์มาผสมกับหลักสูตร สพฐ . 
และมีข้อเสนอดีมาก ซึ่งเขาก็มีความพร้อมที่จะทํา แต่ถามว่า เรื่อง O-NET จะทําอย่างไร ซึ่งเขาบอก
ว่าถ้าเป็นหลักสูตรอินเตอร์ เนื้อหาไม่ได้มาก ถ้ามาสอนตามหลักสูตรเราและให้สอบโอเน็ตได้ดีต้องมี
การติวเพิ่มเติม ถามเขาต่อไปว่าแล้วจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหม เขาบอกเขาไม่ห่วงเพราะเขาจะเน้น
เรื่องการรับตรง ซึ่งเร่ืองนี้ก็เป็นคําตอบว่าตัวหลักสู ตรไม่ได้เป็นอุปสรรค การจะแก้เรื่องคิดวิเคราะห์
ได้ต้องแก้ที่พื้นฐานครอบครัว ผู้บริหาร นักเรียน เรื่องของหลักสูตร ข้อสอบโอเน็ต อาจารย์อุทุมพรก็
พยายามทําตามหลักสูตร แต่เนื่องจากเราไปใช้หนังสือเรียนเป็นหลัก และหนังสือเรียนจะลง
รายละเอียดลึกมาก มากกว่าตัวหลักสูตร ดังนั้นเด็กจึงใช้วิธีติวจนได้เนื้อหาที่ครบถ้วน  

3. เรื่องการเข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนบางโรงเรียน ผู้ปกครองจะเป็นกังวลมาก รวมท้ังการ
พาออกไปนอกห้องเรียน เช่น เด็กโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถ้าพาไปทัศนศึกษาเขาจะตั้งโจทย์ถาม
อาจารย์ว่าพาไปแล้วจะทําให้เขาเสียโอกาสที่ จะเรียนหรือไม่ ถ้าจะให้เรียนอะไรบอกมาตรงๆ ดีกว่า 
ไม่ต้องพาไปทัศนศึกษาแล้วหาข้อสรุป  
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
ประธาน 

คิดว่าต้องพูดกันในหลายประเด็นว่าที่สุดแล้วการเรียนการสอนของ สพฐ . ต่อไปนี้ต้องปรับ
หรือไม่ ถ้าต้องปรับต้ องปรับอะไร เพราะท้ังท่องจําและคิดวิเคราะห์จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ 
เพราะว่าบางวิชาต้องใช้ความจํา บางส่วนต้องคิดวิเคราะห์ แต่ที่เป็นปัญหาอาจ เป็นเพราะ การสอน
คิดวิเคราะห์ยังอยู่ในระดับร้อยละที่ต่ํา เพราะฉะน้ันต้องเพิ่มการสอนแบบคิดวิเคราะห์ แต่ไม่ใช่ไปตัด
ท่องจําทิ้ง แต่จะสอนคิดวิเคราะห์อย่างไร กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง สพฐ . อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษาต้องปรับอะไร   

ข้อสอบที่ สทศ . ออก ถ้าสมมติมีข้อจํากัดเรื่องการบริหารจัดการ เช่น ครู สพฐ . มาออก
ข้อสอบไม่ได้ ก็ต้องไปปรับระบบบริหารจัดการ แต่ไม่ใช่เม่ือไม่ได้ก็เอาครูโรงเรี ยนสาธิตออก ซึ่งก็ไม่
ผิด ครูที่ไหนก็ได้ถ้าข้อสอบเที่ยงตรงมาตรฐาน แต่ถ้าสมมติว่าครูสาธิตออกเขาก็จะต้องออกตาม ที่
ตนเองสอน ซึ่ง สพฐ. กับโรงเรียนสาธิตสอนแตกต่างกัน เพราะฉะน้ันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งละเอียดอ่อน 
จึงได้เชิญทุกท่านมาช่วยกันให้ความเห็น เพื่อจะได้เอาขัอ มูลทั้งหมดไปประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายได้  
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นายพารณ  อิศรเสนา  ณ อยุธยา   
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โลกยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง และกว้างขวาง เพราะฉะน้ัน
องค์กรท่ีจะอยู่ได้ในโลกยุคนี้ต้องเป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้ ได้เร็วกว่าและเก่งกว่าคู่แข่งขัน นั่นคือ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้ที่อยู่ในองค์กรน้ันจะต้องมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ
เรียนรู้เป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างเป็นกัลยาณมิตรได้ จนติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต ซึ่งอันน้ี
ตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  กระทรวงศึกษาในประเทศต่างๆ มักจะนําสิ่ง
ที่รู้แล้วในอดีต มาวางแผนไปข้างหน้า เช่น กําหนดเป็นหลักสูตรแล้วมาสอนเด็กให้เรียนรู้ ทําไมไม่
เอาวิธีการเรียนรู้มาใช้เป็นตัวนํา (Learning How to Learn) เพื่อเด็ก Thinking About Thinking ให้
เด็กได้คิดเป็น ทําเป็น แล้วเรียนเฉพาะพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ถ้า Learning 
How to Learn เป็นตัวนําแล้ว จะไปเรียนอะไรเองก็ได้ ถ้าฝึกเด็กตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา จนถึงมหาวิทยาลัย จะแก้ปัญหาท้ังหมดได้  
 
นายสมเกียรติ  ชอบผล   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จริงๆ ตั้งใจที่จะฟัง แต่ก็มีประเด็นที่คิดว่าจําเป็นจะต้องพูด เพื่อให้เป็นประเด็นท่ีชัดเจน
สําหรับการทํางานต่อไป  

ประเด็นแรก การเรียนการสอนให้เด็กคิดปัจจุบันมีอยู่ แต่ว่าไม่มีพลังที่เข้มข้น ไม่ได้เกิด
อย่างทั่วไป อาจจะมีอยู่ประปรายไม่เห็นภ าพชัดเจนของการเปลี่ยนแปลง เพราะไม่มีการวัดเรื่องนี้
อย่างจริงจัง เพราะฉะน้ันเร่ืองนี้ต้องมีการผลักดันต่อไป แต่ว่าถามว่าต้นแบบ รูปแบบของการทํามี
อยู่หรือไม่ คําตอบ คือ มี  

ประเด็นท่ี 2 เรื่องข้อสอบในปัจจุบัน มีการสอบวัดอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1) Assessment of 
Learning และ 2) Assessment for Learning ที่ทํากันอยู่ปัจจุบันเป็น Assessment of Learning ซึ่ง
ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ต้องมีความสมดุลระหว่าง Assessment for Learning คือการวัด
ห้องเรียน วัดพฤติกรรมของผู้เรียน ศักยภาพของผู้เรียนท่ีมี ซึ่งอันน้ีเป็นประเด็นหลักที่สําคัญ ซึ่งไม่มี  

สําหรับเรื่องการสอบ O-NET เมื่อวิเคราะห์ข้อสอบแล้ว พบว่า มีข้อจํากัดอยู่หลายเรื่อง เช่น 
ความบกพร่องของข้อสอบ ซึ่งไม่ใช่ประเด็นสําคัญ แต่ประเด็นสําคัญคือคุณภาพของข้อสอบ เช่น  
ข้อสอบชั้น ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ มีข้อสอบวัดความจําประมาณ 22% คณิตศาสตร์ 12% ภาษาไทย 
ม.3 มีการวัดความจํามากที่สุด 28% วิทยาศาสตร์และสังคม 20% ซึ่งตรงน้ีคือประเด็นว่าในการวัด
จะให้ความสําคัญกับนํ้าหนักในเรื่องความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ เป็นสัดส่วนท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรอย่างไร  

ในเรื่องคุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มี ปัจจัยท่ีสําคัญอยู่  4 เรื่อง คือ  
1) พื้นฐานผู้เรียน เช่น มาจากครอบครัวที่มีความพร้อม มีงานวิจัยพบว่า เด็กก่อนเข้า ป .1 ผ่าน
อะไรบ้าง เช่น การได้ยินคําศัพท์ เด็กในครอบครัวยากจนได้ยินคําศัพท์ประมาณ 13 ล้านคํา 
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ครอบครัวปานกลางได้ยินคําศัพท์ประมาณ 26 ล้านคํา ครอบครัวที่ เศรษฐกิจดีประมาณ 40 ล้านคํา 
นี่คือความแตกต่างของผู้เรียน  2) ครู   3) การวัดผล  การวัดผลยังไม่สัมพันธ์กัน สพฐ . พยายามทํา
ในชั้น ป.3 ที่วัด Assessment for Learning โดยดูการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ และ 4) การ
กระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  
 
นายเสน่ห์  ขาวโต  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การที่เด็กจะคิดวิเคราะห์เป็นหรือไม่ การเ รียนในห้องเรียนมากเกินไปหรือไม่ สิ่งที่สําคัญใน
การจัดการศึกษาของ ม.ปลาย คือ มุ่งเข้ามหาวิทยาลัย แต่กระบวนการคัดเลือกเป็นเรื่องที่สําคัญ ซึ่ง
จะส่งผลถึงการเรียนการสอนของ  สพฐ. ด้วย เพราะครูส่วนใหญ่หรือโรงเรียนส่วนใหญ่ก็สร้าง
เป้าหมายคือเข้ามหาวิทยาลัย เพราะฉะน้ันการเรียนการสอนท่ีสอบ GAT ถือว่าดี เพราะเป็นเรื่อง
ของการคิดวิเคราะห์ ถ้าหากว่ามีการสอบไปเรื่อยๆ หลายๆ ครั้ง ครูก็จะหันมาให้ความสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องคิดวิเคราะห์  หาเหตุ หาผล ตรงน้ีจะเป็นตัวที่ช่วยให้ครูสามารถที่จะจัดการเรียนการ
สอนเพื่อจะไปสู่เป้าหมาย  

แต่ปัญหาคือสอบมากเกินไปหรือไม่ ถ้ามากเกินไปจะส่งผลกระทบถึงการเรียนการสอนของ
นักเรียนหรือฐานะของนักเรียน เพราะในการสอบ GAT จะต้องเสียค่าใช้จ่ายวิชาละ 200 บาท 
สําหรับเด็กที่อยูห่่างไกล อยู่ชนบท พ่อแม่ผู้ปกครองที่ยากจน ถือว่า 200 บาท เขาเดือดร้อนมาก ถ้า
สอบโดยท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายจะได้หรือไม่  

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยใช้วิธีอื่น นอกจาก GAT แล้ว หากว่ามีการตั้งเป้าหมายท่ีชัด 
ครูก็สามารถปรับการเรียนการสอนเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ไ ด้ เพราะฉะน้ันการท่ีจะมีตัวชี้วัด 
การออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ถ้าสามารถสร้างหลักเกณฑ์ที่ดีก็จะเป็นการสร้างระบบต่างๆ ได้
ครบทั้งหมด และประเด็นที่ สทศ . บอกว่าครูของเราไม่สามารถออกข้อสอบได้ ตรงน้ีไม่น่าจะใช่ 
เพราะครูมีเป็นจํานวนมาก ถ้าหากเลือกให้ดี ก็สามารถจะออกข้อสอบให้ สทศ. ได้  
 
นายเจต  ประภามนตรีพงศ์ 
ผู้แทนโรงเรียนเอกชนและกรรมการสภาการศึกษา 

ประเด็นคําถามข้อ 1 และ 2 ตอบรวมกันเลย ข้อ 1 ตอบว่า ไม่ ถ้าข้อ 1 ตอบว่าใช่ ข้อ 2 ก็
ทําได้ การเรียนการสอนของบ้านเรา ระบบแพ้คัดออกมีมานานแล้ว ใครเก่ง พ่อแม่ใครสนับสนุน ใคร
กวดวิ ชา ก็เข้ามหาวิทยาลัยได้ ครูก็เหมือนกันพยายามเร่งสอนเด็ก เพื่อให้เข้าเป้าหมายคือเข้า
มหาวิทยาลัยให้ได้มากที่สุด เพราะฉะน้ัน  ครูจําเป็นต้องสอนอะไรเร็วๆ ให้เด็กได้อะไรมากๆ เพราะ
เนื้อหามีมาก โรงเรียนกวดวิชาถึงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ  

รัฐบาลและท่านรัฐมนตรีพยายามสร้า งโครงการรักการอ่านแห่งชาติขึ้นมา เป็นเร่ืองที่ดีมาก 
เพราะเป็นเรื่องหนึ่งท่ีทําให้คิดวิเคราะห์ได้ ถ้าเด็กไม่รักการอ่าน ไม่อ่าน ไม่มีความรู้ และถ้าครูไม่ฝึก
ให้เขาสร้างจิตสํานึก ไม่ให้ขวนขวายใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการอ่าน เขาจะไม่มีข้อมูล และเม่ือไม่มีข้อมูล จะ
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ไปคิดวิเคราะห์ได้อย่างไร ถ้าตรงน้ีทําเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ จะทําให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ได้ คือ
ถ้าเขามีข้อมูล เขาม่ันใจ เขาชัดเจน กล้าที่จะถกเถียงกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ ถ้าไม่อ่านไม่รู้ข้อมูล จะไม่
กล้าถกเถียง ไม่กล้าอภิปรายกับใคร  

สําหรับเรื่องสภาพของครูโรงเรียนเอกชน ที่ ผ่านมา สช . เคยดูแลอยู่ มีศึกษานิเทศก์ พอ
หลังจากเปลี่ยนโครงสร้างเหมือนกับถูกทอดทิ้ง เนื่องจากว่าไปอยู่ภายใต้เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งก็มี
ภาระโรงเรียนรัฐบาลมากมาย แต่เขตพื้นที่การศึกษาก็ช่วยเหลือครูเอกชน โดยการอบรม ฝึกความรู้
ต่างๆ เพราะว่าถ้าครูหรือผู้บริหารไม่มีความรู้หรือไม่มีจิตสํานึกที่จะพัฒนา เด็กก็ไปไม่รอด  
 
นายนคร  ตังคะพิภพ  
ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การวัดผลประเมินผล การเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนคาดหวัง
ว่าจะเข้าได้ เพราะฉะน้ันถ้าวัดอย่างไรครูก็จะสอนอย่าง นั้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะ
ออกข้อสอบอย่างไร จะคัดเลือกเด็กอย่างไร จะต้องมีเวทีให้คิดอย่างละเอียด และถ้ามีลูกหลานเรียน
ในยุคนี้ แล้วมีการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยโดยที่ไม่ต้องสอบ และไม่ต้องไปกวดวิชา จะเป็นการดี
สําหรับครอบครัว นั่นแปลว่า การศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นจะได้เด็กตรงกับศักยภาพจริงๆ แต่ควร
กระตุ้นให้เด็กเห็นว่าอาชีวศึกษาก็สําคัญ แต่ผู้ปกครองคงไม่อยากให้ไปเรียน เนื่องจากอาจจะเกเร 
ซึ่งเป็นการคิดที่ผิด เพราะว่าเด็กที่ดีก็มีอยู่เป็นจํานวนมาก  

สําหรับโจทย์ข้อ 1 ที่ถามว่าสอนอย่างไรให้เด็กไทยคิด บัง เอิญโชคดีได้ฟังนักเรียนทุนคิงส์ 
และนักเรียนทุนโอลิมปิก 6-7 คน มาพูดว่าที่เมืองนอกมีการสอนอย่างไร เพื่อให้เด็กคิด คือ มีการ
ปฏิรูปการประเมินผล โดย จะประเมินผลเด็กในแต่ละระดับแตกต่างกัน คือ  เด็กอนุบาลประเมินผล
แบบหนึ่ง มัธยมศึกษาแบบหนึ่ง มหาวิทยาลัยแบบหนึ่ง และสอนให้น้อยเพื่อจัดกิจกรรมอื่นให้มากขึ้น  

หลักสูตรของ สพฐ . ดี  ยืดหยุ่น แต่โรงเรียนนําไปใช้ แบบเดียวกันหมดทั่วประเทศ เช่น ชั้น 
ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต นําแบบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไปใช้ที่โรงเรียนที่ชัยภูมิ ทั้งที่ชัยภูมิ
ครูวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ไม่มี ใช้ครู อื่นสอน แบบน้ีจะเกิดคุณภาพได้อย่างไร เพราะฉะน้ันควร
ส่งเสริมให้เ ห็นความสําคัญของการใช้หลักสูตรท่ีหลากหลาย  ซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการคิด คือถ้า
เรียนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ หรือเรียนทางด้านช่าง ก็คิดแบบช่าง ถ้าเรียนวิทยาศาสตร์ ก็คิดแบบ
วิทยาศาสตร ์ 
 
ศาสตราจารย์ภิชาน คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน ์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ขอตอบคําถาม ข้อ 1 กับ ข้อ 3  
1. หลักสูตรปัจจุบันถ้าพิจารณาหลักการ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ 

ใช้ได้ และเขียนได้ดี แต่สาระแน่นเกินไป  ทําให้ไม่สามารถนํากระบวนการเรียนรู้เ ข้าไปได้ เพราะ
ต้องรีบสอน  และท่ีถามว่า มีการเรียนการสอนที่ทําให้เด็กวิเคราะห์ได้หรือไม่ คิดว่ามีหลากหลาย  
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เพราะโรงเรียนของเราแตกต่างกันมาก มีตั้งแต่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
และโรงเรียนอื่นๆ 

2. คําถามที่ว่าเด็กเรียนในห้องมากไปหรือ ไม่ ตอบว่า มาก เพราะกวดวิชา ชีวิตไม่มี
คุณภาพ เคยเห็นเด็กมาเรียนอนุบาล ตั้งแต่ตี 5 กว่า ถามว่าทําไมต้องมาเรียนโรงเรียนนี้ มาเรียน
เพราะหวังจะไปเข้าโรงเรียนสาธิตดีๆ และ จุดหมายปลายทาง ก็เพื่อ เข้ามหาวิทยาลัยดีๆ 
วัตถุประสงค์ของการสร้างคนของเราด้วยองค์ประกอบต่างๆ พวกนี้ ผลั กไม่ให้เกิดคนท่ีเราต้องการ
ในสังคม คือ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น เรียนรู้เองได้ มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม นี่กลายเป็นว่าเรา
สร้างคนระดับอนุบาล ประถม มัธยม เพื่อจะส่งไปให้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆ นี่คือจุดวิกฤติของ
การศึกษาของประเทศไทย เม่ือเป็นอย่างนี้ครูก็ต้องอัดสาระ  เพราะต้องเอาตัวชี้วัด ว่า เด็กสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้กี่คน เด็กสอบ  GAT/ PAT สูงหรือต่ําประมาณนั้น ทําอย่างไรที่จะพัฒนาตรงน้ี คือ
ต้องพัฒนาทั้งระบบ 

การทีม่หาวิทยาลัยรับเอง ก็พยายามพูดเสมอในมหาวิทยาลัยว่า แทนท่ีเราจะสอบแบบน้ี
เราวัด  Attitude ของเด็กได้ไหมว่าพร้อมอ ยากจะเรียน มีความคิดที่ถูกต้องที่จะมาเรียนตรงน้ี 
พื้นฐานเป็นอย่างไร มีทักษะในการเรียนรู้ได้อย่างไร แต่ยากมากๆ พยายามทําอยู่ ถ้าเป็นอย่างนี้
อาจจะต้อง ใช้การวัดแบบข้อสอบเดียว และสกรีนเด็กส่งเข้าเหมือนคัดสินค้ามาตรฐานในโรงงานให้
เข้ากล่อง ซึ่งไม่มีคุณภาพ ผู้ปกคร องจะให้เด็กเรียนโรงเรียนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
จํานวนมาก ทําให้ครู ต้องอัดสาระ เข้าไป เด็กก็เรียนจนหัวฟู และต้องไปเรียน กวดวิชา พอ เข้า
มหาวิทยาลัยเด็กเหล่านี้ จะเลิกเรียนเลย ค่านิยมผิดไปหมด จึงทําให้ได้เด็กที่ คิดไม่เป็น ทําอะไรไม่
เป็น และการที่จะแก้ปัญหาของทุ กโรงเรียนในท้ังประเทศ  ครูทุกคน เ ป็นไปไม่ได้ เพราะมีจํานวน
มาก เพราะฉะน้ันต้องมีนโยบายที่ชัดเจน  

3. กระทรวงศึกษา ธิการ เปลี่ยนรัฐมนตรีบ่ อยมาก  พอเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยน ดังนั้น
การศึกษาควรจะเป็นวาระแห่งชาติ  และทุกคนมาช่วยกัน การเลือกผู้บริหารโรงเรียนสําคัญอย่างยิ่ง 
เด็กที่ออกมาจะเป็นแบบ ใด ครูจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร คิดว่าควรให้ โรงเรียนที่ มีความ
พร้อมที่จะพัฒนามาพัฒนาเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นเครือข่ายท่ีจะช่วยโรงเรียนอื่นๆ  

4. สําหรับหลักสูตร ไม่มีปัญหาอะไร  แต่เมื่อนํา ไปเขียนบทเรียนบางทีสาระมัธยมปลาย
เท่ากับปี 1 ปี 2 ของอุดมศึกษา ซึ่ง สพฐ. ควรจะไปดูในเร่ืองของสาระว่ามากไปหรือไม่  

 

รองศาสตราจารย์ธงทอง  จันทรางศุ 
เลขาธิการสภาการศึกษา 

เคยตั้งคําถามว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนเพื่ออะไร การศึกษาอาชีวศึกษาเรียนเพื่ออะไร 
และการศึกษาอุดมศึกษาเรียนเพื่ออะไร ดูเหมือนมีคําตอบคอื การศึกษาพื้นฐานคือการศึกษาที่เรียน
เพื่อจะต่อยอดเข้ามหาวิทยาลัย เป็นระบบส่งต่อจากอนุบาลเพื่อจะเข้าโรงเรียนดีๆ และสุดท้ายสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย ให้ได้ คิดว่าการเรียนการสอน และหลักสูตรใช้ได้ แต่การคิดวิเคราะห์ ทุกคนไม่ให้
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ความสําคัญ  เพราะไม่จําเป็นสําหรับการสอบเข้าม หาวิทยาลัย ดังนั้น ระบบการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเอื้อกับคนอื่น ไม่ใช่อยู่โดยลําพังว่าคนอื่นมีหน้าที่ต้องป้อน  
 
นายอกนิษฐ์  คลังแสง   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคแห่งความสําเร็จในการปฏิรูปใดๆ รวมท้ังการที่จะ ให้ เด็กวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ได้ จะมองไปที่ว่าหลักสูตรใช้ได้ แต่ผู้บริหาร ครู คือปัจจัยท่ีสําคัญ การเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ทั้งระบบและกระบวนการ ถ้าคนเปลี่ยนไม่ได้เสียอย่างหนึ่ง นั่นคืออุปสรรค เห็นด้วยในระดับหน่ึง กับ
คําถาม 3 ข้อนี้ ข้อหนึ่งก็คงจะตอบไปแล้วว่า หลักสูตรไม่ได้เ ป็นอุปสรรค แต่ว่าผู้ที่จะนําไปใช้เป็น
อุปสรรค แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคทั้งหมด ผู้บริหารที่ทําดี ครูที่ทําเด่น และผลผลิตที่ออกมาและเด็กที่
วิเคราะห์ก็มีจํานวนมาก  

ส่วนเร่ืองของ  O-NET ก็ตอบโจทย์ได้บางส่วน แต่ยังไม่ได้ครบ เพราะว่ายังไม่ได้คิดถึง
องค์ประกอบแบบองค์รวมของสิ่งที่พึงจะคาดหมายว่าเด็กที่จะได้จะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่วนการเรียนในห้องหรือนอกห้อง ก็เป็นไปตาม ลักษณะ คือ 
สพฐ. อาจจะอยู่ในห้องมาก อาชีวศึกษาอาจออกนอกห้องมาก และอุดมศึกษาก็แล้วแต่สาขา ควรจะ
ทําอย่างไร เพื่อที่จะ ส่งเสริมให้กระบวนการนี้ เกิดการต่อเนื่อง ให้ได้ผล ควรมีกระบวนการเสาะหา 
ผู้บริหารและครู เม่ือพบแล้ว ก็ถอดรหัสออกมา เป็นกระบวนการเพื่อยกย่องเชิดชูเขา สร้างกระแสให้
เห็นว่านี่คือบุคคลที่ควร ยกย่องเชิดชู  ผู้บริหารแบบนี้  ประสบผลสําเร็จอย่างนี้ กระบวนการบริหาร
จัดการแบบนี้ ครูก็เป็นแบบน้ี แล้วเด็กที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการเหล่าน้ีก็จะได้มาเล่าว่าสิ่งที่เขา
เป็นอย่างนี้ เพราะกระบวนการแบบนี้ เมื่อถอดรหัส ออกมาแล้ว ควรตั้งเป็นเครือข่าย และ เผยแพร่
เป็นกระบวนการอย่างหลากหลายในรูปต่างๆ 
 
นายอมเรศ  ศิลาอ่อน 
ประธานร่วม  

ขณะน้ีในเมืองไทยมีเด็กที่จะเรียนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยประมาณสองล้านคน มีเด็กที่จะเรียน
เพื่อเข้าอาชีวศึกษาประมาณแปดแสนคน อีก 10 ปี จะมีกองทัพที่มีนายร้อยมากกว่านายสิบ  จะทํา
อย่างไรที่จะสร้างคนทางด้านอาชีวศึกษาที่มีฝีมือให้ได้ เพราะถ้าระบบอุตสาหกรรมของเราไม่มีคนมี
ฝีมือ เราก็สู้คนอื่นไม่ได้ โจทย์ใหญ่ของอาชีวศึกษาคือ ทําอย่างไรคนที่มีความสามารถทาง ฝีมือให้
เขาฝึกฝีมือขึ้นมา เพื่อจะเป็นกําลังต่อระบบเศรษฐกิจต่อไป  
 
นายมานะ  อัครบัณฑิต  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

1. การที่ผู้อภิปรายหลายท่านบอกว่าเด็ กเรียนด้วยความทุกข์ยากลําบาก เรียนอะไร
มากมายเสียเหลือเกิน ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสียท้ังหมด จากการวิเคราะห์คําถามในข้อที่ 1 
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ถ้าพูดถึงในเรื่องของหลักสูตร หลักสูตร ไม่มาก  ซึ่งก็ได้วิเคราะห์กันมาอย่างดี แต่ถ้าครูไปเลือก
หนังสือ ซึ่งหนังสือค่อนข้างจะมีหลา กหลาย และถ้าสอนตามหนังสือก็อาจจะ มากได้ เพราะว่าเกิน ที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร เพราะฉะน้ันในเร่ืองของการคิดวิเคราะห์ ซึ่งกําหนดไว้ในหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน แล้วนโยบายท่ีผ่านมา ทางผู้ปฏิบัติก็ทราบว่าเรื่องนี้มีความสําคัญ แต่ในทางปฏิบัตินั้นก็ยังไม่
ถึงกับสําเร็จ เพราะว่ายังมีอยู่หลายส่วนท่ียังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างครบถ้วน เพราะครูเราก็มี
ค่อนข้างจะหลากหลาย แต่หวังเพิ่งมหาวิทยาลัย อีก 7-8 ปีข้างหน้า ครูจะเกษียณเกือบหมด หวังว่า
คนรุ่นใหม่จะพูดง่าย สอนง่าย น่าจะพัฒนาได้ดีขึ้น หวังว่าในระยะเปลี่ยนผ่าน จะช่วยให้ผู้เรียนของ
เราเป็นคนที่คิดวิเคราะห์ได้อย่างดี  

2. ในเรื่องของ  O-NET ทราบกันดีอยู่ แล้วว่าคุณลักษณะหลายอย่างไม่สามารถที่จะวัดได้ 
แล้วคุณลักษณะอื่น ๆ นั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งกับชีวิต แต่ว่าก็ไม่ได้วัด เช่น สํานึกความ
รับผิดชอบ  ตัวนี้ตัวเดียวจะช่วยให้ชีวิตของเด็กสงบร่มเ ย็นได้ เพราะว่าถ้าทุกคนมีสํานึก มีความ
รับผิดชอบ ก็จะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ศึกษาหาความรู้ได้ สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการวัด แต่การ
วิเคราะห์ในระดับช้ันเรียนนั้น มีการทําอยู่แล้ว  

3. ในเรื่องการเรียนการสอนในแต่ละปีซึ่งมีเวลาเรียน 1,000 ชั่วโมง ถึง 1,200 ชั่วโมง เรายัง
มีเวลาเหลือที่จะทํากิจกรรมได้อีก มาก สําหรับเด็กที่อยู่ใ นกรุงเทพฯ อาจต้องไปกวดวิชาเพื่อ จะสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย  แต่ในต่างจังหวัด เด็กยังมีเวลาที่จะเล่นดนตรี เล่นกีฬา หาความสุขกับชีวิตที่จะ
พัฒนาต่อยอดให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ต่อไปได้ ก็ไม่ถึงกับเลวร้ายเสียทั้งห มด ก็มีส่วนดีอยู่ ขึ้นอยู่กับว่า
เราไปมองจุดไหน แต่ในส่วนท่ีได้สัมผัสกับประชาชนจริงๆ ความพึงพอใจของประชาชนต่อ  สพฐ.
ค่อนข้างดี โดยเฉพาะในนโยบายเร่ืองเรียนฟรี 15 ปี เป็นนโยบายท่ีเขาช่ืนชมมาก แต่ในส่วนตัว คิด
ว่าถ้าลดเงินท่ีจะให้คนท่ีไม่จําเป็นจริงๆ เอาไปให้คนท่ีจําเป็นจริงๆ จะช่วยได้มากกว่านี้  

 
นางสาวศิริพรรณ  ชุมนุม   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

คําถามข้อที่ 1 ที่ถามว่าให้เด็กคิดวิเคราะห์หรือไม่ ก็คงจะมีบ้าง ส่วนใหญ่พวกเรามักจะไป
ทําร้ายหลักสูตร เวลาเราคิดว่าอะไรไม่ประสบความสําเร็จ ก็จะไปแก้หลักสูตร จริงแล้วสิ่ งสําคัญคือ 
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ มีตัวอย่างดีๆ ของอาชีว ศึกษา โครงการที่ท่านพารณ กับทางกลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไปช่วย เรื่องของการที่จะพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์
เป็น โดยเปลี่ยนบทบาทของครู ครูต้องไม่ใช่ครูโดยปกติทั่วไป ครูต้องทําหน้าที่เป็ นผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นโครงการที่กําลังใช้เป็นต้นแบบอยู่ แล ะที่สําคัญคือเรื่องความเข้าใจของผู้บริหารที่
จะต้องผลักดันให้ระบบการเรียนรู้เกิดขึ้น เชื่อว่าทําได้ อาชีวศึกษาบางแห่งพยายามทําอยู่ วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เราบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอนวิ ชาชีพ แทนท่ีจะเรียนแยกส่วน 
สมมติวิชาอาหาร เรียนเร่ืองของการใช้แป้ง น้ําตาล สัดส่วนเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บูรณา
การเข้าไปอยู่ในน้ัน หลายวิชาที่เราทํา การปรับกระบวนการเรียนการสอนให้มีการคิดวิเคราะห์น้ัน 
เป็นเร่ืองที่ต้องใช้ความพยายามในการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  
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สําหรับเเรื่องที่ท่านประธานเป็นห่วงว่า นายร้อยจะมากกว่านายสิบ ก็เป็นเรื่องที่เราพยายาม
ทํางานอยู่  จุดที่เรามองคือว่า มนุษย์ก็มีความทะเยอทะยาน มีความต้องการ  ทุกคนก็อยากเป็นนาย
ร้อย แต่ขีดความสามารถจะเป็นได้สักกี่คน เพราะฉะน้ัน มีวิธีการ อย่างไรที่จ ะช่วยนายสิบให้เห็น
คุณค่าของความเป็นนายสิบ  
 
รองศาสตราจารย์สมพงษ์  จิตระดับ 
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีลักษณะธรรมชาติ คือ ยืดหยุ่น แต่ลักษณะธรรมชาติ
ของการประเมินของ สมศ . คือ เที่ยงตรง จึงไม่สอดคล้องกัน การที่ให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตออก
ข้อสอบเรื่องวิเคราะห์ เขาต้องคิดแล้วว่าเด็กวิเคราะห์ได้ เพราะโรงเรียนสาธิตมีการเรียนการสอนให้
คิดวิเคราะห์ แต่เด็กต่างจังหวัด สพฐ. มีการสอนให้คิดวิเคราะห์บ้าง แต่ไม่ได้วิเคราะห์ลึก แต่ข้อสอบ
วิเคราะห์ลึก อีกประเด็นท่ีควรนํามาปรึกษาหารือ คือ เด็กไม่ตั้งใจสอบ O-NET   

ส่วนเรื่องหนังสือแบบเรียน ในหลักสูตรมีแต่เรื่องมาตรฐาน เนื้อหามี นิดเดียว แต่หนังสือ
แบบเรียนมีเนื้อหาสาระมาก และข้อสอบ O-NET ก็ออกโดยยึดหนังสือทั้งหมด แต่การเรียนการสอน
ไม่ได้ใช้ตําราที่ลึกๆ และทุกเล่ม เพราะฉะน้ันการออกข้อสอบ ที่ให้อาจารย์มหาวิทยาลัย ออกแล้วยัง
ใช้หนังสือแบบเรียนท่ีลึกๆ เข้าไปอีก สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะพบว่าวัดกี่ครั้งๆ O-NET ก็ไม่ถึงร้อยละ 50   
 
นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์   
ผู้อ านวยการสถาบันภาษาอังกฤษ  สพฐ.  

1. ประเด็นแรกที่ถามว่า ปัจจุบันสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์หรือไม่ ในมาตรฐานกา รเรียนรู้มี
ตัวชี้วัดเรื่องสมรรถนะและทักษะในเชิงคิดวิเคราะห์ครบทุกมาตรฐาน เพราะจะเป็นปลายทางที่จะทํา
ให้เกิดหลังจากตัวชี้วัดในเชิงของความรู้และกระบวนการแล้ว ท้ายสุดเราก็ต้องการให้เด็กเกิด
ความคิดในเชิงวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ เพราะฉะน้ันในหลักสูตรมีแน่นอน ทีนี้ถ้ าถามในเรื่องของ
การเรียนการสอนที่จะทําให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ ต้องยอมรับว่ามีหลายระดับ คุณครูหลายคนสามารถ
จัดได้ดี ผลปรากฏเห็นได้ชัด เวลาแข่งขันนวัตกรรมหรือทักษะกระบวนการท่ีแสดงออกซึ่งการคิด
วิเคราะห์ก็จะเห็นผลงานของนักเรียนท่ีเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ แต่แน่นอนมี อีกหลายแห่งทีเดียวที่ต้อง
ยอมรับว่าปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการสอนคิดที่จะให้บรรลุผลตามที่หลักสูตรกําหนดน้ัน ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น  

1) ครู ครูคือปัจจัยท่ีสําคัญที่สุดที่จะทําให้เกิดการคิดวิเคราะห์ในห้องเรียน จึงไม่แปลกใจ
ว่าระหว่างการเรียนการสอนของโรงเรียน สาธิตกับโรงเรียนสังกัด  สพฐ. ทําไมจึงแตกต่างกัน เพราะ
คุณครูแตกต่างกัน อาจจะพูดต่อไปได้ด้วยซํ้าว่า จึงไม่แปลกใจว่าทําไมคะแนน  O-NET ของนักเรียน
สาธิตจึงสูงกว่าสังกัดอื่นๆ เพราะคนท่ีออกข้อสอบคือคนที่สอน  แต่ครู สพฐ . ซึ่งมีจํานวนมาก หลาย
กลุ่มที่ต้องให้ การยอมรับ ในเชิง ของความรู้ และทักษะการสอนคิดวิเคราะห์ ซึ่งบางทีก็ยากลําบาก 
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เพราะครูของ  สพฐ. ก็มีหลายระดับ ไม่ใช่ จบปริญญาตรีแล้วมีความคิดวิเคราะห์พร้อมท่ีจะมาสอน
เด็กได้ทันที เพราะฉะน้ันเรารับคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาเป็นครู เราก็ต้องพยายามที่จะให้เขาทําให้ได้ 

2) สื่อ  สื่อทุกสื่อไม่ใช่เป็นสื่อที่พร้อมที่จะสอนให้คิดวิเคราะห์ได้ สื่อหลายสื่อเน้นเนื้อหา 
เน้นความรู้ สื่อ ที่ครูจะนําไปใช้ในเรื่องการสอนคิดวิเคราะห์ได้ ครูจะต้องไปทําต่อ แปลว่าจะต้องไป
วางแผนต่อ คิดต่อว่าองค์ความรู้น้ันจะมาสอนในเชิงคิดวิเคราะห์อย่างไร ซึ่งก็น่าเห็นใจครู 
โดยเฉพาะครูประถมศึกษาที่สอนทุกวิชา และมีสื่อ 8 กลุ่มสาระท่ีต้องคิดต่อว่าจะสอนคิดวิเคราะห์
อย่างไร ซึ่งก็เป็นปัญหามากมาย ดังนั้นก็ต้องคิดต่อว่าจะช่วยคุณครูได้อย่างไร ที่จะสามารถผลิตสื่อ
ที่จะช่วยคุณครูสอนคิดวิเคราะห์ได้  

3) วิธีวัดและประเมินผลการคิดวิเคราะห์  คุณครูมักจะถามเสมอว่า จะวัดได้อย่างไร จะ
หาร่องรอยอย่างไร เราก็ต้องพยายามที่จะอบรม แต่ก็ต้องยอมรับว่า มีคุณครูที่จบปริญญาตรี ทั้งด้าน
การศึกษาและด้านอื่น ซึ่งถ้าถามกันจริงๆ ในเรื่องของความรู้  ทักษะการออกข้อสอบ มีน้อยมาก ทํา
ให้ต้องย้อนกลับไปดูหลักสูตรปริญญาตรีว่า มีการสอนอย่างไร  เพราะฉะน้ันเราจะต้อง หาวิธีช่วย
คุณครู เช่น ทําคลังข้อสอบเรื่องการคิดวิเคราะห์  ฝึกอบรม เป็นต้น 

2. ในเรื่องของการสอบ O-NET  
ปรัชญาเร่ืองการออกข้อสอบที่พูดกันมานานว่า อยากให้สอนอย่างไร ออกข้อสอบอย่างน้ัน

และข้อสอบ  O-NET เป็นอย่างไร ครู ก็จะสอนอย่างนั้ น เพราะว่าต้องการให้เด็กเข้ามหาวิทยาลัย
เพราะฉะน้ันข้อสอบจะเป็นตัวกําหนดการสอน  เป็นเร่ืองที่ดีที่มีข้อสอบ GAT/PAT เกิดขึ้น เพราะว่า  
ถ้าข้อสอบเน้นด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร การสอนก็จะเปลี่ยนไปตาม เพียงแต่ต้องใช้
เวลา แต่ถ้าข้อสอบเหมือน O-NET ที่ออกรายละเอียดของเนื้อหามากมายในเชิงองค์ความรู้ เด็กก็
ต้องเรียนเพื่อที่จะทําข้อสอบให้ได้ กระบวนการติวก็เกิดขึ้น ดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนข้อสอบไปเป็นทักษะ
การคิดวิเคราะห์มากๆ การติวอาจจะน้อยลง  

เรื่องของผู้ออกข้อสอบก็เช่นกัน อยากจะ ให้มีก ารออกข้อสอบจากคณะกรรมการที่
หลากหล ายพอสมควร ถ้าบอกว่า สพฐ . ไม่มีคนที่เก่งพอที่จะออกข้อสอบ แต่ก็ควรเข้าไปเป็น
กรรมการ แต่จริง ๆ คนเก่งมีเป็นจํานวนมาก ต้องมาถาม สพฐ . ว่าคนที่เก่งทั้งเนื้อหา และเรื่องของ
การวัดผลมีใครบ้าง ซึ่งก็พอจะเลือกให้ได้ แต่ถ้าไปจับใครคนหนึ่งที่อาจจะเก่งบางเร่ืองมา ครูบางค น
ต้องยอมรับว่าออกข้อสอบตามหนังสือ ทีน้ีหนังสือบางวิชาอย่างเช่นสังคมศึกษา เวลาเปลี่ยน ข้อมูล
เปลี่ยน เพราะฉะน้ันเวลาออกข้อสอบ ข้อสอบปีท่ีแล้วมีข้อสอบผิดก็มี เพราะว่าข้อมูลเปลี่ยน แต่
ข้อสอบไม่ได้เปลี่ยน  

เรื่องนักเรียนไม่ตั้งใจ สอบ ขอเรียนว่า ข้อสอบออก 8 กลุ่มสาระ และให้เด็กสอบ
เหมือนกัน แต่เวลาเด็กเรียน ม .ปลาย จะมีความหลากหลายในเชิงของความสนใจและสาขาที่เรียน 
เด็กที่เรียนในแผนวิทย์ -คณิต จะไม่สนใจสอบบางวิชา เด็กจะมีคําศัพท์ว่า “ทิ้งดิ่ง” แต่ว่าเลือกข้อ ก . 
ก็ ก. หมดเลย เพราะเขารู้ว่าอย่างไรเขาก็จะได้คะแนนร้อยละ 25 และเด็กที่เรียนแผนทางด้านอาชีพ 
หรือศิลป์ จะไม่ถนัดวิทย์-คณิต เมื่อให้ไปสอบวิทย์-คณิต เขาก็ทําไม่ได้ เขาก็ไม่สนใจจะเข้าสอบ  
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นายอมเรศ  ศิลอ่อน 
ประธานร่วม 

ขอเชิญท่านรัฐมนตรี ให้แนวคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่อภิปรายกันวันนี้  
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) 
ประธาน 

เป็นอีกครั้งหน่ึงที่รู้สึกว่าจะต้องทําข้อสอบที่ยากมาก เพราะว่าจะต้องสรุปบนพื้นฐานท่ีว่า
อะไรคือข้อสรุป และคําตอบที่ได้วันน้ี จะต้องไปค้นหาคําตอบอีกทอดหนึ่ง ประมวลมาทั้งหมดตั้งแต่
ต้นจนจบจากความเห็นที่ประชุม สรุปได้ 5 เรื่อง ที่จะต้องทําเพื่อตอบโจทย์ 3 ข้อ  คือ 

1. ครู  คิดว่าเบื้องต้นคงเห็นตรงกันทั้งหมดว่า ต่อไปนี้ต้องทําทั้ง 2 ส่วน คือ สอนให้เด็ก
ท่องจํา ในสาระท่ีจําเป็นต้องจํา แต่ขณะเดียวกันภารกิจข้างหน้าก็คือต้องเพิ่มในเรื่องการสอนให้เด็ก
คิดวิเคราะห์มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่สอน ไม่ ทํา แต่ว่าต้องเข้มข้ึ น ต้องให้น้ําหนักเพิ่มขึ้น  โดย
ต้องมีการอบรมพัฒนาครู เพื่อให้ครูสามารถสอนเด็กให้คิดวิเคราะห์เป็น คิดวิเคราะห์ได้มากขึ้น ซึ่ง
ขณะน้ีกระทรวงศึกษาธิการกําลังดําเนินการอบรมอยู่ โดยอบรมทั้งผู้บริหารและคร ู 

ในการอบรมพัฒนาครู ต้องเน้นเทคนิค กรรมวิธีในการท่ีจะไปสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น 
รวมท้ังเนื้อหาสาระและเทคนิคในการทําสื่อการเรียนการสอน และขณะเดียวกันจะต้องมีการวัดผล
ประเมินผล โดยอาจจะประเมินเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ก่อนเข้าการอบรม เมื่ออบรมเสร็จแล้ว และ
ติดตามผลว่านําไปใช้ได้ผลจริงหรือไม่  

2. หลักสูตร  หลักสูตรแม้ว่าหลักใหญ่ๆ จะมีความชัดเจนแล้ว   คือ มุ่งเน้นผลผลิตที่จะให้
เด็กออกมามีสมรรถนะ 5 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร  2) ความสามารถในการ คิด 
3) ความสามารถในแก้ปัญหา  4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และ 5) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  แต่ถ้าเด็กคิดไม่ เป็น วิเคราะห์ไม่เป็น ความสามารถเรื่องอื่นก็คงยาก ดังนั้นควรให้
ความสําคัญในเร่ืองการคิดวิเคราะห์ และจะทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างไร  

สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี 8 ข้อ ของเด็กที่เราอยากเห็น ดีหมดแล้ว แต่ว่า เมื่อ
นํามาเทียบกับ 3D คิดว่าอันน้ีคือ Decency ใน 8 ข้อ คือ คุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย แต่ยังขาดเรื่องประชาธิปไตย และยาเสพติด เพราะฉะน้ัน ควรยึด 3D ด้วย จะทําให้
ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น  

ส่วนเนื้อหาแต่ละวิชา ควรพิจารณาว่าสาระอะไรที่เกินความจําเป็น จะได้ไม่ต้องเรียน จะ
ได้มีเวลาไปเรียนคิดวิเคราะห์มากขึ้น  

3. ตารางสอน   ควรจะปรับให้เด็กได้เรียนนอกห้องเรียนบ้าง เพื่อนําไปสู่การพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสั่งสมประสบการณ์ที่สัมผัสกับโลกความเป็นจริงมาก ขึ้น ขอให้
ไปช่วยพิจารณาว่าจะต้องปรับตารางสอนอย่างไรหรือไม่ สัดส่วนควรจะเป็นอย่างไร แล้ว การที่จะให้
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เรียนนอกห้องมากขึ้น รูปแบบจะ เป็นอย่างไร ขอฝากให้ผู้ที่มีหน้าที่ไปคิดให้ คิดเป็นรูปธรรมชัดเจน 
ปฏิบัติได้  

 4. กระบวนการเรียนการสอน หลายท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
เช่น การวิเคราะห์ห้องเรียน การพูดคุยกันทุกเช้า หรือว่าการทําอะไรที่ท่านศึกษามาแล้ว เห็นมาแล้ว
จากต่างประเทศ ท่านมีประสบการณ์และทราบว่าดี แต่ยังไม่ได้ทํา หรือว่าทําไปแล้วยังไม่เป็น
กระบวน หรือทางฝ่ายนโยบายยังไม่ได้สั่งเป็นเรื่องเป็นราว ช่วยสรุปให้ด้วย ให้เป็นรูปธรรม ว่ าต้อง
ทําอย่างไรบ้าง รวมท้ัง เรื่องที่ จะต้องมีแม่ข่ายมหาวิท ยาลัยหรือโรงเรียนแม่ข่ายเข้ามาช่วยในเรื่อง
กระบวนการเรียนการสอนที่ทําให้เด็กคิดวิเคราะห์ 

 5. ข้อสอบ  ต้องพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี ้
1) สัดส่วน  ไม่ทราบว่าถูกหรือไม่ที่จะมาคิดเรื่องสัดส่วนของข้อสอบว่าจํากี่

เปอร์เซ็นต์ วิเคราะห์กี่เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆ เท่าไร แต่ ถ้าใช่ก็ต้องไปคิดว่า สูตรสําเร็จต้องมีหรือไม่ 
ถ้าไม่มีก็คงไม่มี แต่ถ้ามีต้องเป็นเท่าไร หรือว่าวิชาไหนต้องเท่าไรต่อเท่าไร  

2) ผู้ออกข้อสอบ  คิดว่าจําเป็นจะต้องไปดูเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเหมาะสมหรือไม่ 
ได้มาตรฐานหรือไม่ ต้องมีกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จัดทําข้อสอบให้มีความเหมาะสมด้วยหรือไม่ และ
มีความหลากหลายหรือไม่ สมมติถ้า ให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตออกข้อสอบ เด็ก โรงเรียนสาธิตก็ต้อง
ได้เปรียบ แต่ถ้าอาจารย์สาธิตออกไม่ได้ อาจจะต้องมีกระบวนการในการคัดเลือกผู้ที่ออกข้อสอบที่มี
ความเหมาะสม หลากหลาย สามารถที่จะวัดได้อย่างแม่นยําเ ที่ยงตรง อันน้ีคิดว่าก็ต้องมี หรือถ้ามี
แล้วต้องปรับอะไร อย่างไร  

3) ลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบอัตนัย กับข้อสอบปรนัย มีทั้งข้อดีข้อเสีย สมัยก่อนจะ
ใช้ข้อสอบ อัตนัยเป็นหลัก แต่ว่ามีจุดอ่อนคือ อัตะก็รู้อยู่แล้ว ค รูชอบคนไหน อาจจะได้คะแนน
มากกว่าคนที่ไม่ชอบ ทั้งๆ  ที่บางครั้งตอบมีเหตุผลน้อยกว่าก็เป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับอัตตาของคนท่ี
ตรวจข้อสอบด้วย ดังนั้นข้อสอบปรนัยจึงเข้ามา เพราะตรงไปตรงมา ผิดก็ผิด ถูกก็ถูก เติมคะแนนให้
กันไม่ได้ ถ้าการตรวจข้อสอบธรรมาภิบาลจริง แต่ก็มีจุดอ่อน เพราะถ้าข้อสอบไม่แม่นยําเที่ยงตรงจริงก็
ลําบาก แต่ว่าค วามพอดีจะต้องมีอย่างไรหรือไม่ ข้อสอบที่จะนําไปสู่การคิดวิเคราะห์จริง เที่ยงตรง
แม่นยําจะต้องเป็นอย่างไร ต้องเป็นข้อสอบปรนัยทั้งหมดหรือจะต้องเป็นอย่างไร ฝากไปช่วยดูด้วย  

4) มาตรฐานของข้อสอบ  เช่น สาระท่ีนํามาออกข้อสอบ ออกสาระสําคัญของสิ่งที่
ควรจะวัดหรือไม่ เช่น หนังสือมี 20 เล่ม ความจริงต้องออกข้อสอบทั้ง 20 เล่ม แต่บางเรื่องอาจจะไม่
จําเป็นไม่ใช่สาระสําคัญที่จะนํามาวัดเด็ก แต่ถ้าท่านนํามาออกข้อสอบแล้วสามารถวัดเด็กได้จริง
หรือไม่  

5) ความถี่ของการสอบ  จําเป็นหรือไม่ต้องสอบ 3 ครั้ง หรือ 4 ครั้ง ทราบว่ากําลัง
จะปรับ 3 เหลือ 2 หรือ ม.4 ไม่ควรสอบ ม .5  ม.6 สอบ รวมทั้ง Gat Pat ด้วย ลองพิจารณาว่า  
ควรเป็นอย่างไร สําหรับมาตรฐานของการเรียนการสอนอิสลามศึกษา เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าควรจะมี 
และต้องมีการวัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามเท่าน้ัน โรงเรียนรัฐก็สอนด้วย  
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ประเด็นที่ 2 ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
วันท่ี 11 กันยายน 2552 เวลา 15.00 -17.00 น. และ 19.30 -21.00 น. 

 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธาน 

นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์  ประธานร่วม 
 

 
นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์  
 ประธานร่วม 

การปฏิรูปการศึกษารอบที่ 1 เน้นเรื่องโครงสร้ างและกระบวนการมากเกินไป ไม่ได้ดูเรื่อง
ระบบการเรียนรู้  การเรียนการสอน ในขณะนี้ไม่ได้สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ แต่เน้นความรู้มากกว่าที่
จะให้ Wisdom คือ คิดเป็น ท าเป็น  นอกจากนั้นการออกข้อสอบในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับการ
เรียนการสอนหรือไม่ และการเรียนเพื่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เท่าน้ัน ส าหรับช่วงต่อไปนี้เป็นการ
น าเสนอข้อมูลและอภิปรายเพื่อตอบโจทย์ข้อที่ 4 ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
เหมาะสม และสอดคล้องกับที่ควรจะเป็นหรือไม่ 
 
การน าเสนอ  

ประเด็นท่ี 2 ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมีผู้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อจ านวน  5 ท่าน  คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล ประธานที่ประชุมอธิการบดี   
ดร. สุเมธ  แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ ดร . อุทุมพร จามรมาน  
ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ นายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  และ ดร. บุญชู  ชลัษเฐียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล 
 ประธานที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) น าเสนอสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

1. ขอตอบโจทย์ข้อ 4 ที่ว่า ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษานั้น
เหมาะสมหรือไม่  สอดคล้องกับการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม่ โดยครอบคลุมใน 
4 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น 5 ระยะ 
ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2504- 2552 เป็นอย่างไรบ้าง 2) ระบบการสอบคัดเลือกในปี 2553 เป็นอย่างไร มี
ปัญหาอะไรบ้าง 3) ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไร และ 4) บทสรุปปัญหาข้อเสนอแนะและ
ระบบการคัดเลือกที่ควรจะเป็นในอนาคตเป็นอย่างไร  
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2. พัฒนาการของระบบการคัดเลือกมี 5 ระยะ  
      ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 2504-2525 เรียกว่าระบบ  entrance จัดสอบโดยทบวงมหาวิทยาลัย 

เน้นการสอบเนื้อหาเป็นหลัก ใช้ข้อสอบกลาง คัดเลือกคนท่ีมีคะแนนสูงสุด สอบปีละ 1 ครั้ง แบ่งเป็น 
2 สาย คือสายวิทยาศาสตร์ สอบ 5 วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ ฟิสิกส์ สาย
ศิลปศาสตร์ สอบ 4 วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์   

     ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2526-2542 ใช้ระบบ  entrance แต่ปรับรายวิชาที่สอบ ยังคงเน้น
เนื้อหาเหมือนเดิม เพิ่มรายวิชา  สายวิทยาศาสตร์ เรียกว่าวิชาสามัญหนึ่ง โดยสอบภาษาไทย อังกฤษ 
ก. ข. สังคม คณิ ตศาสตร์ ก . ข. และวิทยาศาสตร์ท้ัง 3 วิชา  คือ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์  สาย      
ศิลปศาสตร์ใช้วิชาสามัญสอง และปรับเปลี่ยนจ านวนอันดับที่เลือก โดยในก่อนปี 2533 นั้น นักเรียน
สามารถเลือกได้ 6 อันดับ แต่คนที่ ได้อันดับที่ 6 มักจะสละสิทธิ์ ต่อมาจึงให้เลือกได้ 5 อันดับ แต่
ปรากฏว่าคนที่ได้อันดับ 5 ก็มักสละสิทธิ ์ดังนั้นตั้งแต่ปี 2537-2541 จึงก าหนดให้เลือก เพียง 4 อันดับ 
ข้อดีมากที่สุดของระบบ entrance คือความบริสุทธิ์ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับจากนักเรียน และ
ผู้ปกครองอย่างกว้างขวางและยาวนานมากที่สุด แต่ข้อเสีย คือ เป็นการตัดสินอนาคตด้วยการสอบ
เพียงครั้งเดียว เน้นการวัด เนื้อหามากเกินไป สอบหลายวิชา นักเรียนไม่สนใจการเรียนในห้องเรียน 
ทิ้งบางวิชาที่ไม่ต้องใช้สอบในสาขาที่ต้องการ และมุ่งกวดวิชา   

      ระยะที่ 3 ตั้งแต่ปี 2543-2548 เรียกว่าการสอบ  entrance แบบใหม่ ใช้ GPA และ PR 
เพื่อแก้ปัญหาที่เด็กไม่สนใจการเรียนในห้องเรียน แล้วยังมีคะแนนในการสอบวัดความรู้อีก ร้อยละ 
90 สอบปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนตุลาคม และมีนาคม เป็นการเพิ่มโอกาส ข้อดีก็คือสามารถสอบแก้ตัว 
และน าคะแนนที่ดีที่สุดไปใช้ในการสอบคัดเลือก เก็บคะแนนไว้ใช้ได้ 2 ปี ข้อเสีย คือเพิ่ มความกดดัน
ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทีต่้องการคะแนนดีทั้ง 2 ครั้ง และยังมุ่งกวดวิชา เพื่อให้ได้คะแนน GPA 
และการวัดความรู้ท่ีสูง   

     ระยะที่ 4 ตั้งแต่ ปี 2549- 2552 ใช้ระบบการคัดเลือกกลาง Center University 
Admission Systems : CUAS  โดยยึดหลักของการน าผลการ เรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง  
GPAX และ GPA แล้วเลือกได้ 4 อันดับ องค์ประกอบของ CUAS  คือ GPAX ร้อยละ 10 GPA ร้อย
ละ 20 จาก 8 กลุ่ม O-NET 3-5 กลุ่ม ร้อยละ 35-70 และ A-NETร้อยละ 0-35  มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าใน
ปีระยะเริ่มแรกน้ัน สทศ .ได้ก าหนดให้ม .6 สอบได้ 5 กลุ่มในปี 2550 ให้สอบได้ 8 กลุ่มสาระ ส่วน 
GPA ของแต่ละกลุ่มสาระมีค่าร้อยละต่างกันตามสาขา  เช่นเดียวกับ O-NET และ A-NET ที่มีความ
ต่างกันตามสาขาเช่นกัน   

      ระยะที่ 5 จะเริ่มใช้ในปี 2553 โดยมีปรัชญาส าคัญอยู่ 3-4 ประการ คือเน้นการวัดความ
ถนัดในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมากกว่าความสามารถในการสอบเฉพาะรายวิชา หรืออีกนัย
หนึ่งไม่เน้นการสอบเนื้อหา เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถตรงตามคณะและสาขาที่
เรียน องค์ประกอบก็มี GPAX ร้อยละ 20 O-NET ร้อยละ 30 จาก 8 กลุ่มสาระ โดย 5 กลุ่มสาระแรก
ให้น้ าหนักร้อยละ 25 สามกลุ่มสาระหลังให้น้ าหนัก ร้อยละ 5 GAT ร้อยละ 10-50 และ PAT ร้อยละ 
0-40  ส าหรับ GAT เป็นการวัดความถนัดทั่วไป และวัดศักยภาพการเรียนในมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีได้
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แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 ร้อยละ 50เป็นความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์
ปัญหา  ส่วนท่ี 2 ร้อยละ 50 เป็นการวัดความสามารถในการสื่อสาร และภาษาอังกฤษ  โดยมีคะแนน
เต็ม 300 คะแนน สอบ 3 ชั่วโมง และให้สอบทุกสาขาวิชา ส าหรับ PAT เป็นการวัดความถนัดทาง
วิชาชีพและวิชาการ PAT แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 วัดความรู้พื้นฐานในการเรียนต่อวิชาชีพ หรือ
อีกนัยหนึ่งจะเน้นเน้ือหาเป็นส าคัญ ตอนท่ี 2 วัดความถนัด และศักยภาพในการเรียนวิชาชีพนั้น ให้
ประสบความส าเร็จ มี  7 PAT  PAT 1 คณิตศาสตร์  PAT 2 วิทยาศาสตร์ PAT  3 วิศวกรรม PAT 4 
สถาปัตยกรรม  PAT 5 ครู   PAT 6 ศิลปะ  และPAT 7 ภาษาต่างประเทศ คะแนนเต็ม 300 คะแนน  
สอบ 3 ชั่วโมง  

     3. ผลการประชุม ทปอ . ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2552 มีข้อสรุปการสอบ
รับตรง ดังนี้ การสอบรับตรงซ่ึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องการให้เกิดขึ้ นน้ัน สามารถท าได้ แต่ให้เน้น
การใช้ GAT และ PAT ทั้ง 3 ครั้ง (มีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม ) ส าหรับการสอบระบบกลา ง 
Center Admission นั้น ในการสอบปี 2553 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน 3 เรื่องคือ 1. องค์ประกอบ 4 
ประการ 2.สัดส่วนคะแนน และ 3. PAT 7 ประเภท  

     4. ส าหรับการสอบต้ังแต่ปี 2554  เป็นต้นไปน้ัน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ คือ   
1) องค์ประกอบ 4 ประการ คือ GPAX,  O-NET,  GATและ PAT 2) การจัดสอบ GAT, PAT ให้จัด
สอบปีละ 3 ครั้ง คือ มีนาคม กรกฏาคม และตุลาคม เหมือนเดิม 3) ให้ใช้คะแนนที่ดีที่สุดของวิชาที่
สอบ 4)ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ขึ้นไป ณ วันสอบสมัครได้ทุกครั้ง 5) คะแนนสอบเก็บได้ 2 ปี 
หากมีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญต้อ งบอกล่วงหน้า 3 ปี คือในช่วงชั้นท่ี 4 ส าหรับการสอบในปี 
2554 เป็นต้นไปน้ัน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางประการ เช่น สัดส่วนองค์ประกอบ 
GPAX,  O-NET,  GAT, และ PAT ประการท่ี 2 การเพิ่มประเภทของ PAT เช่น วัดความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์ควรมีการแยกสอบเคมี  ชีววิทย า และฟิสิกส์เหมือนกับการสอบ entrance ที่ผ่านมา 
และควรมีการเพิ่มประเภทของ PAT ความถนัดทางภาษา และพิจารณาทางเลือกอื่น เพื่อให้สามารถ
ธ ารงปรัชญาของการสอบระบบกลาง คือ ประสิทธิภาพ โปร่งใส ประหยัด และสามารถเชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอนในระดับพื้นฐานให้ได้  

     5.  ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด าเนินการคัดเลือก (10 สิงหาคม 2552) มีดังนี้ 
           1) องค์ประกอบในการสอบคัดเลือกระบบ Admission กลาง ตั้งแต่ปี 2554 นั้นให้

ยึดตามองค์ประกอบเดิม คือ GPAX,  O-NET,  GAT, และ PAT  
           2) ให้มีการปรับค่าน้ าหนักในแต่ละกลุ่มสาขา ดังต่อไปนี้ GPAX ซึ่งก าหนดตายตัว

ว่าต้องร้อยละ 20 แต่เนื่องจาก GPAX ขึ้นกับมาตรฐานของโรงเรียน จึงก าหนดให้เป็นช่วงตั้งแต่ร้อย
ละ 10-20  O-NET เดิมใช้ร้อยละ 30 ให้ปรับเปลี่ยนตั้งแต่ร้อยละ 10-40  ต้องมีองค์ประกอบของ 
GAT PAT อย่างน้อยร้อยละ 10 ขึ้นไป  และการสอบ PAT ไม่ควรจะเกิน 3 วิชา  

           3) ให้สอบ GAT และ PAT เหลือปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนตุลาคม และมีนาคม  โดย
ให้เริ่มตั้งแต่มีนาคมปี 2553 และมีนาคม ปี 2554 ให้เลิกการสอบในเดือนกรกฎาคม เพราะมีเหตุผล
ว่าในเดือนกรกฎาคมเพิ่งเปิดเรียนเดือนมิถุนายน เป็นการส่งเสริมผลักดันให้กวดวิชา 
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 4) คะแนนเก็บไว้ใช้ได้ 2 ปี 
 5) นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เท่าน้ันท่ีมีสิทธิ์ สอบ โดยตัดสิทธิ์ไม่ให้นักเรียน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพราะยังเรียนไม่ครบสาระ  
 6) เวลาในการสอบ GAT 3 ชั่วโมงเหมือนเดิม แต่ PAT เหลือ 2 ชั่วโมง  
 7) เพิ่ม PAT 2 เป็นการสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ โดยทั่วไปแต่มีรายย่อย 

คือ PAT 2.1 ความถนัดทางเคมี 2.2 ความถนัดทางชีวะ 2.3 ความถนัดทางฟิสิกส์  
 8) การคิดคะแนน GAT และ PAT นั้น มีทางเลือกว่าใช้คะแนนดิบ หรือคะแนน

มาตรฐาน แต่เนื่องจากมีการสอบหลายครั้ง การใช้คะแนนมาตรฐานน้ัน น่าจะมีผ ลดีกว่าการใช้
คะแนนดิบ 

อย่างไรก็ตามข้อเสนอทั้ง 8 ข้อ อยู่ระหว่างการท าประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ของ  
ทปอ. และ สทศ. โดยใช้เวลาการท าประชาพิจารณ์ 1 เดือน คือตลอดเดือนกันยายน หลังจากการท า
ประชาพิจารณ์แล้ว ให้น าผลทั้งหมดท่ีสังเคราะห์แล้วเสนอที่ประชุม ทปอ .และกรรมการอ า นวยการ
คัดเลือก ซึ่งจะประชุมกันในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ปี 2552 หลังจากนั้นต้องให้มีการศึกษาวิจัย 
Predictive Validity โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและค่าน้ าหนัก ตามระบบ 
Admission กลาง กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควบคู่ไปด้วย 

      6. ในการสอบ Admission แยกเป็น 9 กลุ่มสาขา คือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (46 สาขา) 
วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (92 สาขา) วิศวกรรม (71 สาขา)  สถาปัตยกรรม 
(20 สาขา) เกษตรกรรม (67 สาขา) บริหาร/พาณิชยกรรม/บัญชี/เศรษฐศาสตร์ /จัดการท่องเที่ยว (92 
สาขา) ครุศาสตร์ (56 สาขา) ศิลปกรรม (35 สาขา) และมนุษยศาสตร์ /สังคมศาสตร์ (112 สาขา) แต่
ละกลุ่มสาขานั้นยังมีแยกย่อยอีกมากมาย สิ่งเหล่านี้คือความยากที่สุด ที่จะเกิดเอกภาพในการเลือก
องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการสอบคัดเลือกต่อไป ซึ่งการพัฒนา
ระบบการสอบคัดเลือก ควรต้องพิจารณาอย่างรอบด้านโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยใช้หลัก 4 ป. 
โปร่งใส ประสิทธิภาพ ประหยัด โดยสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา โดยเชื่อมโยงกับโครงสร้างกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกฝ่ายต้องมาช่วยกัน โดยใช้ความรักความศรัทธา ความไว้วางใจ 
และต้องเป็นก าลังใจซ่ึงกันและกัน  

 
ดร. สุเมธ  แย้มนุ่น 
 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา น าเสนอสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

  1. จากโจทย์ค าถามว่าระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเหมาะสมหรือ ไม่ 
ระบบ Admission ดึงเด็กประมาณร้อยละ 10 เท่าน้ันเข้าไปในระบบอุดมศึกษา ส่วนอีกร้อยละ 90 
เข้าโดยวิธีอื่น    

 2.  ในปี 2515 ที่เริ่มตั้งทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศเป็นนโยบายว่าการ
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษานั้นมี 3 วิธี คือ 1) รับตรง โดยโปรโมทให้มหาวิทยาลัยที่ตั้งใหม่ใน
ส่วนภูมิภาคจัดโควต้ าให้กับคนในภูมิภาคได้เข้าเรียนประมาณร้อยละ 50  2) โควต้าพิเศษเฉพาะ
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ด้าน นั่นคือมหาวิทยาลัยจะไปก าหนดเด็กที่เก่งทางศิลปะ ดนตรี กีฬา หรือเก่งทางวิชาการก็ได้ใน
พื้นที่ต่าง ๆ นั้น และ 3) การสอบ entrance รวม ส าหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาครับตรงไม่ว่าจะเป็น
โควตา้พิเศษ ไม่ว่าจะเป็นของภาค ประมาณร้อยละ 50 ของยอดรับแต่ละมหาวทิยาลัย ส่วนอีกร้อยละ 
50 ให้คนท้ังประเทศได้มาแข่งกัน คนภาคใต้อยากจะไปเรียนเชียงใหม่ก็ใช้ระบบนี้ ไม่ใช้ระบบโควต้ า 
ตรงน้ีท าให้เด็กต่างจังหวัดไม่วิ่งเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ เพราะกรุงเทพฯไม่มีโควต้ าให้ ก็เป็น
มาตรการอันหน่ึงที่ท าให้มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดสามารถคั ดคนเก่งจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าไปเรียนได้มาก ทั้ง 3 ระบบหากน ากลับมาทบทวนกัน จากตัวเลขง่าย ๆ มหาวิทยาลัยมี 165 
แห่ง จะรับนิสิตปริญญาตรีเข้าไปเรียนประมาณ 5 แสนคน  1 แสนที่น่ังอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่จ ากัด
รับ มหาวิทยาลัยรามค าแหง กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เหลืออีก 4 แสนที่น่ัง  จบ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 แต่ละปีกี่แสน ตัวเลขประมาณนี้ ลดลงเรื่อยๆ ตามโครงสร้างของประชากรที่
เปลี่ยนไป แต่ที่น่ังในมหาวิทยาลัยถ้าลดลงแปลว่ารายได้เข้ามหาวิทยาลัยหายไป สกอ . เคยท า
โปรเจคชั่นพบว่า บางมหาวิทยาลัยอาจจะต้องปิดด้วยซ้ าไป เพราะมีคนเรียนไม่คุ้ม  

    3. ขณะน้ีอุดมศึกษา เพียงมีความรู้ว่าจะต้องไปสอบ GAT  PAT ที่ไหนอย่างไร น้ าหนัก
เป็นเท่าไร จะไปเรียนสาขานั้น สาขานี้ท่ีไหนบ้างที่เปิดขึ้นในเมืองไทย เด็กต่างจังหวัดไม่รู้ว่าอนาคต
จบมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จะไปประกอบอาชีพอะไร การประกอบอาชีพนั้นต้องไป เรียนคณะใด ไม่รู้ว่าถ้า
เป็นคนจนเรียนในมหาวิทยาลัยก็อาจจะได้เงินกู้ กยศ . สรุปความไม่รู้ของเด็กจบมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เป็นปัจจัยส าคัญของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการจัดคนให้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา มีกรณี
ตัวอย่างที่น่าชื่นชม เป็นนโยบายของ สพฐ .ที่มีการให้คะแนนส าหรับนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นนครปฐมโมเดล เด็กกลุ่มแรกที่จังหวัดนครปฐม นอกจากคะแนนมาจากการเรียนการสอนปกติ
ยังมีคะแนนความดี และด้วยคะแนนความดีบวกคะแนนจากการเรียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่
วิทยาเขตก าแพงแสนใช้เป็นเกณฑ์ในการรับคนเข้าเรียน ซึ่งตอนน้ีจบปี 4 แล้ว ด้วยผลการเรียนก็ดี 
แต่ที่ดีกว่านั้นคนกลุ่มนี้ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย คือไปชักชวนให้เพื่อนปี 
1 ด้วยกันที่ไม่เคยท าความดีมาท าความดีกัน แล้วก็บันทึกเป็นคะแนนความดี และมีชมรมของผู้
ประพฤติดีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จากกรณีของมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ก าแพงแสน ที่
ประชุมทปอ .มีมติให้ใช้คะแนนความดีเป็นส่วนหนึ่งของการคัดคนเข้าเรียนในระบบรับตรง  ขณะน้ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้
คะแนนความดีบวกกับ GPA หรือผลการเรียนปกติเข้าเรียนในอุดมศึก ษา เพราะฉะน้ัน การรับตรง
เข้าไปในมหาวิทยาลัยมีรูปแบบและวิธีการซ่ึงน่าจะได้รับการส่งเสริม  อยากจะเอาประเด็นน้ีเป็น
ประเด็นตั้งต้น เพราะร้อยละ 90 ของคนท่ีเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาและจะมีที่น่ังในอุดมศึกษา ไม่
ต้องไปแย่งกันไปสอบ แย่งกันไปกวดวิชา แต่ต้องให้ความรู้เขาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ให้ความรู้เขาให้ดี เตรียมความรู้เขาให้พร้อม  
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ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน  
 ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) สทศ . น าเสนอ
สาระส าคัญโดยสรุปดังนี้  
 1. GAT/ PAT เข้าสู่การสอบคัดเลือก เป็นการสอบล่วงหน้าส าหรับน าคะแนนไปใช้ในปีหน้า 

2.  concept ของ admission กับ entrance ไม่เหมือนกัน ในกรณี  entrance เด็กเลือกคณะ
ก่อนแล้วจึงสอบ เด็กไม่รู้ความสามารถของตนว่ามีความสามารถตรงไหน ส าหรับ admission เด็กรู้
ความสามารถของตนจากคะแนนท่ีสอบก่อน รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอย่างไร จะเข้าคณะไหนได้บ้าง  

3.เรื่องของการใช้ O-NET เป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สอบหลังเรียน ใชเ้พื่อถ่วง โดยถ่วงด้วย
เปอร์เซ็นต ์ไม่ใช่ข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย  เหตุผลที่เอา O-NET มาใชน้ั้น เพราะ GPAX ที่แต่
ละโรงเรียน ให้เป็นคนละมาตรฐาน เมื่อไรท่ีโรงเรียน สามารถให้เกรดที่ เชื่อถือได้ และได้มาตรฐาน
การศึกษาก็เลิกใช้ O-NET   

4. ปัจจุบันสอบความถนัด มากกว่าเนื้อหา ประกอบด้วย ความถนัดทั่วไปกับความถนัด
เฉพาะวิชาชีพ ความถนัดทั่วไป หรือ GAT เป็นการวัดความสามารถ ของ คนที่จะเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัย ว่าต้องมีความสามารถอะไรบ้าง  เช่น 1.อ่านเป็น  2.เขียนเป็น 3.คิดเป็น 4.แก้ปัญหา
เป็น และ 5.สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ ซึ่งสอบในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หากสอบ GAT ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จะดีมาก จะได้รู้ว่านักเรียนคิดวิเคราะห์เป็นหรือไม่ ซึ่งจะพัฒนาตอนมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4-5-6 เพื่อรองรับการเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป 

 5.การสอบ PAT มี 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 คือ PATเนื้อหาสาระท่ีต้องใช้ในการเรียนต่อใน
มหาวิทยาลัย  ส่วนท่ี 2 คือความถนัดเฉพาะ เป็นการวัดความถนัดเฉพาะวิชาชีพมีอยู่ 3 วิชาชีพ คือ
เรื่องวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และครู  

      6. การสอบ GAT เป็นการวัดความคิดวิเคราะห์ เป็น content free ออกข้อสอบโดยให้คน
อ่านบทความที่คัดมาจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียน แล้วก็ถามในสิ่งที่ให้อ่านน้ัน ค าถาม
ก็ไม่ได้ถามตรง ถามว่าอะไรคือเหตุ อะไรคือผล ผลกระทบจะมีอะไร อะไรน่าจะเป็นเหตุ อะไรน่าจะ
เป็นเร่ืองอื่น ถามค าถามแบบน้ัน เพราะฉะน้ันคนถ้าอ่านหนังสือเป็นก็จะตอบได้ เป็นการ Integrate 
ทั้งเรื่องการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาไปในตัว ไม่ได้แยกส่วน ไม่ได้เป็น 
Multiple Choice แต่เป็นข้อสอบอัตนัยตรวจด้วยเครื่อง OMR คือตอบได้หลากหลายค าตอบ ข้อสอบ
ลักษณะน้ี การกวดวิชาไม่มีผล แม้จะใช้ tutor channel ก็ตาม ต้องสร้างสมทักษะ แต่การสอบ PAT 
กวดวิชาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องได้ เพราะส่วนหน่ึงเป็นการวัดความรู้ PAT คณิตศาสตร์มีคนได้คะแนน
เต็ม แต่ส่วนใหญ่ได้คะแนนกลางๆ และนักเรียนที่สอบ 2 ครั้ง ส่วนใหญ่ได้คะแนนดีขึ้น  

 5. เหตุผลที่คะแนน GAT / PAT ต่ า เพราะมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มาสอบจ านวนมาก 
หาก ทปอ . ตัดสินใจให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เท่าน้ันท่ีมีสิทธิ์สอบก็จะดี และหากต้องการรู้ว่า
เด็กคิด วิเคราะห์เป็นหรือไม่ ควรให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สอบ GAT และหากต้องการทราบว่า
ครคูิด วิเคราะห์เป็นหรือไม่ ก็ควรทดลองให้ครูสอบ GAT ด้วย 
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นายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์   
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  น าเสนอสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

1. การเข้าเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่เป็นตัวเลือกสุดท้าย เพราะฉะน้ัน การแข่งขันไม่มากนัก 
ยกเว้น สาขาปิโตรเคมี  เดินเรือ ทะเล อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เหล็กกล้า ที่มีผู้แข่งขันสูง ปกติจะ
คัดเลือกเดือนมีนาคม โดยวิทยาลัยแต่ละจังหวัดทั้งรัฐและเอกชนจะด าเนินการพร้อมๆ กัน ซึ่งมีทั้ง
นักเรียนโควต้า การคัดเลือกโดยการสอบ วิชาที่สอบคือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และพื้นฐานวิชาชีพ  

2.  ปัญหาปัจจุบันคือขาดครูแนะแนวอาชีพ (มีแต่ครูแนะแนวการศึกษาต่อ) ส่งผลให้มีการ
ออกกลางคันสูง  

3.  ปีท่ีแล้ว นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีหน่ึง ปวช.และ ปวส. ต้องสอบวัดแวววิชาชีพ ซึ่งเป็นข้อดี
คือท าให้นักเรียนนักศึกษารู้ว่ามีความถนัดทางวิชาชีพนั้นอย่างไร และเปลี่ยนแปลงวิชาเอกได้ด้วย 

4. หากวิทยาลัยมีความกระตือรือร้นในการเข้าไปให้ความรู้วิชาชีพกับนักเรียนมัธยม เด็กจะ
สนใจเข้าเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น  
 5. จากสถิติปีท่ีผ่านมา มีผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญสัดส่วน 46 : 54 ปีน้ีเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 1 คาดว่าในอีก 4 ปี น่าจะใกล้เคียงสัดส่วน 50:50 ตามนโยบายรัฐมนตรี  
 
ดร. บุญชู  ชลัษเฐียร  
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
น าเสนอสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

    1. ความสนใจของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ส่วนหน่ึงมุ่งเตรียมตัวสอบและกวดวิชา
มากขึ้น  และโรงเรียนส่ วนใหญ่จะเร่งรัดเวลาสอน เพื่อให้จัดการเรียนการสอนมากขึ้น ท าให้ละเลย
การเรียนรู้ในมิติอื่นๆ การสอนของครูและการเรียนของนักเรียนจึงเน้นเพื่อการสอบ  

 2. ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในแง่ของการบริหารจัดการสอบ โลกยุคใหม่ ที่เน้นการใช้ ICT เข้าร่วมใน
การด าเนินการในทุกกิจกรรม เด็ กที่มีความพร้อมหรือโอกาสที่จะได้ใช้สื่อเหล่านี้อาจจะน้อย ท าให้
เด็กบางกลุ่มเข้าไม่ถึงข้อมูล การรับรู้ข้อมูลอาจจะบกพร่องไป ท าให้เสียโอกาส และเด็กที่อยู่ห่างไกล
ก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาในสนามสอบบางแห่งที่สอบ จะมีกระบวนการหรือวิธีการอย่างไรในการ
บริหารการสอบ เพื่ อให้เด็กที่อาจจะขาดโอกาสหรือด้อยโอกาสอยู่แล้ว ได้มีโอกาสที่จะทัดเทียมกับ
เด็กที่มีความพร้อมหรือเด็กที่อยู่ในเมือง  

 3. ประเด็นของความเหมาะสมของข้อสอบ จากข้อมูลที่ นักเรียนสะท้อนผ่านสื่อต่าง ๆ บอก
ว่าค าชี้แจงยากต่อการท าความ เข้าใจ  อาจจะส่งผลต่อคะแนนอยู่ในระดั บต่ า ดังนั้นจึงต้องค้นหา
สาเหตุที่นักเรียนท าไม่ได้ ได้คะแนนต่ าเป็นเพราะข้อสอบยากจริง หรือเป็นเพราะว่าเด็กอ่านแล้วไม่
เข้าใจค าถาม  

 4. แนวการพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบของ  สทศ. ในแง่ของ Content Validity ได้มีการดูแล
อย่างเรียบร้อย สิ่งที่ควรจะศึกษาต่อไป คือ Predictive Validity รวมท้ังเรื่อง Concurrence Validity 
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วัดจริงตามสภาพที่เป็นอยู่หรือไม่ เครื่องมือตัวนี้สามารถที่จะวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้
หรือไม่  ข้อสอบ GAT วัด Ability ในแง่ของเหตุผลได้จริงหรือไม่  

 
การอภิปราย 

ที่ประชุมได้อภิปรายและมีข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 

รองศาสตราจารย์สุรพล  ศรีบุญทรง  
เลขาธิการที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 ระบบการคัดเลือก ซึ่งก็ไม่ได้เฉพาะเรื่อง Admission อย่างเดียวครอบคลุมทุกอย่าง ควร
เสนอเป็นวาระแห่งชาติ และควรให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม  

 
ดร.สมเกียรติ์  ชอบผล    
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  มี  3 ประเด็น 

1.เปรียบเทียบคะแนนสอบ GAT ระหว่างมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ระดับประเทศ  นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้คะแนนต่ ากว่าประมาณครึ่งหนึ่ง  ซึ่งโดยพื้นฐานทั่วไปของการสอบ GAT 
ทีไ่ม่ได้สอบเนื้อหาวิชา คะแนนไม่ควรแตกต่างกัน ส่วนการสอบ GAT ส่วนท่ี 2  ความสามารถใน
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษไม่ยุติธรรมกับเด็กที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ 

2. ข้อสอบ PAT ครู ควรพิจารณาอุดมการณ์ความเป็นครูและคุณลักษณะนิสัย 
3.  ปี 2554 การลดคะแนน GPAX  ลงร้อยละ 10-20 จะส่งผลต่อความตั้งใจเรียนของ

นักเรียนในระดับพื้นฐานหรือไม่ 
 
ดร. ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. การวัด GAT ตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายความว่าไม่ได้ดู ตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับ 
หากมีความม่ันใจระบบการศึกษาภาคบังคับเฉพาะส่วนบังคับ 9 ปี ก็ไม่ต้องสนใจเร่ืองการวัด GAT 

2. ปัญหาโรงเรียนกวดวิชาอยู่ท่ีคนกวดวิชา ประเทศญี่ปุ่น คนกวดวิชาอยู่กระทรวงพาณิชย์ และ
คนกวดต้องไม่ใช่ครู แต่ ที่เมืองไทยมีปัญหา เรื่องจริยธรรม อาจารย์มหาวิทยาลัยและครูผู้สอนจะ ไม่
สอนมากในห้องเรียน 

 
นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์   
ประธานร่วม 

หากปรับสถานภาพของครูอาจช่วยแก้ปัญหาได้ 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ประเด็นที่ต้องการค าตอบในช่วงค่ า มีดังนี้ 

1. ระบบรับตรงควรเป็นอย่างไร 
2. การให้นักเรียนสอบ GAT ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มากไปหรอืเหมาะสม  
3. คะแนน GPAX ที่ลดลงจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 10-20 เหมาะสมหรือไม่  และจะมีผลต่อ

การเรียนในช้ันเรียนหรือไม่ 
4. ผลสอบ GAT/PAT ที่ต่ าลง เพราะ เหตุใด  เป็นเพราะ ข้อสอบไม่เที่ยงตรง แม่นย า หรือ

กระบวนการเรียนการสอนไมต่อบสนองต่อการสอนแบบคิดวิเคราะห์ 
 

การอภิปรายช่วงที่ 2  (เวลา 19.30 -21.00 น.) 
 

นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์   
ประธานร่วม 
 ขอพูดในนามของผู้ใช้บัณฑิต อย่าลืมวัตถุประสงค์ของการผลิตที่ต้องผลิตบัณฑิตให้ตลาด 
ถ้าประเทศยังใช้เศรษฐกิจเสรีนิยม การแข่งขันเป็นเร่ืองที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บัณฑิต ที่ผลิตออกมา
จะต้องท างานได้  ภาคเอกชนหลายฝ่ายมีความเห็นว่าบัณฑิตที่ผลิตออกมายังใช้งานไม่ได้  ขอฝาก
ไว้เรื่องสร้างทรัพยากรมนุษย์ต้องคิดถึงระดับมหภาคด้วย และต้องมองเป้าหมายสุดท้าย ไม่ใช่ดู
กระบวนการเพียงอย่างเดียว  ทางเศรษฐศาสตร์ต้องพิจารณาเรื่องของ demand pull ไม่ใช่ supply push  
   
ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์  
ผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

1. จากงานวิจัยในอดีตของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ านวน  6 เล่ม เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบเข้า คะแนนจบมัธยมศึกษาปีท่ี 8 และการท านายความส าเ ร็จ 
พบว่า คะแนนจบมัธยมศึกษาปีท่ี 8 หรือ มัธยมศึกษาปีท่ี6ในขณะน้ี สามารถท านายความส าเร็จของ
การเรียนมหาวิทยาลัยได้ดี เป็นท่ีมาที่ส าคัญการเลิกสอบ  entrance ถามว่าคะแนนจบมัธยมศึกษาปี
ที6่ คืออะไร คือ O-NET ก็หมายความว่า ควรจะใช้คะแนน O-NET คือ คะแนนจบมัธยมศึกษาปี ที่ 6 
ในส่วนของนัยลักษณะแบบน้ีด้วย การวัด  O-NET จะต้องวัดให้ครอบคลุมคุณลักษณะของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานคือ 8 ประการ  ประเด็นน้ีควรสนับสนุนให้ สทศ . วัดให้รอบด้าน 
ไม่ใช่วัดเรื่องเก่งอย่างเดียว เรื่องดี คิดวิเคราะห์ มีอยู่ในมาตรฐานพวกนั้นครบถ้วนแล้ว 
 2. การวัดมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หากตั้งโจทย์ว่าการจบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นการจบการศึกษา
ภาคบังคับเช่นเดียวกับการจบมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งเป็นการจบประโยคที่ส าคัญ การให้โรงเรียนระบุ
เองว่าจบมัธยมศึกษาปีท่ี  6 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับควรตั้งข้ อสังเกตว่า
อาจจะไม่สมบูรณ์และโรงเรียนมีคุณภาพที่แตกต่างกัน ถ้าเราจะเติมเต็มตรงน้ี เร่ืองของ  O-NET 
และ GAT จะเข้ามามีส่วนช่วยในการวัดการจบโดยเฉพาะมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็น
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การศึกษาภาคบังคับ  อาจจะไม่ได้เรียนต่อแต่อาจจะไปท างาน หรืออยู่ในสังคมได้อย่างมีคว ามสุข 
ประเด็นน้ีควรต้องคิดเรื่องการวัดรวบยอดไม่ใช่การวัดปกติ เพราะถือว่าเป็นการจบการศึกษาภาค
บังคับ 9 ปี ต้องประกันว่าคนจบการศึกษาภาคบังคับมีคุณสมบัติที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างดี  
 3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ในฐานะองค์กรท่ีดูเรื่องคุณภาพของคนที่จบทั้ง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา  จึงควรส่งเสริมให้สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติท าหน้าที่น้ีได้อย่างครบถ้วน และรวดเร็ว ให้ได้มาตรฐานและเจตนารมณ์ในการ
ตั้งสถาบันฯ 
 4.อุดมศึกษาควรท าอย่างไรให้มีการวัด TQF ของคนท่ีจบหลักสูตรว่ามีความรู้ความสามา รถ
ตามหลักสูตรหรือไม่ มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาว่ามีแต่แผน แต่วัดไม่ได้  ถ้าช่วยให้ สทศ .วัดและ
พัฒนาการวัด ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่อยู่เฉพาะปรนัย และไม่ใช่เรื่องเก่งอย่างเดียว ความดี 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตให้สมบูรณ์ ตรงน้ีอาจจะเป็น methodology ที่ส าคัญ เป็นก้าวส าคั ญของ
ประเทศไทยในการที่จะสร้าง methodology ในการวัด  
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ   
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

     1. ประเด็นการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ คิดว่าค าถามยังไม่กระจ่างว่าการคิด วิเคราะห์ 
ครอบคลุม ในระดับใด  และ วิเคราะห์ขนาดไหน ซึ่ งการคิด วิเคราะห์อาจไม่จ าเป็นต้องมาจาก
การศึกษาโดยตรง  แหล่งที่มาของการคิด วิเคราะห์มาจากหลากหลาย  

2. ประเด็นการรับเข้ามหาวิทยาลัย ต้องก ารให้การศึกษาอุดมศึกษากับเด็กทุก คนหรือ ไม่ 
และจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยคืออะไร  มหาวิทยาลัยเป็นท่ีสอนให้คิด สร้าง ปัญญา ไม่ใช่ฝึกฝน
วิชาชีพ การสอนแบบคิด วิเคราะห์ ขนาดนักเรียนต้องไม่มาก ครูต้องมีคุณภาพ เป็นระบบ tutor 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 1. ให้คิดวิเคราะห์เป็น 2. ให้คิดสังเคราะห์เป็น 3. ให้คิดอย่าง
สร้างสรรค์ 4. ให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 5. ให้คิดอย่างเป็นระบบ  
 
ดร.วีรวัฒน ์วรรณศิริ    
นายกสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

1. วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดูว่าประเทศที่เจริญแล้วใช้วิธีการอย่างไร มีความยุ่งยาก
เช่นน้ีหรือไม่ 

2. ในฐานะที่เป็นคนกลางที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งการคิดว่าไม่คุ้มทุน เป็นการคิด เชิงเศรษ ฐศาสตร์ 
แต่ในฐานะของรัฐคิดการพัฒ นามนุษย์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ไม่ได้  ต้องดูที่คุณภาพการศึกษาเป็นหลัก  
เช่น ในประเทศเยอรมันฝึกคนแบบให้เป็นมันสมองในสาขานั้นๆ  
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3. ความแตกต่างระหว่างผู้ส าเร็จการศึกษาในอดีตและปัจจุบัน ควรมุ่งไปที่การเรียนในเชิง
วิชาการ 

4. ประเทศที่เจริญต้องมุ่งไปสู่งานวิจัยท่ีเป็นเลิศ 
5. การสอบ GAT/ PAT ติงเรื่องภาษา อย่าลืมภาษาไทย โดยน้ าหนักต้องไม่ต่ ากว่า

ภาษาอังกฤษ ข้อสอบวัดได้จริงหรือไม่  
 
นายสุรพงศ์ งามสม   
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 

1. เห็นด้วยกับ ระบบรับตรง  เนื่องจากโอกาสคนไม่เท่ากัน การรับตรงจะ สนองเรื่องท้องถิ่น 
เรื่องการพัฒนา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วย เนื่องจาก มาตรฐาน
โรงเรียนไม่เท่ากัน  จึงต้องมี O-NET และ มีเครื่องมือกลางส าหรับโรงเรียนที่จะน าไปพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน 

2. เห็นด้วยกับการสอบ GAT มัธยมศึกษาปีท่ี  3 โดยต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
และสะท้อนกลับไปทีก่ารพัฒนาครู  

3. เหตุที่ผลสอบ  GAT/ PAT ต่ า เพราะกระบวนการเรียนการสอน ที่ไม่เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์   

 4. การสอบ GAT/ PATครูคงไม่เกิดประโยชน์ หากไม่สร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูให้เป็น
ครูมืออาชีพอย่างแท้จริง 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ระบบรับตรงมี 2 ส่วน คือ 1) ระบบรับตรง แบบสอบเข้า และ 2) ระบบรับตรง โควต้า ที่พูดคือ
ระบบโควต้าที่ให้โอกาสเด็กในพื้นที ่ ขอให้แยกความเห็นให้ชัดเจน 

 
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์   
เลขานุการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

พูดถึงระบบรับเข้ ามหาวิทยาลัยเดิม ใช้ entrance ต่อมาเป็น  admissions มี admissions 
ตรงกับ admissions กลาง  admissions ตรง หมายถึง ให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับเองโดยตรง ซึ่งใน
อดีตก็มีท้ังโควต้านักกีฬา ช้างเผือก โควต้าพื้นที่ มีการจัดสอบเช่นกัน ขณะน้ีทุกมหาวิทยาลัยรับตรง
ทุกคนก็สามา รถไปสอบแข่งได้ ยกเว้นโควต้ารับตรงบางแห่ง กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รับ
เฉพาะเด็ก 3 จังหวัดชายแดนเท่าน้ัน 
  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เพราะฉะน้ันเด็กต้องไปวิ่งสอบ ไม่ทราบว่าสมควรหรือไม่ 
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ดร.มัทนา สานติวัตร    
นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 1. เดิมรัฐจัดการสอบโดยรวม และเพื่อลดความเครียด จึงให้มีการสอบเก็บคะแนนไว้แทน
ระบบการสอบครั้งเดียว  
 2. มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เปิดก่อนมีการรับตรงโดยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนจากทุกพื้นที่    
ตอนแรกอาจจะรับตรงในลักษณะที่เปิดเฉพาะพื้นที่ หรือเฉพาะคุณสมบัติพิเศษ จากนั้นเปิดโอกาส
ให้มีการรับตรงจากทั่วไป จากที่ตั้งใจ ให้ลดความเครียดของเด็ก กลายเป็นเด็กต้อง วิ่งไปสอบ และ
ส่งผลกระทบอย่างมากกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
  3.หากการรับตรงเด็กในภูมิภาค เป็นไปได้ด้วย เปอร์เซ็นต์ ที่เหมาะสม จะท าใ ห้เด็กใน
ภูมิภาคมีโอกาสและอยู่พัฒ นาท้องถิ่ น แต่หากเปิดท่ัวไปทุกพื้นท่ีเด็ กจะวิ่งสอบทั้งกลางและพื้นท่ี 
แล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุด 
 4. ควรมีมาตรการให้สอบได้กี่ที่ และมีระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบด้วยว่าใครสอบซ้ า  
 5. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอ่อนแอกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐ  แต่ก็มีเด็กที่อยากเข้าเรียน
เอกชน แต่ค่าใช้จ่ ายสูงและไม่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐเลย  รวมท้ังมีปัญหาเร่ืองการที่เด็กสละ
สิทธิ์ เนื่องจากสอบได้มหาวิทยาลัยของรัฐ 
 6. ปัญหาเร่ืองรับตรงแทนที่จะเป็นการประหยัดหรือ ลดความเครียด กลับกลายเป็นการเพิ่ม
ค่าใช้จ่าย 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน   
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 1.การรับเข้ามหาวิทยาลัย เป็นการรับด้านเดียวโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด สพฐ.ควรมี
สิทธิที่จะบอกมหาวิทยาลัยให้รับเด็กของตน ฉะนั้นปฏิรูปการศึกษาไม่มีทางส าเร็จหากคอขวดตรงน้ี
ไม่แก้ไข ประเด็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นนโยบายส าคัญของชาติ เป็นวาระแห่งชาติ ควรมี
คณะกรรมการจากทุกฝ่ายเพื่อดูแลเรื่องนี้ 

     2. เรื่องระบบรับตรง ขณะน้ีไม่มีใครจัดระเบียบ ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพโดยตรง ควรมีการจัด
ระเบียบเร่ืองสัดส่วนกลุ่มต่างๆ ให้เหมาะสม เช่น นครปฐมโมเดล มหาวิทยาลัยต่างๆ ควรศึกษาและ
ด าเนินการด้วย  เช่น ร้อยละ 10 admission ร้อยละ 10-15  เป็นเร่ืองกิจกรรม เรื่อง ท าความดี     
ร้อยละ 30 เป็นเร่ืองความต้องการของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 
นายอาทร  จันทวิมล    
ที่ปรึกษากรรมาธิการวุฒิสภา 

 1. การรับตรงขอให้ใช้ โควต้าต าบล ไม่ใช่โควต้าจังหวัด  โดยดูจากจ านวนประชาชนในพื้นที่
เป็นหลัก จะลงถึงรากเหง้า ไม่จ าเป็นต้องเอาคนเก่งที่สุดของประเทศมาเข้ามหาวิทยาลัย ควรมีแต้ม
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ต่อส าหรับเด็กกลุ่มต่างๆ โควต้าต าบลอาจมี 2 อย่าง คือ 1) ใช้เงินกองกลางจะผันเงินอย่างไร  2) ทุน 
อบต. แล้วกลับไปรับไปท างานที่ท้องถิ่น 
 2. ค าถามคือ  เอาคนเก่งที่สุดเข้าเรยีนมหาวิทยาลัยถูกต้องหรือไม่ 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ไม่มีข้อโต้แย้ง แต่อยากได้ความคิดที่กระจ่างว่า ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร หลักการคัดคนเข้า
มหาวิทยาลัยต้องคัดคนเก่งหรือคัดอย่างไร  
 
 
นายสัมพันธ ์ ศิลปะนาฎ   
ประธานสภาอุตสาหกรรม จ. นครราชสีมา 

ต้องมองจาก  end point ก าหนดว่าแต่ละสาขาต้องการลักษณะ ที่พึงประสงค์ของคนสู่สังคม
อย่างไร แล้วจึงค่อยก าหนดการคัดเลือก เช่น มีสมุดประจ าตัวดู improvement ทั้งน้ีต้องสร้างตั้งแต่
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีการวัดตนเองตลอดเวลา  และควรรวมศูนย์ในการสอบให้ เหลือน้อยที่สุด แต่
ควรรวมการสอบเป็น 1 – 2 ครั้ง 
 
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ   
ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้  สพฐ. 

1. เห็นด้วยให้สอบ O-NETและ GATมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และ 3 แต่ไม่เห็นด้วยกับการน าผลการ
สอบ O-NETหรือ GATมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และ 3 มาเป็นค าพิพากษาตัดสินการจบหลักสูตรของ
นักเรียน เพราะการจบหลักสูตรของนักเรียนน้ันได้อบรมบ่มเพาะมาใช้เวลาตลอดระยะเวลา 3 ปี 

 2. GAT ภาษาอังกฤษ อาจไม่เป็นธรรมกับนักเรียน เพราะมี นักเรียนจ านวนหน่ึงเลือกเป็นวิชา
เลือกเฉพาะซ่ึงได้เปรียบ เพราะฉะน้ัน ควรให้เป็นวิชาเลือกสอบส าหรับนักเรียนเฉพาะกลุ่ม 
 
ดร. ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์      
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

1. ระบบรับตรง  GAT มัธยมศึกษาปีท่ี 3 รวมท้ัง GPAX ไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง เรื่องที่เป็น
ปัญหาจริงๆ เป็นเร่ืองคนอายุ 15ปี (มัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น) ซึ่งท่ัวโลก concern เรื่องนี้ เช่น การ
สอบ PISA ของมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น ประเทศเราได้คะแนน 400 ประเทศอื่นๆอยู่ท่ี 600 PISA 
ไม่ได้วัดเฉพาะท่ีครอบคลุมหลักสูตร  แต่วัดว่าจบแล้วจะเป็นคนในสังคมที่มีคุณภาพอย่างไร  PISA 
วัดทั้ง reading competency รวมท้ังอื่น ๆ และท่ีส าคัญเพิ่มเข้ามาในปี 2003 คือ problem solving 
ability สิ่งที่ส าคัญที่สุดว่าท าอย่างไรจะสามารถวัดความสามารถพื้นฐานและความถนัดแยกคนให้
ออกตรงช้ันมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น ว่าฝ่ายหน่ึงถนัดใช้มือกับใช้หัวเพื่อจะไป invent อะไร คือเอา
เข้าไปในการอาชีวศึกษา ไม่ใช่กดดันให้คนที่ไปอาชีวศึกษาเป็นพลเมืองชั้นสอง ต้อง เคลียร์
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การศึกษาคนอายุ 15 ปีน้ีให้ฐานใหญ่ ไม่ว่าคนจะไปทางอาชีวศึกษาคือใช้มือกับ ใช้หัว ซึ่งพวกนี้เป็น
คนเก่ง ใช้มือและใช้หัวประดิษฐ์อะไรได้  ถ้าผลักดันคนเข้ามัธยมศึกษาศึกษาตอน ปลาย แล้วมาตั้ง
ข้อสงสัยเรื่องระบบรับตรง นั่นไม่ใช่ประเด็น ถ้าเกลี่ยคนตั้งแต่อายุ 15 เรียบร้อยแล้ว เหลือคนส่วน
หนึ่งมาทางอุดมศึกษาจะคัดด้วยวิธีอะไรก็ได้ ก็เข้ามาเพราะก็มีอยู่แค่ประมาณร้อยละ 20- 30 เท่าน้ัน 
กลุ่มคนก็คงเป็นกลุ่มเดิม ไม่ว่าจะสอบด้วยวิธีใด  
 2. ผลการสอบเฉลี่ย GAT/ PAT ที่ต่ า เพราะการศึกษาภาคบังคับถูกเปลี่ยน agenda ไป
แล้ว ครูยุค เก่าก่อนปี 2544 ถูกผลิตมาเพื่อถ่ายทอดความรู้ แต่ในปี 2544 agenda ใหม่คือปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ ที่ไม่ได้เรียนมา ต้องรื้อระบบการฝึกหัดครู 5 ปีท้ังหมด คือ 4+1 4+2 ก็ยังไม่
สามารถตอบโจทย์ ได้ เพราะคนพวกนั้นไม่มีจิตวิญญาณ เรียนหนังสืออย่างเดียว และบริโภคนิยม 
ต้องฝึกตั้งแต่ปี 1 2 3 4 งานครูเป็นงาน craft และต้องแยกสอบต่างหาก ให้มี dignity ตั้งแต่ต้น  
 
คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์   
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.เรื่องรับตรงต้องคิดหลายอย่าง 1) การเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ใช่สิทธิพื้นฐานของคนทุก
คน ไม่มีประเทศใดในโลกที่บอกว่าคนทุกคนต้องจบ ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือจบปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยก็ไม่ใช่ โรงเรียนสอนอาชีพ สมเด็จพระบรมราชชนกบอกว่า มหาวิทยาลัยคือสมองต้น
ความคิดของชาติ มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องสร้างคนกลุ่มหนึ่ง  2) การที่มีโควต้าลงพื้นที่ ต้องคิด ด้วย
ว่าเขาจะสามารถอยู่ ในสังคมของมหาวิทยาลัย ได้หรือไม่ เช่นท่ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ค้นหา
และให้ทุนเด็กที่ยากจน และไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้  เพื่อให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ผล
ปรากฏว่า จะต้องดูแลอย่างมาก ทั้งจิตใจ การปรับตัว ดูแลสิ่งแวดล้อม แต่ก็เรียนหนังสือไม่ผ่าน ต้อง
ติวเพื่อประคองให้อยู่ได้ โดยหวังให้กลับไปอยู่ในชนบท 
 2. กระบวนการรับตรงเกิดขึ้นมา ด้วยเหตุผล  2 ประการ 1) มองว่า admission กลางไม่ได้
เด็กที่มีคุณสมบัติตรง ที่จะมาเรียน จึงต้องมีกระบวนการรับตรงเพื่อดูคุณสมบัติเฉพาะ แต่พวกนี้ก็
ต้องผ่านกระบวนการสอบมาแข่งกันอยู่ดี  2)  มหาวิทยาลัยเริ่มจะคิดว่าค วามสามารถในการที่จะไป
เอาเด็กดีมาเรียนของตัวเองสู้คนอื่นไม่ได้ เป็นกระบวนการแย่งเด็ก ดึงเด็กดีเข้ามาเรียน  
 3. การรับตรงเพื่อ ให้ได้เด็กที่มีคุณสมบัติตรงกับสาขาวิชาที่เรียนเป็น เรื่องดี แต่ต้องมีความ
ยุติธรรมและต้องท าให้ดี จุฬา ฯ พยายามไม่รับตรง โดยรับประมาณร้อยละ 10 ขณะน้ีมหาวิทยาลัย
รับตรงเพิ่มขึ้นตามล าดับ แต่คนที่จบมัธยมศึกษาปีท่ี 6 น้อยลงทุกปี   ขณะท่ีมีมหาวิทยาลัยตั้ง ใหม่
มากขึ้นทุกปี การแย่งกันจึงเกิดขึ้น และจะน ามาสู่คุณภาพการศึกษา  แต่จะไม่ให้มหาวิทยาลัยรับตรง
คงเป็นไปไม่ได้เพราะ บางแห่งก็รับตรงไปเกือบ 100% ถ้าเรามองว่านี่คือธรรมชาติของการแข่งขัน 
ปล่อยเช่นนี้ไปอีกสักระยะก็จะ settledown หาค าตอบเองได้   ในเมื่อมหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องการ
เด็กที่มีคุณภาพดีเข้ามา เพื่อสร้างชื่อเสียง ให้ มหาวิทยาลัย ก็ต้องรับผิดชอบชีวิตข้างหน้า ของเด็ก
ด้วย จบแล้วไปท างานแล้วไม่ได้เรื่องก็กลับมาที่มหาวิทยาลัยว่าปล่อยจบมาได้อย่างไรอย่างน้ี ดังนั้น 
เรื่องรับตรงจะเป็นปัญหาต่อไปพอสมควร 
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 4. เรื่อง GAT ถ้ามีการสอบที่ช่วยท าให้เด็กมองตัวเองว่าคิดวิเคราะห์เป็น หรือไม่ ด้วย
ข้อสอบที่คาดว่ามีความเที่ยง ถ้าส่วนท่ี 1 ของ GAT ที่บอกว่าวัดความสามารถในการอ่านเขี ยน คิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ อันน้ีจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะมาตรวจสอบว่าที่สอนให้เด็กคิดเป็น  เป็นไป
ตามนั้นหรือไม ่
 5. เรื่อง GPAX ลดลงจาก 20 มาเป็น 10-20 เกิดขึ้นเพราะบางมหาวิทยาลัยมองว่าระบบ
การรับที่เกิดขึ้นมาในช่วง 2 3 ปีท่ีผ่านมาท าให้ได้เด็กที่คุณภาพด้ อยลงกว่าเดิม และ GPAX ท าให้
ได้เด็กกลุ่มหนึ่งซ่ึงอาจจะไม่ได้คุณภาพเข้ามาท าให้คุณภาพการศึกษาลดลง  
 6. GAT/ PAT ที่ต่ าลง เป็นเพียง sample size 1 ปีเท่านั้น PAT ของครูท่ีจะท าให้คนท่ีเป็น
ครูได้รับการดูแลพิเศษในแง่ของศักดิ์ศรี ถ้ามีการ คัดเลือกคนที่ต้องการเป็นครู จริงๆ มีอะไรที่วัดโดย
แยกต่างหาก และไปเรียนจริงๆ เนื้อหาให้แน่นและมีความเป็นครูอย่างแท้จริง จะเป็น การแก้ปัญหา
ของประเทศชาติได้ในอนาคต จะท าได้อย่างไร 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
การรับตรงท าให้ มหาวิทยาลัยมีรายได้มากขึ้นจริงหรือไม ่

 
ดร.มัทนา สานติวัตร    

เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบ ต้องมีแผนเรื่องการเงินมาก 
 
สพท.ประจวบ 

สาขาเดียวกัน เรียนเหมือนกัน บางมหาวิทยาลัยรับตรงจะคิดค่าหน่วยกิตแพงกว่ารับกลาง 
 
รองศาสตราจารยธ์ิติพันธ์  เชื้อบุญชัย   
คณบดีคณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่จุฬาฯ ราคาเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่าง   แต่จะทุ่มเงินค่อนข้างมากเพื่อที่จะยกระดับฐานะ
ของนักเรียนชนบท  
 
รองศาสตราจารยธ์งทอง  จันทรางศุ   
เลขาธิการสภาการศึกษา 

ประเด็นท่ี ควรหาข้อเท็จจริงคือการรับตรง บางมหาวิทยาลัยนอกจากรับตรงหรือรับผ่านระบบ  
admissions กลาง ระบบโค วต้า จ่ายค่าเล่าเรียนเหมือนกัน ยกเว้น พวกที่ได้รับทุน บาง
มหาวิทยาลัยเป็นเช่นนั้น หรือมีอีกบางมหาวิทยาลัยท าไม่เหมือนกัน หมายความว่าเด็กที่ มาจาก 
ระบบ admissions กลาง กับเด็กที่รับตรงจ่ายไม่เหมือนกัน 
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ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์  
เลขานุการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

 มหาวิทยาลัย ถูกสั่งให้รับตรงหมดในปี   2547 ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พยายามขอไว้ 
รับตรงไม่เกินร้อยละ 50 หลังจากนั้น การรับตรงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  80-90 ในบางมหาวิทยาลัย  เพื่อ
การอยู่รอด ซึ่งการสมัคร การสอบเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย  

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ   
 ที่ธรรมศาสตร์ รับตรงกับรับกลางค่าใช้จ่ายต่างกัน แต่หลักสูตรโดยรวมไม่เหมือน พื้นฐาน
เหมือนกัน แต่วิชาอื่นต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างอาจารย์พิเศษ 
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์   
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1.ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยต้องมองให้เชื่อมโยงทั้งระบบการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับการอุดมศึกษาพร้อมๆ กัน  ปรัชญาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอุดมศึกษาไม่ไปด้วยกัน 
การศึกษาขั้น พื้นฐานเตรียมคนเพื่อ ให้ เป็นพลเมืองของประเทศ แต่อุดม ศึกษา จะมีเพียง ร้อยละ     
10-20 การคิดจึงแตกต่างกัน การจัดการศึกษาแต่ละระดับ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน   มีกระบวนการ
เรียนรู้และการประเมินที่ชัดเจนและต้องรักษาทั้ง 3 อย่างนี้ให้สมดุล ตอนน้ีโมเมนตัมของประเทศไป
อยู่ท่ีการประเมินมาก เมื่อให้น้ าหนักการประเมินจึงเป็นระบบแพ้คัดออกเป็นส่วนใหญ่ การเรี ยน  
การสอนจึงมุ่งไปที่การประเมินเพื่อให้เด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัย ถ้าจะมองให้ดีอาจจะย้อนกลับไป
ทบทวนด้วยว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีรวมตั้งแต่ ป .1-ม.6 ชัดเจนหรือไม่ สิ่งที่ต้องท าให้เป็น
เหมือนกันคือ ถ้าเป็นความสามารถสากลคือเรื่องคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่าน และเรื่อ ง problem 
solving นี้เป็น literacy สากล ส่วนจะบวกเรื่อง local ที่ต้องการตอบสนองความเป็นไทยหรือความดี
เข้าไป อย่างไรก็ตามการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องให้ชัดเจน 

2. GAT/ PAT ที่จะไปสอบ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต้องเป็นการสอบที่ไม่ใช่ว่าสอบเพื่อเข้า
มหาวิทยาลัย หรือสอบเพื่อจะ ไปดูว่าเด็กมีทักษะการคิด หรือไม่ แต่ต้องเป็นการสอบที่ให้เขาค้นพบ
ตัวเองว่าจะตัดสินใจไปสายสามัญหรือสายอาชีวศึกษา  
 3.ประเด็นท่ีเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ  คือ ต้องสร้างความเป็นมาตรฐานเดียวกันของ
โรงเรียนและของมหาวิทยาลัยให้ได้  
 
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา   
เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ถ้าโรงเรียนเห็นคุณค่าระบบรับตรง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องร่วมมือกัน  ควรจะจับมือคุยกันเพื่อจัดระเบียบ  ต้องเริ่ม
ตั้งแต่เวลาเด็กเรียน ไม่ใช่ตอนรับตรง  ถ้ามหาวิทยาลัย จะให้โควต้ าพิเศษ ต้องจับมือกับ โรงเรียน
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พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ เพื่อเตรียมคนให้มีความช านาญเฉพาะ สร้างความเข้มแข็ง โดยเริ่มตั้งแต่
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2. เห็นด้วยกับเรื่อง GAT/PAT ดูว่าท าเพื่ออะไร ถ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพก็เป็นประโยชน์ ควร
ปรับเปลี่ยนการเรียนกา รสอน ในขณะเดียวกันต้องจับมือกันให้ครูเข้าใจข้อสอบลักษณะน้ี อยากให้
น าไปสู่ไม่ใช่การสอบปลายทางเท่าน้ัน แต่น าไปสู่กระบวนการท่ีพัฒนาครูให้ครูสามารถประเมินและ
ช่วยเด็กในเร่ืองนี้ได้ตลอดแนว  
 3. เรื่องการลด GPAX ลงนั้นโดยบอกว่ามาตรฐานโรงเรียนไม่เท่ากัน มีโรงเรียน กลุ่มหนึ่งที่
ให้เกรดเฟ้อ ซึ่งมีไม่มากนัก และไม่เคยส่งเด็กเข้าระบบ admissions (โรงเรียน หนองชุมแสง ) 
โรงเรียน ที่เข้าสู่ ระบบ  admissions ส่วนใหญ่ จะเป็น โรงเรียน ที่กดเกรด และควรก าหนดไม่ให้
โรงเรียนที่ให้เกรดเฟ้อเข้าระบบ admissions 
 
นายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร    
เลขาธกิารส านักบริหารงานคณะกรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

การวัดคุณธรรมความดียังไม่ดี วัดแต่ความเก่ง ถ้าใช้ระบบ 3 ดี เข้ามา อาจมีประโยชน์ยิ่งขึ้น 
 
ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน   
 นักเรียนท่ีสอบเดือนกรกฎาคมเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5  สอบอีกครั้งเดือน มีนาคมนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  ขึ้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนจึงสูงขึ้นทุกวิชา 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง GAT  นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นั้น วัตถุประสงค์ที่ควรมี คือ เพื่อ
แยกเด็กให้ชัดเจนว่าจะไปสายสามัญหรือสายอาชีพ แต่ข้อสอบ GATแยกเด็กไม่ได้ จะให้เป็นตัวแนะ
แนวได้อย่างไร 
 
นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์   
ประธานร่วม 
 สิงคโปร์ท าได้ 
 
ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน   
 ท าได้ ปัจจุบันไม่ได้ แต่สามารถออกแบบตามวัตถุประสงค์ได้ ถ้าต้องการแบบน้ัน ก็ต้อง
ออกแบบใหม่ 
 
 



ประเด็นที่ 3 คุณภาพของผลผลิตจากระบบการศึกษา 
วันท่ี 12 กันยายน 2552 (เวลา 8.30 – 12.30 น.) 

 
นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์   ประธาน 

ศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ ประธานร่วม  
 

 
ศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์   
ประธานร่วม 
 
 การอภิปรายต่อจากนี้ เป็นเร่ืองสําคัญมาก เพราะฝ่ายผู้ใช้ผลผลิต คือ สภาอุตสาหกรรมและ
สภาหอการค้าจะมาให้ข้อมูลว่า ต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างไร ในขณะที ่สพฐ. สอศ. สช. กศน. 
สกอ. รวมทั้งผู้ที่ประเมินภายนอกด้วย จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตที่สร้างขึ้น  
 ในอนาคตข้างหน้า การผลิตบัณฑิตไม่ได้มีเร่ืองสําคัญคือจํานวนเท่านั้น  เพราะโลกของการ
แข่งขันทําให้สภาวะต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ขณะน้ีโลกไม่มีพรมแดนขีดกั้นระหว่าง
ประเทศ ภาคอุตสาหกรรม สามารถแสวงหาบุคลากร จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาทํางานของเขา  
ทําให้ บัณฑิต ไทย หรือคนท่ีจบการศึกษา ต้อง แข่งขันกับ บัณ ฑิตจาก ทั่ว โลกทั้งจาก สิงคโปร์ 
สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน  ฯลฯ เพราะฉะน้ัน  คนรุ่นใหม่นอกจากจะมีความรู้ มากมาย แล้ว จะต้อง
สามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของโลก เช่น การเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องปรับตัวให้ทันกับความรู้กับ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพของธุรกิจ สภาพของสั งคมที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้ด้วย 
คุณสมบัติเหล่านีจ้ะถ่ายทอดลงไปในบุคลากรที่เราผลิตขึ้นมาได้อย่างไร  
 ในช่วงนี้จะเป็นการอภิปรายใน 2 ประเด็นคือ 

ประเด็นท่ี 5 สถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตผู้เรียน ผู้จบการศึกษาได้ตรงตามความ    
      ต้องการของประเทศหรือยัง  

  ประเด็นที่ 6 ระบบการประเมินผล  
สําหรับการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิตจากระบบการศึกษามีทั้งผู้แทนภาคเอกชน

และภาครัฐ ได้แก่ น ายสมมาต ขุนเศรษฐ นายอรรถการ ตฤษรังสี ศาสตราจารย์สมหวัง พิธิยา
นุวัฒน์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ นางศิริพรรณ ชุมนุม นายพิชัย แก้วสุวรรณ นายป าน กิมปี  
สรุปสาระโดยสังเขปดังน้ี  
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การน าเสนอข้อมูล 
 
คุณสมมาต ขุนเศรษฐ  
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมระดมความคิดกันหลายรอบเกี่ยวกับคุณภาพ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในแง่ของภาคเอกชน สรุปได้ 9 ประการ ดังนี้ 
  ประการแรก ต้องการกําลังคนท่ีมี ทักษะพื้นฐานที่จําเป็น หมายถึง ความสามารถพื้นฐานท่ี
ต้องมี เช่น ความสามารถในการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน คน
ที่จบมาต้องสามารถประกอบอาชีพได้ และทํางานได้ ตั้งแต่ระดับอาชีว ศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ นักศึกษาที่จบมาแล้วไม่สามารถทํางานได้จริง ทั้งเต็มร้อย ยังเป็นภาระ 
และ เป็นต้นทุน ของสถานประกอบการ ในการฝึกงานให้ อย่างน้อย 3 - 6 เดือน  ทําให้สถาน
ประกอบการเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา  

ประการที่สอง ต้องการ กําลังคน ที่เป็นคนดี  สภาอุตสาหกรรม คิดตรงกัน ว่า กําลังคน ที่
ต้องการคือ คนด ีขณะน้ี “คนด”ี ในสังคมมีน้อยลง การผลิต “คนเก่ง” แต่ “ไม่ใช่คนดี” ในคนเดียวกัน
ทําให้เกิดปัญหาได้ เพราะ เก่งแล้วอาจจะทุจริตคอรัปชั่น โกงบริษัท ภาคเอกชนย่ิงทุจริตคอรัป ชั่นได้
ง่ายมาก ภาคราชการทุจริตคอรัปช่ันยากกว่า เพราะมีกฎหมาย ระเบียบ กติกามากมาย ยกตัวอย่าง 
การจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าคนไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่มีค วาม ดีในตัว แค่ไปต่อรอง ขอ  supplier 
ประมาณ 1% หรือ 2% จากการจัดซื้อวัตถุดิบปีหนึ่งประมาณ 5000 ล้านบาทเข้ากระเป๋า  จะทําได้
ง่ายกว่าระบบราชการ มากมาย หากถามว่า ตอนท่ีคัดคนเข้ามารู้หรือไม่ว่า คนน้ี เป็นคนดี ดูหน้าตา
ซื่อๆ ใสๆ น่าจะเป็นคนดี หน้าตาเหี้ยมๆ หน้าตาดํา อาจจะโกง ซึ่งบอกไม่ได้ วัดตรงน้ีไม่ได้ เชื่อว่า
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องการคนดีและเก่งเหมือนกัน สถานศึกษาจะรับประกันตีได้หรือไม่ว่า จะ
จัดให้มีการเรียนการสอน วิชาคุณธรรม จริยธรรม มากขึ้น ปัจจุบันจัดในเกณฑ์ที่ไม่แตกต่างจากวิชา
อื่น  ยกเว้นวิชา ภาษาไทย ไม่แนใจว่า การเรียนไม่กี่วิชา จะสอนให้เป็นค นดี ได้หรือไม่ ทั้งน้ี 
ภาคเอกชนพร้อมที่จะทํางานร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการในการผลิตกําลังคน 
 ประการที่สาม ต้องการกําลังคนร ะดับ ปวช . ขณะน้ีภาคอุตสาหกรรมขาดกําลังคนระดับ 
ปวช . ปวส . อย่างมาก และสามารถรับทุกคนที่จบมาเข้าทํางานได้ เว้นแต่เด็ก จะเลือกงาน  แต่ที่
สําคัญเด็กเหล่านี้ จบแล้วไม่อยากทํางาน จบ ปวช.ก็อยากจะเรียน ปวส . จบ ปวส . ก็อยากจะเรียน
ปริญญาตรี รัฐบาลนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ  จึงจัดให้มีโครงการต้นกล้าอาชีพเพื่อฝึกอบรมบัณฑิต
เป็นเวลา 3-4 วัน เพื่อรองรับอาชีพให้เขา  ซึ่งภาคเอกชน เห็นว่าเป็นเร่ือง จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับ
บัณฑิต ใหม่  ยกตัวอย่าง ผมทําธุรกิจรองเท้า โรงงานต้อง การคนที่ ตัดเป็น เย็บเป็น การตัดเย็บ
รองเท้าอาจจะแตกต่างจากการเย็บเสื้อผ้า เย็บเป็น ตัดเป็นถามว่าขณะน้ีมีไหม ไม่มี ต้องมาสอน เรา
ต้องจัดหลักสูตรให้ ส่วนของต้นกล้าอาชีพ หลักสูตรท่ีจัดเป็น หลักสูตรเร่ืองตัดและเย็บ ผมรับอาสาท่ี
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จะช่วยสอนและการันตี ว่า คนที่มาเรียน กับเรามีงานทําแน่นอน ปัญหาคือ  มีคนมาสมัครน้อย มาก 
หลายอาชีพจัดการฝึกให้แล้วก็ยังตกงาน และมีหลายอาชีพฝึกจบแล้วไปทําเป็นเถ้าแก่น้อย เป็นต้น 
  การที่เด็กไม่เรียน ปวช. หรือ ปวส. แต่เลือกเรียนต่ออุดมศึกษานั้น เป็นเพราะทิศทางในการ
สื่อที่เด็กนักเรียนได้รับตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมถึงการแนะนําของครูแนะแนว  เด็กเข้าใจ
หรือไม่ว่า เรียนอะไรแล้วเขาได้อะไร เขา จะทําอะไร ได้บ้าง  ครูแนะแนว ได้ชี้ทิศทางให้เขาชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด ยกตัวอย่าง ขณะน้ีภาคเหนือกับภาคอีสานเริ่มกรีดยางพาราได้แล้ว ถ้าทําโดยไม่มี
วิชาการ  คงจะขายต่างประเทศได้เพียงนํ้ายางกับยางแท่งเท่าน้ัน แต่หากมีบุคลากรมารองรับจะ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนํ้ายางที่ผลิตได้มากยิ่งขึ้นด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับธุรกิจที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตในภาคของสินค้าเกษตรกร 

ประการที่สี่  ต้องการ กําลังคนท่ีมีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีจะต้องทํา  กําลังคน
ในขณะน้ี มุ่งเรียนถึงระดับปริญญาตรีตามค่านิยม เพื่อสร้างความภูมิใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง โดย
ไม่คํานึงว่าจะมีงานทําหรือไม่ อีกทั้ง ไม่สนใจว่าหากจบ ปวช . ปวส . มีงานทํา แน่นอน  ในขณะท่ี
ภาคเอกชนต้องการ กําลังคนระดับ ปวช. ปวส. ไม่ต้องการปริญญาตรี ทําให้บัณฑิตปริญญาตรีต้อง
ยอมลดวุฒิการศึกษาในการสมัครเข้าทํางาน เหลือเพียง  ม.ปลาย ปวช . หรือ ปวส . งานที่ทําคือ 
คนงานสายการผลิต ซึ่งดีกว่าไม่มีงานทํา แต่การรับคนเหล่านี้เข้าทํางาน ได้สร้างปัญหากับระบบ
แรงงานสัมพันธ์  เพราะหลังจากทํางานได้ 1-2 ปี  จะต้องมีการขอปรับวุฒิการศึกษาตามความเป็น
จริง ทั้ง ๆ ที่ ลักษณะงานท่ีทําคือ งานระดับ ปวช. ปวส. หรือ ม.6  

นอกจากนี้ ต้องการคนทํางานที่จบตรงสาขาวิชาชีพจํานวนมาก เช่น สาขาช่างทั้งช่างไฟ 
ช่างเชื่อม ช่างทํารองเท้า ช่างออกแบบรองเท้าที่ต่อไปทุกบริษัทต้องมีฝ่ายออกแบบเอง ต้องมีสินค้า
ตัวอย่างที่โชว์ได้  ทําได้ทุกชนิด ทําไปทํามาพอจะรับพร้อมกัน จํานวนมาก ปรากฏว่า ขาด คนไม่มี 
ในขณ ะท่ีบัณฑิตว่างงาน นี่คือความบกพร่อง ของ หลักสูตรไม่สอดคล้อง กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ผมคิดว่ากระทรวงศึกษาธิการและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง  

ในส่วนของหลักสูตรท่ีสอน กระทรวงศึกษาธิการควรต้องทราบความต้องการของ
ตลาดแรงงานใน แต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด  แล้วจัดการ เรียนการสอนให้สอดคล้องกัน เพราะ ขณะน้ี 
การจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับ ความต้องการ  ตัวอย่าง วิชาคอมพิวเตอร์  ไม่ว่าจะเรียน
สาขาวิชาใด ก็ต้องเรียนคอมพิวเตอร์ ทั้ง ๆ ที่ บางสาขาวิชาไม่จําเป็น เช่น สาขา เกษตร  อย่างไรก็
ตาม การเรียน คอมพิวเตอร์ เป็นทักษะจําเป็ นพื้นฐานท่ี ควรต้องรู้ การเปิดวิชาซ้ําซ้อนกันทําให้ เกิด
การแย่งครูอาจารย์ แย่งทุกอย่าง  และท้ายท่ีสุด จะไม่ได้ตามที่ตัวเองถนัด วิทยาลัยขณะน้ีเปิด
มากมายจนล้น ทําให้เกิดปัญหาคือ ความต้องการกําลังคนกับหลักสูตรไม่สอดคล้องกับ ผู้ใช้ต้องการ
กําลังคนท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้น หน่วยผลิตและหน่วยผู้ใช้ควรต้องปรึกษาหารือ
ร่วมกันมากขึ้น  

สิ่งที่ภาคเอกชนคาดหวังคือ ภาคเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการ
จัดระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา ในส่วนของทวิภาคี ที่ให้เรียนปฏิบัติการร้อยละ 50 ของเวลาเรียน
ถือว่าเพียงพอ สําหรับสหกิจศึกษาที่ให้ฝึกปฏิบัติทั้งหลักสูตร เพียง 4 เดือน คือเทอมเดียว จากเวลา
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เรียนท้ังหมด 8 เทอมของการเรียน 4 ปี คิดว่า น้อยไป ไม่เพียงพอสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี เสนอ
ว่าให้สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการในการ จัดสหกิจศึกษา พร้อมกับให้อาจารย์เข้าไปเรียนรู้
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีร่วมกับนักเรียนด้วย ต้องสร้างระบบความร่วมมือระหว่างกันให้ชัดเจน 

 ประการที่ห้า หน่วยงานดูแลการศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเป็น
หน่วยงานเดียวกันหรือไม่  มีบอร์ดชุดเดียวกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการ เรื่อง ใดที่ต้องการให้สําเร็จ
ต้องรีบเร่งดําเนินการ สถานศึกษาต่างๆ มีเพียงพอหรือไม่ คิดว่าเกินพอในฐานะที่เรามีอยู่  

ประการทีห่ก การเรียนการสอนเน้นเชิงพาณิชย์มากเกินไป  อาจารย์ต้องบินไปสอน ไม่มี
วันหยุด  

ประการที่ เจ็ด ต้องการนักเรียนท่ีมีคุณภาพ  บางโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนต่อห้องมาก
เกินไป ( 50-60 คน ต่อห้อง) ทําให้ผู้สําเร็จการศึกษาขาดคุณภาพมาตรฐาน ขาดจริยธรรม คุณธรรม 
ควรมีประมาณ 30 คนต่อห้องเท่าน้ัน  

ประการทีแ่ปด ต้องการเห็นครูที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การมีนักเรียนต่อห้องมากทําให้ครู
รับภาระมากเกินไป  ครูได้รับการพัฒนาแค่ไหน ครูมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพหรื อไม่ หรือครู
ใช้จ่ายเกินความจําเป็น คนไม่อยากเป็นครู ไปเรียนสาขาอื่นกันหมด เพราะรายได้มากกว่า ทุกวันน้ี 
เรียนท่ีไหนไม่ได้ถึงจะเรียนเป็นครู แล้วจะได้ครูที่เก่งมาสอนเด็กได้อย่างไร 

ประการที่เก้า ระบบข้อมูล ควรมีการจัดทําระบบข้อมูลความต้องการจําเป็นท่ีเป็นปัจจุบั น 
ทันเวลา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ตัวอย่าง งานโลจิสติกส์ ต้องการคนขับคนเป็น
แสนคน แต่ขาดแคลนคนขับรถ เพราะข้อมูลเหล่านี้ไม่เป็นระบบ หาไม่เจอ หรือไม่มีการจัดทํา คน
ต้องการข้อมูลกับคนเก็บข้อมูลไม่พบกัน  

สรุปว่า ต้องการคนดี คนเก่งในคนเดียวกัน และ เป็นคนดีนําหน้าคนเก่ง เป็นคนที่รู้เรื่อง
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เข้าใจระบบรัฐสภา  
เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ไม่ซ้ือสิทธิ์ขายเสียง “เงินไม่มา กาไม่เป็น” เป็นต้น 

 
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  
ประธานร่วม 
 
 ขอบพระคุณ ท่านรองเล ขาธิการฯ คุณสมมาต เราได้ประเด็นใหญ่ที่จะเป็นการบ้านต่อ  เมื่อ
วานนี้ท่านรัฐมนตรีได้พูดประเด็นน้ีว่า  ความรู้พื้นฐานในเร่ืองประชาธิปไตย เราบอกคนว่าเขามีสิทธิ
อะไร เราบอกเรื่องหน้าที่เขาหรือเปล่า เราบอกว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศของสังคมจะต้อง
เป็นอย่างไร เราย้ําตรงน้ีแค่ไหนที่ท่าน รมต.เมื่อวานได้ยํ้าประเด็นน้ี  
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 
ประธาน 
 
 ผมเห็นด้วยเกือบ 100% ทีคุ่ณสมมาตอภิปราย และขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่กระทรวงกําลัง
ดําเนินการ ดังนี้  

1. การเดินทางไปสอนนอกที่ตั้งมหาวิทย าลัยของอาจารย์ ตอนน้ี สกอ .ได้ทําระเบียบ
ออกมาและผมลงนามไปแล้ว เรื่องการไปสอนนอกที่ตั้งมหาวิทยาลั ย จะเปิดสอนท่ี ไหนก็ได้แต่ต้อง
เน้นคุณภาพ ถ้าคุณภาพไม่พร้อมเท่ามหาวิทยาลัยแม่ไม่อนุญาต ให้เปิด และ สกอ .ต้องบังคับใช้
ระเบียบน้ี มิเช่นน้ัน จะกลายเป็นเชิงพาณิชย์ไปหมด และผมไดพู้ดเรื่องนี้ในท่ีประชุมอธิการบดไีปแล้ว 

2. เรื่องหน่วยงานดูแลสถานศึกษาเอกชนท้ัง มหาวิทยาลัย โรงเรียน อาชีวศึกษา เอกชน 
โรงเรียนเอกชน ควรจะเป็นหน่วยงานเดียวกันดูแลหรือไม่  อย่างไร เพราะมีส่วนท่ี เหลื่อมกันอยู่มาก 
อย่างเช่น สกอ. ดูแลทั้งมหาวิทยาลัยของ รัฐและเอกชน สอศ.ดูแลเฉพาะวิทยาลัยอ าชีวศึกษาของรัฐ 
เช่นเดียวกับ สพฐ .ดูแลเฉพาะโรงเรียนของรัฐ ในขณะท่ี สช . ดูแลทั้งโรงเรียนประถม มัธยม และ
อาชีวศึกษา เอกชน อันไหนถูกอันไหนผิดผมว่าช่วยกันคิดก็ดี และมีปัญหาอยู่เหมือนกันท่ีคนละ
หน่วยดูแล ยกตัวอย่าง เช่น ศึ กษานิเทศก์ ที่จะไปช่ วย แม้แต่ระดับ รร . ก็เป็นปัญหาว่าจะเอา
ศึกษานิเทศก์ จาก สพฐ .ที่เชี่ยวชาญอยู่เยอะเข้าไปช่วย รร .เอกชน ซึ่งนโยบายชัดเจนว่าต้องเข้าไป
ช่วย รร.เอกชน หมายความว่าคุณภาพเด็กไทยท้ังประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบ แต่
ความเป็นคนละหน่วยก็มีปัญหา ผมสั่งไปแล้ว และรู้ว่ามีปัญหา เป็นการสั่งเชิงนโยบายแต่ทางปฏิบัติ
ยังไม่ได้ประเมินว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน อันน้ีเป็นสิ่งที่ทางปฏิบัติไม่รู้เกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ แต่จุด
ประกายประเด็นน้ีขึ้นมาเป็นเร่ืองที่ดี  

3. เห็นด้วยเร่ืองที่จะสอนประชาธิปไตย และดีใจที่คุณสมมาตเสนอมา  และต้องช่วยกันพูด
เยอะๆ เพราะเข้าใจว่า  แม้แต่หน่วยงานใน ศธ .จํานวนไม่น้อยก็ยังคิดว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญ แต่ต้องทํา
เพราะเป็นนโยบายรัฐมนตรี 3 D ที่มอบไป ซึ่งตรงกับที่คุณสมมาตพูด 2 D คือ 

3.1) Democracy ต้องสอนให้เด็กเชื่อม่ันศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต้องสอนให้เด็กต่อต้านการทุจริตและการซ้ือสิทธิ
ขายเสียง  เพราะคือมะเร็งร้ายของประชาธิปไตย ขอให้ทุกฝ่ายเห็นความสําคัญของเรื่องนี้  และต้อง
ทําจริง  

3.2)  Decency  คุณธรรม 8 ข้อของ สพฐ .  ที่ระบุไว้ในหลักสูตร ที่จะทําให้คนดีมี
คุณธรรม ต้องทําให้ครบแล ะครอบคลุม  ขอให้ทํากันจริงๆ ในทุกระดับที่มอบไป ทั้ง ะดับพื้นฐาน 
อาชีว ศึกษาและอุดมศึกษา ต้องการเห็นบัณฑิต ที่ มีอุดมคติมีคุณธรรมจริยธรรม และต้อง
ประชาธิปไตยด้วย  
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นายอรรถการ ตฤษรังสี  
รองประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาหอการค้าไทย 
 
 ประเด็นท่ี จะเสนอต่อไปนี้  ตรงกับคุณสมมาต และ ดร .ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ จาก ม .
ขอนแก่น และประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจหลายประการ ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน  การเรียนการสอนในปัจจุบันมีปัญหาตั้งแต่ชั้นอนุบาล เห็นได้จาก 
นักเรียนอนุบาลมีการแจกขนม เพื่อให้เพื่อนเลือกเป็นหัวหน้าห้อง ทางออก คือ ต้ องมีหลักคิด คิด
วิเคราะห์ หลักปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ตัวอย่างการเรียนการสอนของประเทศญี่ปุ่น  สอน 4 อย่าง 
คือ สอนด้านจิตใจ  วินัย การสร้างความเข้มแข็งของทีมงาน และความมุ่งม่ันอดทน  ต้องดึง
ภาคเอกชนให้มาร่วมมือกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการเรียนภาคปฏิบัติ เพ ราะเทคโนโลยีต่าง 
ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก กว่ารัฐจะผลิตบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปี ขึ้นมาเทคโนโลยีในสมัยเรียน
อาจล้าสมัยไปแล้ว 

2. หลักสูตร ควรให้เรียนในส่วนที่จําเป็นต่อการทํางานจริง ๆ ตัดส่วนท่ีไม่ใช้ออกไป เพราะ
ภาคเอกชน ต้องการหลักวิชามาช่วยเสริมการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. การท างาน การทํางานต้องมีวิสัยทัศน์ มี action ต้องปฏิบัติให้มาก ต้องทําด้วยความ
อดทน ต่อเนื่อง  มีการวัดประเมินผลทุกมิติ เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรมีการทดสอบ
ความสามารถทักษะ การเรียนรู้ของพนักงานเป็นระยะ เช่น  ทํางาน 3 ปี ทําอะไรเป็น ทํางาน 5 ปี 
ทําอะไรเพิ่มขึ้นได้บ้าง  เป็นต้น หรือยกตัวอย่างบริษัทของผม ทําไมถึงประสบความสําเร็จได้ภายใต้
การแข่งขันกับนานาประเทศ ทั้งน้ี เป็นเพราะมีมาตรฐานการฝึกที่หนักกว่า โดยเฉพาะเรื่องวินัย การ
ตรงต่อเวลา การรับปากรับคําแล้วต้องทําได้ตามนั้น ไม่ใช่รับอย่างทําอย่าง ซึ่งปั ญหาของ
อุตสาหกรรมไทย คือ การรับ-ส่งสินค้าไม่ตรงต่อเวลา การแข่งขัน จึงอ่อนแอกว่าประเทศอื่น ทํางาน
เป็นทีมไม่เป็น ไม่สามารถฝึกให้นักศึกษาไทยท้ังหมดเก่งเหมือนกันทั้งภาษาอังกฤษ คํานวณ  หรือ
คณิตศาสตร์ เด็กไทยอาจจะมีความเก่งที่ต่างกันแต่ละภูมิประเทศ แต่ละจังหวัด แต่ละอํา เภอ  
ในขณะท่ีคนญี่ปุ่นจะถูกฝึกให้รักษาสมดุลของทีม 

3. ความต้องการแรงงาน ภาคเอกชนมีความต้องการแรงงานจํานวนมาก ขณะเดียวกันก็
มีคนว่างงาน คนตกงานจํานวนมาก  

4. สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเวลาในการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น ใช้เวลาเรียนให้
น้อยลง เรียนไปทํางานไปด้วย ได้ทักษะ ได้รายได้ จากประสบการณ์ท่ีเห็นมา ของประเทศไทยเรียน
มาก ฝึกงานน้อย ในขณะท่ีประเทศญี่ปุ่น มีข้อดีที่ มีวินัย ตรงต่อเวลา รักษาคําพูด ฝึกให้รักษาความ
เป็นทีมงาน ของไทยมีข้อดีคือ มีมาตรฐานการฝึกที่หนักกว่า  ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่ฝึกงานใน
โครงการสหกิจศึกษาร้อยละ 92 ได้งานทํา ส่วนมหาวิทยาลัยรามคําแหง นอกจากฝึกสหกิจศึกษา
แล้ว ยังให้ไปฝึกวิชาชีพเพิ่มอีก 8 หน่วยกิต รวมเป็น 15 หน่วยกิต ปรากฏว่าได้งานทําทุกคน 

6. คุณลักษณะของคนที่ต้องการ ต้องการคนดี มีปัญญา และมีความสุข 
สรุปว่า อยากเห็นความร่วมมือระหว่างหน่วยผู้ใช้บัณฑิตและหน่วยผู้ผลิตบัณฑิตมากกว่านี้ 



 85 

ศาสตราจารยค์ุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  
ประธานร่วม 
 
 จากข้อมูลที่นําเสนอผ่านไป ทําให้ได้ ภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิด ความรู้สึก
หรือ action อย่างไรต่อผลผลิตของเรา ขอให้ สมศ. นําเสนอก่อน 
 
ศาสตราจารยส์มหวัง พิธิยานุวัฒน์  
ผูอ้ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 สําหรับ เรื่อง  คุณภาพ ผลผลิตของระบบการศึกษา  สมศ .ได้ประเมินคุณภาพของผู้สําเร็จ
การศึกษาทั้งขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สรุปได้ดังนี้  
 1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสุข แต่ไม่ค่อยเก่ง โดยเฉพาะในมาตรฐานท่ี 
4 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณญาณ และมาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ตาม
หลักสูตรยังไม่น่าพอใจเกือบทุกกลุ่มสาระ ยกเว้นสุขศึกษาและพลศึกษา  
 2.  อาชีวศึกษา กับ อุดมศึกษา ไม่ได้วัด ความเป็นคนดี แต่วัดการมีงานทํา ความพึงพอใจ
ของผู้ปร ะกอบการ โดยให้แต่ละสถาบันเป็นผู้ติดตามบัณฑิต ซึ่งข้อมูล ที่ได้อาจไม่ถูกต้องนัก ควร
ต้องปรับวิธีวัดโดยให้ สทศ. เป็นผู้ติดตามบัณฑิต วัดคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาและควรติดตาม
ตาม TQF ที่เชื่อมโยงตั้งแต่พื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ไม่ใช่ TQF เฉพาะอุดมศึกษาเท่านั้น 
ในการประเมินรอบสาม ควรวัดกันด้วยคุณภาพแทนการวัดด้วยความพึงพอใจ โดยให้ความพึงพอใจ
เป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพบัณฑิต คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา 
 3.  ผู้สําเร็จอาชีวศึกษา ร้อยละ 53 และ ร้อยละ 71 สามารถเรียนจบ ปวช . และ ปวส . ได้ใน
เวลาที่กําหนด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 เรียนจบแล้วเรียนต่อปริญญา มีเพียงร้อยละ 40 เท่าน้ันท่ีเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ทําให้ขาดกําลังคนสายช่างตลอดมา ดังนั้น ต้องนําระบบ TVQ มาใช้ และประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนให้ได้ โดยเป็นบอร์ดบริหารร่วมกัน ลงทุนร่วมกันครึ่งต่อครึ่ง
แบบนิวซีแลนด์ หลักสูตรท่ีจะเปิด ต้อง approve โดยบอร์ด ซึ่งเป็นภาคเอกชนกับภาครัฐมาบริหาร
ร่วมกันและออกเงินคนละครึ่ง หลักสูตรจะเป็นยิ่งกว่าทวิภาคี เพราะเป็นการลงเงินและ รับประกันว่า
จบแล้วตรงกับความต้องการแน่นอน 
 4. ระดับ อุดมศึกษา คุณภาพบัณฑิต โดยทั่วไป ดี เหมือนอาชีว ศึกษา เพราะให้แต่ละ
มหาวิทยาลัยติดตามบัณฑิตเอง อาจเป็นปัญหาบ้าง ดังนั้นในการประเมินรอบสามจะต้องเปลี่ยนวิธี 
วัดให้เป็นมาตรฐานกลาง มีความชัดเจน เรื่องการวิจัย  ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะการพัฒนาคณาจารย์  
เพราะมีคณาจารย์ไม่ถึง ร้อยละ 20 จบปริญญาเอก  และมีตําแหน่งทางวิชาการเพียงร้อยละ 40 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใหม่ๆ  ในระยะต่อไปควรกําหนดความพร้อมให้ชัดเจนพร้อมทั้งมีมาตรการ
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เช่น  ในอดีตที่เคยมีโครงการพัฒนาคณาจารย์ (UDC) ที่ศาสตราจารย์ ดร .
สิปปนนท์ เกตุทัต เคยริเริ่มไว้  
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5. การคัดเลือกคนมาเป็นครู คณาจารย์ ปัจจุบัน เป็นท่ีรู้กันว่าเรียนอะ ไรไม่ได้ให้ไปเรียนครู 
ถ้าวิชาชีพครูเป็นแบบนี้ คงไม่สามารถ แข่งขัน กับนานาชาติได้ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม ทําให้
ประเทศชาติหมดความหวัง สิ่งที่รัฐบาลนี้พยายามจะแก้ปัญหาโดยแต่งตั้งรองศาสตรา จารย์วรากรณ์ 
สามโกเศศ และศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธาน ต้องทําให้เกิดขึ้นโดยไว คือ เรื่องคนดี คน
เก่งมาเรียนครู เพื่อเตรียมคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ให้เป็นครูที่
แท้จริง ที่สามารถสอนให้นักเรียนตั้งคําถามได้ และไม่ต้องกลัวว่าถามคําถามไม่ถูก ถามอะไรก็ได้ 
หน้าที่ของครูคือ ตอบให้สอดรับกับวิชาที่สอน ยิ่งถามน อกเรื่องยิ่งดีท้าทายในการตอบของครู ครูที่
แท้จริงควรต้องมีราศี มีบารมีที่บ่งบอกว่าเป็นครู อาจารย์ 

6. การวิจัย สนับสนุนให้ใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนการสอน ให้การสอนกับการวิจัยเป็น
เรื่องเดียวกัน ใช้การวิจัยเป็นการพัฒนาคน พร้อมทั้งสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่ง ชาติหรือการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยอื่น เช่นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นต้น  

7. อุดมศึกษาเชิงพาณิชย์ ต้องทําเป็นมาตรฐานสากล ต้องมีการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ 
พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างชื่อเสียง ไม่ใช่การเปิดภาคค่ํา ไม่ใช่ทําไร่เลื่อนลอย สกอ. ต้องผลักดันเรื่อง
มาตรฐาน 7 มาตรฐาน ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น    
 8.  การวัดและประเมิน ยึดหลักการวัดและประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for 
learning) จะทําอย่างไรให้เป็นการวัดและประเมินเพื่อการพัฒนา จะต้องประเมินระหว่างการเรียน
การสอน ต้องบูรณาการเร่ืองการประเมินเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอ นและใช้ทันทีเพื่อ
ปรับปรุงทั้งการเรียนการสอน ส่วนเร่ืองการเรียนรู้ต้องโยงกับเรื่องมาตรฐาน ถ้าใช้มาตรฐาน TQF 
ของอุดมศึกษา เวลาจัดการเรียนการสอนก็ต้องอิง TQF ทํานองเดียวกัน เวลาประเมินก็ต้องประเมิน
ตาม TQF ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องหาวิทยากรไปบรรยายเพื่อสร้างค วามเข้าใจและจูงใจให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน   
 9. การประกันคุณภาพ ภายในองค์กร ต้องทําตั้งแต่ระดับหลักสูตร และระดับการเรียนการ
สอน ให้เป็นวิถีชีวิตการทํางานปกติของครู คือต้องประกันคุณภาพตั้งแต่ระดับล่างขึ้นสู่บน เหมือน
ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจะได้ผลดีกว่าทําจากบนลงล่าง  
 10. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ ระดับอุดม ศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เชื่อถือได้ แต่การประเมินตนเอง ยังเชื่อถือไม่ค่อยได้ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ใช้ วิธีวิจัยในการ
ประเมินตนเอง บาง สถานศึกษาใช้การประชุมครูและยกมือว่าตกลงเราดีมา กหรือดีน้อย สภาพการ
แบบน้ีเป็นของจริงท่ีเกิดขึ้นในภาคสนาม ถ้าเราไม่ยอมรับความจริง  เราไม่มีวันพัฒนา ดังนั้น ในการ
ประเมินรอบสาม สมศ. จึงต้องปรับวิธีการ เช่น ใช้การ เน้นเรื่อง output outcome ร้อยละ 75 ซึ่งต้อง
วัดจากมาตรฐาน เช่น TQF หรือ TVQ โดยนํามาใช้ในการสร้าง เครื่องมือ ที่สําคัญต้องผนึกกําลังกับ 
สทศ. ทีมี่นักวัดผลระดับประเทศ  
 11. การประกันคุณภาพภายใน ต้องรอกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ ภายใน ซึ่งมี
สาระสําคัญที่แก้จุดอ่อนเร่ืองการประกันคุณภาพ ที่ระบุ ไว้ใน  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ว่า “การ
ประกันคุณภาพเป็นการตรวจติดตาม” ทําให้ภารกิจของ สมศ. ในสองรอบแรก เป็นการตรวจติดตาม
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เท่านั้น ไม่เน้นการ พัฒนา แต่ในกฎกระทรวง ฯ จะระบุว่า “ตรวจติดตามและต้องเอามาปรับปรุง
พัฒนา” เช่น “ข้อ 7 สถานศึกษาต้องนําผลประเมินคุณภาพภายในภายนอกไปประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพด้วย” นั่นคือ จะต้องมีการพัฒนา วางแผน PDCA ปรับปรุง และนําไปใช้  

สรุป การประกันคุณภาพภายในต้องหลอมรวมให้เข้ากับการทํางานปกติ ในหลักสูตร การ
เรียนการสอน เพื่อเสริมการทํางานของครูให้เน้นคุณภาพผู้เรียน เน้นคุณภาพการศึกษา ยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการฯ ที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนวิ ธีประเมินวิทยฐานะครู โดยให้
ประเมินจากคุณภาพนักเรียน หรือ ค่าของครูให้ดูที่ศิษย์ เป็นต้น   
 
ศาสตราจารยค์ุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  
ประธานร่วม 
 
 มีข่าวดีหลายเร่ือง เช่น เรื่องวิทยฐานะครู เป็นเร่ืองสําคัญ  แต่ที่มีปัญหาหนัก คือ การสรรหา
คนดี คนเก่งมาเป็นครูได้อย่า งไร ต้องดําเนินการอีกหลายเร่ือง  อาจต้องปรับทั้งองค์กร รวมถึง การ
ประกันคุณภาพที่กําลังจะปรับวิธีการประเมินรอบสาม  
 
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ ์ 
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. 
 
 ในส่วนของ สพฐ . ขอนําเสนอ 4 ส่วน คือ 1) ผลผลิตในเชิงปริมาณ 2) คุณภาพด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ด้านอื่นๆ  และ 4) งบประมาณที่ จะมาสนับสนุนเรื่องการยกระดับ
คุณภาพ หรือพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
 เร่ืองแรก ผลผลิตในเชิงปริมาณ  พบว่า  อัตราส่วน นักเรียนต่อประชากรวัยเรียน เท่ากับ
ร้อยละ  83 อัตราส่วน น้อยที่สุด คือมัธยมปลาย ร้อยละ 67 และก่อนประถม  ร้อยล ะ 75 สัดส่วน
นักเรียนต่อห้องเรียนโดยเฉลี่ย เท่ากับ 22:1 มากที่สุดคือ มัธยมปลาย เท่ากับ 35:1 ถ้าเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ในเมืองเท่ากับ 50:1 
 อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ระดับประถมเท่ากับ 19:1 มัธยม 25:1 โดยภาพรวมอัตราส่วนน้ีไม่
น่าจะเป็นปัญหามาก ปัญหา จะอยู่ที่โรงเรียนข นาดเล็กที่มีนักเรียนน้อย หรือโรงเรียนขนาด ใหญ่ที่
นักเรียนมากเกินไป  
 เรื่องการเรียนต่อเป็นอีกประเด็นหนึ่ง ตัวเลขภาพรวม เรียนต่อชั้น ม .1 ร้อยละ  99 เป็น
การศึกษาภาคบังคับ การเรียน มัธยมต้น เพื่อค้นหาความถนัดของตนเอง อัตราการเรียนต่อ  ม.4 
สายสามัญ ร้อยละ 50 และสายอาชีพ ร้อยละ 37 รวมท่ีเรียนต่อ ร้อยละ 88 ที่เหลือออกไปประกอบ
อาชีพและเข้าวัดบวช  
 เรื่องใหญ่คือ การ ออกกลางคัน จากข้ อมูลพบว่า มีเพิ่มขึ้นทุกปีและทุกระดับการศึกษา 
ภาพรวมปี 46 มีอัตราการออกกลางคันร้อยละ  0.89 ปี 50 สูงขึ้นสองเท่าเป็นร้อยละ 1.68 ระดับที่
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ออกกลางคันมากที่สุดคือมัธยมต้นจากร้อยละ 1.45 ในปี 46 เป็นร้อยละ 2.43 ในปี 50 และช้ันท่ีออก
กลางคันมากที่สุดคือ ม.3 ร้อยละ 2.82 และ ม.4 ร้อยละ 2.76  
 ปัญหาของผลผลิต ในเชิงปริมาณ คือ 1) มีนักเรียนเข้าเรียนก่อนประถมกับ มัธยมปลาย
น้อยลง 2) อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องมีปัญหาในโ รงเรียนขนาดเล็ก 3) การออกกลางคัน มีนักเรียน
ชั้น ม .1-ม.4 ออกกลางคันมากกว่าระดับอื่น โดยนักเรียนชายออกกลางคันมากกว่านักเรียนหญิง 
นักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสระดับตําบลและในอําเภอ
เล็กๆ มีนักเรียนออกกลางคันมาก  สาเหตุ ใหญ่อยู่ท่ีค รอบครัว ฐานะ ทางเศรษฐกิจ  พ่อแม่หย่าร้าง 
เด็กต้องไปช่วยงานบ้าน  การจะแก้ไขเรื่องนีอ้าจต้องมีระบบข้อมูลเพื่อป้องกันล่วงหน้า 
  ประเด็นท่ี 2  คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ัน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม .6 
ส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 30 - 50 ทุกวิชาหลายปี มาแล้ว ทั้ง ๆ ที่ หลักสูตรดี ครูสอนเต็มที่ 
นักเรียนเรียนเต็มที่ ระบบประเมินผลดี ควรจะทะลุเพดาน (ปัญหา) ไปได้ แต่เมื่อยังไม่ทะลุ แสดงว่า
มีปัญหา คงต้องเปลี่ยนแปลง  

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศ พบว่า เด็กผู้หญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเด็กผู้ชาย
ทุกชั้น ทุกวิชา อาจจะมองได้ 2 แบบ แบบแรก  มีการวิจัยของประเทศอังกฤษที่พบว่าหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน รูปแบบการสอน สื่อที่ให้เด็กเรียนในห้องเรียน การพูดคุยกับครู และสื่อหนังสือ
เป็นหลักอาจจะเหมาะกับเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน
อาจจะลําเอียงไปทางเด็กผู้หญิงทําให้ผู้หญิงเรียนรู้ได้ดีกว่าเด็กผู้ชาย นี่ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกัน
ที่ทําให้เด็กผู้ชายอ่อนกว่าเด็กผู้หญิงทุกชั้นทุกวิชา ถ้าจะพัฒนาต้องดูทั้ง 2 อย่าง  
 ประเด็นท่ี 3 ในเชิงคุณภาพ คือว่า โรงเรียน ขนาดกลางกับขนาดใหญ่ มีคุณภาพต่ํากว่า
โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นกลุ่มเดียวกับโรงเรียนที่ออกกลางคันสูงคือ โรงเรียน
ขนาดกลางกับขนาดใหญ่ โดยโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนตั้งแต่ 300-1500/2000 คน  
 เรื่องคุณภาพอื่นๆ พบว่า  นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว เด็กจะมีปัญหาพฤติกรรม
ค่อนข้างมาก เรื่องความรุนแรง เรื่องเพศ เรื่องยาเสพติด เรื่องติดเกม สุขภาพกาย  สุขภาพจิตยังไม่
มีการประเมินอย่างจริงจัง ในปี 2558 เราต้องเตรียมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งมีประเด็นอยู่ว่า
ถ้าจะทําให้ดีต้องทําเป็นระดับมวลชนที่ทําเต็มที่ทั่วประเทศ 
  คุณภาพผลผลิตในระดับสากล มี เรื่องที่ต้ องทบทวน  คือ เราพร้อมที่จะไปตรงน้ันหรือยัง 
เรื่องการเรียนรู้วิชาการกับสาระสําคัญหลัก เรื่องความตระหนักในการเป็นพลโลก ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเป็นพลเมืองดี สุขภาพดี และทักษะชีวิต ICT  
 ประเด็นสุดท้ายเร่ือง งบประมาณ  ระหว่างปี 50-53 ถ้าเทียบสัดส่วน งบประมาณ เพื่อ
การศึกษากับ งบประมาณของประเทศ พบว่าสัดส่วนไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก จากร้อยละ 22.7 ในปี 
2550 ลดลงเหลือร้อยละ 22.0, 21.7 และ 23.7 ในปี 2551-2553 ตามลําดับ การที่งบประมาณลดลง 
แม้ว่ามี โครงการเรียนฟรีมา เพิ่มอีกจํานวนหน่ึง  เพราะมีการนําเงินไป ลงทุนด้านอื่น  แต่ประเด็นท่ี
น่าสนใจ คือ จํานวนเงินงบประมาณที่เป็นตัวเลขมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เช่น 
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ปี 2550 ได้งบประมาณด้านการศึกษาทั้งประเทศไทย =  สามแสนห้าหม่ืนล้านบาท 
ปี 2551 ได้มา      สามแสนหกหมื่นล้านบาท  
ปี 2552 ได้มา      สี่แสนหนึง่หมื่นเก้าพันล้านบาท 
ปี 2553 ได้มา      สี่แสนสี่หมื่นหกพันล้านบาท 

ตัวเลขที่เพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่ คือ เงินเดือน และเงินโครงการเรียนฟรี ซึ่งในปี 2552 ได้มาหมื่นแปด
พันล้านบาท (จาก โครงการ SP1) และ ปี 2553 ได้มาสี่หมื่นกว่าล้าน (จากโครงการ SP2) งบที่เพิ่ม
เข้ามาคือ งบดําเนินงานกับงบเงินทุนที่จะถึงผู้เรียนมากกว่างบเงินเดือน  

เมื่อวิเคราะห์ งบประมาณ ต่อผู้เรียนอย่างหยาบ ๆ พบว่า ปี 2550 มีมูลค่าเท่ากับ 24,500 
บาท ปี 2551 เท่ากับ 25,000 บาท ปี 2552 เท่ากับ 29,000 บาท (รวม SP1) ปี 2553 เท่ากับ 
31,000 บาท (รวม SP2)  
 สุดท้ายคือ แม้ว่าจะได้งบประมาณเพิ่ มขึ้นแต่ยังถือว่าจํากัด ดังนั้น ควรต้องเลือกลงทุนทาง
ปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและตามลําดับความจําเป็น  
 
ศาสตราจารยค์ุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  
ประธานร่วม 
 
 ตอนท้ายมีเรื่องการประเมินด้านคุณภาพ คิดว่าเป็นการสรุปท่ีดี อาจจะมองว่า งบประมาณ  
ในประเทศที่ยากจนอย่าง ประเทศเรา การเพิ่มงบประมาณตรงน้ีถือว่าเป็นการเพิ่มที่มีนัยสําคัญ อยู่
ที่ว่าเราจะใช้เงินตรงนี้ให้ถูกทางต่อไป เพื่อให้ได้คุณภาพการผลิตตรงตามที่ต้องการ  
 
นางศิริพรรณ ชุมนุม  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 สําหรับผลผลิต ของการอาชีวศึก ษา ปี 2551 มีเด็กที่จบ ปวช . แสนห้าหม่ืนกว่าคน ปวส . 
ประมาณแสนเศษ ส่วนใหญ่ เป็นหลักสูตรระยะสั้น การศึกษานอกระบบ โรงเรียน เป็นการฝึกวิชาชีพ 
ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ 3 เดือน 6 เดือน บางหลักสูตร 1 ปี หลักสูตรส่วนหนึ่งสามารถสะสมเทียบโอนเพื่อ
เติมเต็ม เพื่อจะรับประกาศนียบัตรในระบบ สําหรับประเภทวิชาซึ่งเรามีผลผลิตมากที่สุดคือ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม รองลงมาพาณิชยกรรม  

ความพยายามในการที่จะทําให้ผลผลิตของเราสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
สอศ .เป็นหน่วยงานเดียวซึ่งมีสํานักความร่วมมือที่ทําหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน ทําให้งานอาชีวศึกษาของเรามีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนซ่ึงเป็นมิติใหญ่ของพวกเรา เรื่องการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องการฝึกงานปกติ 
การแลกเปลี่ยนบุคลากร ส่วนใหญ่คนของเราไม่ค่อยได้ไปแลกกับภาคเอกชนเท่าไหร่ เราใช้วิทยากร
จากสถานประกอบการ รวมท้ังได้รับความกรุณาเครื่องมืออุปกรณ์จากสถานประกอบการใหญ่ๆ ให้
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เด็กเราฝึก เอาครูไปฝึก งบประมาณ หลายส่วน ได้รับจากภาคเอกชน  เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตร
เคมี มีท่านศุภชัย กรุณาให้ 30 ล้านบาท ปีละ 10 ล้านบาท พัฒนาคนด้าน เทคนิคปิโตรเคมี และมี
หลายอุตสาหกรรม อุ ตสาหกรรมเดินเรือให้เงินค่อนข้างเยอะ เรื่องการให้โอกาสในการฝึกอบรมใน
อาคารสถานท่ีในโรงฝึกงานก็เป็นความร่วมมือหลักๆ ที่เราทําอยู่หลายสิบปี 
 ประเด็นความร่วมมือซึ่งจะก้าวต่อไป มองภาพว่า  งานอาชีวศึกษามีความสําคัญ ทําอย่างไร
เจ้าของอาชีพจะเข้ามามีบทบาทในการท่ีจะ แนะนํา ว่า เราควรจะ ทําอย่างไร เรามองภาพกรอบ
คุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติซึ่งยังไม่ชัดอย่างที่ อาจารย์ สมหวังพูด หรือ ที่ท่านอาจารย์ ใช้คําว่า TQF 
โดยปกติเราจะมีคุณวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานมี ป .6 ม.3 ม.6 การอาชีวศึกษาเรามีวิชาชีพระยะสั้น 
ปวช. ปวส. กฎหมายใหม่ของเราเอื้อให้เปิดปริ ญญาตรี สายปฏิบัติการหรือสายเทคโนโลยีและทาง
อุดมศึกษา มองแล้วก็เหมือนกับว่าเรามี TQF แล้ว แต่ภาพนี้ยังไม่ชัด เรามีความพยายามจะผลักดัน
เราพูดกันมากว่า ทําอย่างไรให้เรามีระบบความเชื่อมโยง คําถามคือจะเชื่อมโยงกันได้อย่างไร ตรงน้ี
จะต้องเชื่อมโยงกับโลกของงาน งานอาชีวศึกษาขณะน้ี หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เราจะ
ปรับรูปแบบเรียกว่า ฐานสมรรถนะหรือ competency based มีการวิเคราะห์งาน วิเคราะห์สมรรถนะ
หรือความสามารถในการปฏิบัติงานแต่ละอาชีพ และ พัฒนาออกมาเป็นมาตรฐานการเรียนรู้หรือ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานเครื่องมือ มา ตรฐานหลักสูตร มาตรฐานครูบาอาจารย์ อันน้ีคือ
สิ่งที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ สําหรับระดับชาติยังไม่สามารถจะขับเคลื่อนได้ สิ่งที่เราทําคือจับมือ
กับกลุ่มอุตสาหกรรม บางกลุ่มที่ เห็นความสําคัญและร่วมมือกับเรา สิ่งที่เราทําอยู่กับกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลักๆ 13 กลุ่ม และสามารถจะพัฒนามาตรฐานสมรรถนะที่เราเรียกว่า VQ หรือที่ อจ.
สมหวัง ว่า TVQ ออกมาได้ประมาณ 57 กลุ่มอาชีพ สิ่งที่เราคาดหวังอยากให้เกิดขึ้นคือเรื่องของ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ อย่างไรก็ตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพต้องตามมาด้วยระบบคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
NQF ทีอ่าจารย์สมหวัง พูด ภาพนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้น 
 นอกจากนี้ ยังอยากเห็นกรอบคุณวุฒิที่เชื่อมโยงระหว่างการอาชีวศึกษากับระดับอุดมศึกษา
และที่สําคัญ ทําอย่างไรระบบคุณวุฒิการศึกษาโดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษากับอุดมศึกษาจะมีความ
เชื่อมโยงกับระดับสมรรถนะหรือระดับการปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพต่า งๆ จากงานวิจัยจากการที่เรา
ศึกษาการพัฒนาการการศึกษาของนานาประเทศ ในช่วงไม่น้อยกว่า 10 ปีท่ีเราทํางานร่วมกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมย่อยๆ ร่วมกับอังกฤษ ออสเตรเลีย แคนนาดา หลายๆ ประเทศที่ทํางานร่วมกับเรา
ภาพเห็นชัด แล้วนักวิจัยเอง โดยเฉพาะกลุ่มของพระจอมเกล้าพระนครเหนืองา นวิจัยหลายช้ิน
ออกมาว่าจริงๆ แล้วประเทศไทยเรา อาจจะ เราคุยกันเม่ือวันท่ี 7 ท่านนริศราได้เป็นประธานในการ
ประชุม คุยกับกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มว่าจริงๆ แล้ว ภาคอุตสาหกรรมใช้กําลังคนอย่างไร ถ้าเรา
จะกําหนดกรอบระดับสมรรถนะหรือคุณวุฒิวิชาชีพ คนที่ทํางานอยู่ในแต่ละ  sector นั้นควรจะมีอยู่กี่
ระดับ ตกลงกันเบื้องต้นว่า 7 ระดับที่เป็นผลจากงานวิจัยน่าจะรับได้ ถามว่า 7 ระดับคืออะไร ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพคือระบบท่ีชี้ให้เห็นว่าการทํางานของคนน้ันมีการทํางานแบ่งเป็นกี่ระดับ แล้วแต่ละ
ระดับน้ันใช้สมรรถนะอะไรบ้าง และท่ีสําคัญในแต่ระดับนั้น ยึดโยงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาอย่างไร 
เรื่องนี้ทํามานานแต่ยังไม่ค่อยชัดเจน ถามว่าเป็นเพราะอะไร ทะเลาะกับกระทรวงแรงงาน กระทรวง
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แรงงานบอกว่าเรื่องคุณวุฒิวิชาชีพเป็นเร่ืองเดียวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน เราบอกไม่ใช่ ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพเป็นการสังเคราะห์อาชีพ เป็นการสังเ คราะห์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบทั้ง 
knowledge skill และ attitude and ability ซึ่งมากกว่ามาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่สําคัญเราสร้างระบบ
ความสามารถของคนท่ียึดโยงกับระบบการศึกษานี่คือสิ่งที่เราพยายามอธิบาย 
 เพราะฉะน้ัน เรื่องตรงน้ีเป็นเร่ืองที่เราอยากให้เกิดขึ้ น เรื่องตรงน้ีจะนําไปสู่การประกัน
คุณภาพการศึกษา สิ่งที่ถือเป็นหลักการของการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพก็คือเจ้าของอาชีพต้อง
เป็นคนที่บอกระดับสมรรถนะต้องทําอะไรเป็นบ้าง เจ้าของอาชีพจะต้องเป็นกลุ่มท่ีเซอติไฟล์ ต้องให้
การรับรองและต้องประเมิน 
 เชื่อว่าที่ ศาสตราจารย์ สมหวังเป็นห่วงว่าสํานักทดสอบจะต้องประเมินจริงๆ แล้ว พวกเรา
เชื่อว่า คนที่ประเมินผู้สําเร็จของพวกเราดีที่สุดก็คือ คนที่ใช้คนของเรา เพราะฉะน้ันกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ควรจะต้องทําหน้าที่ประเมิน 
 สิ่งที่เราต้องการ ทําอย่างไรเรื่องนี้จะเร็วที่สุด ขณะน้ีการจัดตั้งสถาบันคุณวุ ฒิวิชาชีพซึ่งเราก็
ทําร่วมกับสภาอุตสาหกรรมมาประมาณ 6 ปีเศษ สภาหอการค้าก็เข้ามาไม่ประสบความสําเร็จ เรา
อยากให้อะไรเกิดขึ้น เรื่องที่เร่งด่วนที่สุดขณะน้ีหลังจากท่าน นริศราเชิญกลุ่มอุตสาหกรรมประมาณ 
6-7 กลุ่มมาคุย เราตกลงกันว่า 7 ระดับน่าจะรับได้ วิธีการก็คือว่า จ ะตกลงกับกลุ่มอุตสาหกรรมบาง
กลุ่มที่พร้อม มีการลงนามความร่วมมือกันเพื่อให้เค้าพัฒนาตัว VQ ตัวนี้ข้ึนมาแล้วมีคณะกรรมการ
ซึ่งรับรองตัว VQ ตัวนี้ เพื่อนําตัว  competency เหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น
อาชีวะศึกษาหรืออุดมศึกษา นี่คือแนวความคิด ในช่วงระยะที่ไม่สามารถจัดตั้งสถาบันได้เราควรจะมี
การตั้งองค์คณะบุคคล แต่องค์คณะบุคคลนั้นจะต้องเป็นองค์คณะบุคคลระดับชาติ ถ้าเป็นไปได้ก็
อยากให้เอ็นดอสโดยคณะรัฐมนตรี เพราะจะได้ถือว่าเป็นกรรมการที่ทํางานเรื่องนี้ไปพลางก่อนในช่วงที่
เรายังไม่ตั้งสถาบัน เราต้องตั้งองค์คณะบคุคล อันน้ีคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดถ้าทําได้ 
 
ศาสตราจารยค์ุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  
ประธานร่วม 
 
 มีประเด็นเชิงนโยบายท่ีต้องเอาไปดําเนินการต่อ เรียนฝาก รมว. ด้วย ต่อไปเชิญ สช. 
 
นายพิชัย แก้วสุวรรณ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  
 
 ในส่วนของ คุณภาพผลผลิตของการศึกษา เอกชน  ผู้จบการศึกษา โรงเรียน เอกชนใน  
ปีการศึกษา 2551 ก่อนประถมศึกษามีผู้จบ 183,000 กว่าคน ระดับประถมศึกษา 171,000 กว่าคน 
มัธยมต้น 108,000 กว่าคน มั ธยมปลาย 39,000 กว่าคน ปวช . 79,000 กว่าคน ปวส. 58,000 คน 
รวมแล้ว 642,027 คน   
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 ผลการทดสอบระดับชาติ หรือ โอเนต ของนักเรียนช้ัน ป .6 มีคะแนนเฉลี่ยผลสอบวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ส่วนนักเรียนช้ัน ม .3 มี
คะแนนเฉลี่ยผลสอบ  5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ ยของประเทศเช่นเดียวกัน ส่วนนักเรียนชั้น ม .6 มีคะแนนเฉลี่ยผลสอบ 
บางวิชาสูงกว่า บางวิชาต่ํากว่าเฉลี่ยของประเทศ ที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยมีวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่ต่ํากว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศมีภาษาไทย สุขศึกษา ศิลปะ และ
การงานอาชีพ นอกจากนี้ พบว่า นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งสอนวิชาสามัญควบคู่
ศาสนาในภาคใต้มีคะแนนเฉลี่ยผลสอบโอเนตต่ํากว่านักเรียนท่ัวประเทศ  
 
ศาสตราจารยค์ุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  
ประธานร่วม 
  
 ได้เห็นภาพว่า นักเรียนประถมและมัธยม 3 ของโรงเรียน เอกชนดีกว่าของรัฐ พอมัธย ม 6 
บางวิชาดีกว่า  บางวิชาต่ํากว่า ส่วนภาคใต้มีปัญหาเร่ืองภาษา เมื่อสอบโอเนต ทําให้ผลการสอบแย่
กว่าที่อื่น ต่อไปเป็น กศน. 
 
นายปาน กิมป ี
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กศน. 
 
 สําหรับผลผลิตการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในส่วนของ สํานักงานฯ ที่
จัดการศึกษา  มีงานหลัก 2 อย่างคือ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา
นอกระบบ  คือ การศึกษาต่อเนื่อง เป็นหลักสูตรระยะสั้น หรืออบรมให้ชาวบ้านชุมชนใน 3 ส่วนคือ 
การพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน ในปี งบประมาณ 2552 ที่ผ่านมามีผู้จบ
หลักสูตรหรือผ่านกิจกรรม 1.2 ล้านคน  
 เรื่องคุณภาพ  วัดจากการที่ผู้รับบริการสามารถนําความรู้ไปพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น พัฒนาชุมชนสังคมตัวเอง และร่วมพัฒนากับหน่วยงานอื่น รวมทั้งเป็นการพัฒนาที่
ตอบสนองนโยบายของรัฐด้วย  

ในส่วนของการศึกษาต่อเนื่อง ถ้าพูดถึงนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ในเรื่อง 3 D เรื่อง
การส่งเสริมประชาธิปไตย เรื่องการป้องกันยาเสพติด เรื่ องคุณธรรมจริยธรรมตอบสนองได้ดี ในส่วน
ของการศึกษานอกระบบ  

ส่วนประเด็นการส่งเสริมการรู้หนังสือ และการศึกษาพื้นฐาน นอกระบบที่เป็นตัวประโยคคือ 
ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย และ ปวช. ในปี 2551 มีผู้จบหลักสูตรจํานวน 338,169 คน จําแนกเป็น
ผู้ที่ผ่านการรู้หนังสือ 21,249 คน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 342,649 คน และ ปวช . 3,671 คน 
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ขณะน้ี มีตัวเลขผู้ไม่รู้หนังสือเหลือประมาณ 4.2 ล้านคน จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐในการ
จัดการส่งเสริมการรู้หนังสือให้มากยิ่งขึ้น  
  ผลการสอบ O-NET  ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของปีที่ผ่านมาทั้ง 8 วิชา แสดงให้เห็นว่า 
นักเรียน กศน . ได้ค่าเฉลี่ยไม่ห่างจากค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศมากนัก เช่น ภาษาไทย นักเรียน 
กศน . ได้ค่าเฉลี่ย 42 . 16 ขณะท่ีค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกสังกัดเท่ากับ 50.70 วิทยาศาสตร์
ได้ค่าเฉลี่ย 28.83 เมื่อเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ย  ใน
ประเด็นการสอบ  O-NET นี้ เมื่อมีนโยบายท่ีจะให้
นักศึกษา กศน. ได้สอบ การจัดการสอบต่อไปควรปรับให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร และ
การพัฒนาคุณลักษณะของคนไทยที่ กศน . กําหนด ดังนั้น เป็นไปได้หรือไม่ที่จะพัฒ นา O-NET ให้
เป็น N-NET ที่ย่อมาจาก  NFE-Net ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักสูตร  กศน. มากยิ่งขึ้น และคําถามที่
ตามมาคือ ค่าใช้จ่าย นักศึกษา กศน. ต้องจ่ายหรือไม่ และหากมีการขัดสนอาจจะต้องหารือกันต่อไป  
 ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้จากการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ คือ ใช้วุฒินี้ไป
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อการสมัครงานหรือการปรับ ตําแหน่ง รวมถึงใช้ในการทํางาน และ
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม มีหลายองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้จบ กศน . ได้แก่ ความหลากหลาย
ของเป้าหมาย ทั้งพื้นท่ี ความพร้อม หรือความขัดสน สถานภาพของครู กศน . ที่ส่วนใหญ่เป็นอัตรา
จ้างและมีความจําเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การระดมทรัพยากร  ทุนทางสังคมที่ ร่วมจัด
การศึกษา บางแห่งขาดความพร้อม รวมถึงคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนด้วย  
 สําหรับการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้และนิสัยรักการอ่าน ในปี ที่ผ่านมา 
จัดได้ 14 ล้านคน ในจํานวนน้ีในเชิงคุณภาพเป็น
การพัฒนาทักษะนิสัยการเรียนรู้ การ ได้รับความรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เพิ่อส่งเสริมการ
ทํางาน การพัฒนาคุณภาพรวม ถึงการ ตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลด้วย  
 เมื่อพิจารณาความเ ชื่อมโยงของการศึกษา
ทั้งระบบกับการทํางานในชีวิตจริงน้ัน  กศน. จัดการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบคือ นอกระบบกับอัธยาศัย ที่
ผสมผสานการศึกษาในระบบด้วย ตามมาตรา 15 ของ พ .ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตาม 
พ.ร.บ. กศน. ด้วย นอกจากนี้ ผู้เรียน กศน . สามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ ทั้งแบบ
เทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร และการเทียบระดับการศึกษาจาก
ประสบการณ์การทํางานและการประกอบอาชีพเป็นระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และ

วิชา  ค่าเฉลี่ย กศน. (ประเทศ)

ภาษาไทย………………..…....42.16 (50.70)

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม …....33.11 (37.76) 

ภาษาอังกฤษ ……………..…...27.55 (30.93) 

คณติศาสตร์ …………….....….27.71 (32.49) 

วิทยาศาสตร์ ………..…….…...28.83 (34.62) 

สุขศึกษาและพลศึกษา …...…....50.40 (52.71) 

ศิลปะ …………………….........38.31 (41.61) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ….47.31 (49.53) 

ผลการสอบ O-NET ในระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย

7

11

จ านวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจ านวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

ผลผลิตของการศึกษาตามอัธยาศัย 

รายการวิทยุเพ่ือการศึกษา 1,388,333 คน

รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 1,402,127 คน

ส่ือเพ่ือการศึกษา 1,421,067 คน

นิทรรศการวิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 2,255,111 คน

กจิกรรมทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษา 987,172 คน

ส่งเสริมการอ่าน (เช่น ห้องสมุด) 6,789,740 คน

รวม 14,234,550 คน
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มัธยมศึกษาตอนปลาย  นักเรียนท่ีออกกลางคันของ ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  มีความรู้เดิมก็มาเทียบ
โอนผลการเรียนมาต่อ กศน . ได้ ผลการ เทียบระดับการศึกษาที่ทําไปแล้วตั้งแต่ปี 2548 –2551 
ระดับประถมศึกษามีผู้สมัคร 2638 คน ผ่าน 1,698 คน หรือร้อยละ 64 ถึงแม้จะเทียบครั้งเดียวไม่
ผ่าน เราก็เก็บความรู้ท่ีจะมาเชื่อมต่อในการสอบครั้งหน้า 
 ประเด็ นเร่ืองทําอย่างไรที่จะทําให้
เกิดคุณภาพการศึกษา  มีการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณภาพภายใน  โดยจัดให้ มีระบบ
การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 
โดย ถือ เป็นส่วนหนึ่งของการ บริหาร
การศึกษา และอยากให้ความคิดเป็น
กระบวนการ อย่างที่ท่าน ดร .สมหวัง สมศ .
ให้แนวคิดเมื่อกี๋นี้ และ ให้ความเ ชื่อมั่นต่อ
ทางสังคมด้วย ในประเด็นน้ีเรามีกรอบ
มา ตรฐานสําหรับการประกันคุณภาพ
ภายในอยู่ 6 มาตรฐาน เริ่มตั้งแต่ปรัชญาการทํางาน ประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่การทํางาน ซึ่งเป็น
แนวให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังปรากฏในภาพ  
 ในประเด็นการประเมินคุณภาพภายนอก ให้ สมศ. ได้ประสานให้คําปรึกษาในการเตรียม รับ
การป ระเมินคุณภาพภายนอกมา และสํานักงาน กศน . ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตั้งแต่ปี 2551 ในจํานวนน้ี สมศ.ก็มีการพัฒนาเกณฑ์เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกเป็น 
5 มาตรฐาน แต่ของ กศน.ได้เป็น 6 มาตรฐาน คือ  

มาตรฐานท่ี 1 ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  

มาตรฐานท่ี 3 การจัดการศึกษาพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต 
มาตรฐานท่ี 4 การบริหารจัดการ และ  
มาตรฐานท่ี 5 การประกันคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระหว่างปี 2551-2552 พบว่า สถานศึกษาของ กศน . 465 แห่ง 
ประเมินผ่านรับรองคุณภาพ 88% และไม่รับรอง 12% (56 แห่ง ) ที่จริงเป็นตัวเลขการรับรองที่
ค่อนข้างสูง 
  ในประเด็นน้ีมีข้อหารือร่วมกันคือ มาตรฐานของ กศน . 6 มาตรฐาน กับ สมศ . 5 มาตรฐาน 
บางมาตรฐานมีการคาบเกี่ยวกันเร่ืองตัวบ่งชี้การประเมิน อนาคตจะปรับให้ตรงกันทุกมาตรฐาน  แต่
ของ กศน . อาจจะมีการประกันคุณภาพภายในบางมาตรฐานเฉพาะเพิ่มมากขึ้นก็ได้ แต่อยากให้
ตรงกัน 

18

มาตรฐานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั 
เพ่ือการประกันคณุภาพภายใน

มาตรฐานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั 
เพ่ือการประกันคณุภาพภายใน

มาตรฐานที่มาตรฐานที่  11 ปรัชญาปรัชญา  วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  เป้าหมายเป้าหมาย  วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  

กลยุทธ์กลยุทธ์  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่มาตรฐานที่  22 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ  

มาตรฐานที่มาตรฐานที่  33 การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้  

เพ่ือการพัฒนาเพ่ือการพัฒนา    อาชีพอาชีพ  ทักษะชีวิตทักษะชีวิต  และพัฒนาและพัฒนา

สังคมและชุมชนสังคมและชุมชน  

มาตรฐานที่มาตรฐานที่  44 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

มาตรฐานที่มาตรฐานที่  55 การบริหารจัดการการบริหารจัดการ  

มาตรฐานที่มาตรฐานที่  66 การท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย
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 อีกประเด็นท่ีจะขอความอนุเคราะห์จาก สมศ. หรือภาคีเครือข่ายคือ กศน. อยากจะทําระบบ
การประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามหลักวิชา อาจจะมีการนําร่องบางสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุ
ตามเปา้หมายของการประกันคุณภาพ  
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) 
ประธาน 
 
 ตัวเลขคนไม่รู้หนังสือ สี่ล้านสอง แปลว่าอะไร อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โรงเรียน ไม่ได้เข้า 
หนังสือก็ไม่ได้เรียน โรงเรียนไม่ได้เข้า ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ไม่อะไรสักอย่ าง สี่ล้านสอง อย่าง
ปี 51 เราทําได้ 21,249 คน อันน้ันแปลว่าเราไปทําอะไร ไปสอน อันน้ีแปลว่าจบ ป .3 ช่วงชั้นที่ 1 
21000 ตัวเลขพวกนี้เรามีปัญหาเร่ืองอะไรที่เราทําได้เท่าน้ีเพราะอะไร  
 
นายปาน กิมป ี
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กศน. 
 
  ปัญหาจริงๆ คนเหล่านี้อยู่ในที่ทุรกัน ดารห่างไกล การที่จะส่งครูไปอยู่ก็ลําบาก ครูที่จะไป
สอนความพร้อมจํากัด อีก กรณีหนึ่ง คนเหล่านี้อยู่ตามพื้นที่ชายแดนส่วนใหญ่ค่อนข้างกระจัด
กระจาย และอายุเกินแล้วประมาณ 50 ขึ้น เขามีความยากลําบากในการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่ไม่รู้
หนังสือเหล่านี ้
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) 
ประธาน 
 
 ตัวเลขผู้ไม่รู้หนังสือเพิ่มขึ้นทุกปหีรือไม ่และ กศน. จัดการศึกษาได้ทันกับอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก
ปีหรือไม ่ 
 
นายปาน กิมป ี
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กศน. 
 
 ไม่แน่ใจเนื่องจากไม่ได้สํารวจทุกปี ไม่ทราบว่าจะเพิ่มข้ึนทุกปีหรือไม่  
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ศาสตราจารยค์ุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์   
ประธานร่วม 
 
 จํานวนคนไม่รู้หนังสือที่เพิ่มมาจากกลุ่มคน 2 ส่วนคือ กลุ่มคนสูงอายุ ซึ่งมีอายุเกินมากขึ้น
ตามลําดับ ไม่ได้สูญหายไป  ยังคงอยู่ แต่ที่เพิ่มอย่างรวดเร็วคือชนต่างภาษาซึ่งไม่ได้เรียน ถ้าขึ้นไป
บนดอยจะเห็ นเด็ก ๆ มากมาย ซึ่ง ไม่ได้เรียน หนังสือ ดังนั้น จํานวนคนไม่รู้หนังสือที่เพิ่มขึ้น คือ  
พวกที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นหลักและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร  
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) 
ประธาน 
 
 จํานวนคนไม่จบ การศึกษาภาคบังคับ รวม 4.2 ล้านคนเข้าไปด้วยไหม ที่บอกว่าเราจะต้อง
เก็บตกให้หมดนั้น รวมพวกนี้หรือเปล่า 
 
นายปาน กิมป ี
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กศน. 
 
 ใน 4.2 ล้านคน หมายรวมถึง ผู้ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เลย และ คนที่จบการศึกษาภาค
บังคับแล้ วเกิดสภาวะการลืมหนังสือ  ปัจจุบันอ่านไม่ได้  เขียนไม่ได้  ซึ่งส่วนใหญ่คือผู้ที่ไม่มีโอกาส
ได้รับการศึกษา ที่อยู่ในหมู่บ้านห่างไกล เช่น หย่อมบ้าน ทางภาคเหนือ บางหย่อมบ้านเดิน 7-8 
ชั่วโมง หมู่บ้านหน่ึงครูเข้าไปสอนตอนกลางคืนได้ทีละ 10-20 คน เพราะบังคับเขามา เรียนไม่ได้ 
ต้องให้เรียนตาม ความสนใจ ผลออกมา 21,000 คน จาก เป้าหมายท่ีกํา หนดไว้ 30,000 กว่าคน  
นับว่าสูงพอสมควร ทั้งนี้ วิธีการท่ี จะขอเพิ่มจํานวนครู กศน. คือ กําหนดปริมาณความรับผิดชอบ
ของครู กศน. จาก 1:80 ลดลงเหลือ  1:60  
 
นายอาทร จันทวิมล 
ประธานที่ปรึกษา อนุกรรมการพัฒนาสังคม วุฒิสภา 
 
 ขอเสนอวิธีแก้ปัญหาคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 4 ล้านคน ดังนี ้ 
  1. จ่ายเงิน คนท่ีอ่านไม่ออกทําบัญชีไว้ 4 ล้านคน ถ้าอ่านออกจ่ายคนละ 1000 บาท เขาจะ
ไปเรียนด้วยตัวเอง ให้ สมศ.ไปสอบ GAT PAT ชุดใหม่ จ่าย 1000 บาทหรือ 2000 บาท เดี๋ยวขึ้นมา 
1 ล้านคนเอง จาก 4 ล้าน  
  2. เช่าช้าง สําหรับพื้นทีท่ีร่ถ 4 wheel เข้าไม่ได้ ต้องขี่ช้างเข้าไป  
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  3. ต้องพัฒนาตํารา ตําราที่ใช้อยู่ใช้ไม่ได้สําหรับคนชายแดน เพราะศัพท์ยากเกิน ไป เปิดมา
หน้าแรก พระมหากษัตริย์ กว่าจะอ่านออก รัฐธรรมนูญ อ่านลําบากมาก เราทําตําราที่ จังหวัดตาก 
ไว้ 1 เล่ม ชื่อต้องเปลี่ยนเป็นอาแบ อาแว รูปก็ให้เป็นแบบน้ัน ทําสําห รับกะเหรี่ยงโป ทําไปได้ 1 ชุด 
ต้องทําสะกออีก ภาคใต้จะต้องทําหนังสือใหม่ ไม่มีอนุสาวรีย์ เพราะ ผิดหลักศาสนา ต้องไม่มีรูป
พระพุทธรูป ต้องไม่มีรูปสุนัข ตําราพวกนี้ต้องทําใหม่ มีตัวอย่างแล้ว ถ้าท่านสั่งให้ทําแป๊บเดียวก็
เสร็จ ใน 4 ล้านถ้าทําวิธีของผมลดได้ 2 ล้านทันทีใช้เงินคูณ 2000 เข้าไป 4000 ล้านตูมเดียว 
 
นายปาน กิมป ี
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กศน. 
 
 ที่จริงแล้วชนเผ่ามีเยอะ ขณะนี้  วันท่ี 12 กันยายน 2552 ตอนเช้ามีการประชุมหมอผีประจํา
เผ่า 22 เผ่า มีประชากรชนเผ่าจํานวน 300 กว่าคน แต่งชุดเผ่าใครเผ่ามัน ที่วิทยาลัยการอาชีพฝาง 
หมอผีมีความสําคัญ มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนมาก เด็ก ๆ จะไปเรียนหนังสือต้อง ขออนุญาต
หมอผีก่อน  หมอผีเป็นคนอนุญาตว่าจะให้เรียนวิชาอะไร  การศึกษาในระบบ นอกระบบ หรือตาม
อัธยาศัย  
 
นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ 
กรรมการสภาการศกึษา 
 
 อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอก โรงเรียน ปัญหาใหญ่ของวง การศึกษา ไม่ใช่การสอนให้คนรู้
หนังสือ แต่ปัญหาใหญ่คือ  คนที่รู้แล้วลืมหนังสือ เท่ากับการสูญเสียงบประมาณอย่างมาก หนทางที่ 
กศน . เคยทําคือ ต้องใ ห้เขาได้อ่าน ให้เขามีอะไรได้อ่านเพื่อไม่ให้ลืม แต่ ถ้าเขาไม่ชอบหนังสือที่ 
กศน. ส่งไป ก็จะ ไม่อ่าน นโยบาย 3 D ที่ รมว.พยายามส่งเสริม  เป็นวิธีที่ดีที่สุดและชัดที่สุด คือให้
เขามีอะไรได้อ่าน และเป็นสื่อที่เขาชอบอ่าน คือ หนังสือที่ท่านอาทรพูด ถ้าเป็นตําราผมว่า  ค่อนข้าง
ยาก แต่ถ้าเป็นหนังสือที่เขาชอบ จะทําให้เขาอ่านเพิ่มขึ้น มูลนิธิหลายแห่งพยายามทําเรื่องนี้และ
ส่งเสริมเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้กระจายไปสู่ชุมชน 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) 
ประธาน 
 
 เรื่องออกแบบหนังสือที่ชุมชนชื่นชอบ เป็นวิธีส่งเสริมการอ่านอันหน่ึงลองนึกดู เผื่อมีมูลนิธิ
ใดเข้ามาร่วมกับเราวันประชุมที่ 16 จะช่วยให้คนที่ไม่ค่อยอ่านจะสนใจอ่านมากขึ้น  
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ศาสตราจารยค์ุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  
ประธานร่วม 
 
 ประเทศไทยมีความหลากหลายเหลือเกิน อาจจะมีคนสนใจตามไปเยอะ เชิญ สกอ. 
 
นายสุเมธ แย้มนุ่น 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ผมมีข้อมูลสภาพข้อมูลพื้นฐานดังนี้  

1.  สภาพการผลิตบัณฑิต  การผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรีของระบบอุดมศึกษาทั้ง
ประเทศ ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยเปิด ปิดท้ังหมด ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี ได้ปีละ
ประมาณ 250 ,000  คน ถ้าจะถามว่า  พอหรือไม่พอกับความต้องการกําลังคน  ขณะน้ี คงเป็นท่ี
วิพากษ์วิจารณ์กันมากว่า กระบวนการผลิตของเรานั้นไม่ได้ดูจาก demand ของประเทศ แต่ดูจาก
ความต้องการในการผลิตของมหาวิทยาลัย นโยบายของรัฐบาลคงจะมองเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ซึ่งทาง สกอ .พยายามติดตาม ดําเนินการ เรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ถ้าดูสาขาหลักๆ เช่น 
การศึกษาเกิดความเปลี่ยนแปลงนิดเดียวจากหลักสูตร 4 ปีเป็น 5 ปี เราผลิตครูปีละประมาณ 16000 
คน แต่ที่ ลดลงเหลือ 70,00 ในปี 2550 มีการเปลี่ยนหลักสูตร 4 ปีเป็น 5 ปี ด้านการเกษตร มี
ประมาณ 8000 กว่าคน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ที่น่าสนใจท่ีสุดซึ่ง สกอ.ส่งเสริมมากที่สุดคือ สาขากําลังคน
ที่ไป serve ในภาคบริการ เดิมมีประมาณหมื่นกว่าคน ตอนน้ีเพิ่มขึ้นประมาณ 7% จากปี 49 ขึ้น 50 
ปี 51 จะเพิ่มประมาณ 7- 8% ในสาขาที่ต้องการด้าน มนุษยศาสตร์ เพิ่มพอสมควร ประมาณ  19% 
จากปี 49 เป็นปี 50 ที่สําคัญวิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ เราส่งเสริมมาก  คือ วิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้น 13% จากปีที่แล้ว วิศวกรรมศาสตร์ เพิ่ม 23% จากปีที่แล้ว ที่ สกอ. กลัวคือ social science 
business กับกฎหมาย กลุ่มนี้ยังเพิ่มอยู่ประมาณ 5% ยังนับว่าควบคุมได ้ 
 ส่วนท่ีไม่มีปัญหาและ เพิ่มค่อนข้างช้า คือกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จากการ เปรียบเทียบ
กราฟปี 49 กับปี 50 แท่งที่สูงที่สุดคือ สังคมศาสตร์ ซึ่งไม่รวมมนุษยศาสต ร์ ตรงน้ันคือบริหารธุรกิจ 
กฎหมายกําลังจะขยับเพิ่มตาม เราจัดกลุ่มตาม ISCED ซึ่งเป็นมาตรฐานของยูเนสโก  
 2. การมีงานท า สิ่งที่เราพยายามดําเนินการต่อและ สมศ . อาจจะไม่ค่อยเชื่อตัวเลขนัก คือ  
การดู ภาวการณ์ มีงานทํา ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี ซึ่ง สกอ .ประสาน กับ
มหาวิทยาลัย ทําการสํารวจ ณ วันท่ีมารับปริญญา  พบว่า ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2549 คงจะสํารวจใน
ปี 50 มีอัตราการมีงานทํา (แท่งข้างล่าง ) อยู่ท่ี 80% 70% ตลอด สาขาวิชาที่ดูเหมือนจะมีปัญหาคือ 
วิทยาศาสตร์ 72% ด้านการเกษตร 71% ที่มีงานทํา ลองดูอีกปีในปี 50 สํารวจปี 51 จะเห็ น
ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจอัตราการมีงานทําเริ่มจะลดลงเกือบทุกสาขา ยกเว้นทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มแพทย์ กลุ่มทันตแพทย์ พยาบาล  ซึ่งไม่มีผลกระทบเ มากนัก ดูจาก
ประสบการณ์ย้อนกลับไป 10 ปี ประมวล 3 เส้น เส้นบนสีเขียววิทยาศาสตร์สุขภาพ เส้นสีแดงคือ
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เส้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เส้นสีฟ้าคือสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ทุกคนได้รับผลกระทบใน
วิกฤติปี 40 เท่ากัน เว้นทางแพทย์จะไม่มีผลกระทบ ลองดูว่าหลังจากวิกฤติปี 39 40 สํารวจ กลุ่มสี
แดงคือกลุ่มวิทยาศาสตร์ขยับข้ึน แต่สังคมศาสตร์จะขยับขึ้นได้ดีกว่าตลอดระยะเวลาหลังจากสภาวะ
วิกฤติที่ พ้นไป วิทยาศาสตร์จะค่อยๆ ขยับช้า ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะมีผลต่อวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีมากกว่าสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นี่คือข้อมูลที่เรา ติดตาม และขณะเดียวกันในปี 50 
เริ่มจะเห็นสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ข้อมูลปีล่าสุดเริ่มจะ ลดลงจากผลสภาวะวิกฤติของประเทศ
ขณะน้ี ให้ดูภาพแค่นี้คือสิ่งที่ สกอ.ประเมินอยู่ 
  3. การประเมินคุณภาพบัณฑิต ประเด็นสําคัญที่ ศาสตราจารย์สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เสนอ
ไว้ เราได้คุยกัน 3 หน่วยงาน ทั้ง สกอ . สมศ . และ สทศ . อยากจะให้ สทศ . เป็นตัวกลางในการ
ประเมินคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา ต้องยอมรับว่า ขณะน้ีไม่มีตัวกลางที่ประเมินคุณภาพของผู้ที่
สําเร็จการศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษาที่เราจะประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ย้อนกลับไปว่าขณะน้ีคนที่อยู่ใน
ระหว่างการใช้งานขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตทั้งหลาย เขากําลังใช้บัณฑิตที่จบมาแล้ว 10 ปี 5 ปี 3 ปี 
หรือ 1 ปีในลักษณะคุณภาพเช่นใด และการประ เมินต่อจากนี้คงจะใช้เกณฑ์ซึ่งกําหนดไว้เป็น
คุณสมบัติของบัณฑิตในลักษณะของ competency based หรือ TQF อย่างที่ ศาสตราจารย์สมหวัง 
พิธิยานุวัฒน์ ได้พูดไว้ ข้อมูลตรงน้ีคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง  เข้าใจว่าจะเป็นการประเมินเชิง
คุณภาพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ในที่สุดเ ราจะมีข้อมูลผลผลิตที่แท้จริงของบัณฑิตที่วัดโดยผู้ใช้
บัณฑิตโดยตรง 
  4. สหกิจศึกษา สําหรับประเด็นเชิงนโยบายซ่ึงมีการอภิปรายหลายประเด็น คําถามที่ว่าจบ
อุดมศึกษาแล้วทํางานได้เลยไหม ผมคิดว่าคุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ ได้ ตอบไปตอนต้นแล้วว่า คง
เป็นไปไม่ได้ที่มหาวิทยาลัย จะผลิตบัณฑิต ready made, tailor-made หรือ customize จบแล้ว
ทํางานได้ 100% ผมจําได้ อาจารย์พ ารณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้ เคยวิเคราะห์เรื่องนี้ เราจะให้
มหาวิทยาลัยสร้างคนที่มีศักยภาพหรือคนท่ีพร้อมจะทํางาน มหาวิทยาลัยคงพร้อมที่จะสร้างคนที่มี
ศักยภาพในการทํางาน ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของหน่วยท่ีจะใช้บัณฑิตเหล่านั้นจะต้องไปพัฒนาเพิ่มเติม
อย่างไร แต่หลักการของเราพยายามจะเชื่อม 2 สถาบัน ทั้งมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการให้
ใกล้กันมากที่สุด แต่หลักการของเราพยายามเชื่อม 2 สถาบันทั้งมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ
ให้ใกล้กันมากที่สุด ยกตัวอ ย่างกรณีสหกิจศึกษาเป็นจุดเชื่อมที่ดีที่สุด แต่ขณะน้ี  เราทําสหกิจศึกษา
ได้ ประมาณ 10% ของบัณฑิต ประมาณ 20,000 กว่าคน สถานประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดี 
4 เดือน ผมเห็นด้วยว่าไม่พอ มหาวิทยาลัยหลายแห่งทําสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษา ปัญหาของ
เราอยู่ท่ีว่าการผลิตบัณฑิต ไม่ได้อยู่ในกํากับคุณภาพของ สกอ .เท่าน้ัน องค์กรวิชาชีพเป็นตัวหนึ่งที่
กํากับ องค์กรวิชาชีพจะเป็นวิศวะ สถาปัตย์ การให้เรียนในรายวิชาซึ่งต้องใช้เวลาในห้องเรียนมาก
ที่สุด หลังจากที่ไปดูกันแล้วแม้ สกอ .จะกําหนดมาตรฐานของจํานวนหน่วยกิตระดับปริญญาตรี 120 
หน่วยกิตขั้นต่ํา  ขณะน้ีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเนื่องจากจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของสภาวิชาชีพ ทําให้จํานวนหน่วยกิตเพิ่มมากขึ้น ก็มีผลกระทบต่อการส่งนักศึกษา
ออกไปเรียนสหกิจศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าไป 1 ภาคขณะนี้หลายคนก็คงจะจบภายในเวลา 4 ปี 
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โดยใช้เวลานอกสถาบันการศึกษาคือใช้เวลาประมาณ 4 เดือน หลายมหาวิทยาลัยจัดการดีมากส่งไป 
2 ภาคในระยะเวลาที่กําหนด 4 ปีสําหรับปริญญาตรี แต่ถ้าไปมากกว่านั้นเขาจะมีปัญหาว่าเรียน
มากกว่าเพื่อน 1 เทอมหรือ 1 ปีก็ตาม ตรงน้ันจะทําให้ไม่เป็นท่ีดึงดูดคนเข้าเรียน  
 5. ความสามารถในการให้ บริการการศึกษา  เมื่อวานผมให้ข้อมูลว่า จํานวนที่น่ังใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิดมีประมาณ 5 แสนที่น่ังที่จะรับได้ต่อปี 
คนจบ ม .6 + ปวช.3 รวม กศน.ด้วยในจํานวนพอๆ กัน ถ้าจะสรุปว่าเรา over supply ในบริการ
อุดมศึกษา คงไม่ผิด เพราะคนส่วนหนึ่งที่จบ ม.6 / ปวส. จบ ปวช. คงจะต้องออกสู่ตลาดแรงงาน  
 ตัวชี้วัดตัวที่ 2 คือ สัดส่วนของคนในวัย 18-22 ปีท่ีอยู่ในระบบอุดมศึกษา โดยท่ัวไปถ้าระบบ
การศึกษาของประเทศใดจัดการศึกษาให้กับคนในวัย 18-22 ปี ถึง 15% ถือว่าดีแล้ว จัดให้
อุดมศึกษาเป็น mass education ถ้าต่ํากว่า 15% ถือว่าเป็นกลุ่มอภิสิทธิ์ชน เมื่อก่อนระบบ
อุดมศึกษาของเราจะรับได้ประมาณ 7- 8 % -10% ตอนน้ีถ้าดูวัย 18-22 ปีสามารถจัดได้ถึง 40% 
ของคนในวัยน้ีเข้าเรียนในอุดมศึกษา ซึ่งถือว่าเกินพอ เพราะว่าเรามีระบบอุดมศึกษาที่ค่อนข้างจะ 
flexible ม.รามคําแหง มสธ. absorb เกือบจะ 5 แสนคนทั้งระบบ 4 ปี คงต้องดูรายละเอียดต่อ ใจผม
คิดว่าขณะน้ีระบบอุดมศึกษาของเราพอแล้ว แต่ที่ยังขาดอยู่บางสาขาวิชาซึ่งเป็นสาขาใหม่ๆ ก็ควร
จะมีการดําเนินการส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาในสาขาพวกนั้น 
 6. ปริมาณและคุณภาพของการผลิตในระบบอุดมศึกษา  ต้องยอมรับว่า  ที่ สกอ.ทําอยู่
ตลอดมาและคงต้องทําอย่างนี้ต่อไป คือ สกอ . ดูเรื่องคุณภาพและเน้นที่กระบวนการผลิต สกอ .ไม่
สามารถจะดูแลในเชิงปริมาณได้ ในเชิงปริมาณขณะน้ีเป็นหลักการซ่ึงเราปรับมานานแล้วว่า  การ
ผลิตกําลังคนในระดับอุดมศึกษา เราจะไม่ใช้หลักการวางแผนความต้องการกําลังคนของประเทศ
เป็นตัวตั้ง หรือจะไม่ใช้หลักที่เรียกว่า plan approach แต่จะดู market approach ฉะนั้น
มหาวิทยาลัยในเม่ืออิสระในการเปิดและปิดหลักสูตรของตัวเองจะต้องดูความต้องการของตลาดให้
ชัด การเปิดหลักสูตรแต่ละหลักสูตรคือการเพิ่มบริการอุดมศึกษาเข้าไปมหาวิทยาลัย โดยสภา
มหาวิทยาลั ยต้องพิจารณาอย่างท่องแท้ว่าน่ีคือความต้องการ แต่ถ้าจะเปิดจริงๆ ก็ต้องเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ ศธ .กําหนด ตรงน้ีคือจุดหักเหที่
สําคัญ และท่ีสําคัญที่สุดกว่านั้นคือ สกอ.ไม่สามารถจะใช้กลไก งปม.ลงไปกํากับดูแลการเพิ่มหรือลด
ปริมาณการผลิตในแต่ละสาขาวิชาได้ มีมติ ครม. ขณะน้ียังมีผลอยู่ท่ีสําคัญคือ 

6.1 ให้ยุติการเปิดหรือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ของรัฐ แต่ในช่วง 2 3 ปี ครม.ก็มี
มติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ขณะน้ีเพิ่มมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พรบ .อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสภา และมีมติเพิ่ มมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ จว .พะเยา ซึ่งตรงน้ีเป็นสาขา ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผมก็เชื่อว่าหลายจังหวัดกําลังเสนอที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดของ
ตนเองเพิ่มข้ึนอีก ตรงน้ีคือประเด็นซ่ึง สกอ .หรือ กกอ . เองไม่เคยเสนอให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่เกิดจากความต้องการทางการเมือง นี่เป็นสิ่งที่จะต้องมาดูกันในระยะยาว 
   6.2 ไม่ได้เป็นมติ ครม . แต่เป็นหลักการท่ี กกอ . กําหนดไว้คือ จะต้องยกเลิก
หลักสูตรท่ีมีปัญหาเร่ืองคุณภาพอย่างรุนแรง และในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เสนอยุบ 
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เลิกหลักสูตรเป็นจํานวนมาก ตรงน้ั นเป็นสิ่งดีอันหน่ึง แต่เหตุการ ณ์ยุบเน่ืองมาจากเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรท่ี สกอ .กําหนดมีความเข้มข้นมากขึ้น  มหาวิทยาลัยไม่สามารถจะจัดการให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขน้ันได้ แต่ส่วนท่ีสําคัญที่สุด หลักสูตรท่ีไม่มีคนเรียน มหาวิทยาลัยก็ไล่ปิดมา เราพยายามจะ
เน้นหลักสูตรท่ีจะเปิ ดใหม่ต้องดูความต้องการของสังคม หรือของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง 
กระบวนการในการตัดสินใจเปิดหลักสูตรเป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัยโดยสิ้นเชิง 
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา หรือ TQF หลายคนคิดว่านี่คือความหวังที่จะทําให้
การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ ไม่ใช่แบบ ทั่วไป แต่เป็นคุณภาพเฉพาะหลักสูตร เฉพาะสาขาวิชา TQF 
จะกําหนดมาตรฐานท่ีเป็น competency based รายกลุ่มสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ วิศวะ 
นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยใดที่จะเปิดหลักสูตรน้ันต้อง conform กับ competency ที่เป็น criteria 
ของ TQF ที่ประกาศ ขณะน้ีมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนใหม่ หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2553 ต้อง
พัฒนาตามกรอบ TQF หลักสูตรเดิมที่มีอยู่ต้องปรับให้เข้ากับกรอบ TQF ภายในปีการศึกษา 2555  
ผมว่าเรื่อง TQF เป็นประเด็นหลักและผมดีใจที่ ศาสตราจารย์สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รับไปดําเนินการต่อ 
 8. ระบบการสอบคัดเลือก  เมื่อวานท่ีอภิปรายกันเรื่อง admission เรื่องการสอบหรือการ
รับตรงก็ดี ทาง ศธ . ไม่ได้มองมหาวิทยาลัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียว กลุ่มเดียว มาตรฐานเดียว 
ขณะน้ีสถาบันอุดมศึกษาถูกจําแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

8.1 กลุ่มเก่ง คือ กลุ่ม ที่มาสอบรวมคัดกันอย่างเข้มงวดเป็นเฉพาะกลุ่มบนที่เร า
เลือกมหาวิทยาลัยวิจัย กลุ่มนั้นต้องการคนเก่งเข้าไปเสริม  

8.2 กลุ่มเฉพาะทาง เป็นกลุ่มท่ีจะต้องทํางานผลิตกําลังคนหรือวิจัยตอบสนองความ
ต้องการของ real sector ของประเทศ ตรงน้ีสติปัญญาอะไรต่างๆ คงไม่เท่ากับกลุ่มท่ี 1  

8.3 กลุ่มเน้นการเป็นพลเมืองดีของประเทศ เน้นสอ นระดับปริญญาตรี เน้นการ
พัฒนาท้องถิ่น เราผลิตคนเพื่อท้องถิ่น คนในท้องถิ่นก็ควรจะได้เรียนและกลับไปเป็นคนดีของ
ท้องถิ่น  

การจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัย 4 กลุ่มสะท้อนภาพ อาจจะเรียกว่า admission ในแต่ละกลุ่ม
ควรจะต่างกันด้วยซํ้า TQF แต่ละกลุ่มต่างกัน ท่าน อจ .สมหวัง ขณะนี้เตรียมภายนอกโดย สมศ . ใน 
4 กลุ่มนี้จะทําต่างกันก็เป็นหลายๆ กลไกที่ผมนําเรียน เพื่อให้ทราบว่าเราพยายามจะดูเรื่องคุณภาพ
มาตรฐานท่ีต่างกันเป็น 4 กลุ่ม  
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การอภิปรายประเด็นที่ 5 : 
 
ศาสตราจารยค์ุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  
ประธานร่วม 
 
 ตอนน้ีเรามีข้อมูลที่เยอะ แยะมากจากทุกๆ ภาคของ ศธ . และมีข้อมูลจากภาคเอกชนท่ีเป็น
ผู้ใช้บัณฑิตของเรา  เราจะขึ้นประเด็นคําถามของท่าน รมต. จะมีอยู่ 2 ข้อสุดท้าย คือ  
 1. สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามความต้องการของประเทศหรือยัง คือเรื่อง
ปริมาณดิฉันคิดว่าพูดกันไม่จบ ท่านเลขา สกอ . พูดว่าอยู่ในมือของมหาวิทยาลัย  ตรงน้ันยากมาก
เพราะมหาวิทยาลัยมีหลายระบบ  หลายรูปแบบ และมีความอยู่รอดหลายอย่าง เราจะเห็นว่า 2 
หลักสูตรจะต้องรีบเปิดไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่ คือ บริหารธุรกิจกับกฎหมาย และ
สังคม เป็นหลักสูตรการผลิตต่ํา ขอให้มีอาจารย์กระโด ดมาช่วยสอน และเป็นอันแรกที่จะมี 2 
หลักสูตรน้ีเป็นยาดําอยู่ตลอดเวลา 2 อันน้ีก็ทําให้ดีและปวดหัว เป็นสิ่งที่เราไม่พูดในเชิงปริมาณอีก 
จะพูดเชิงคุณภาพ ขอให้ท่านท่ีจะอภิปรายอยู่ใน 2 ประเด็นน้ี  
 
 
นายคมศร ศรีรักษา 
รองผู้อ านวยการ สมศ. 
 
 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการอาชีวศึกษา ควรดําเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. การประสานความร่วมมือ มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนว่า ให้ สถาบันอาชีวศึกษาและ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานความร่วมมือ ในการ แนะแนวผู้เรียนตั้งแต่ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อให้ผู้เรียนค้นพบตัวเองก่อนว่ามีความถ นัดด้านใด ก่อนการตัดสินใจเลือก
เรียนสายสามัญหรืออาชีวศึกษา  
 2. การผลิตกําลังคนของอาชีวะ ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยผลิตทั้งภาครัฐ
และเอกชน กับหน่วยผู้ใช้ เพื่อวางแผนกําลังคนล่วงหน้าประมาณ 5 ปีหรือ 10 ปี พร้อมทั้งมีการ
มอบหมายให้ชัดเจนว่า  ใครผลิตสาขาไ หน มากน้อยแค่ไหน อย่างไร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ตามปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
 3. ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทุกระดับ /ประเภทในจังหวัด  สถานศึกษาประเภทการ
อาชีวศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน ควรมีการปรึกษาหารือ และประสานความร่วมมือกันอย่างกัลยาณมิตร
ในการให้บริการการศึกษา ดูแล ประสานและแก้ปัญหาด้วยกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาใน
จังหวัดนั้นๆ  
 4. การออกกลางคัน ควรมีการวิจัยสถาบัน โดยผู้บริหาร เพื่อหาสาเหตุ   วางแผนแก้ปัญหา 
ดําเนินการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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 5. การลดการจ้างครูชั่วคราว ใน สถานศึกษาขนาดเล็ก หรือวิทยาลัยการอาชีพ หรือ 
วิทยาลัยสารพัดช่างโดยการเพิ่มอัตราข้าราชการครู เพิ่มงบประมาณด้านวัสดุฝึก ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนอย่างจริงจัง 
 6. การพัฒนาบุคลากร ไม่ควรทําแบบปูพรม แต่ควรพัฒนาตามความต้องการจําเป็น (need 
assessment) ของแต่ละคนเพื่อให้เขาสามารถใช้ ฐานสมรรถนะในการเรียนการสอน  พร้อมทั้งมีการ
ติดตามผล 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นการติดตามการดําเนินงานของครูว่ามีการนําไปใช้จริงหรือไม่ ส่วนท่ี 
2 เป็นการติดตามผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
 7. การวัดผล ระบบการวัดผลยังไม่เป็นระบบ ควรมีการวางระบบการวัดผลใหม่เพื่อให้ได้ผล
การประเมินท่ีถูกต้อง ทั้งใน  

-  มิติของการพัฒนาคน ด้านความเก่ง ความดี ความสุข  
-  มิติของเวลา วัดก่อน วัดระหว่าง วัดหลัง โดย วัดก่อน เพื่อจัดกลุ่มและจัดเตรียม

รูปแบบการ ดูแล รายบุคคล วัดระหว่างเรียน  เพื่อ พัฒนา และ วัด หลังเรียน 
(summative)  

ไม่ว่าจะเป็นการวัดแบบใด ที่สําคัญต้องนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ด้วย 
 
นายยอดชาย รัตนชีวกร 
บริษัท โทริเซน ไทย เอเยนต์ซี่ส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

สนับสนุนข้อเสนอของคุณสมมาตที่ว่าสัดส่วนครูต่อนักเรียนท่ีเหมาะสมควรเป็น  1 ต่อ 15  
พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งที่จัดห้องเรียนเพียง 15 คน ต่อครู 1 คน นักเรียน
เรียนโดยไม่ใช้ตําราเรียน แต่เด็กก็ สามารถคิดวิเคราะห์ ได้ และ ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
บัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

1. คุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ไม่เหมาะกับงาน เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยควร มีการประชาสัมพันธ์ ทํา road show เพื่อให้ข้อมูล ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง และให้
โอกาสผู้เรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ มากขึ้น เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพดี เก่งในสิ่งที่
ตนเองถนัดและสนใจจริงๆ (อาชีวศึกษา ก็มี 3 D ค ือ  Dirty Difficult Dangerous เป็นงานท่ีจะต้อง
เอาตัวเข้าไปทํา) 

2. การอาชีวศึกษา ต้องสร้างการยอมรับในงานอาชีพ ด้วยการสร้างแรงจูงใจ ผลตอบแทน
และมีโอกาสมากกว่า ผู้เรียนจบปริญญาตรี มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (career path) ได้รับ
การรับรองด้วยกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Quality Framework) สร้างการยอมรับในสายอาชีพ   
เช่น เชิดชูเกียรติ สร้างหลักประกันในการมีงานทําเมื่อจบการศึกษา 

3. ควรมีการพัฒนาครูผู้สอน ทั้งที่เป็นครูจริง ให้มีความรู้กว้าง หลากหลาย โดยการให้
ฝึกงานกับนักเรียนในภาคอุตสาหกรรม  และครูสมัครเล่น ที่เป็นบุคลากรของสถานประกอบการ เช่น 
ช่วยพัฒนาหลักสูตรท่ีนครศรธีรรมราช    
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รองศาสตราจารย์สุรพล ศรีบุญพงศ์ 
เลขาธิการที่ประชุมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.) 
 

คุณภาพบัณฑิตที่ต้องการคือ  
1. ต้องการคนดี มีประชาธิปไตย ต้องเริ่มจากการปฏิบัติโดยผู้บริหาร ปฏิบัติให้เห็น 

จรรยาบรรณเริ่มจากผู้บริหาร ไม่ใช่เริ่มจากนักเรียน พูดกับปฏิบัติไม่ไปด้วยกัน  
2. ต้องการคุณภาพ ต้องมีธรรมภิบาลกํากับ ไม่ใช่คุณภาพบนกระดาษ แต่ความจริงเป็น

อีกอย่าง ประชาธิปไตยเกิดไม่ได้ ระบบ  audit ต้องไม่ใช่อยู่ภายใต้อธิการบดี แต่ควรอยู่
ภายใต้สภามหาลัย 

 
นายศุภชัย วัฒนางกูร   
ประธานสภาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 

1. ควรมีการทําแผนปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรม โดยการตั้งคณะทํางานเฉพาะประเด็น 
เพื่อให้เกิด action plan อย่างจริงจัง  

2. สศช. ควรจัดทําข้อมูลกําลังคน รายสาขาตามความต้องการของตลาดแรงงานและความ
ต้องการของประเทศ เพื่อเป็นเป้าหมายการผลิตของสถาบันการศึกษา  

3. ภาคอุตสาหกรรมขาดกําลังคนด้าน  R&D ขาดผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาทักษะ  ขาด
หลักสูตรการพัฒนาคนให้สร้างทักษะและรักษาทักษะไว้ในองค์กร เทคโนโลยีซ้ือได้เรียนได้ แต่การ
สร้างทักษะต้องใช้เวลา การรักษาทักษะไว้ในองค์กรต้องสร้างจากจิตสํานึก ต้องมี personnel 
management ดี ๆ  

4. ภาคอุตสาหกรรมขาดคนท่ีมีความรู้เร่ือง Risk  Management   ต้องการคนจัดซื้อที่มีความรู้
เรื่องนี้ ซื้ออย่างไรให้ถูก มีคุณภาพ ลดต้นทุน เหตุผลที่ต้องดูเรื่องพวกนี้เพราะ เศรษฐกิจผันผวน 
บริษัทจําเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายทุกรูปแบบ ลดคน ลดวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ป้องกัน
ความเสีย หายที่จะเกิดจากความเสี่ยงต่างๆ ป้องกันเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  อุตสาหกรรม
ต้องการให้มีคนเข้ามาช่วยเราในด้านน้ี แตห่าไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องเลือกคนท่ีอยู่ในบริษัทใหม้าลองทําด ู 

5. ภาคอุตสาหกรรมขาดนักวิจัยที่ดี ที่ไม่ได้เก่งจากการจบปริญญาอย่างเดียว แต่ต้องมี
พื้นฐานท่ีดี เป็นคนช่างถาม ช่างสังเกต ช่างวิเคราะห์ สังเคราะห์ตั้งแต่เด็ก ๆ  ภาคอุตสาหกรรม
สามารถซื้อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซื้อ Catalyst ได้  แตไม่สามารถซื้อนักวิจัยดี ๆ ได้  แต่อาจสร้างได้ โดย
การทําโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น โครงการ วีแชป ที่ ทําร่วมกับ สอศ . เป็นการ
ร่วมกันสร้างพนักงานที่จบ ปวส . เพื่อให้เข้ามาทํางานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยจัดการอบรมให้
ประมาณ 6 เดือน มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา มีการฝึกทําสมาธิ เพื่อให้รู้ว่าการมีสมาธิ จะสามารถช่วยให้เขามี concentration ในการที่จะ
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ศึกษาต่อ ผลที่เกิดกับเด็กกลุ่มนื้คือ มีความสามารถในการสื่อสาร การ present งาน การเรียนรู้ และ
เข้าไปเรียนเพิ่มขึ้นโดยกระบวนการสอนหลักสูตรเสริม ปัจจุบันนี้ เด็กทั้ง 35 คน มีงานทําหมดแล้ว  

6. สถาบันอาชีวศึกษาได้ร่วมมือกับภาคเอกชนมีผลสําเร็จเท่ าที่ควร ส่วนผู้ประกอบการ
ยินดีให้การสนับสนุนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุกเรื่อง ทั้งการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาครู 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การฝึกงานของผู้เรียน รวมทั้งการเอาาของจากโรงงานมาตัดให้เห็นว่า
การทํางานของชิ้นส่วนต่างๆ เครื่องมือทํางานอย่างไร เพราะ ฉะนั้นสื่อการเรียนการสอนเป็นเร่ืองที่
สําคัญ และการปฏิบัติถือว่าเป็นเร่ืองที่สําคัญ  

7. สรุปได้ว่า  
 ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนค่านิยมมาเรียนอาชีวศึกษามาก

ขึ้น 
 ภาคเอกชนยินดีให้ความร่วมมือ โดยให้ผู้เรียนเข้าไปฝึกทักษะ สร้าง

ประสบการณ์และสร้างการเรียนรู้ในสถานประกอบการได้ 
 
นายวินัย รอดจ่าย  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. ปัจุจุบันมีการเรียนการสอนวิชาประประชิปไตยในโรงเรียนทุกระดับชั้น 
2. นโยบายรัฐมนตรี มีการดําเนินนโยบาย 3D ในทุกระดับการศึกษา มีการทํากิจกรรมต่าง ๆ 

 
รองศาสตราจารยไ์มตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยคณิตศาสตรศ์ึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

1. บัณฑิตเฉพาะ คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ยังไม่มีคุณภาพ มีวิธีการตรวจสอบง่ายๆ 
คือสมัยก่อนครูมีหน้าที่เคลื่อนย้าย ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการ
สอนครูสมัยก่อนจึงต้องมี ตัวเนื้อหา  สื่อ เครื่องมือ และวิธีสอน  แต่ปัจจุบันที่เน้นให้จัดการเรียนการ
สอนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ หรือ product และ process oriented society นั้น หลักสูตรครุ
ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ท้ังประเทศยังไม่มีสอน ยกเว้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีจะสอนเร่ืองกระบวนการ
เรียนรู้ก่อน โดยเริ่มจาก  problem solving และการแก้ปัญหาแบบ non-routine ซึ่งจะทําให้เห็นถึง
กระบวนการ เห็นถึงความเสี่ยง และเกิดการเรียนรู้ว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร  จะยอมรับหรือ
ทักท้วงความคิดเห็นท่ีแตกต่างได้อย่างไร ซึ่งจะนําไปสู่จิตวิญญาณประชาธิปไตยในห้องเรียนได้ โดย
อัตโนมัติ  
 นั่นคือ การจะเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ต้องเปลี่ยน ครูก่อน และครูต้องมี
ความรู้ด้านกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่เนื้อหาและวิธีสอนเท่านั้น 
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นางทินสริิ ศิริโพธิ์ 
รองผู้อ านวยการ (ฝายบริหารและการสื่อสาร) 
 
 ถ้าประเทศไทยต้องการจะผลิตเยาวชนเด็กให้ขึ้นไปสู่เวทีโลก เราอาจจะต้องเจาะลึกใน 3 
ส่วน ต่อไปนี้  
 ประเด็นท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องไม่มองแค่ความต้องการภายในประเทศแต่ต้อง
มองถึงความต้องการระดับประเทศด้วย ว่า Global citizen ที่จะสามารถแข่งขันในเวทีโลก ได้ ควร
เป็นอย่างไร  ดูตัวอย่างประเทศเวีย ตนาม ก่อนการพัฒนาเด็ก จะเริ่มจากการพัฒนาครู ก่อน  มีการ
พัฒนาระบบครูอย่างมากมายมหาศาล  หรืออย่างเช่นประเทศอินโดนีเซีย มีการตั้งศูนย์ซิมิโอเพิ่มขึ้ น
อีก 3 ศูนย์เพื่อพัฒนาครูโดยตรง ใน 3 ด้านคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สําหรับ
ประเทศไทย อาจจะเริ่มที่ การพิจารณาว่า ถ้าต้องการใ ช้การศึกษาเป็นประเด็นหลักในการจัด
อาเซียนซัมมิด  ประเทศไทยควรจะมีบทบาทอย่างไรบ้าง 

นอกจากนี้  เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพทั้งระบบ อาจอาศัยเวทีประชุมระดับชาติเช่น การประชุม
ของ 11 ประเทศในเอเซียตะวันเฉียงใต้ที่ร่วมมือกันทําโครงการ 10 โครงการ เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อ
ปวงชน การศึกษาของเด็กชายขอบ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้จากบทเรียนของ
เขา จากความเชี่ยวชาญของเขา เป็นต้น 
 ประเด็นท่ี 2 การรับครู นอกจาก ดูเรื่อง มาตรฐานครูแล้ว ควรทํา competency based 
standard เหมือนของ UNESCO โดยเจาะเฉพาะวิชาชีพหลัก ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร,์  IT ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการเจาะลึกว่า ครูที่จะสอนวิชาหลักเหล่านี้ ต้องมีสมรรถนะอย่างไร
บ้าง บางวิชาไม่ได้สอนเฉพาะทักษะ แต่ต้องสอนกระบวนการด้วย  เป็นต้น  
 ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาวิชาชีพกับ สถาบันอุดมศึกษา  หลังจ ากการผลิตบัณฑิตคุณภาพ
ออกไปแล้ว สถาบันอุดมศึกษา ควรส่งเสริมและ มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทําใน
ลักษณะของ life long learning  
 
คุณสัมพันธ ์ ศิลปนาฏ 
บริษัท Western Digital Thailand (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 การได้งานทําของบัณฑิตขึ้นอยู่กับคณะและสถาบันการศึกษ าที่จบด้วย เช่น ถ้าเป็น
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จากจุฬา ธรรมศาสตร์ หรือเกษตร มีงานทําแน่นอนและมีที่ให้เลือก
หลายแห่ง แต่ถ้าจบจากสถาบัน การศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดอาจมีปัญหาตกงานได้  ควรจะต้องมีการ
บริหารจัดการที่จะลดช่องว่างเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตเหล่านี้ 

คุณภาพของบัณฑิต อาจพิจารณาจากการเป็นคนเก่ง และ /หรือคนดี จากการเก็บข้อมูล 80 
บริษัทที่อยู่ในสมาคม พบว่า มีปัญหาเร่ืองคนดีมากกว่าคนเก่ง คนเก่ง ตัดสินได้จากคะแนนสอบ  คน
เก่งคือคนที่ทําได้ 100 คะแนนเต็ม ในขณะท่ี อีกมุมหนึ่งทําได้ 4 หรือ 5 คะแนน นั่นคือปัญหาซิกม่า 
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ทีจ่ะต้องหาวิธีลดความแตกต่างให้ได้ แต่ในเรื่อง คนดี พบว่า เป็น soft skill ที่ยากแก่การตัดสินแต่
เป็นสิ่งที่ภาคเอกชน หรือ กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตเริ่มให้ความสําคัญ  soft skill ดังกล่าวหมายรวมถึง ความ
มุ่งม่ัน จริงจัง พลัง ของ  teamwork ความคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสาร  การตั้งคําถาม การที่จะนํา
ปัญหามาบอก แทนท่ีจะนําคําตอบมาบอก เป็นต้น  
 สรุปว่า โลก 3 ใบระหว่าง รัฐ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และสถานศึกษา จะต้องมาเชื่อม มาร่วมมือ
กันแบบเชิงลึกอย่างจริงจัง  ร่วมกันเป็นเจ้าของและรับผิดชอบ มี 3000 กว่าบริษัท ที่ร่วมทําสหกิจ
ศึกษา รัฐควรเข้าไปช่วยประชาสัมพันธ์ เชิดชูคุณงามความดี  เพื่อจะได้ดึงบริษัทที่ยังหลับอยู่ ให้เข้า
มาทําสหกิจ ศึกษาด้วย ค่านิยมการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์  คือสิ่งที่จะต้องมองในวาระแห่งชาติ 
วันน้ีถ้าจ้างวิศวกรเงินเดือน 18000 บาท จ้าง technician 9000 บาท นั่นคือคําตอบ ว่าทําไม
การศึกษาวันนี้เอนเอียงไปด้านหน่ึงด้านใด 
 
ว่าที่ รอ.จิติรัตน์ ธราดล  
ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์  
 

ถ้าพิจารณา demand side ของการจัดการศึกษา จะประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ผู้เรียน 
ส่วนท่ี 2 ผู้ที่ใช้ผลผลิต คือบริษัทหรือภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และส่วนท่ี 3 ผู้วางนโยบายหรือรัฐบาล 
ขอวิเคราะห์แต่ละส่วนในมุมมองของภาคเอกชนดังน้ี  

1. ผู้เรียน ในมุมมองภาคเอกชน มองว่า กระทรวงศึกษาธิการผลิตบัณฑิตออกมาเพื่อให้
เป็นมนุษย์เงินเดือน แม้ว่าจะสร้างผู้เรียนออกมา  2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนไปตามกระแส เพื่อ
ไปเป็นมนุษย์เงินเดือน และกลุ่มผู้ เรียนท่ีต้องการออกไปเป็นผู้ประกอบการ เป็น SME ซึ่งเป็นสิ่งที่
ทําให้เศรษฐกิจของหลายประเทศในโลกนี้เจริญเติบโตขึ้นมาก็ตาม 
  การที่ภาคเอกชนมีมุมมองแบบนั้นเพราะเห็นว่า สถาบันการศึกษาเกือบทุกแห่งมุ่งผลิต 
entrepreneur  ภาคเอกชนเคยมีโครงการ  New Entrepreneur Creation (NEC) สร้างขึ้นมา 4,000 
ราย แต่ ล้มหายตายจากไป 3999 ราย  โดยไม่เคยสร้างสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า  Merchandiser หรือ จิต
วิญญาณความเป็นพ่อค้า ให้กับนักเรียนเลย ซึ่งตรงกันข้ามกับต่างประเทศ ในสหรัฐอเมริกามี
หลักสูตร 6 เดือน – 2 ปี ไม่มีประกาศนียบัตร ไม่มีปริญญาบัตร แต่มีพวกที่จบปริญญาเอก เข้าไป
เรียน เรียนเพื่อจะให้รู้สิ่งนั้นจริงๆ ว่า ต่างกันอย่างไร entrepreneur มีสินค้า 100 บาทต้องการกําไร 
20 % ก็บวกเข้าไปขาย 120 และมาบริหารจัดการเรื่อง inventory เรื่องสินค้าคงคลัง เรื่องสมุดบัญชี
และอื่น ๆ แต่ Merchandiser ต้องรู้ให้ลึ กซึ้งว่า เสื้อที่เขาขายออกไป  ทอกี่เส้น 18 เข้ม 22 เข้ม 
เนื้อผ้าเป็นอย่างไร ซับเหงื่อ ได้หรือไม่ มากน้อยแค่ไหน ยกตัวอย่าง Starbuck ร้านกาแฟที่มี
บรรยากาศไม่ใช่กาแฟอย่างเดียว พนักงานต้อง รู้ว่า ลาบิก้าร์ กับโลบัสด้าร์ ต่างกันอย่างไร นี่คือ
เหตุผลที่บอกว่า กระทรวงศึกษาธิการ สร้างแต่มนุษย์เงินเดือน สร้างแต่ผู้ประกอบ การที่จะคูณกี่ % 
เท่าน้ันเอง เศรษฐกิจของเราจึงไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร  
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2. ผู้ใชผ้ลผลิตหรือภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมต้องการคนทํางานแบบ blue collar 
แต่ผู้เรียนอาชีวศึกษาส่วนมากนิยมเรียน ต่อยอดถึง ระดับปริญญาเพราะต้องการ ทํางานในห้องแอร์  
เป็น white collar  ทําให้บัณฑิตที่จบออกมาจํานวนมากตกงาน ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมที่มีความ
ต้องการแรงงานระดับอาชีวศึกษามีที่ว่างจํานวนมาก แต่ไม่มีคนไปสมัครเข้าทํางาน ดังนั้น ถึงเวลา
ต้องตั้งคําถามให้ถูก (you must ask the write question) เพื่อจะแก้ปัญหาได้ถูกจุด   
 3.  ผู้วางนโยบายคือรัฐบาล ขณะน้ีนายกรัฐมนตรีได้ประกาศพันธะ 12 ประการ เรื่อง creative 
economy แสดงว่า ประเทศเรากําลังทํา 2 เรื่องใหญ่ ที่เป็น something new from something old คือ
ต่อยอด OTOP ต่างๆ จากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลย ใหเ้กิดขึ้น และมีคุณค่าขึ้นมา โดยอาศัยความฉลาด อาศัย 
creative education ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณไปแล้ว สี่หมื่นล้าน จากโครงการ SP2 
เรื่อง creative education เป็นเร่ืองสําคัญ ถ้านักเรียนยังคิดไม่เป็น คิดไม่เป็นระบบ ไม่มีวิสัยทัศน์ คง
ยากที่จะเกิด creative economy ได้  

ในการเรียนการสอนของต่างประเทศ จะเน้นกระบวนการศึกษา 4 เรื่อง ได้แก่ 1) สอน
กระบวนการหาองค์ความรู้ ไม่ได้เอาครูเป็นตัวตั้ง ให้เด็กไปหาเอาเอง ดูจากอินเตอร์เน็ต แล้วรายงาน
ให้ครูทราบ 2)  สอนการสร้างทักษะ (skill)  โดยให้นําความรูท้ี่ได้ไปปฏิบัติจริงเพื่อสร้างทักษะ 3) สอน
การทํางานเป็นทีม ทํางานร่วมกัน 4)  สอนเร่ืองวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง (right vision) รวมถึงคุณธรรมและ
จริยธรรม ทั้ง 4 เรื่องนี้สัดส่วนไม่เท่ากัน น้ําหนักส่วนมากใหไ้ปที่องค์ความรู้ 50% ที่เหลือก็แบ่งกันไป  
สําหรับประเทศไทย คงต้องย้อนกลับไปดูว่า สิ่งที่เราเดินมาในอดีต สิ่งที่เรากําลังทําในปัจจุบัน และจะ
เดินต่อไปในอนาคต สอดคล้อง สอดรับกันหรือไม่ เพื่อตอบโจทย์ในข้อที่ 5 ที่ถามว่า การผลิตบัณฑิต
ตามคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศหรือยัง  
 
นายกฤษฎา ปัญญาประทีป  
นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

1. ขอแสดงความคิดเห็นเรื่อง การศึกษา เพราะว่า เป็นคนหนึ่งท่ีจะต้องเข้าไปสู่ระบบ
การศึกษาในอนาคต ตอนน้ีทุกคนได้ให้ความหมายของการศึกษาไทยหรือยัง ทุกคนพูดว่าเราต้อง
มาจัดระบบแบบน้ันแบบนี้ แต่ทุกคนเคยรู้หรือเปล่าว่าจริงๆ แล้วการศึกษาหมายถึงอะไรกันแน่ ผม
ขออัญเชิญแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์เคยมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับ
การศึกษาโดยใช้หลักคําว่า บวร คือ บ้าน วัด ราชการ เราจะทําอย่างไรให้ 3 ส่วนน้ีเข้ามามีส่วนร่วม 
และประสานให้ทั้ง 3 ส่วน ตรงกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยท่ี บ้าน คือ ครอบครัวพื้นฐานของ
เด็ก วัด คือ คุณธรรมที่ทุกคนพูดถึง และ ราชการ คือ รร. เรื่องขององค์ความรู้ ทําอย่างไรให้ 3 ส่วน
นี้เข้ามาอยู่ในตัวเด็กให้ได้  

2. การพัฒนาครู เป็นเร่ืองดีที่จะมีการอบรมครูเพื่อให้เกิดกระบวนการท่ีเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน แต่ถ้าครูที่ผ่านการอบรมเกษียณไป ก็ต้องอบรมครูรุ่นใหม่ต่อไปเรื่อยๆ  ดังนั้น 
ควรต้องเปลี่ยนวิธีการเป็น การสร้างครูที่เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรักและทําให้เด็กอยากมาเป็นครู 
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3.  สถาบันอุดมศึกษายังผลิตบัณฑิตไม่ได้คุณภาพเท่าท่ีควร เพราะ นักศึกษาเข้ามาเรียน
โดยไม่รู้ว่าเรียนไปทําไม ชี้ให้เห็นว่ายังไม่ตอบโจ ทย์ของการศึกษา มีคนบอกว่า การศึกษา มีไว้เพื่อ
พิจารณาตนเอง ซึ่งการสอบ GAT/PAT ทําให้รู้ว่า เราถนัดอะไร จะได้มุ่งพัฒนาได้ถูกทาง อย่างที่
บอกทุกสิ่งอย่างต้องมาประสานรวมกันอยากให้ฟังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง บ้าน วัด รร . 
ถ้าทุกคนไปศึกษาและพัฒนาผมเชื่อว่าหลักอันน้ีมีประโยชน์ต่อการศึกษาไทยมากครับ  
 
การอภิปรายประเด็นที่ 6 : การวัดผลและการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
 
ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ 
กรรมการสภาการศกึษา 
 

 O-NET ดี แต่ไม่ครอบคลุมการวัดการศึกษานอกระบบ เพราะคนเรียน กศน . มีความ
ด้อยในเร่ืองการเรียน โดยเฉพาะไม่ถนัดในเร่ือ งการเรียนรู้ แต่ถนัดในเรื่องการ
ประยุกต์ใช้ เพราะการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ เน้นสอนการประยุกต์วิชา
ต่างๆ ให้เรียนรู้ ที่จะไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ ดังนั้น หากจะวัดด้วย O-NET ควรวัดในเรื่อง
การประยุกต์การเรียนรู้ 

 การประเมินผลโดยใช้ O-NET แบบปกติ จะทําให้คนเรี ยนการศึกษานอกระบบมีโอกาส
แข่งขันได้น้อย จึงนิยมใช้การสอบตรง เพราะไม่ต้องใช้คะแนน O-NET   

 ควรปรับวิธีการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยโยไม่ใช้ O-NET   
 
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  
ประธานร่วม 
 
 เราได้ข้อมูลได้ข้อคิดเห็นได้ความรู้สึกอะไรต่างๆ มากมาย ตอบคําถามบ้าง อาจจะไม่ได้
ตอบตรงๆ บ้าง ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราต้องไปแยกแยะ สังเคราะห์ และดึงประเด็นขึ้นมาประเด็น
หลักๆ ที่ต้องไปทํางานต่อไป ท่าน รมต. มีประเด็นต่างๆ ที่ท่านได้ทําการบ้านอยู่ในช่วงเช้าวันน้ี 
และเม่ือวานท้ังวันด้วย จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะบอกกับเราและแนวทางในการดําเนิน
นโยบายในอนาคต  
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สรุปการอภิปราย 

โดย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) 
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ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนในปัจจุบัน สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์หรือไม่  
ประเด็นที่ 2 การออกข้อสอบในปัจจุบัน O-NET  GAT  PAT สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
                      หรือไม่ 
ประเด็นที่ 3 เด็กเรียนในห้องเรียนมากไปหรือไม่ และการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
                    ควรท าอย่างไร 

1.  ครู  

1. การจัดการเรียนการสอนควรสอนทั้งการท่องจําและการคิดวิเคราะห์โดยเพิ่มน้ําหนักการ
คิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น 

2. มีการอบรมพัฒนาครู ทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนให้สามารถสอนเด็กคิดวิเคราะห์มากขึ้น  
เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาและเกิดสมรรถนะ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการสื่อสาร    
2) ความสามารถในการคิด 3) มีความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
และ 5) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

3. ในการอบรมพัฒนาครู ต้องเน้นเทคนิค กรรมวิธีในการท่ีจะไปสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์
เป็น รวมท้ังเนื้อหาสาระและเทคนิคในการทําสื่อการเรียนการสอน และขณะเดียวกันจะต้องมีการ
วัดผลประเมินผล โดยอาจจะประเมินเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ก่ อนเข้าการอบรม เมื่ออบรมเสร็จแล้ว 
และติดตามผลว่านําไปใช้ได้ผลจริงหรือไม่  

2.  หลักสูตร   

1. แม้ว่าหลักใหญ่ๆ จะมีความชัดเจนแล้ว  คือ มุ่งเน้นผลผลิตที่จะให้เด็กออกมามี
สมรรถนะ 5 ด้าน แต่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งมี 8 ข้อ เมื่อนํามาเทียบกับ 3D ก็คือ Decency คือ 
คุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย แต่ยังขาดเรื่องประชาธิปไตย และยาเสพ
ติด เพราะฉะน้ันควรยึด 3D จะทําให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น  

2. ส่วนเน้ือหาแต่ละวิชา ควรไปดูว่าสาระอะไรที่เกินความจําเป็น จะได้ไม่ต้องเรียน จะได้มี
เวลาไปเรียนคิดวิเคราะห์มากขึ้น  

3.  ตารางสอน  

ควรจะปรับ ตารางสอน ให้เด็กได้เรียนนอกห้องเรียนบ้าง เพื่อนําไปสู่การพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสั่งสมประสบการณ์ที่สัมผัสกับโลกความเป็นจริงมากขึ้น  ขอให้
ไปช่วยพิจารณาว่าจะต้องปรับตารางสอนอย่างไรหรือไม่ สัดส่วนควรจะเป็นอย่างไร แล้วการที่จะให้
เรียนนอกห้องมากขึ้น รูปแบบจะเป็นอย่างไร ขอฝากให้ผู้ที่มีหน้าที่ไปคิดให้คิดเป็นรูปธรรมชัดเจน 
ปฏิบัติได้  
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4.  กระบวนการเรียนการสอน  

จากผลการวิจัยและความเห็นของที่ประชุม เช่น เรื่องการวิเคราะห์ห้องเรียน การมีแม่
ข่ายมหาวิทยาลัยอยากให้สรุปเป็นนโยบายท่ีเป็นรูปธรร มว่าต้องทําอย่างไร แล้วช่วยกันผลักดันให้
เกิดผล  โดยมีแม่ข่ายมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแม่ข่ายเข้ามาช่วย 

5.  ข้อสอบ  ต้องพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1) สัดส่วน ควรมีสัดส่วนระหว่างการท่องจํา  การวิเคราะห์และอื่นๆ กี่เปอร์เซ็นต์  
ต้องมีสูตรสําเร็จหรือไม่ จํานวนเท่าไร  

2) ผู้ออกข้อสอบ  ต้องพิจารณาว่าที่ผ่านมาเหมาะสมได้มาตรฐานหรือไม่  
เหมาะสมหรือไม่ และต้องมีกระบวนการคัดเลือกผู้ออกข้อสอบให้เหมาะสมและหลากหลายหรือไม่  
เพื่อให้สามารถวัดได้อย่างแม่นยํา เที่ยงตรง หรือหากมีอยู่แล้วต้องปรับหรือไม่  

3) ลักษณะข้อสอบ   ข้อสอบอัตนัย กับข้อสอบปรนัย มีทั้งข้อดีข้อเสีย ความพอดี
ต้องมีสัดส่วนเป็นอย่างไร  และข้อสอบที่จะนําไปสู่การคิดวิเคราะห์จริง เที่ยงตรงแม่นยําจะต้องเป็น
อย่างไร  

4) มาตรฐานของข้อสอบ  เช่น สาระท่ีนํามาออกข้อสอบ ออกสาระสําคัญของสิ่งที่
ควรจะวัดหรือไม่  

5) ความถี่ของการสอบ  จําเป็นหรือ ไม่ต้องสอบ 3 ครั้ง หรือ 4 ครั้ง จริงแล้ว 
ควรเป็นอย่างไร  
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ประเด็น โจทย์ข้อ 4 (ระบบการสอบคัดเลือก นศ. สอดคล้อง) 
 
1. การบ้าน GAT PAT ระบบการคัดเลิอกเข้ามหาวิทยาลัย 

1.1 ควรมี GAT PAT เฉพาะ ม.3 หรือไม ่ 
(จะเป็นการสร้างภาระ หรือ คุ้มค่าหรือไม่ เพื่อทดส อบความพร้อมในเรียนต่อสาย
สามัญ-อาชีพ) 

1.2 จําเป็นหรือไม่ท่ีต้องสอบเป็นภาษาอังกฤษ 50% 
1.3 ควรสอบ 2 หรือ 3 ครั้ง เหมือนเดิม ในช่วง ม.6  
1.4 ผลการสอบ GAT/ PAT ต่ําเพราะอะไร เพราะข้อสอบ หรือกระบวนการเรียนการสอน 

หรือคุณภาพผู้เรียน 
2. ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Admission) 
 2.1  สัดส่วนของ GPAX ที่เดิมกําหนดไว้ 20% กําลังจะปรับเป็น 10-20 % เหมาะสมหรือไม่ 
ทําให้เด็กสนใจเรียนในห้องเรียนน้อยลง หรือไม่ 
 2.2   ควรใช้ความดีเป็นปัจจัยหน่ึงในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือไม่ ถ้าควร 
จะทําอย่างไร 
 2.3   ระบบรับตรง ทั้งสอบและโควต้า  

ส่วนการสอบควรเป็นอย่างไร จํากัดเฉพาะเด็กในภูมิภาค หรืออย่างไร เวลาสอบ
ควรเป็นเวลาเดียวกัน หรือเหลื่อมกันอย่างที่เป็นอยู่  

ส่วนโควต้า นอกจากโควต้าช้างเผือก โควต้าความดี โควต้าตําบล ตามที่เสนอ
หรือไม ่ต้องอย่างไร 
2.4   ระบบแนะแนว ควรมีการปรับปรุง /หรือพัฒนาอย่างไร  ขอคิดให้จบทั้งระบบ เริ่มชั้น
ไหน ถึงไหน  

3.  V Net 
ควรทําหรือไม่ อย่างไร จําเป็นไหม 

3. PAT ของคร ู
ผู้ที่จะเข้าเรียนครู (PAT5) มีความเที่ยงตรง ได้คําตอบตรงประเด็น ได้คนท่ีตรงกับความ
ต้องการหรือไม่  
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ประเด็น 5+6  (มหาลัยผลิตคนสอดคล้องกับความต้องการ +  ระบบการประเมินผล)   
1. การผลิตผู้เรียน บัณฑิตทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และสมรรถนะ  ว่าตรงตามความต้องการของ

ประเทศ ของตลาดหรือยัง ในแง่ปริมาณ สมรรถนะ มีประเด็นย่อยท่ีต้องเร่งหาคําตอบคือ  
 TQF ได้ลงนามประกาศใช้แล้ว ต้องเร่งทํากรอบมาตรฐานเฉพาะสาขาวิชา เพื่อช่วยกํากับ 
ควบคุมมาตรฐานการผลิตในแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามความต้องการของประเทศและตลาดแรง
แรงงาน อย่างน้อยมีการประกันคุณภาพ เพราะ TQF จะทําให้ได้เด็กเก่ง เป็นคนดี นําความรู้ไปใช้ 
และทํางานร่วมกับคนอื่นได้ ถ้าคุมได้เข้มแข็งจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้  
 การประเมิน TQF จากผู้ใช้บัณฑิต ประเมินอย่างไร 
 TVQ ต้องดูว่า ขณะน้ีสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาการท่องเที่ยวกําลังทําอยู่ ต้องเร่งทํา
ให้เสร็จ ให้จบ ที่ผ่านมา มีปัญหาการจัดตั้งสถาบัน กระทรวงแรงงานไม่เห็นด้วยท่ีจะให้ ศธ . ทํา ห่วง
เรื่องความซ้ําซ้อน ซึ่งไม่ซํ้าซ้อนกับการพัฒนาฝีมือแรงงานของกร ะทรวงแรงงาน  รูปแบบการ
บริหารจัดการควรเป็นอย่างไร จําเป็นต้องเป็นสถาบันแยกต่างหากหรือไม่ รูปแบบเป็นอย่างไร ต้อง
รีบสรุปออกมา ขณะเดียวกันต้องทําคู่ขนานกับท่ี สอศ . ดําเนินการการร่วมกับสถานประกอบการ  
ขอให้เร่ง เพื่อให้การผลิตผู้เรียนมีสมรรถนะ 
 สัดส่วนการเรียน อาชีพ : สามัญ (46 :54) เป้าหมาย 50 : 50 ในปี 54 ทําอย่างไร  
 การเรียนการสอนแบบทําไร่เลื่อนลอย หรือ การสอนของครูนอกที่ตั้ง ต้องบังคับใช้กฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด (มีการลงนามประกาศใช้แล้ว) 
 ระบบการประกันคุณภาพอุดมศึกษา จะออกเป็นกฎกระทรวง จะลงนามและประกาศใช้ต่อไป 
 มีการตั้ ง กรอ .ศธ . ขึ้นมาแล้ว แต่งานยังไม่จบ ช่วยสรุปความต้องการของประเทศ ของ
ตลาดแรงงาน เชิงปริมาณ ว่าต้องการสาขาใดเท่าไหร่ ถ้าไม่ตรงจะปรับให้สอดคล้องกันได้อย่างไร 
ขาด-เกินตรงไหน 
 การเรียนในสถานประกอบการ หรือ สหกิจศึกษา ทั้ง สอศ . สกอ. ควรมากกว่า 10% หรือไม่ 
ควรเป็นอย่างไร รูปแบบควรเป็นอย่างไร 
 การผลิตครูสอนทักษะเฉพาะวิชาชีพต้องผลิตอย่างไร และกระบวนการผลิตอย่างไร  
 
2.   หน่วยงานดูแลโรงเรียนเอกชน – อาชีวเอกชน -  อุดมศึกษาเอกชน  ควรเป็นหน่วยงานเดียวกัน
หรือไม ่
1. ทําอย่างไรให้ได้คนเก่งคนดีมาเป็นครู มากขึ้น 
 โครงการครูพันธุ์ใหม่ เสนอเข้า ครม. แล้ว 35,000 คน จะผลิตครูพันธุ์ใหม่ ที่เป็นคนเก่ง ดี มีการ
ประกันการบรรจุในพื้นที่ขาดแคลนและให้ทุนด้วย อีกประเภทคือ มีการประกันการบรรจุในพื้นที่
ทั่วไปแต่ไม่ให้ทุน ภายใน 9 ปี จะมีครูเกษียณกว่าแสนคน เพราะฉะน้ัน ครู 35,000 คนนี้ จะสามารถ
ทดแทนครูเกษียณได้ประมาณ 30 % ฝากไปคิดว่า จะหาครูดี ครูเก่งมาทดแทนครูเกษียณที่เหลือได้
อย่างไร 
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 กําลังอยู่ระหว่างการนําเสนอเรื่องสถาบันคุรุศึกษา ต่อ ครม . เพื่อกําหนดมาตรฐานการผลิต การ
พัฒนาครู การพัฒนาครูของครู และการใช้ครู 
 วิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่มีผลเริ่มใช้ ต.ค. นี ้
 PAT ของครู ต้อง screen เด็กเก่ง ดี เข้ามาเป็นครู และวัดความดีด้วยอะไร + อื่น ๆ  

ต้นฉบับรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก 
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โครงการประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิด 
เรื่อง การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย 

วันศุกร์ที่  11- วันเสาร์ที่  12  กันยายน 2552 
ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี  หัวหิน 

 
 
หลักการและเหตุผล 
 นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี 29  ธันวาคม 2551 ในส่วนนโยบายการศึกษามี
เป้าหมายชัดเจนที่จะปฏิรูปการศึกษาทั้ งระบบเพื่อนําไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมนําความรู้อย่างแท้จริง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 18 
สิงหาคม 2552 เห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่มุ่งเน้น
ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิ ตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายประการหนึ่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ฯลฯ   โดยมีมาตรการ/แนวทางหลักให้มีการจัดให้มีระบบการศึกษาเรียนรู้และการวัด
ประเมินผลการศึกษา เรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเป็นมาตรฐาน ให้จัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน 
กิจกรรม  การวัดและประเมินผล ทุกระดับและประเภทการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ให้พัฒนาระบบ
การคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ใหป้รับระบบการวัด ประเมินผลผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ 
และระบบการรับเข้าศึกษาต่อ และระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลายโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
สําคัญ ทั้งน้ี เนื่องจากผลการประเมินท่ีผ่านมาพบว่า การวัดผล O-NET, NT, การสอบวัดความถนัด
ทั่วไป (GAT) และการสอบวัดความถนัดเฉพาะวิชาชีพ (PAT) ผู้เรียนจํานวนมากมีผลการประเมินต่ํา
กว่าค่าเฉลี่ย ผู้เรียนยังขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์บางประการ โดยเฉพาะด้านการคิด วิเคราะห์ คิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ เป็นต้น และผู้สําเร็จการศึกษาบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและประเทศ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานด้านนโยบายและแผนการศึกษา ของ
ประเทศโดยได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นควรให้มีกา รจัดประชุม
เชิงนโยบายเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษาวิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
ระบบการศึกษาของประเทศทั้งระบบให้มีความเชื่อมโยงกัน อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพเด็ก
และเยาวชนไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

 เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาทั้งระบบ ทั้งด้านการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผล การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ  
ความต้องการของภาคเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศ 
วิธีด าเนินการ 

มีการนําเสนอข้อมูลส ภาพปัจจุบันและปัญหา อภิปรายระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ/ประเภท และผลผลิตจากระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ และระบบการศึกษาทั้งระบบมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 

ผู้เข้าประชุม 
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงองค์กรหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการ ผู้แทนคณาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา และสื่อมวลชน รวมประมาณ 160 คน 

วัน เวลา และสถานที ่
วันศุกร์ที่ 11 – วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี  หัวหิน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สํานักนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ได้แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบให้มี ที่มีความสอดคล้องและ เชื่อมโยงกัน อันจะทํา

ให้ผลผลิตของ ระบบ การศึกษา เป็นไปตาม เป้าหมาย  และสอดคล้องกับ ความต้ องการของภาค
เศรษฐกิจ ภาคสังคม และประเทศ 
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ก าหนดการประชุมเชิงนโยบายเพ่ือระดมความคิด 
เรื่อง การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย 

วันศุกร์ที่ 11- วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 
ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

 

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552 

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน 

09.30 – 10.00 น. กล่าวรายงาน 
   เลขาธิการสภาการศึกษา (รองศาสตราจารย์ธงทอง  จันทรางศุ) 

ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุม 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 

10.00 – 12.00 น. อภิปรายประเด็นหลักที่ 1: การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ /ประเภท 
 ประธานร่วมประเด็นหลักที่ 1: นายอมเรศ  ศิลาอ่อน  

- น าเสนอสภาพการณ์ปัจจุบันและปัญหา  
โดย ผู้แทน สพฐ. , สอศ., สช., กศน., สกอ., สทศ., สมศ. 
 ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของการศึกษาแต่ละระดับ/ประเภทมุ่งเน้น

อะไร 
 โครงสร้างหลักสูตร/เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมกับการศึกษาแต่ละ

ระดับ/ประเภทหรือไม่  
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันทําให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา 

ฯลฯ ได้จริงหรือไม่ 
 ทําอย่างไรผู้เรียนจะได้เรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น 
 การวัดประเมินผลการศึกษา (รวมถึง การสอบ NT, O-Net และ I-

NET) 
- ควรมีมาตรฐานกลางในระดับช้ันใดบ้าง และอย่างไร 
- สอดคล้องกับการเรียนการสอนหรือไม่ 
- การวัดและประเมินผลของ สทศ. วัดอะไร และวัดอย่างไร 

- อภิปรายและเสนอแนวทางการพัฒนาระยะเร่งด่วน และระยะ
ต่อไป 

12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. อภิปรายประเด็นหลักที่ 1 (ต่อ) 
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15.00 – 17.00 น.  อภิปรายประเด็นหลักที่ 2: ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับ/ประเภท 
ประธานร่วมประเด็นหลักท่ี 2: นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ 
- น าเสนอสภาพการณ์ปัจจุบันและปัญหา  

โดยผู้แทน สพฐ. , สอศ.,สกอ., ทปอ., สทศ. 
 ระบบการคัดเลือกและรับเข้าศึกษาต่อในแต่ละระดับ/ประเภทเป็นผล

ให้สถาบันได้ผู้เรียนตรงตามความต้องการของสถาบันหรือไม่  
 ผู้เรียนได้เข้าเรียนในสาขาท่ีตนถนัดและต้องการหรือไม ่
 ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (รวมถึง

ประเด็นลักษณะข้อสอบ GAT, PAT) เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  
- อภิปรายและเสนอแนวทางการพัฒนาระยะเร่งด่วน และระยะต่อไป 

17.00 -18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.30 - 21.00 น. อภิปรายประเด็นหลักที่ 2 (ต่อ) 

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 

08.30 – 12.00 น. อภิปรายประเด็นหลักที่ 3: คุณภาพของผลผลิตจากระบบการศึกษา 

 ประธานร่วมประเด็นหลักท่ี 3: ศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ 
น าเสนอสภาพการณ์ปัจจุบันและปัญหา  
โดย ผู้แทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,  
        สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   
        สพฐ., สอศ., สช., กศน., สกอ., สมศ. 

 ผลผลิตจากระบบการศึกษา ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศหรือไม่ อย่างไร 

 ความเชื่อมโยงของการศึกษาท้ังระบบกับการทํางานในชีวิตจริงควร
เป็นอย่างไร 

 ควรพัฒนาระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการ
ทํางานกับการเรียนการสอนอย่างไร 

 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพ
ภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละระดับ/ประเภทควร
เป็นอย่างไร  

- อภิปรายและเสนอแนวทางการพัฒนาระยะเร่งด่วน และระยะต่อไป 

12.00 – 12.30 น.  ปิดการประชุม 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ)์ 

12.30 – 13.30 น.   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและเดินทางกลับ 

 
หมายเหตุ:  1. อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการในห้องประชุม 
  2. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 


